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หนุนการเกษตรยุคใหม่ “ท�าน้อยได้มาก”
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กระทรวงคมนาคม นบัเป็นหนึง่ในกระทรวงเศรษฐกจิส�าคญั
ของการกระตุ้นเมด็เงนิด้านการลงทนุ ซึง่ขณะนีต้้องยอมรับว่า 
แม้การเลือกตัง้จะแล้วเสร็จ มผีลประกาศอย่างไม่เป็นทางการ 
แต่การจดัตัง้รัฐบาลเสยีงข้างมาก ซึง่น�าโดย “ก้าวไกล” ยังคง 
อยู่ในขั้นตอนด�าเนินการ และหลายฝ่ายคาดว่าประเทศไทย 
น่าจะมีรัฐบาลใหม่อย่างสมบูรณ์ในเดือน ส.ค. 2566

ส�าหรบักระทรวงคมนาคมนัน้ มโีจทย์ส�าคญัทีย่งัรอรฐับาลใหม่ 
เข้ามาขับเคลื่อน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโครงการค้างท่อ และ
โครงการลงทนุทีอ่ยูต่ามแผนยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี โดยในปี 2567 
กระทรวงคมนาคมมีงบประมาณรายจ่ายที่เคยประมาณการ 
และเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุด พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา  
พจิารณามาแล้ว ภายใต้กรอบวงเงนิสูงถึง 238,002.05 ล้านบาท  
แบ่งเป็น รายจ่ายประจ�า 30,431.54 ล้านบาท และรายจ่าย
ลงทนุ 207,570.50 ล้านบาท

ส�าหรับรายละเอียดของแผนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  
ประจ�าปี 2567 ของกระทรวงคมนาคมนัน้ แบ่งเป็น 9 ส่วนราชการ 
ประกอบด้วย กรมทางหลวง (ทล.) ได้รับจดัสรรมากสุด วงเงิน 
120,961.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ที่ได้รับวงเงิน 
118,816.62 ล้านบาท 

เปิดงบฯ ลงทุน ‘คมนาคม’ ปี 67 
วดัก๋ึนรัฐบาลใหม่จดัสรร 2 แสนล.
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เริ่มต้นฤดูการเพาะปลูกของภาคเกษตรกรรมอย่างเป็นทางการแล้ว แต่ช่วงต้นป ี
ถงึปัจจบุนัฝนตกเพยีงเลก็น้อย ท�าให้พืน้ทีก่ารเกษตรนอกเขตชลประทานประมาณ 116 ล้านไร่  
ได้รับผลกระทบ มนี�า้ไม่เพียงพอส�าหรับการเพาะปลกู

เริ่มแล้ว ! ฤดูกาลเพาะปลูกภาคการเกษตร 
ฝนหลวงฯ ลุยช่วยพื้นที่เกษตร-อ่างเก็บน�้า
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พธิา ล้ิมเจรญิรตัน์ 

นายกรัฐมนตรี เชื่อ
ตลาดทุนผันผวนระยะสั้น
ชี้พื้นฐานทางเศรษฐกิจไทย

ยังคงแข็งแกร่ง

จับตานโยบาย 100 วัน 
ด้านพลังงาน

ภายใต้แกนน�ารัฐบาลใหม่
พรรคก้าวไกล

12 13

คณุภาพชีวติ
ม.มหิดล+ป.ป.ส. 

ตอกย�้าปัญหายาเสพติด
แนะรัฐสร้างภูมิต้านทานแรก

ตั้งแต่ปฐมวัย

6

เศรษฐกจิชมุชน

3

พลังงาน/ส่ิงแวดล้อม

หน่วยงานรฐัเตรยีมรบัสถานการณ์น�า้
คาด มิ.ย. 66 ประเทศไทยเข้าสู่ ‘เอลนีโญ’

ส�านกังานทรพัยากรน�า้แห่งชาต ิ(สทนช.) ประชุม 
ร ่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน�้า (องค์การมหาชน) กรมทรัพยากรน�้า 
กรมชลประทาน การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 
กรมส่งเสริมการเกษตร และการประปานครหลวง 
วางแผนบริหารจัดการน�้า เพื่อเตรียมพร้อมรับมือ
สถานการณ์หากมีปรมิาณฝนน้อย ซึง่จะต้องวางแผน
ระยะยาว 2 ปี 2

พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา

แพทยสภาเผยหมอขาดท้ังจ�านวน/สาขา
สพศท.ยืน่ 8 ปัญหา 9 ข้อ เสนอเร่งแก้ไข

เลขาธิการแพทยสภา เผยแพทย์ที่ท�างาน 
ในโรงพยาบาล ขณะน้ีมอียู ่5 กระทรวง โดยกระทรวง 
ทีม่ปัีญหาขาดแคลนแพทย์มากทีส่ดุคอื กระทรวง
สาธารณสขุ (สธ.) ที ่รพ. กว่า 900 แห่ง ซึง่ความ
ขาดแคลนต่างกนั ท้ังจ�านวนและสาขาท่ีขาดแคลน
ในบางสาขา 8พล.อ.ท.นพ.อิทธพร คณะเจรญิ
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ดร.สุรสห์ี กติตมิณฑล

ปีที่ 17 ฉบับที่ 405 ปักษ์แรกเดือนมิถุนายน วันที่ 1-15 มิถุนายน 2566

คนท้องถิน่ช ู“ก้าวไกล” กระจายอ�านาจ
ฝ่าด่านระเบียบ-กฏหมายและรัฐราชการ

ผศ.(พเิศษ) ดร.วิระศกัด์ิ ฮาดดา

นายกสมาคม อบต.แห่งประเทศไทย เช่ือว่า หากพรรคก้าวไกล 
สามารถจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาบริหารประเทศ ก็จะได้เห็นความ
เปล่ียนแปลงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการกระจาย 
อ�านาจในหลายด้าน แต่ในช่วง 4 ปี ต่อจากน้ี รฐับาลจะต้องร่วมมอื 
กบัท้องถิน่ เพ่ือฝ่าด่านปัญหาเร่ืองระเบียบ กฏหมาย ทีเ่กีย่วข้อง 
รวมทั้งระบบราชการที่เกาะเกี่ยวกัน 
อย่างแน่นแฟ้น

  อัญชลี สวุจติตานนท์

วสัยศ งามข�า
อปุนายกสมาคมนักข่าวหนังสือพมิพ์

แห่งประเทศไทย



2 ปีที่ 17 ฉบับที่ 405 วันที่ 1-15 มิถุนายน 2566ท้องถ่ินไทย
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>> ต่อจากหน้า 1 <<

กสก.ชูนวัตกรรม BCG Economy Model
หนุนการเกษตรยุคใหม่ “ท�าน้อยได้มาก”

นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรม 
ส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ทีผ่่านมา การขบัเคลือ่น 
ภาคเกษตรของไทยในการพัฒนารายสินค้า ยังม ี
ทศิทางทีไ่ม่ชัดเจน จึงจ�าเป็นทีจ่ะต้องมกีารก�าหนด
เป้าหมายคน พืน้ที ่สนิค้า ให้มคีวามชดัเจนมากขึน้  
เพื่อที่การถ่ายทอดความรู ้และกระบวนการ 
ขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ จะสามารถด�าเนินการ
ลงสูพ่ืน้ท่ีและตรงตามความต้องการของเกษตรกร
ได้อย่างแท้จริง ขณะเดียวกันก็จ�าเป็นต้องมีการ
ร่วมมือกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ  
ทัง้ภาคราชการ เอกชน สถาบนัการศกึษา รวมถงึ 
เกษตรกรเองท่ีจะช่วยกันท�าอย่างไร ที่จะให้ 
เกษตรกรสามารถท�าการเกษตรที่ใช้ทรัพยากร 
น้อยลงแต่ได้ผลผลติมากขึน้ สร้างสภาพแวดล้อม 
และสิง่แวดล้อมให้ดขีึน้

ทัง้นี ้เพือ่ยกระดบัให้กับผลผลติทางการเกษตร
ให้มปีระสทิธิภาพสูง ผ่านการส่งเสริมแบบองค์รวม 
ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ทางกรมส่งเสรมิ
การเกษตรจึงได้ขับเคลื่อนภาคการเกษตรผ่าน 
BCG Economy Model ทีมุ่ง่เน้นการขบัเคลือ่น
ภาคเกษตรผ่านการบูรณาการของหน่วยงานจาก
ภาครฐัและเอกชน พร้อมน�านวตักรรม โดย BCG 
Economy Model ประกอบด้วย 3 เศรษฐกิจ 
เสาหลกัได้แก่ 

เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) คือ
การน�าความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช ้
ในการท�าการเกษตรสมยัใหม่ เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพ 
การผลิต ยกระดับคุณภาพ มาตรฐานให้กับสินค้าเกษตร  
รวมถงึการใช้ประโยชน์จากฐานความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ในการผลิตสินค้าเกษตรและบริการ
มลูค่าสูง บนแนวคิด “สร้างมลูค่า” 

เศรษฐกจิหมนุเวยีน (Circular Economy) 
การใช ้ทรัพยากรทางการเกษตรอย ่างเต็ม
ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยลด
ปัญหามลพษิ การหยดุเผาในพืน้ทีก่ารเกษตร ลด
ขยะหรือของเสียในฟาร์ม โดยน�าวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตรมาใช้ภายในฟาร์ม และแปรรูป
เป็นผลติภณัฑ์ พลงังานชวีมวล ฯลฯ บนแนวคดิ  
“ของเสยี/ขยะเป็นศนูย์”

เศรษฐกจิสเีขยีว (Green Economy) คอื
การท�าการเกษตรอย่างยัง่ยนื ด้วยกระบวนการผลติ 
ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม ลด/ละ/เลกิการใช้สารเคมี  
การใช้สารชวีภณัฑ์ การท่องเทีย่วเชงิเกษตร/ เชงินเิวศ  
ใช ้พลังงานสะอาดในกระบวนการผลิตและ 
การให้บริการ ปรบัระบบการผลติ/ปลูกไม้ยนืต้น/
วนเกษตร บนแนวคดิ “สมดุลและยัง่ยนื” 

โดยเป้าหมายของ BCG Model คือต้องการมีการ
ยกระดบัคุณภาพการผลติ ต้ังแต่ต้นทาง – กลางทาง- 

จะช่วยให้การก�าหนดเป้าหมาย
โครงการส่งเสริมการเกษตร 
เกษตรกรเป้าหมาย และพืน้ที ่
ด�าเนนิการมคีวามชดัเจนมากขึน้  
เกิดการบรูณาการทัง้หน่วยงาน 
ภายในและภายนอก และ 
ทีส่�าคญัคือเป็นช่องทางในการ
ระดมงบประมาณ เชื่อมโยง
เทคโนโลยแีละนวตักรรม และ
ทรพัยากรจากหน่วยงานต่างๆ 
เพื่อมาพัฒนาเกษตรกรและ 

ปลายทาง เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการผลติ พร้อม
มุง่เน้นให้เกดิหลกั “ท�าน้อยได้มาก” ในทางภาค 
การเกษตร โดยมกีารดงึความร่วมมือจากหลายภาคส่วน  
อาทิ กลุ ่มวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวตักรรม (วทน.) รวมถงึภมูปัิญญา เพือ่ให้เกดิการ
พฒันาต่อยอดและสร้างมลูค่าข้ึนมา 

ซึ่งกระบวนการ BCG Economy Model 
ท�าให้เกดิการพฒันาภาคการเกษตรบนฐานความ
หลากหลายทางชวีภาพ โดยน�าความรูแ้ละความ
ก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนา
ต่อยอด และสร้างมลูค่าเพิม่ให้กับทรพัยากรทาง
ชวีภาพและผลผลติทางการเกษตร เพือ่แก้ปัญหา
เศรษฐกจิฐานราก ผลผลติสนิค้าเกษตรล้นตลาด 
ราคาสินค้าตกต�่า มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งเป็นมิตรกับ 
สิง่แวดล้อม

“การขบัเคลือ่น BCG Economy Model 
ในภาคการเกษตร มีเป้าหมายท�าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงเร่ืองของการท�างาน 
เรื่องของการบูรณาการจะมีมากขึ้น 
รวมถึงการให้ความรู้ เทคโนโลยีมีการ 
ผสานหน่วยงานต่างๆ เพือ่สนบัสนนุหน่วยงาน 
ในพื้นที่ในการมีส่วนร่วม สร้างความร่วมมือ
ตั้งแต่ระดับชุมชน แผนความต้องการของชุมชน 
จนไปถึงหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน และ
มหาวทิยาลยัทีมี่ส่วนเก่ียวข้องเข้ามาร่วมบรูณาการ 
ในพ้ืนที่ท่ีก�าหนด ท�าให้สินค้าเกษตรเข้าสู่การ
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัย  
โดยเฉพาะการสร้างมูลค่าให้เป็นสินค้าคุณภาพ” 
รองอธบิดฯี กล่าว

นางอญัชล ี เผยอกีว่า การด�าเนนิงานส่งเสรมิ
การเกษตรนับจากน้ี จะยกระดับการบูรณาการ
ให้มากขึ้นและเชื่อมโยงในทุกระดับ ตามกรอบ
แนวทาง BCG Model ซึง่เป็นการพฒันาตามความ
ต้องการของพืน้ท่ี และมุง่ให้เกดิผลสมัฤทธิ ์ อย่าง
เป็นรูปธรรม ตามเป้าหมาย 3 สงู ในการขับเคลือ่น 
ภาคการเกษตรด ้วย BCG Model ได ้แก ่ 
ประสิทธิภาพสูง มาตรฐานสูง และรายได้สูง  
ซึง่จะท�าให้เกษตรกรไทยมีความมัน่คงด้านรายได้ 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ภาคเกษตรไทยเติบโต
อย่างต่อเนือ่งและยัง่ยนื 

โดยการผลกัดนั BCG Value Chain จะเป็น
เครื่องมือส�าคัญในการ ช่วยก�าหนดเป้าหมายได้
อย่างชดัเจน และก�าหนดกจิกรรมการด�าเนนิงานให้
ครอบคลมุ ทัง้ในมติ ิB-C-G ต้ังแต่ต้นทาง-กลางทาง 
-ปลายทาง โดยมีทั้งกิจกรรมการด�าเนินงาน 
ตามบทบาทภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร 
และของหน่วยงานภายนอกทีม่าร่วมบูรณาการ ซึง่

ภาคการเกษตร ผ่านการวเิคราะห์ข้อมลูรายสนิค้า
ในเชิงลึกและก�าหนดเป้าหมายการพัฒนาสินค้า
เกษตรได้อย่างชดัเจน 

ภายใต้ BCG Value Chain ของแต่ละ
สนิค้า มหีน่วยงานภาคทีีเ่กีย่วข้องทกุภาคส่วนใน
ระดับจังหวัดเข้ามาร่วมบูรณาการและสนับสนุน 

เกิดขึน้จากความต้องการของเกษตรกรและชมุชน 
พฒันาการเกษตรโดยยึดพืน้ทีเ่ป็นตัวต้ัง (Area - 
based) ก�าหนดขอบเขตพืน้ทีด่�าเนนิการทีชั่ดเจน
ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม บูรณาการการท�างาน
และงบประมาณจากทุกภาคส่วน พัฒนาต่อยอด
และใช้กลไกการพัฒนาที่มีอยู่แล้ว เพื่อให้เกิดผล
เป็นรูปธรรมในพ้ืนที่

ปัจจุบันหน่วยงานส่วนกลางได้จัดท�า BCG 
Value Chain สนิค้าเกษตร แล้วทัง้สิน้ 39 ชนิด 
ประกอบด้วย มันส�าปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
สบัปะรด อ้อยโรงงาน พืชตระกลูถ่ัว ปาล์มน�า้มัน  
มะพร้าวแก่ มะพร้าวน�า้หอม ไผ่ กาแฟ มะคาเดเมยี  
มะม่วงหมิพานต์ พืชสมนุไพร จิง้หรีด คร่ัง ชันโรง 
ผึง้โพรง ผึง้พนัธ์ุ ทเุรยีน มะม่วง มังคดุ ล�าไย ลิน้จ่ี 
ส้ม ส้มโอ สละ เงาะ ลองกอง มะยงชิด ชมพู่ มะขาม 
กล้วย อะโวคาโด พืชผกั กระเทยีม พริก ไม้ดอกไม้
ประดับ ข้าว และเกลอื (ข้อมลู ณ วันที ่11 เม.ย. 
2566) โดยจะใช้ BCG Value Chain สนิค้าเกษตร 
เป็นกรอบในการจัดท�าโครงการของกรมส่งเสริม
การเกษตร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต่อไป

นอกจากน้ี กรมส่งเสรมิการเกษตรยงัก�าหนดให้
ขบัเคลือ่น BCG Model ในทกุจังหวัด และภายใน
ปีน้ี ส�านักงานเกษตรจังหวัดทกุจงัหวดั จะพัฒนา
ต้นแบบการส่งเสรมิการเกษตรด้วย BCG Model  
ทีป่ระสบความส�าเรจ็ อย่างน้อย 1 จุด เพ่ือเป็น
แหล่งเรยีนรูแ้ก่เกษตรกรในพืน้ที่

หน่วยงานรฐัเตรยีมรับสถานการณ์น�า้
คาด มิ.ย. 66 ประเทศไทยเข้าสู ่‘เอลนโีญ’

ส�านักงานทรัพยากรน�้าแห่งชาติ (สทนช.) 
ประชุมร่วมกับ กรมอุตุนิยมวิทยา สถาบัน
สารสนเทศทรพัยากรน�า้ (องค์การมหาชน) กรม
ทรพัยากรน�า้ กรมชลประทาน การไฟฟ้าฝ่ายผลติ
แห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมการเกษตร และ
การประปานครหลวง วางแผนบรหิารจดัการน�า้  
เพือ่เตรยีมพร้อมรบัมอืสถานการณ์หากมปีรมิาณ
ฝนน้อย ซึง่จะต้องวางแผนระยะยาว 2 ปี

“ที่ผ่านมา สทนช.ได้มีการยกร่างข้อเสนอ
การจัดต้ังหน่วยงานอัจฉริยะการบริหารจัดการ
ทรพัยากรน�า้ (Water Intelligence Unit : IU)  
โดยส�านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
(ส�านักงาน ก.พ.ร.) ได้ศึกษาแนวทางการจัด
โครงสร้างส่วนราชการ เพื่อการพัฒนานวัตกรรม 
ทางการบรหิารราชการ (OD Regulatory Sandbox)  
ซึง่ สทนช. ได้รับคดัเลือกให้เป็นหน่วยงานน�าร่อง 
ในการด�าเนนิงานตามข้อเสนอของผลการศกึษาวจิยั
นวตักรรมเชงิระบบ โครงสร้างและกลไกการบรหิาร
จดัการทรัพยากรน�า้ของประเทศ จากสถาบนัวจิยั
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) และ
ส�านกังานสภานโยบายการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ 
วจิยัและนวตักรรม (สอวช.)

ทั้งนี้ สทนช.จะน�าความคิดเห็นและข้อเสนอ
แนะดงักล่าวไปปรบัปรงุและพฒันาการด�าเนนิงาน 
ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ในการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าของ

แห ่งประเทศไทย กรมส ่งเสริมการเกษตร  
การประปานครหลวง เป็นต้น

โดยจากการตดิตามปรากฎการณ์เอนโซ (ENSO) 
ซ่ึงปัจจุบันอยู่ในสภาวะปกติ พบว่า มีแนวโน้ม 
จะเปลีย่นเข้าสู่สภาวะเอลนโีญ ตัง้แต่ เดอืน ม.ิย. 66 
เป็นต้นไป ดังนั้นปริมาณฝนในปีนี้ จึงมีแนวโน้ม 
ใกล้เคยีงกบัค่าปกต ิหรอืน้อยกว่าค่าปกตเิลก็น้อย และ 
คาดว่าจะเกิดฝนทิ้งช่วงประมาณช่วงเดือน มิ.ย. 
66 เดอืน ก.ค. 66 และมฝีนน้อยกว่าค่าปกติในช่วง
เดอืน ก.ย. 66 จงึต้องมกีารวางแผนบรหิารจัดการน�า้ 
เพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์หากมีปริมาณ
ฝนน้อย ซึง่จะต้องเป็นการวางแผนระยะยาว โดย
ใช้หลักการบริหาร 2 ปี คอืตัง้แต่ปีนีไ้ปจนถงึปีหน้า 
เพือ่ให้มีปรมิาณน�า้ในช่วงต้นฤดแูล้งมากทีสุ่ด

ทั้งน้ี เพื่อรองรับสถานการณ์ที่ประเทศไทย 
จะเข้าสูส่ภาวะเอลนโีญ ได้ให้กรมชลประทานและ
การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย ใช้ค่าฝนน้อย
มาประเมินเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการบริหารจัดการ
อ่างเก็บน�้าทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลาง ส�าหรับ
สนบัสนนุการเพาะปลกูพชืฤดฝูนปี 66 ได้ 1 รอบ
เท่านัน้ โดยภายหลงัเสรจ็สิน้การเพาะปลกูในรอบ
แรกแล้ว จะต้องรณรงค์ในเรื่องของการประหยัด
น�้าและส่งเสริมการปลูกพืชใช้น�้าน้อย โดยจะไม่มี
การปลกูข้าวรอบ 2 เนือ่งจากคาดการณ์ว่าสภาวะ 
เอลนโีญ อาจจะเกดิขึน้ยาวนานต่อเนือ่งไปประมาณ 
2-3 ปี ซ่ึงจะต้องมกีารประเมนิสถานการณ์อย่างต่อเน่ือง  

และขอให้ประชาชนประสานงานกับภาครัฐอย่าง
ใกล้ชิดในการวางแผนการเพาะปลกู เพ่ือลดความ
เสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้และบรหิารจดัการน�า้ร่วมกนั 
ให้เกดิประสทิธิภาพสงูสดุ พร้อมกนันี ้กรมฝนหลวง 
และการบินเกษตรจะมีการปฏิบัติการฝนหลวง 
เพื่อเติมเต็มปริมาณน�้าในพื้นที่การเกษตรของ
ประชาชนด้วย

นอกจากน้ี คาดการณ์ว่าในช่วงฤดูฝนปีนี้มี 
แนวโน้มของการเกดิพายหุมนุเขตร้อน 1-2 ลกู จงึอาจ 
ส่งผลให้บางพืน้ทีป่ระสบกบัปัญหาอทุกภยั อย่างไร
กต็าม หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องจะด�าเนนิการตาม 12 
มาตรการรองรับฤดูฝนปี 66 เพ่ือดูแลช่วยเหลือ
ประชาชนอย่างเต็มที่ ทั้งการชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงน�้า
ท่วมและพืน้ทีฝ่นทิง้ช่วง การเตรียมพร้อมเครือ่งจักร
เครือ่งมอื การก�าจัดส่ิงกดีขวางทางน�า้ ซักซ้อมแผน
เผชญิเหต ุและหากมคีวามจ�าเป็น จะมกีารตัง้ศนูย์ 
บรหิารจัดการน�า้ส่วนหน้าเพ่ือบญัชาการในพืน้ทีเ่สีย่ง  
เช่นเดยีวกบัปีทีผ่่านมาด้วย

ประเทศ อย่างเป็นระบบและยัง่ยนื สอดคล้องกับ
แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าและ
ยทุธศาสตร์ชาติต่อไป”

ด ้ าน นายประพิศ  จันทร ์มา  อธิบดี
กรมชลประทาน กล่าวว่า ในช่วงฤดูแล้งปี 2565/66 
กรมชลประทาน ได้วางแผนจัดสรรน�้าฤดูแล้งไว ้
ทัง้สิน้ 27,685 ล้านลกูบาศก์เมตร(ลบ.ม.)  เฉพาะ 
ลุ่มน�้าเจ้าพระยาวางแผนจัดสรรน�้าไว้ประมาณ 
9,100 ล้าน ลบ.ม. เพื่อสนับสนุนการใช้น�้าเพื่อ
อุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศ การเกษตร 
อุตสาหกรรม รวมไปถึงการควบคุมค่าความเค็ม
และคุณภาพน�้าในแม่น�้าสายหลักต่างๆ ภายใต้
มาตรการฤดแูล้งปี 2565/66 ของกองอ�านวยการ
น�า้แห่งชาต ิ(กอนช.) 

ปัจจบุนัได้สิน้สดุฤดแูล้งแล้ว พบว่าการจดัสรรน�า้ 
เป็นไปตามแผนทีว่างไว้ โดยทัง้ประเทศมกีารใช้น�า้ 
ไปทั้งส้ินประมาณ 25,200 ล้าน ลบ.ม. เฉพาะ 
ลุม่น�า้เจ้าพระยา มกีารใช้น�า้ไปท้ังสิน้ประมาณ 9,120 

ล้าน ลบ.ม. ส่งผลให้ในเขตพืน้ทีช่ลประทานมนี�า้ใช้
อย่างเพยีงพอและไม่เกดิปัญหาขาดแคลนน�า้ อีกทัง้ 
ยังท�าให้มีปริมาณน�้าส�ารองไว้ใช้ในช่วงต้นฤดูฝน 
มากกว่าแผนที่วางไว้ ด้านผลการเพาะปลูกพืช 
ฤดูแล้งปี 2565/66 พบว่าทัง้ประเทศมกีารเพาะปลกู 
รวม 10.38 ล้านไร่ เฉพาะลุ่มเจ้าพระยามกีารเพาะปลกู 
รวม 6.35 ล้านไร่ เป็นไปตามแผนการเพาะปลูกพชื
ฤดแูล้งปี 2565/66 ทีว่างไว้ 

ส�าหรบัในช่วงฤดฝูนปี 2566 กรมชลประทาน 
ได้ติดตามสภาพอากาศจากกรมอตุนุยิมวทิยา ซ่ึง
คาดการณ์ว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนในช่วง
สปัดาห์ท่ี 3 ของเดอืนพฤษภาคมนี ้มกีารคาดการณ์
ว่าจะมีปริมาณฝนตกน้อยกว่าค่าปกติ ประมาณ 
ร้อยละ 5 และมโีอกาสสูงทีพ่ายหุมนุเขตร้อนจะเคลือ่น 
เข้าสูป่ระเทศไทย บรเิวณภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
และภาคเหนอื ในช่วงเดือนสิงหาคมหรอืกนัยายน 
2566 ได้เน้นย�า้ให้โครงการชลประทานทัว่ประเทศ 
ปฏบิติัตาม 12 มาตรการฤดูฝนปี 2566 ของ กอนช. 

รวมทั้งเตรียมรับมืออุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น 
ด้วยการวิเคราะห์พื้นที่เส่ียงน�้าท่วม ปริมาณน�้า 
ในอ่างเกบ็น�า้ น�า้ท่า ก�าหนดผู้รบัผดิชอบพืน้ทีเ่ส่ียง
ที่จะได้รับผลกระทบ ประสานงานกับหน่วยงาน 
ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ร่วมกนัตดิตามสถานการณ์น�า้และ 
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชน เพื่อป้องกัน 
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชนไว้ล่วงหน้า 
ตลอดจนจัดสรรทรัพยากร เครื่องจักร เครื่องมือ 
เครือ่งสบูน�า้ เครือ่งผลกัดนัน�า้ และอืน่ๆ ทีป่ระจ�าอยู่
ทัว่ประเทศรวม 5,382 หน่วย สามารถเข้าไปช่วยเหลอื 
ประชาชนได้ตลอดเวลาอกีด้วย

ดร.สุรสห์ี กติตมิณฑล

ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการส�านักงาน
ทรพัยากรน�า้แห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยว่า จากการ
ประเมนิสถานการณ์น�า้ของปี 66 ก่อนทีป่ระเทศไทย
จะเข้าสู ่ฤดฝูนในช่วงสปัดาห์ที ่3 ของเดอืน พ.ค. 66 
กบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง อาท ิ กรมอตุนุยิมวทิยา 
สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน�า้ (องค์การมหาชน)  
กรมทรพัยากรน�า้ กรมชลประทาน การไฟฟ้าฝ่ายผลติ 

“ภายใต้ BCG Value Chain ของแต่ละสินค้า 
มีหน่วยงานภาคีท่ีเก่ียวข้องทุกภาคส่วนในระดบัจังหวดั 
เข ้ามาร่วมบูรณาการและสนับสนุนงบประมาณ  
มีสถาบันวิชาการ/สถาบันการศกึษาเข้ามาร่วมสนับสนุน
องค์ความรู้และเทคโนโลยีจากการวจัิย”

  อัญชลี สวุจติตานนท์

งบประมาณ มสีถาบนัวชิาการ/สถาบนัการศกึษา 
เข้ามาร่วมสนับสนุนองค์ความรูแ้ละเทคโนโลยีจาก
การวจิยั โดยม ีR2R เป็นเครือ่งมอืในการพฒันางาน 
กล่าวคือ เป็นการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 
ตามหลักการงานประจ�าสูง่านวจัิย (Routine to 
Research : R2R) โดยการบูรณาการการส่งเสรมิ
การเกษตรเชิงพืน้ที ่เพือ่เช่ือมโยง BCG

ซึ่งกระบวนการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ 
เป็นกระบวนการท�างานที่สามารถน�าไปใช้ใน
การด�าเนินงาน/โครงการต่างๆ ของกรมส่งเสริม
การเกษตร โดยมหีลกัการส�าคัญ คอื การพฒันาท่ี

เปิดนโยบายด้านสังคมพรรคก้าวไกล 
ให้เงิน/รักษา/หางาน/ปลดหน้ีครบวงจร

การเลือกตัง้ทัว่ไปเสรจ็ส้ินลงไปแล้ว คณะ
กรรมการเลือกตั้ง (กกต.) ยังไม่ได้ประกาศ
รบัรอง ส.ส. และยงัไม่รูว่้า พรรคก้าวไกลจะ
จัดตั้งรัฐฐาลได้ส�าเร็จหรือไม่ แต่หากพรรค
ก้าวไกลได้เป็นรฐับาล มาดกูนัว่า สญัญากบั
ประชาชน ในเรือ่งสวัสดกิารสงัคม “ก้าวไกล” 
ต้องท�าอะไรบ้าง

นโยบายด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ 
ได้แก่ 1. กองทุนดูแลผู้สูงอายุ-ผู้ป่วยติดเตียง  
งบประมาณเฉลีย่ 9,000 บาท/คน/เดอืน 2. ตัง้ศนูย์ 

ดแูลผูป่้วยแบบประคบัประคองในชมุชน อย่างน้อย
อ�าเภอละหนึง่แห่ง 3. จดัตัง้ธนาคารอปุกรณ์ดูแล 
ผู้ป่วยที่บ้าน 4. จัดระบบตรวจสุขภาพประจ�าปี  
ฟรทีัง้ค่าตรวจ-ค่าเดนิทาง 5. ตรวจสขุภาพประจ�าปี  
รวมคดักรองมะเรง็ 6 ชนดิฟร ี ส�าหรบักลุม่เสีย่ง  
6. ฉีดวัคซีนเพิ่ม เติมฟรี ในเด็กและผู ้ ใหญ ่  
7. มโีครงการสขุภาพด ีมรีางวัล (Health Score) 
8. มีการทบทวนสิทธิประโยชน์ของกองทุนหลัก
ประกนัสขุภาพ และกองทนุประกนัสงัคม 

9. ตรวจสขุภาพประจ�าปี และตรวจสขุภาพจติ 
10. ดแูลสขุภาพจติครบวงจร เพิม่บคุลากร-ขยาย
บญัชยีา-ใช้เทคโนโลย ี11. สร้างสงัคมท่ีเอือ้ต่อการ
มสีขุภาพจติทีด่ ี12. สร้างแนวหน้าสขุภาพจิต ช่วย 
ดแูล-บ�าบดั-ฟ้ืนฟสูขุภาพจติของคนใกล้ตัว 13. ยกระดบั  
รพ.สต. และศูนย์สาธารณสุขชุมชน Primary 
Care Unit (PCU) 14. ปลดลอ็กระบบการแพทย์
ออนไลน์ Telemedicine 15. ตายด-ีสิทธยิตุชีิวติ
ตนเองอย่างมศัีกดิศ์ร ีส�าหรับคนทีป่่วยจากโรคทาง
กายท่ีรกัษาไม่ได้  

นโยบายต่อผู้สูงอายุ ได้แก่ 1. เงินผู้สูงอายุ 
เดือนละ 3,000 บาท โดยที่ประเทศไทยก�าลัง
เข้าสู่สังคมผู้สูงวัย โดยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  

ในทกุๆ ปี ท�าให้มกีารดแูลอย่างไม่ทัว่ถงึ และได้รบั 
สวสัดกิารเก่าอยูท่ี ่600-1,000 บาท ซ่ึงไม่เพยีงพอ
ต่อการด�ารงชีพ การเพิม่เงินให้ผูสู้งวยัเป็นเดอืนละ  
3,000 บาท เป็นตัวช่วยให้ผู้สูงวัยมีความมั่นคง 
ทางการเงนิเพิม่ขึน้ 2. ผูส้งูอายุ เจ็บ หรอืป่วยตดิเตยีง  
มีระบบดูแล โดยจะมีการสร้างระบบดูแลผู้ป่วย
ติดเตียง ผ่านการสมทบเงินจากเงินผู้สูงวัยเข้าสู ่
กองทนุดแูลผูส้งูอาย ุเพือ่เป็นงบประมาณให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้พัฒนาระบบ 
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการดแูลผูส้งูอายแุละผูป่้วย
ตดิเตียงภายในพืน้ที่

3. ท้องถ่ินมช่ีองทางหารายได้ใหม่ กู้เงนิ-ออก 
พนัธบตัร ด้วยผู้สงูอายใุนท้องถิน่จ�านวนมาก ส่วนใหญ่ 
ไม่มีงานประจ�า และเป็นการท�าอาชพีงานไร่ สวน 
งานฝีมอื ต้องปลดลอ็กให้ท้องถิน่มอี�านาจหาราย
ได้ผ่านช่องทางใหม่ โดยไม่ต้องขออนุญาตจาก
ส่วนกลาง เช่น กูเ้งิน ออกพันธบตัร ร่วมทนุเอกชน 
ตัง้สหการ สร้างวสิาหกจิท้องถิน่เอง เพ่ือไปสร้าง
อาชพีให้กบัผูสู้งอาย ุ 4. ทกุบรกิารภาครฐั ท�าได้
ผ่านมือถอืเทคโนโลย ี เพราะผูส้งูอายุจะออกไปท�า
ธุรกรรมกับภาครัฐ เป็นเรื่องที่ยากล�าบากและใช้
เวลานาน จึงมนีโยบายส�าหรับผูส้งูอายแุละสมาชกิ
ครอบครวัผูด้แูล ให้สะดวกสบายมากขึน้ โดย 99% 
ของธุรกรรมภาครฐัทีใ่ห้บรกิารแก่ประชาชน ต้อง
ท�าได้ผ่านแอปพลเิคชนัในมือถอื ทีร่วบรวมบรกิาร
ภาครฐัของทกุหน่วยงานในทีเ่ดยีว

5. สวัสดิการโอนเข้าอัตโนมัติ ไม่ต้องรอ  
ไม่ต้องลงทะเบียน การลงทะเบียนรับสวัสดิการ
ต่างๆ เป็นอกีเรือ่งหนึง่ทีย่ากล�าบากต่อผูส้งูอายุ 
ยากต่อการท�าความเข้าใจ ท�าให้เกิดความล่าช้า
และผดิพลาดได้ง่ายๆ โดยจะให้รัฐจ่ายสวัสดิการ
แก่ประชาชนที่คุณสมบัติครบถ้วนทันทีแบบ
อัตโนมัติ ประชาชนไม่ต้องลงทะเบียน รัฐจะ
จ่ายสวัสดกิารให้ผูส้งูอายุทนัที เม่ืออายุครบ 60 
ปี  6. ปลดหนี ้ธ.ก.ส. ให้เกษตรกรสงูวัย เพราะ
เกษตรไทยส่วนหนึง่ซึง่เป็นผูส้งูอายุ 60 ปี ข้ึนไป 
มหีนีผ้กูพนัและทับถม และแม้ว่าจะได้ช�าระหน้ี
ไปมากแล้ว แต่มูลหน้ีคงค้างทีม่อียูก็่ยงัมอัีตรา
สงู จงึมีนโยบายยกหนีใ้ห้เกษตรกรสงูวัย (60 ปี
ขึน้ไป) หรอืมีข้อก�าหนด ผ่อนจ่ายช�าระหนี ้ ใน
รปูแบบต่างๆ เช่น เมือ่ช�าระหน้ีไปแล้วคร่ึงหน่ึง 
ส่วนท่ีเหลอืยกหนีใ้ห้ หรอืจ่ายหน้ีดี ลดดอกเบ้ีย 
ฯลฯ โดยรฐัเข้าไปช่วยเหลอื

7. “เกษตรข้ามรุ่น” จ้างเกษตรกรรุ่นใหม่  
สอนเกษตรกรวัยเก๋าใช้เทคโนโลยี เพราะ
เกษตรกรไทยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ เข้าถึง
เทคโนโลยีได้ยาก จึงต้องช่วยเหลอืด้วยการสร้าง
การเรียนรู้ทางเทคโนโลยีต่างๆ โดยเกษตรกร 
รุน่ใหม่ และสนับสนุนการจัดตัง้ธรุกจิของเกษตร 
รุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) เพื่อให ้
ค�าปรกึษาและบรกิารต่อเกษตรกรรุน่เก๋า ส่งผลบวก 
กบัเกษตรกรทุกรุน่
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ผูบ้ริหารจาก กรมควบคมุโรค เข้าพบและ
หารือกับ ผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิน่ (สถ.) เรือ่งการถ่ายทอดนโยบาย
และขยายความร่วมมือสู่ท้องถิน่ในทุกจังหวัด 
เพื่อการป้องกันควบคุมโรค โดยมีส�านักงาน
ป้องกันควบคมุโรคท่ี 1-12 ซึง่เป็นหน่วยงาน
ในสังกัดกรมควบคุมโรค ท่ีให้การสนับสนุน
ด้านวชิาการ 

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดี
กรมควบคมุโรค กล่าวว่า ปัจจบุนัมีโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�าบล (รพ.สต.) ที่ได้รับการ
ถ่ายโอนมาอยู่กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(อบจ.) มาแล้วมากกว่าครึง่ ท่ีผ่านมาได้เหน็ถงึ
ความมุ่งมั่นในการให้บริการด้านสาธารณสุข 
ให้แก่ประชาชนของทัง้ผูบ้ริหารองค์กรปกครอง
ท้องถ่ิน บคุลากรท้องถิน่จังหวดั ท้องถิน่อ�าเภอ 
ตลอดจนเจ้าหน้าท่ี รพ.สต. และสถานอีนามยั
เฉลมิพระเกยีรติ 60 พรรษา นวมนิทราชนีิ ทัง้
ผลบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชน 
ก็เป็นเครื่องหมายยืนยันได้ว่าองค์กรปกครอง
ท้องถ่ินได้เป็นก�าลังหลัก ในการฉีดวัคซีน 
ให้กับประชาชน เนื่องจากเป็นหน่วยบริการ 
ทีป่ระชาชนเข้าถงึได้สะดวกทีส่ดุ

“กรมควบคุมโรคมีส�านักงานป้องกัน 
ควบคมุโรค 12 แห่ง ทีก่ระจายอยูท่ัว่ประเทศ 
พร้อมทีจ่ะเป็นจุดเชือ่มประสาน สนบัสนนุการ
ด�าเนินงานในระดับพื้นที่ได้เป็นอย่างดี โดย
ส�านักงานป้องกันควบคุมโรค มีศักยภาพสูง
สามารถให้การสนับสนุนพื้นท่ี ไม่ว่าจะเป็น 
ผูเ้ช่ียวชาญ องค์ความรูด้้านการป้องกันควบคมุ
โรค สื่อรณรงค์ต้นแบบ เพื่อร่วมผลักดันงาน
ป้องกันควบคุมโรค จนสู่การปฏิบัติได้อย่าง
ยัง่ยนื”

ด้าน นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรม 
ส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ กล่าวว่า กรมฯ ยนิดี 

ร่วมมอืกบัทุกแผนงานของกรมควบคมุโรค เพือ่
การป้องกนัควบคุมโรคไปจนถงึการปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรมของคนในพืน้ที ่เพือ่ให้ประชาชนไทย
มภีมิูคุม้กนัอย่างยัง่ยนื โดยทีผ่่านมา กระทรวง 
มหาดไทยได้มกีารบรูณางานและให้ความร่วมมอื 
สนบัสนนุกบักระทรวงสาธารณสขุมาโดยตลอด 
ทั้งเรื่องมาตรการควบคุมป้องกันโรค ก�ากับ
ติดตาม รวมถึงคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ�าเภอ (พชอ.) ท่ีเป็นกลไกส�าคัญ
ระดับอ�าเภอในการแก้ปัญหาดูแลสุขภาพ
ประชาชนในพืน้ที ่และการมส่ีวนเรือ่งของอาสา
สมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน (อสม.) โดย
ผ่านกลไกคณะกรรมการโรคตดิต่อจงัหวดั ซึง่ม ี
ผูว่้าราชการจงัหวดัเป็นประธาน อีกท้ังยงัมกีาร 
ให้บรกิารงานสาธารณสขุอืน่ๆ แก่ประชาชน อาทิ  
งานอนามยัแม่และเดก็ การป้องกนัโรคไข้เลอืดออก 
หรอืไข้หวดัใหญ่

“ส�าหรับการสร้างเสริมภูมิคุ ้มกัน ทาง 
กรมฯได้ให้การสนับสนุนการบริการฉีดวัคซีน 
โควิด มาตัง้แต่ปี 2564 โดยได้ให้โรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพต�าบล (รพ.สต.) ทีถ่่ายโอนมาอยู่ 
ในสงักดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวัด (อบจ.) เร่ง
บรกิารฉดีวัคซนีให้กบัประชาชนเพ่ือลดการป่วย 
หนกัและเสยีชีวติ และครัง้นีม้คีวามยนิดอีย่างยิง่ 
ที่ได้เป็นภาคีเครือข่ายความร่วมมือกับกรม
ควบคุมโรคในการบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
ควบคู่กับโควิด-19 ในกับประชาชนกลุ่มเสี่ยง
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของทั้งสองโรค 
ในช่วงฤดฝูน นอกจากนี ้กรมฯ ยงัได้สนบัสนนุ
งานด้านอืน่ๆ ของกรมควบคุมโรค อาทิ บรกิารฉีด 
วัคซีนอื่นๆ ตามแผนสร้างเสริมภูมิคุ ้มกัน 
โรคของประเทศไทยในกลุม่เป้าหมายเดก็ การกวาด 
ล้างโรคไข้เลอืดออก และมกีารสนบัสนนุระบบ 
บริการงานให้บคุลากรทางการแพทย์ให้สามารถ
ท�างานได้สะดวกมากยิง่ข้ึน” นายขจร กล่าว

กรมควบคุมโรคหารือกรมท้องถิ่น
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้ ปชช.

อบจ.สงขลา รุกคืบ สร้างหอชมเมืองและ 
สกายวอล์ก กลางเมอืงหาดใหญ่ โดยจัดประชมุ
รบัฟังความคดิเหน็ของประชาชน (ครัง้ที ่2) เม่ือ 
25 พ.ค.66 ทีห้่องแกรนด์บอลรมู โรงแรมบรุศีรี 
ภู คอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
เพือ่รองรบัการพฒันาการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื 

การประชมุครัง้นี ้ผูเ้ข้าร่วมประชมุประกอบด้วย  
รองนายก อบจ.สงขลา (น.ส.ปรินดา ปาลาเร่, 
นายสรุสทิธิ ์ศรอีนิทร์)  พล.ต.ท.สาคร ทองมณีุ 
นายกเทศมนตรนีครหาดใหญ่ ผูแ้ทนหน่วยงานภาค
รัฐ ภาคเอกชน ผูแ้ทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
สมาชกิสภา อบจ.สงขลา ผู้แทนองค์กรชมุชน และ
สือ่มวลชน 

นายไพเจน มากสวุรรณ์ นายก อบจ.สงขลา 
ประธานในที่ประชุมกล่าวว่า อ�าเภอหาดใหญ ่
มคีวามส�าคญัทางการค้า เศรษฐกจิ และการลงทนุ
ของภาคใต้ตอนล่าง เป็นเมอืงทีมี่ศกัยภาพในการ
รองรับนักท่องเทีย่วชาวไทย และชาวต่างประเทศ 
อบจ.สงขลา จงึได้ก�าหนดนโยบายพัฒนาต่อยอดให้ 
เป็นแหล่งท่องเท่ียวทีส่�าคญัของภาคใต้ และก�าหนด 
แนวคดิในการจดัท�าโครงการศกึษาความเหมาะสม  
การก่อสร้างหอชมเมอืงและสกายวอล์ก เพือ่รองรบั 
การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื เพือ่เป็นหมุดหมายแห่งใหม่ 

อบจ.สงขลา ป้ันหอชมเมืองหาดใหญ่
หวงัสร้างจุดขายกระตุน้การท่องเทีย่ว

ของเมืองหาดใหญ่ ในการดึงดูดนักท่องเที่ยว 
ให้เข้ามาท่องเทีย่วในอ�าเภอหาดใหญ่ และจงัหวัด
สงขลามากขึน้ เพือ่เพิม่รายได้และกระตุน้เศรษฐกจิ
จากการท่องเท่ียวของจังหวดัสงขลาให้เพ่ิมสงูขึน้

สืบเนื่องจากการประชุม คร้ังที่ 1 เมื่อ 19 
เมษายน 2565 ได้มกีารศึกษารวบรวมข้อมลู และ 
วิเคราะห์พื้นที่ รวมถึงน�าความเห็นจากผู้เข้าร่วม 
ประชมุ มาก�าหนดแนวคดิในการออกแบบให้โดดเด่น  
และสอดคล้องกับบริบทของคนในพื้นที่ ภายใต้
แนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จึง 
ต้องให้ความส�าคัญของการด�าเนินการในรูปแบบ
การมส่ีวนร่วมจากทกุภาคส่วน ทัง้จากประชาชน
ในพืน้ที ่หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ทัง้ภาครฐัและภาค
เอกชน และภาคีเครือข่าย โดยการศึกษาความ
เป็นไปได้ของโครงการ การวเิคราะห์รปูแบบและ
แนวความคดิ การศกึษาวเิคราะห์ผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม รวมถึงการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ 
เพือ่ก�าหนดต�าแหน่งทีต้ั่งให้มคีวามเหมาะสมในการ 
ท�าโครงการ ตลอดจนการใช้พืน้ทีโ่ครงการทีเ่ชือ่มต่อ 
กบัพืน้ทีโ่ดยรอบ เพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ และ
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ตาม
นโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยัง่ยนื

ด้าน นายพพิฒัน์พงศ์ แก้วสวุรรณ หวัหน้า
ฝ่ายปฏบิตักิารผงัเมอืง กล่าวว่า อบจ.สงขลา ได้
จ้างบรษิทั เอ-เซเว่น คอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด ให้ศึกษา
ความเหมาะสมของโครงการ เนือ่งจากการก่อสร้าง
หอชมเมอืงและสกายวอล์ก เป็นโครงการขนาดใหญ่ 

ที่มีความสลับซับซ้อน ทั้งในด้านการออกแบบ 
และอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนด้านสังคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยศึกษาออกแบบ
แนวคดิหอชมเมือง และสกายวอล์กในพ้ืนทีอ่�าเภอ
หาดใหญ่ จังหวดัสงขลา พร้อมทัง้ศกึษาออกแบบ
ด้านสถาปัตยกรรม และด้านโครงสร้างพืน้ฐานให้ 
สอดคล้องกบัพืน้ท่ีโครงการ เพือ่รองรบัการท่องเท่ียว 
อย่างยั่งยืน ส�าหรับผลการประชุมในครั้งที่ 2 นี้ 
จะน�าไปประกอบการด�าเนินงานศึกษาโครงการ 
เพือ่ให้โครงการส�าเรจ็ลลุ่วงตามวัตถปุระสงค์ต่อไป

คนท้องถิน่หนุน “ก้าวไกล” กระจายอ�านาจ
ฝ่าด่านระเบียบ-กฏหมายและรฐัราชการ

นายกสมาคม อบต.แห่งประเทศไทย เช่ือว่า 
หากพรรคก้าวไกลสามารถจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมา 
บรหิารประเทศ กจ็ะได้เหน็ความเปลีย่นแปลง 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และการกระจาย 
อ�านาจในหลายด้าน แต่ในช่วง 4 ปี ต่อจากนี ้รฐับาล 
จะต้องร่วมมอืกับท้องถ่ิน เพือ่ฝ่าด่านปัญหาเรือ่ง
ระเบียบ กฏหมาย ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งระบบ
ราชการทีเ่กาะเกีย่วกนัอย่างแน่นแฟ้น 

ผศ.(พิเศษ) ดร.วิระศักด์ิ ฮาดดา นายก
สมาคมองค์การบรหิารส่วนต�าบลแห่งประเทศไทย 
ได้แสดงความเห็นถึงการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎร์ที่ผ่านมาว่า การเลือกตั้งครั้งน้ี 
กระแสโซเชียลมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของ 
พีน้่องประชาชนเป็นอย่างมาก อีกทัง้การดีเบตของ 
ตวัแทนพรรคการเมอืงต่างๆ มผีลต่อการตดัสนิใจ 
ของประชาชนมากเช่นกัน จะเห็นได้ว่า ใน 
บางพืน้ทีผู่ส้มคัรบางพรรคทีน่่าจะได้คะแนนมาก 
เพราะท�างานลงพืน้ทีอ่ย่างต่อเนือ่ง กลบัไม่ได้รบั
เลอืกต้ัง และจะสงัเกตได้ว่า สนามเลอืกตัง้คราวนี้ 
เงนิไม่สามารถซือ้เสยีงประชาชนได้ ซึง่ถอืเป็นการ
เปลีย่นแปลงทีน่่าสนใจ สอนให้นกัการเมืองรุน่เก่า 
ทีใ่ช้ระบบการซ้ือเสยีงได้รูว่้า การซือ้เสยีงใช้ไม่ได้
อีกต่อไป เพราะประชาชนเขารู้และเข้าใจความ
ส�าคญัของการเลอืกตัง้ว่า จะมผีลต่ออนาคตของ
เขามากน้อยแค่ไหน 

นอกจากนี้ ประชาชนได้ให้ความส�าคัญ 
ในเร่ืองของนโยบายพรรคการเมอืงต่างๆ ท่ีจะน�า
ไปปฏบิติัหากว่าได้เป็นรฐับาล อย่างเช่นนโยบาย
การกระจายอ�านาจ จะเหน็ได้ว่า พรรคก้าวไกล
มีข้อเสนอและมีความชัดเจนมากในเรื่องการ 
กระจายอ�านาจ ต่อไปนี ้ เชือ่ว่าถ้าพรรคก้าวไกล
ขึน้มาเป็นรฐับาล บทบาทการท�างานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่กจ็ะเปลีย่นรปูแบบก้าวไปสู่
การเป็นท้องถิน่ของพ่ีน้องประชาชนอย่างแท้จรงิ 
ผลการเลอืกต้ังช้ีให้เห็นว่า ประชาชนเขาเห็นความ
ส�าคญัของการพฒันาท้องถิน่ และการแก้ปัญหา

ทางเศรษฐกจิ 
“ประชาชนมีความคาดหวังและอยากเห็นการ

เปลี่ยนแปลง เพราะฉะนั้นการที่คุณจะมาท�าอะไร
เฉพาะหน้ามันไม่มหีรอกครบั ทกุอย่างต้องเป็นระบบ 
ท้องถิน่เองกจ็ะต้องรวมพลงักันเพ่ือน�าปัญหาต่างๆ 
ที่เป็นอุปสรรคขวากหนามในการท�างานเสนอไป
ยงัรฐับาล เพ่ือให้มกีารส่งเสรมิการกระจายอ�านาจ
ให้มากข้ึน ผมมั่นใจว่าถ้าคนท้องถิ่นตื่นตัวมากขึ้น  
รฐับาลจะยิง่เหน็ความส�าคญัของนโยบายท้องถิน่ ต่อไป 
เมือ่ท้องถ่ินได้รบัการส่งเสรมิอย่างแท้จรงิ ประเทศชาติ 
ของเรากจ็ะพัฒนาอย่างท่ัวถึง เป็นธรรมมากข้ึน”

นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนต�าบลแห่ง
ประเทศไทย กล่าวต่อว่า ชยัชนะของพรรคก้าวไกล
ครั้งนี้ นอกจากเป็นเพราะมีนโยบายหลายอย่างที่ 
โดนใจคนรุน่ใหม่ในเรือ่งระบอบประชาธปิไตย รวมทัง้ 
นโยบายการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและการกระจาย 
อ�านาจแล้ว พรรคก้าวไกลมีความชัดเจนในทุกวิธี
การที่เขาได้น�ามาใช้ในการหาเสียง ทั้งเรื่องการ 
ดเีบต การเข้าถงึประชาชนผ่านโซเชยีลมเีดยี และด้วย
วลต่ีางๆ ทีเ่ขาปล่อยมาป็นระยะๆ มันโดนใจ ถูกใจ
เยาวชน ถกูใจประชาชน แม้แต่คนทีม่อีาย ุ 30-50 
ปี เมื่อได้ฟังได้ฟังนโยบายของพรรคก้าวไกล ก็ยัง
เคลิ้มไปเลย เกิดเป็นกระแสไปทุกจังหวัด มันเป็น 
กระแสทีจ่บัต้องได้ 

ส่วนท่ีว่าหากพรรคก้าวไกลขึน้มาเป็นรฐับาลแล้ว 
ในช่วง 4 ปีข้างหน้า จะมผีลต่อการเปลีย่นแปลงท้องถิน่ 
มากน้อยแค่ไหน เร่ืองนี้ส่วนตัวก็ยังไม่ค่อยมั่นใจ 
สกัเท่าไหร่ว่า เขาจะท�าไดจ้ริงหรอืเปลา่ เพราะว่า 
นโยบายต่างๆ มันเสมือนกับว่าเป็นการปฏรูิประบบ
ราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายผู้ว่าราชการ
จงัหวดัมาจากการเลอืกต้ัง ค�าถามคอืราชการส่วน
ภมูภิาค ซึง่ถอืเป็นมอืเป็นไม้ เป็นตวัแทนของราชการ
ส่วนกลาง เขาจะเอาไปไว้ท่ีไหน อย่างไร หรอืหากร้ือ
ทิง้ไปเลย กจ็ะมแีต่ระบบบรหิารราชการส่วนกลาง
กับส่วนท้องถิน่แบบนี ้เพราะระบบราชการส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น มันเป็นโครงสร้าง
ทางการปกครอง ท่ีมีกฏระเบยีบต่างๆ มากมายและ 
ยดึโยงเข้าด้วยกนั อกีทัง้บรรดาข้าราชการจ�านวนมาก 
จะปรับตัวได้หรอืไม่ 

 “ถ้าท�าได้ผมก็เป็นก�าลังใจให้นะครับ แต่ผม
ยังมองไม่เห็นว่าวิธีการของพรรคก้าวไกลเขาจะท�า
อย่างไร ผมทราบนโยบายที่ชัดเจน แม้แต่ขั้นตอน
กระบวนการต่างๆ ผมยงัมองไม่เหน็ แล้วกีปี่มนัจะ
ส�าเร็จ เพราะระบบราชการมันใหญ่มาก คอืผมเหน็
ด้วยนะกับการเลอืกต้ังผูว่้าราชการจงัหวดั แต่ยงัมอง
ไม่เห็นวธิกีารว่าจะท�าอย่างไร ถ้าเขาสามารถบอกได้
ว่าจะท�าอย่างไร เช่นขัน้ตอนทีห่นึง่ จะยก ยบุเลกิ 
กระทรวงทบวง กรม อะไรหรอืไม่ สายงานมนัจะเป็น
อย่างไร มันต้องแจงให้เห็นมากกว่านี”้

ผศ.(พเิศษ) ดร.วริะศกัดิ ์กล่าวถงึนโยบาย 300 ข้อ  
ของพรรคก้าวไกลว่า ตนเองยังไม่รู้แน่ชัดว่า เรื่อง
การกระจายอ�านาจ และการปฏริปูท้องถ่ิน แนวทาง
ของพรรคก้าวไกลจะท�าอย่างไร อาจจะมีการเลือกต้ัง 
ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือกระจายอ�านาจสู่ท้องถิ่น
อย่างแท้จรงิ จะต้องไปยบุราชการส่วนภมูภิาคหรือ
ไม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละจังหวัดที่
ประกอบด้วย เทศบาล อบจ. และ อบต. จะมบีทบาท
แบบเดิมหรอืมีบทบาทใหม่ ต้องยบุเลกิ อบจ.หรอืไม่ 
และท้องถิน่จะยดึโยงกันอย่างไร ภายใต้การก�ากบั
ดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัด ตอนนี้คนท้องถ่ินก็

จบัตาดอูยู ่ รู้แต่เพยีงว่าถ้าพรรคก้าวไกลเป็นรฐับาล 
อาจจะมีการกระจายอ�านาจไปมากกว่าทีค่นท้องถิน่
เคยคิด ซ่ึงข้อเสนอของคนท้องถ่ินคือต้องการท่ีจะ
แยกเป็นอิสระจากกระทรวงมหาดไทยเท่านั้น ใน
ขณะที่แนวคิดของพรรคก้าวไกลเอง ไม่ได้เกิดจาก
ข้อเสนอของคนท้องถิน่ แต่ถ้าท�าได้มนักจ็ะเป็นผลดี
กบัท้องถิน่เช่นกนั 

“ผมยังมองไม่ออกเลยว่าเขาจะท�าอย่างไร จะ
ผ่าตัดแบบไหน ถ้าเป็นแบบไม่ได้ฉีดยาสลบมนัจะด้ิน
กันขนาดไหน แค่กรณกีารถ่ายโอนสถานีอนามยั หรือ 
รพ.สต.ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ราชการ
ส่วนกลางหรือกระทรวงสาธารณสขุยงัดิน้กนัขนาดน้ี 
เลย แต่อนันีเ้ป็นระบบราชการทัง้ระบบ ซึง่ผลกระทบ 
ต่อโครงสร้างอ�านาจเดิมมีมากกว่า คือแนวคิดของ
ก้าวไกลเขากด็ ีแต่ต้องอย่าลมืว่า พลงัการต่อต้านของ
ระบบราชการ ซ่ึงอยูก่นัมานานหลายปี คุณจะเอา
ก�าลงัตรงไหนไปสูก้บัเขา ถ้าเมือ่ไหร่ทีเ่ขาไม่เหน็ด้วย
กบัคณุ เขากจ็ะต่อต้านในรูปแบบต่างๆ ถ้าเกิดท�าไป 
หยดุไป ท�าๆ หยดุๆ แล้วผลมนัจะเป็นอย่างไร ผม
ยงัมองไม่ออกว่า การจะร้ือทัง้หมดต้องท�าอย่างไร”

 นอกจากนี้ ในการพัฒนาประเทศนั้น ระบบ
ราชการคือกลไกที่ส�าคัญที่สุด และมันใหญ่มาก มี
กระบวนการ ระเบยีบกฏหมายและระเบยีบปฏบิตัิ
มากมาย เกีย่วข้องกันไปหมด อย่างกรณกีารท�างาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บางคร้ังยังโดน 
ป.ป.ช. สตง. ทกัท้วง ตรวจสอบ เอาผดิ เพราะเผลอ
พลาดไปปฏิบัตหิน้าทีใ่นส่ิงทีก่ฏหมายหรือระเบียบ
ราชการ เขาไม่ได้กระจายอ�านาจหน้าที่ให้เรา ทุก
ก้าวย่างก็ต้องเดินไปตามระบบของราชการ ตาม
ระเบียบค�าสัง่ ซ่ึงบางคร้ังระเบียบ ค�าสัง่ ไม่มคีวาม
ชัดเจน ท�าให้การท�างานไม่สามารถตอบสนองต่อ 
พีน้่องประชาชนได้เตม็ที 

“อย่าลืมว่า ทุกกระทรวง ทบวง กรม ก็ยังมี 
ผลประโยชน์อยู ่ถ้าคณุต้องผ่าตดั ต้องโยกย้ายอะไร คุณ 
อาจจะต้องโยกย้ายทัง้หมดเลย แล้วคณุจะใช้อ�านาจ
อะไร หรือใช้วิธกีารอย่างไร ถ้าคุณเข้ามาเป็นนายก
รัฐมนตรี คณุตัง้เจ้ากระทรวงขึน้มา แต่ละกระทรวง 
ก็มีหน้าที่แตกต่างกันไป หากไม่สามารถที่จะ 
บรูณาการเข้าด้วยกนั กจ็ะเกดิปัญหา เพราะหลายเรือ่ง 
เกีย่วโยงกนัไปหลายกระทรวง เช่นปัญหาพืน้ทีท่บั
ซ้อน นอกจากจะต้องขออนุญาตอนุมตัจิากกระทรวง
หนึ่งแล้ว อาจจะต้องประสานไปอีกกระทรวงหนึ่ง

ด้วย เพราะต่างกถ็อืกฏหมาย กฏระเบยีบคนละฉบบั 
ตามหน้าทีท่ีต้่องรับผดิชอบ”

ผศ.(พเิศษ) ดร.วิระศกัดิ ์กล่าวว่า พรรคก้าวไกล
เคยบอกว่า ต่อไปแนวทางการท�างานบรกิารของภาค
รัฐ จะท�าให้เป็น One Stop Service คอืให้จบใน 
ทีเ่ดียวเลย ไม่ต้องไปว่ิงหา หน่วยราชการ 3–4 ท่ี ซ่ึง
การท�าแบบนั้นได้ก็ต้องเข้าไปแก้ระเบียบกฎหมาย 
แล้วให้มนัอยูร่วมกนัทัง้หมด คณุจะท�าอย่างไร การ
จะแก้กฎหมาย แก้กฎกระทรวง แก้กฤษฎกีา คณุจะ
ท�าอย่างไร คณุจะร้ือกฎหมายเก่าๆ ทิง้หมดเลยหรือ 
ด้วยการน�าเสนอแก้ไขกห็มายเข้าสูส่ภาผูแ้ทนราษฎร 
โดยร่างกฎหมายใหม่ขึน้มา คณุจะเร่ิมอย่างไร แก้ตรง
ไหน มนัไม่ใช่เร่ืองง่ายเลย 

“แต่ถ้าท�าได้ผมก็โอเคนะ ผมเห็นด้วย ถ้าจะ
ปฏวัิตริะบบราชการ เพือ่การกระจายอ�านาจสูอ่งค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ และการกระจายรายได้สู่ท้องถิน่ 
อย่างแท้จริง ส�าหรับคนท้องถิ่นไม่มีปัญหาอะไร 
เพราะทกุวันนีอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เป็นเพยีง
ผูใ้ช้ระเบียบของกระทรวง ทบวง กรม และท�าตาม 
กฏหมายกฏการกระจายอ�านาจที่รัฐเขียนให้เราไป
ปฏบัิต ิแต่ปรากฏว่า เมือ่มปัีญหาในทางปฏบัิติ เรา
ไม่รูว่้าต้องเดินอย่างไร พอไปถามเขา เขาก็ไล่ให้เรา
มาศึกษาเอง คือท่ีผ่านมามันเป็นอย่างน้ี ดังน้ันถ้า 
รัฐบาลใหม่จะวางนโยบายหรือท�ากฏหมายอะไร 
ขึน้มา คณุต้องมคีวามชดัเจน มเีส้นทางให้เราเดนิว่า
เราจะต้องเดนิไปในทศิทางไหน ทีผ่่านมา ส.ส. เขา
ไม่เคยมาไถ่ถาม มาเดนิดวู่าเราท�าอะไร เป็นอย่างไร
บ้าง ปัญหาแบบนี้ควรจะแก้แบบไหน เขาไม่ได้มา
รับรู้เลย”

ถ้าพรรคก้าวไกลเป็นรัฐบาล แล้วจะขับเคล่ือน 
นโยบายกระจายอ�านาจ คนท้องถิน่กห็วังว่ารัฐบาลใหม่ 
หรือกระทรวงมหาดไทยหรือหน่วยราชการท่ี 
จะคุมท้องถ่ิน จะเชิญนายกสมาคมท้องถ่ินต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็น สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย และสมาคมองค์การบรหิารส่วนต�าบล
แห่งประเทศไทย  ให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการเขียน
ระเบียบหรือกฎหมายต่างๆ ให้มันถกูต้อง 

“แต่ถ้าคณุไปน่ังเทยีนเขยีนเหมอืนทีผ่่านๆ มา
ทกุครัง้ คณุกอ็ยูใ่นระบบราชการแบบเดมิๆ ใช่ไหม 
ดงันัน้อย่าให้ข้าราชการเป็นคนเขียน คณุจะต้องเอา
ผูว่้าฯ ท้องถิน่ และนายกท้องถิน่เข้าไปเขยีน ต้องเอา

ผูท้ีม่คีวามรูแ้ละมปีระสบการณ์เกีย่วกบัเร่ืองการ
บริหารงานท้องถิน่ การกระจายอ�านาจสูท้่องถิน่ 
เข้าไปร่วมคดิ ร่วมท�า ไม่ใช่นัง่เทยีนเขยีนเพราะ
มนัอาจจะเกดิปัญหาในทางปฏบัิตอิกีมากมาย”

ผศ.(พิเศษ) ดร.วิระศักดิ์ กล่าวว่า ในเร่ือง
การกระจายอ�านาจของพรรคก้าวไกลนัน้ ทราบ
ว่ามคีูม่อืที ่อาจารย์ปิยบุตร แสงกนกกลุ ได้เขยีน
เอาไว้หมดแล้ว ในเรือ่งภาพรวมทัว่ประเทศ แต่ใน
เชงิปัญหาต่างๆ ทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่พบ
เจอ เขากย็งัไม่เหน็ คนท้องถิน่อยากให้มาดูตรงนี ้
ด้วย เพือ่พรรคก้าวไกลก็จะได้เป็นทีพ่ึง่ของประชาชน 
จริงๆ เพราะต้องมีการปฏิรูป ปฏิวัติระบบ
ราชการทัง้หมด ซ่ึงกว่าจะไปถงึตรงนัน้ได้ มกีีร้่อย
ปัญหา อย่าว่าแต่ละกระทรวงเลย อย่างกระทรวง
มหาดไทยกระทรวงเดยีว แค่ศกึษาปัญหาก็หมด
เวลาไปเท่าไรแล้ว 

“นอกจากน้ี การท่ีจะเข้ามาผ่าตัด ปรบัเปลีย่น
ระบบต่างๆ คงต้องใช้เวลาอกียาวนาน อย่าลมืว่า 
ถ้าฝ่ายการเมืองสั่งการโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
หรือไม่มรีะเบียบรองรับ สัง่พลาดไปกโ็ดน ม.157 
รัฐมนตรีกม็สีทิธติดิคกุได้เหมือนกนั อย่าลมืว่า มนั
มกีบัดกัเยอะแยะไปหมด หากฝ่ายราชการเขาต้อง
เสยีอ�านาจ เสยีผลประโยชน์ เขากไ็ม่เอาอยูแ่ล้ว 
เพราะในมอืเขามอี�านาจเงนิ มอี�านาจคน มีทกุสิง่
ทกุอย่าง อยูดี่ๆ ใครจะยอมให้มาทุบหม้อข้าวเขา 
กต้็องคดิในส่วนนีด้้วย อย่าคดิว่าเมือ่คุณมอี�านาจ
แล้วจะเข้าไปจัดการได้เลย ต้องศึกษาเยอะๆ อย่า
คดิว่ากระแสก�าลังมาแรงแล้วจะมาจดัการตรงนัน้
ตรงนีไ้ด้ดัง่ใจ”

“ส�าหรับตัวผมเอง ยึดถือผลประโยชน์ของ
พีน้่องประชาชนเป็นหลัก ยนิดสีนับสนนุรฐับาล
ก้าวไกลในเรื่องของการกระจายอ�านาจ อีกทั้ง
ในฐานะที่เป็นผู้บริหารท้องถิ่น เป็นตัวแทนของ
ประชาชน ตราบใดที่ประชาชนได้รับประโยชน์ 
ผมสู้เต็มที่อยู่แล้ว โดยเฉพาะปัญหาเรื่อง การ
บริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคลและเร่ือง
งบประมาณ ภาษี รวมถึงความเหลื่อมล�้าของ
ท้องถ่ินระหว่าง เทศบาล อบจ. และ อบต. ซ่ึงยัง 
เหลื่อมล�้ากันอยู่ ทั้งที่เป็นองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิน่ด้วยกนั ซ่ึงทัง้หมดนี ้ต้องรอให้รฐับาลใหม่
มาด�าเนนิการแก้ไขปัญหาให้ลลุ่วง” ผศ.(พเิศษ) 
ดร.วิระศกัด์ิ กล่าวปิดท้าย

ดร.วริศกัดิ ์ฮาดดา

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ติดตามงาน 
“ผู้ว่าฯ สญัจร” โดยก�าชับให้ ส�านักงานสถาน
ธนานุบาล กทม. ซ่ึงรับผิดชอบโรงรับจ�าน�า  
21 สาขา และส�านกังานตลาดของ กทม. ซึง่ดแูล 
รับผดิชอบตลาด 12 แห่ง ให้ค�านงึถงึผลประโยชน์ 
ของประชาชนเป็นส�าคญั

นายชัชชาติ  สิทธิพันธุ ์  ผู ้ ว ่ าราชการ
กรงุเทพมหานคร เปิดเผยผลการตดิตามงานของ  
2 หน่วยงานด้านการพาณิชย์ของกรงุเทพมหานคร คอื  
ส�านกังานสถานธนานบุาลกรงุเทพมหานคร (โรงรบั 
จ�าน�า กทม.) และส�านกังานตลาดกรงุเทพมหานคร 
ว่า ปัจจบุนัมโีรงรับจ�าน�า กทม. 21 สาขา (ใน 20 เขต)  
มปีระชาชนทีม่าใช้บรกิารประมาณ 700,000 คน
ต่อปี ยอดจ�าน�าประมาณปีละ 6,000 ล้านบาท 
ผลประกอบการพอไปได้ จึงได้ให้นโยบายหลัก  
2 เรือ่ง คอื 1. ต้องขยายการเข้าถงึของประชาชน 
ให้ง่ายขึน้ ขยายจ�านวนสาขาสถานธนานบุาลให้มากขึน้ 
และใกล้ชุมชน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้ดี มี 
ความสะดวกในการเดนิทาง เป็นการลดค่าเดินทาง 
ในการน�าของมาจ�าน�า อีกทั้งยังสะดวกในการ 
มาไถ่ถอน  2. ไม่ให้ค�านึงถึงแต่เร่ืองของก�าไร 
โดยก�าหนดดอกเบี้ยแพง เพราะหัวใจของสถาน
ธนานุบาลคือการช่วยเหลือประชาชนที่มีความ 

“ชัชชาติ” ย�้าโรงรับจ�าน�าและตลาด 
กทม.มุ่งให้ประชาชนได้รับประโยชน์

ยากล�าบาก ฉะนัน้ ให้พยายามช่วยเหลอืประชาชน
อย่างแท้จริง  ขณะเดียวกัน ได้สั่งการให้บริหาร 
เงนิสะสมอย่างมปีระสิทธภิาพ เพือ่ให้เกดิดอกผลและ 
จะได้ผลประโยชน์กลบัคนืสูช่าวกรงุเทพมหานคร

ส่วนส�านกังานตลาด ปัจจบุนั กทม.มตีลาดอยู่ 
12 แห่ง ตลาดหลักคือตลาดจตุจักรซ่ึงเป็นตลาด
ที่เช่าจากการรถไฟ นอกจากนี้ ยังมีตลาดมีนบุรี 
ตลาดสนามหลวง 2 ทีเ่หลอือกี 9 แห่งเป็นตลาด
ชมุชน โดยนโยบายทีเ่น้นย�า้ คือเร่ืองสขุลกัษณะ 
ซึง่ตลาดบางแห่งยงัไม่มีระบบบ�าบดัน�า้เสยี หรอืดู
เรือ่งความสะอาด ต้องเร่งด�าเนนิการอย่างเร่งด่วน  
พร้อมกนันีจ้ะต้องมกีารจดัระเบยีบไม่ให้รกรุงรัง มี 
ความปลอดภยั พืน้ไม่ลืน่ ส่วนตลาดทีต้่องด�าเนนิการ 
อย่างเข้มข้นต่อไปคือตลาดนัดจตุจักร ซ่ึงมีเรื่อง
ภาระหนี้ เพราะตั้งแต่รับมาด�าเนินการ ยังไม่มี
การท�าสญัญา และไม่ได้จ่ายค่าเช่าพืน้ที ่จะเร่งรดั
ด�าเนินการให้ถูกต้อง ส่วนตลาดบางแคภิรมย์ 
ซึง่เช่าพืน้ทีจ่ากส�านกังานทรพัย์สินฯ เพ่ือย้ายพ่อค้า 
แม่ค้าจากตลาดบางแคมาให้เข้ามาอยู ่ ปัจจบุนัม ี
ผูม้าใช้บรกิารน้อย เนือ่งจากการเดนิทางไม่สะดวก 

ชัชชาติ สทิธิพนัธ์ุ

กจ็ะต้องรบีด�าเนนิการ ภาพรวมต้องเอาตลาดของ
กรุงเทพมหานครเป็นตัวช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจ
ให้ประชาชน และตัวตลาดเองต้องบริหารเชิง
รกุ เน้นคณุภาพตลาดและค�านงึถงึประโยชน์ของ
ประชาชนสงูสดุ 

“ส่วนการจอดรถในตลาดนดัจตจุกัร ปัจจบุนั
มีถนนหลักอยู่ ซึ่งช่วงเช้าสามารถจอดได้ แต่ใน
ช่วงบ่ายไม่อนญุาตให้จอด เพือ่ให้คนสามารถเดนิ
ได้สะดวกมากย่ิงขึ้น ทางคณะกรรมการตลาด
ได้มีการพิจารณาแล้วมีข้อสรุปว่า ช่วงเช้าเวลา 
06.00-12.00 น. และหลงั 18.00 น. สามารถน�า
รถเข้ามาจอดได้ แต่ช่วงเวลา 12.00-18.00 น. ไม่
สามารถน�ารถเข้ามาจอดได้ หลงัจากทีไ่ด้มกีารท�า
แบบสอบถามประชาชน พบว่าประชาชนอยากได้
ทางเดนิท่ีกว้าง ขณะเดียวกนักไ็ด้ให้นโยบายว่า ต้อง
ดูแลผู้ค้าด้านในด้วย โดยมีทางเดินจากด้านนอก 
เข้าด้านในได้สะดวก ทกุคนเดนิได้เท่าเทยีมกนั ซึง่ต่อไป 
มีแผนงานที่จะให้ขยายถนนด้วย เพื่อให้สามารถ
เดนิเข้าไปด้านในได้มากขึน้” นายชัชชาต ิกล่าว

ไพเจน มากสวุรรณ์



ปีที่ 17 ฉบับที่ 405 วันที่ 1-15 มิถุนายน 2566สงัคม/ซบุซบิ4 

 ธอส.รับประกาศนยีบตัร ISO/IEC 38500: 2015 
ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ประธานกรรมการก�าหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT และ

นวตักรรม ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เป็นผูแ้ทนธนาคารรบัมอบใบประกาศนยีบตัรรับรอง
มาตรฐาน ISO/IEC 38500:2015 ด้านการบรหิารจดัการด้านธรรมาภบิาลเทคโนโลยสีารสนเทศ
ในองค์กร (IT Governance) จาก บรษัิท บเีอสไอ กรุป๊ (ประเทศไทย) จ�ากดั โดยม ีบคุลากร ใจดี 
ผู้จดัการทัว่ไปฝ่ายขายและการตลาด เป็นผูม้อบประกาศนียบตัรในคร้ังนี้

 รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั ตรวจเย่ียมส�านักงาน คปภ.
อาคม เตมิพทิยาไพสฐิ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั ตรวจเยีย่มส�านกังานคณะกรรมการ

ก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั (คปภ.) โดยมี สทุธิพล ทวีชยัการ เลขาธกิาร
คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ให้การต้อนรับ ณ ส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั (คปภ.)

 กรมธนารกัษ์ ร่วมแสดงความยนิดี สพพ. วันสถาปนา ครบรอบ 18 ปี 
ดนยั วิจารณ์ รองอธบิดีกรมธนารักษ์ ร่วมแสดงความยนิด ี ส�านกังานความร่วมมอืพฒันา

เศรษฐกิจกับประเทศเพือ่นบ้าน เนือ่งในโอกาสวนัสถาปนา สพพ. ครบรอบ 18 ปี พร้อมร่วม
บรจิาคเงนิเข้ากองทนุสวสัดกิารภายใน สพพ. โดยม ีพรีเมศร์ วฒิุธรเนตริกัษ์ ผูอ้�านวยการ สพพ. 
ให้การต้อนรบัและรบัมอบ

 กรม ทช. ร่วมกบั กรม อส. ลงนาม MOU โครงการศกึษาวิจัย 
อรรถพล เจรญิชนัษา อธิบดกีรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง รกัษาราชการแทน อธบิดี

กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพันธุพ์ชื อภชัิย เอกวนากลุ รองอธบิดกีรมทรพัยากรทางทะเล
และชายฝ่ัง รกัษาราชการแทนอธบิดกีรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง พร้อมผูบ้รหิารระดบัสงู
ของทัง้สองหน่วยงาน ร่วมพธีิลงนาม ข้อตกลงความร่วมมอื การด�าเนนิโครงการศกึษาวจิยั และ
ฟ้ืนฟูทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ในเขตอทุยานแห่งชาตทิางทะเล เขตห้ามล่าสตัว์ป่าทีม่พีืน้ท่ี
ครอบคลมุพืน้ทีท่างทะเลและชายฝ่ัง

 NT จบัมือ ทพิยประกนัภยั ดนับริการตอบสนองลกูค้ายคุดจิิทลั
พ.อ.สรรพชยัย์ หวุะนันทน์ กรรมการผู้จดัการใหญ่ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาต ิหรอื NT และ 

ดร.สมพร สบืถวลิกลุ กรรมการผูจั้ดการใหญ่ บมจ.ทพิยประกนัภยั จ�ากัด ร่วมศกึษาหาแนวทาง
การด�าเนนิงานด้านการตลาด เพือ่น�าบรกิารและผลติภณัฑ์ทีม่ ี มาเพิม่โซลชูนัต่างๆ เพือ่ส่งมอบ 
สทิธปิระโยชน์พเิศษให้กลุม่ลกูค้าและพนกังานของท้ัง 2 องค์กร สามารถน�าความแตกต่างทางธรุกจิ 
มาแลกเปลีย่น เพ่ือสร้างมูลค่าเพิม่ทางการตลาดและตอบรบักลุม่ลกูค้าเป้าหมาย ทีม่คีวามต้องการ
ในบริการประกันภยัและบริการสือ่สารโทรคมนาคมได้อย่างมปีระสทิธิภาพ

 บางจากฯ ผนกึ SME D Bank หนนุ SME สร้างและขยายธรุกิจ 
สมชัย เตชะวณิช ประธานเจ้าหน้าท่ีการตลาด กลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัท บางจาก 

คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน) จบัมอื SME D Bank ลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืทางด้าน
ธรุกิจ สนบัสนนุ ผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise 
: SME) ในสถานบีริการน�า้มันบางจาก เพิม่โอกาสการเข้าถงึเงนิทนุเพือ่สร้างและขยายธรุกจิใหม่ 
ร่วมขบัเคลือ่นเศรษฐกิจไทยให้พัฒนาอย่างแขง็แกร่งและยัง่ยนื

 กปน.มอบ 1.5 ล้านบาท ยกระดบัศกัยภาพนกักีฬาโบว์ลิง่สูเ่วทโีลก 
มานติ ปานเอม ผูว่้าการการประปานครหลวง (กปน.) พร้อมด้วย สญัญา แสงพุม่พงษ์ 

กรรมการ กปน. ในฐานะประธานคณะอนกุรรมการธรรมาภบิาล (CG) และกิจกรรมเพือ่สงัคม 
(CSR) มอบเงินสนบัสนุนสมาคมกฬีาโบว์ลิง่แห่งประเทศไทย ในโครงการสนับสนนุการพัฒนากฬีา 
“โครงการ 1 สมาคมกฬีา 1 รฐัวิสาหกจิ” จ�านวน 1.5 ล้านบาท เพ่ือใช้ในการพฒันากฬีาโบว์ลิง่
ของประเทศไทย ยกระดบัสูม่าตรฐานสากล เพิม่โอกาสให้เยาวชนไทยได้ฝึกซ้อมและพฒันาฝีมอื 
พร้อมเพิม่พนูประสบการณ์จากการแข่งขนัในระดบัชาตแิละระดบัสากลอย่างต่อเนือ่ง

 กรมชลฯ ปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝ่ังตะวันออกตอนล่าง
วทิยา แก้วม ี รองอธบิดกีรมชลประทาน พร้อมด้วย ยงยส เนยีมทรพัย์ รองผูอ้�านวยการ

ส�านกังานชลประทานที ่11 มานพ แจ่มมี ผูอ้�านวยการโครงการส่งน�า้และบ�ารุงรกัษารังสติเหนอื 
วริวฒัน์ ผสมทรัพย์ ผูอ้�านวยการโครงการส่งน�า้และบ�ารงุรกัษารังสติใต้ และผูเ้ก่ียวข้อง น�าคณะ
สือ่มวลชนลงพืน้ทีต่ดิตามความก้าวหน้างานส�ารวจ ออกแบบ โครงการปรับปรุงระบบชลประทาน 
พืน้ท่ีเจ้าพระยาฝ่ังตะวนัออกตอนล่าง คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดอืนมถินุายน 2566

 กฟผ.จับมอื CHARGE+ พัฒนาสถานีอดัประจไุฟฟ้า 
โก ซ ี เคยีง ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร บรษิทั ชาร์จพลสั อเิล็กทริค (ประเทศไทย) จ�ากัด 

(CHARGE+) พร้อมด้วย วฤต รตันชืน่ ผูช่้วยผูว่้าการวิจยั นวัตกรรม และพฒันาธุรกจิ ในฐานะ 
Project Management Office การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลงนามบนัทกึข้อตกลง
ความร่วมมอื การพัฒนาสถานอีดัประจไุฟฟ้า และการเชือ่มโยงโครงข่ายแอปพลเิคชนัการจัดการ 
สถานีอัดประจุไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย โดยมีคณะผู้บริหาร 
จากทัง้สองหน่วยงาน ร่วมลงนาม เป็นสกัขพียาน

เลาะรั้วท้องถิ่นไทยเลาะรั้วท้องถิ่นไทย
โดย เจริญราษฎร์

  เลาะรัว้ท้องถิน่ไทยขอเริม่ต้นท่ีการเมอืงในระดบัชาต ิแม้การเลอืกต้ังทัว่ไปจะผ่านพ้นไปเรยีบร้อยแล้ว  
แต่ความร้อนแรงของสถานการณ์ยงัไม่ลดดกีรลีง เพียงแต่เปลีย่นเรือ่งลุน้จากการจบัจ้องว่า พรรคการเมอืง
ค่ายไหนจะได้คะแนนเสยีงออกมาเป็นล�าดบัหนึง่ สอง สาม สี ่  มาเป็นการจับข้ัวของพรรคการเมือง
ซีกไหนจะสามารถจัดต้ังรัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศได้  และแน่นอนเมื่อคะแนนเสียงล�าดับที่ 1 
ได้แก่ พรรคก้าวไกล ทีไ่ด้เข้ามาเหนอืความคาดหมายกว่า 14 ล้านเสยีง 151 ทีน่ัง่ แซงพรรคตวัเตง็อย่าง
พรรรคเพือ่ไทย ทีไ่ด้มาเป็นล�าดบัสองทีไ่ด้กว่า 10 ล้านเสยีง 141 ทีน่ัง่ คนทีช่ือ่ “พธิา ล้ิมเจรญิรตัน์” 
หวัหน้าพรรรคก้าวไกล จงึเข้าซองว่าท่ีนายกรัฐมนตรีคนท่ี 30 ของประเทศไทย  แต่กระนัน้กใ็ช่จะ
ราบร่ืน เพราะยงัต้องฝ่าด่าน 250 ส.ว. ตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ 2560 ทีก่ร็ูก้นัว่า มีทีม่าจาก 
ไหน ภารกจิหลกัคอือะไร?  ตวัเลขเสียง 376 เสยีงของ 2 สภารวมกนั ขณะที ่ “พิธา” กมุเสยีง  
8 พรรคการเมืองไว้ที ่312 เสยีง ขาดอกี 64 เสียง จงึไม่ไช่เรือ่งง่าย  เรือ่งควานหาเสยีงยงัไม่คลาย เรือ่ง
ต�าแหน่งประธานสภากเ็ข้ามาแทรกให้เกดิเป็นประเดน็ร้อนขึน้มาอกีทนัที เม่ือพรรคเพ่ือไทยท่ีมาอันดบัสอง 
มเีสยีงห่างกันเพยีง 10 เสียง ขอเก้าอีน้ี ้ ขณะท่ีก้าวไกลเองกป็ระสงค์จะได้เก้าอ้ีนีไ้ว้ด้วย เล่นเอาสปัดาห์ 
ทีผ่่านมา สงครามววิาทะปะทขุึน้อย่างไม่ขาดระยะ ถงึขัน้เล่นเอากระบวนการจดัตัง้รฐับาลก้าวไกลระส�า่ ร้อน 
จนแกนน�าทัง้สองพรรรคต้องออกมาสงบศกึด้วยการให้ไปหาข้อยตุใินการหารอืกนัของคณะท�างาน   
และพลนักม็ช่ืีอผู้ทีต่่างคาดหมายจะให้เข้ามาด�ารงต�าแหน่งประธานสภาฯ ออกมาด้วยไม่ว่าจากพรรคเพือ่ไทย  
“คณุหมอชลน่าน ศรแีก้ว” หัวหน้าพรรรค “สุชาติ ตันเจรญิ” ว่าที ่ ส.ส.บญัชรีายชือ่ พรรคเพ่ือไทย  
ในฐานะอดีตรองประธานสภาฯ หรอืจากพรรคก้าวไกล “ณัฐวฒุ ิบวัประทุม” หรอื “ธีรจัชยั พนัธมุาศ”  
หรือคนกลางอย ่าง “วันมูหะมัดนอร ์  มะทา” หัวหน ้าพรรคประชาชาติ  อดีตประธาน 

รฐัสภาและประธานสภาผูแ้ทนราษฎร ศกึนีจ้ะบานปลายหรอืไม่ คงจบัตาดกูนัต่อไป นีย่งัไม่รวมถงึต�าแหน่ง
รฐัมนตรใีนแต่ละกระทรวงอกีทีจ่ะจดัสรรจัดแบ่งกันอย่างไร  อย่างไรก็ตาม หากมองกันยาวๆ แล้ว  
ภารกจิหน่ึงทีส่�าคญัและเป็นค�ามัน่สญัญาของพรรคการเมอืงขัว้รฐับาลใหม่ ถ้าสามารถจัดต้ังรัฐบาลได้ คอืการ 
แก้ไขรฐัธรรมนญู ทีต้่องเริม่ต้นจากการขอประชามตมิาสูก่ารเลอืกตัง้สภาร่างรฐัธรรมนญู ทีห่ากด�าเนนิการ
ส�าเรจ็จะต้องยบุสภาเพือ่ให้มกีารเลอืกต้ังใหม่ ยงัเป็นเงือ่นไขและเงือ่นเวลาทีรั่ฐบาลใหม่ทีก่�าลังจะจัดต้ังอาจ
มอีายไุม่ครบ 4 ปี ทีต้่องมาพร้อมกบัการแก้ไขปัญหาเศรษฐกจิทีห่มกัหมมมาเกอืบ 9 ปี เป็นอกีค�าถามทีต้่อง
ให้ค�าตอบกบัประชาชน  หนัมาดูการเมอืงในระดับท้องถิน่กันบ้าง เมือ่มกีารเลือกต้ัง ส.อบจ.แทนทีว่่าง 
ทีล่าออกไป เริม่ทีจั่งหวดัชลบรุ ีมกีารเลอืกตัง้ซ่อมทัง้หมด 6 เขต เนือ่งจากอดตี ส.อบจ.ชลบุรี ได้ลาออกเพือ่
ไปลงสมัครรบัเลอืกตัง้ ส.ส.ชลบรุ ีโดยในพืน้ที ่อ.เมอืงชลบรีุ เขตเลือกต้ังที ่2 “ธรีพงศ์ ศริริกัษ์”  
เข้าวิน เขต 8 อ.เมืองชลบรีุ “ทชัชภณ ป่ินทอง” เขต 9 อ.เมอืงชลบรุ ี“ภริมย์ อาจวารนิทร์”  
อดีตนายก อบต.หนองข้างคอก เขตเลือกตั้งที่ 8 อ.บางละมุง “อนุรักษ์ อินทร์พิทักษ์”  
เขตเลอืกตัง้ท่ี 7 อ.ศรรีาชา “ชกูฤษณ์ แตงอ่อน” อ.เกาะจนัทร์ “ทนิภทัร ปัญจมหาลาภ”  

 อบจ.สงขลา เปิดกจิกรรมป้องกนัโรคตดิต่อ
ปรนิดา  ปาลาเร่ รองนายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิด  

“กิจกรรมพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพประชาชนในการ
ป้องกนัโรคตดิต่อและโรคอบัุตใิหม่ ณ ห้องประชมุตณิสลูานนท์  
สนามกีฬาติณสูลานนท์ อบจ.สงขลา โดยมีทีมวิทยากรจาก 
ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา มาร่วม 
ให้ความรู้

 อบจ.อุบลฯ มอบเงินกองทนุฟ้ืนฟสูมรรถภาพ
กานต์ กัลป์ตินันท์ นายก อบจ.อุบลราชธานี เป็น

ประธานในพิธีลงนามบนัทึกข้อตกลงการมอบเงนิกองทุนฟ้ืนฟู
สมรรถภาพจังหวัดอุบลราชธาน ี โดยมคีณะผูบ้รหิาร หัวหน้า
ส่วนราชการ อบจ.อบุลราชธาน ีและเจ้าหน้าท่ีจากหน่วยบรกิาร
สาธารณสขุ เข้าร่วมเป็นสกัขพียาน ณ ห้องประชุมสภาชัน้ 3 
อบจ.อบุลราชธานี

 นายก อบจ.สระแก้วคนใหม่ แถลงนโยบาย
ณ ห้องประชมุ อบจ.สระแก้ว ฐานสิร์ เทยีนทอง นายก 

อบจ.สระแก้ว แถลงนโยบายการบริหาร ต่อ ส.อบจ.สระแก้ว
และตวัแทนจากภาคประชาชน เร่ืองการพัฒนาในด้านต่างๆ  
ซึง่จะต้องขบัเคลือ่นและปฏิบตัใิห้เป็นทีส่มัฤทธผิลอย่างทดัเทียม  
ทั่วถึง ทันที ตามเจตนารมณ์และสัญญาที่ให้ไว้กับพ่ีน้อง 
ชาวสระแก้ว 

สุชาติ ตันเจริญนพ.ชลน่าน ศรแีก้วพธิา ล้ิมเจรญิรตัน์ ธีรัจชยั พันธุมาศ วันมูหะมดันอร์ มะทาณัฐวุฒิ บัวประทุม

 ส่วนท่ีโคราช ผลเลอืกต้ังซ่อม ส.อบจ. 3 เขต ผลรวมคะแนน ส.อบจ.ครบรุ ีเขต 1 “นงลกัษณ์ บุญวาสนา”  
อ.ปักธงชัย เขต 2 “นิยะดา วัชรเมฆินทร์” และที่ อ.ล�าทะเมนชัย “พิชิต พงษ์พัฒนเจริญ”  

 ขณะทีก่ารโอนภารกจิ รพ.สต. อบจ. 12 จงัหวดั เตรยีมส่งมอบภารกจิทัง้หมดวนัที ่1 มิถุนายนนี ้ที่
เหลอืพร้อมบริหารในปีน้ี 16 จงัหวดั และยงัไม่พร้อม 5 จงัหวดั โดยสรุปภาพรวมจาก 33 อบจ. พบว่า  
ส่วนใหญ่ยงัไม่มคีวามพร้อม และต้องการระยะเวลาในการเตรียมการรับการถ่ายโอนภารกจิ รวมทัง้ต้องการ
ให้กระทรวงสาธารณสขุดูแลด้านวชิาการและการควบคมุก�ากบั ส�าหรบั 16 อบจ. ทียั่งไม่ตอบแบบส�ารวจ
ความพร้อม สสจ.ในพ้ืนทีจ่ะตดิตามสอบถามอกีครัง้ หากยงัไม่มกีารตอบรบัจะถอืว่ายนืยนัความพร้อม 
ในการบริหารจดัการภารกิจท้ังหมด ท้ังนี ้จะมกีารรายงานข้อมลูดังกล่าวต่อคณะกรรมการการกระจายอ�านาจ 

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมาธิการวฒุสิภา และหน่วยงาน 
ทีเ่ก่ียวข้อง ตามทีไ่ด้รบัการสอบถามข้อมลูมาอย่างต่อเนือ่งด้วย

ส
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วสัดคีรบัท่านผูอ่้านทีเ่คารพ ช่วงนีอ้ากาศ
แปรเปล่ียนกันมากนะครับ โดยเฉพาะ

ความร้อนที่บางพ้ืนที่เกือบห้าสิบองศาอย่างที่ 
ไม่เคยเกิดขึ้นในเมืองไทย ก็ต้องกลับมาคิดกัน 
อกีครัง้มัย้ครบัว่า การช่วยกันดแูลรกัษาทรพัยากร 
ธรามชาติยงัจ�าเป็นในบ้านเรา วนันีม้าตามข่าว
เว็ปไซต์ของ ป.ป.ช.เรื่องการแก้ไขกฎหมายลูก
เพือ่การท�างานป้องกันและปราบปรามการทจุรติ
มปีระสทิธภิาพย่ิงขึน้ มาฟังกนันะครบั 

แต่เดมิยีส่บิกว่าปีทีเ่รารูจ้กักฎหมายลกู หรอื 
พ.ร.ป.ป.ป.ช.มีการประกาศใช้ ตั้งแต่ ปี 2542 
และได้มกีารปรับปรงุ แก้ไข เพิม่เตมิตลอด เพือ่
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละยุค ไม่ว่า 
ปี 2554 ปี 2558 ปี 2561 มาห้วงนี ้ป.ป.ช. มีการจดัท�า 
ร่าง พ.ร.ป.ป.ป.ช.(ฉบับที่ ...) พ.ศ. ..... ที่รอ 
รบัฟังความคิดเห็น ซึง่ร่างทีอ่ยูร่ะหว่างการด�าเนนิการ 
ปรับปรุงน้ี มีการจัดท�าให้สอดคล้องกับแผน 
ยทุธศาสตร์ชาต ิในด้านที ่6 การปรบัสมดลุและการ 
พฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั เพ่ือให้ภาครฐั 
มคีวามโปร่งใส ปลอดการทจุรติ ประพฤตมิิชอบ  

DSI เปิดดีไซน์ใหม่ชุดปฏิบัตกิารนอกเครือ่งแบบ
ประเดิมตรวจค้น-จบักมุ-แสดงตน 17 พ.ค. 66
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่  

ระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษ ว่าด้วยเสื้อ 
ปฏิบัติการนอกเคร่ืองแบบพิเศษ พ.ศ. 2566  
ลงนามโดย พนัต�ารวจตร ีสรุยิา สงิหกมล ผูอ้�านวยการ 
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รักษาราชการแทน 
อธบิดีกรมสอบสวนคดพีเิศษ

ส�าหรับสาระส�าคญัของประกาศฉบบัดงักล่าว
ระบุว่า โดยทีก่รมสอบสวนคดีพเิศษมภีารกจิทีต้่อง
ปฏบิตัหิน้าทีใ่นพืน้ทีต่่างๆ ร่วมกับเจ้าหน้าทีข่อง 
ส่วนราชการหรอืหน่วยงานอืน่มากขึน้ และเครือ่งแบบ 
พิ เศษตามกฎส�านักนายกรัฐมนตรีว ่าด ้วย 
เคร่ืองแบบพเิศษส�าหรับข้าราชการกรมสอบสวน
คดีพิเศษ พ.ศ. 2565 ไม่ครอบคลุมภารกิจการ
ปฏบัิตหิน้าทีแ่ละโอกาสในการสวมใส่ รวมทัง้การ
ปฏบัิตภิารกจิตามนโยบายของรฐับาลต่างๆ

ดังนั้น เพื่อให้การแสดงสังกัดหรือหน่วยงาน
ของกรมสอบสวนคดีพเิศษเป็นไปอย่างถกูต้อง โดย
เฉพาะขัน้ตอน การตรวจค้น จบักมุ ในการแสดงตน 
และป้องกันไม่ให้ผูท่ี้ไม่มีอ�านาจหน้าทีท่ีเ่ก่ียวข้อง
หรือไม่ได้ปฏบัิติหน้าที ่ สวมใส่ชดุทีมี่เคร่ืองหมาย
ราชการของกรมสอบสวนคดีพเิศษ เพือ่แสวงหา
ผลประโยชน์โดยมิชอบ จึงเป็นการสมควรให้มี 
ระเบียบกรมสอบสวนคดพีเิศษว่าด้วยเสือ้ปฏิบัตกิาร 
นอกเครือ่งแบบพิเศษ พ.ศ. 2566

อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 32 และ
มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม 

โดยพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ (ฉบบั 
ที่ 4) พ.ศ. 2545 และข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดพีเิศษ กระทรวง
ยตุธิรรม พ.ศ. 2560 ประกอบกบัมาตรา 4 และ
มาตรา 5 แห่งพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายราชการ 
พุทธศักราช 2482 และกฎส�านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษส�าหรับข้าราชการกรม
สอบสวนคดพีเิศษ พ.ศ. 2565 อธบิดกีรมสอบสวน
คดพีเิศษ จงึออกระเบียบไว้ดงัต่อไปนี้

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรม 
สอบสวนคดพีเิศษ ว่าด้วยเสือ้ปฏบิตักิารนอกเครือ่งแบบ 
พเิศษ พ.ศ. 2566”

ข้อ 2. ระเบยีบนีใ้ห้ใช้บังคบัตัง้แต่วนัถัดจาก
วนัประกาศในราชกจิจานเุบกษาเป็นต้นไป (มผีล
บงัคับใช้ตัง้แต่วนัที ่17 พ.ค. 2566 เป็นต้นไป)

ส�าหรับเสื้อปฏิบัติการนอกเครื่องแบบพิเศษ
มลีกัษณะเป็นเสือ้คอปก ปล่อยเอว ไม่มีแขนเสือ้ 
ตวัเส้ือผ่าอกตลอดไม่มสีาบ ด้านนอกสเีทาด้านใน 
สกีรมท่า บรเิวณหน้าอกด้านซ้ายมีแถบหนามเตย
ส�าหรับติดแผ่นผ้าปักเครื่องหมายราชการกรม
สอบสวนคดพีเิศษ หรอืเครือ่งหมายบอกฝ่ายตาม
ระเบยีบกรมสอบสวนคดพีเิศษก�าหนด  ด้านหลงั 
มีแถบหนามเตยใช้ส�าหรับติดแผ่นผ้าปรากฏ 
ตวัอักษร “DSI” สเีงนิสะท้อนแสง

ทัง้นี ้ให้เจ้าหน้าทีเ่ป็นผูม้สิีทธิใช้เสือ้ปฏบิตักิาร
นอกเครือ่งแบบพเิศษเพือ่ประโยชน์ในการปฏิบัติ
งานทีไ่ด้รบัมอบหมายตามอ�านาจหน้าท่ีของกรม
สอบสวนคดพีเิศษ โดยให้ใช้ร่วมกบัชดุสุภาพ และ
ให้หัวหน้าหน่วยงานมีอ�านาจหน้าที่ในการก�ากับ 
ดแูลและควบคมุการใช้เสือ้ปฏบิตักิารนอกเครือ่งแบบ 
พเิศษตามความเหมาะสม

ร่างแก้ไขกฎหมาย ป.ป.ช.
มปีระสทิธภิาพ เดด็ขาด เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
มกีารลงโทษผูก้ระท�าผดิกรณทีจุริตประพฤตมิชิอบ
อย่างจรงิจงัและรวดเรว็ รวมทัง้เพือ่ประสทิธภิาพ
การประสานงานการป้องและปราบปรามการทจุรติ  
พัฒนาระบบงานและโครงสร้างทีเ่อือ้ต่อการบรูณาการ 
และมุง่ผลสมัฤทธ์ิ 

และยังสอดรับกับแผนปฏิรูปประเทศ ใน
ด้านที ่ 11 การป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ
และประพฤติมิชอบ เพื่อก�าหนดให้มีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการประพฤติมิชอบ 
ในภาครัฐ อนัจะน�าไปสูก่ารลดจ�านวนคดทีจุรติและ
ประพฤตมิชิอบในภาครฐั และเพือ่พฒันาปรบัปรุง
กระบวนการ และกลไกในการด�าเนินคดีทุจริต 
ทีร่วดเรว็ โปร่งใส ไม่เลอืกปฏิบตัิ  

ร่าง พ.ร.ป.ป.ป.ช. ฉบบัใหม่ ทีจ่ะแก้ไขเพิม่เติม 
จากฉบับปี 2561 ที่ก�าลังใช้อยู ่ขณะน้ี สาระ 
ส�าคัญจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมกลไกและมาตรการ
ตดิตามทรพัย์สินทีเ่กดิจากการกระท�าผดิคนื ทัง้ที่
อยูใ่นประเทศและต่างประเทศ เพือ่น�าทรพัย์สนินัน้ 
กลับมาเป็นของแผ่นดิน และลดช่องทางการ 
ทจุริต โดยยกเลกิมาตรา (5) ของมาตรา 34 และ

เพิม่มาตรา 34/1 เพิม่กลไกในการดักฟัง การเข้าถงึ
ข้อมลู การแฝงตวั และการสะกดรอย เพือ่การอนวุตัิ  
ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทจุรติ (UNCAC) ข้อบทที ่ 50 
หมายถงึ การด�าเนนิการให้เป็นผลตามบทบญัญติั
แห่งอนสุญัญา โดยการตรากฎหมายภายในประเทศ 
หรือปรับแก้กฎหมายภายในประเทศ เพื่อให ้
สอดคล้องและรองรับกับพันธกรณีอนุสัญญา 
ดงักล่าว และเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตัหิน้าท่ี ให้ 
เจ้าหน้าทีผู่ม้อี�านาจในการด�าเนนิคดทีจุรติ สามารถ
ท�าการตรวจสอบไต่สวนโดยวธิพีเิศษ 

โดยเพิม่มาตรา 34/2 การดกัฟัง, 34/3 การแฝง
ตวั และ 34/4 การสะกดรอย ซ่ึงหากขาดเครือ่งมอื 
เหล่าน้ี อาจท�าให้มีข้อจ�ากัดในการติดตามตัว 
ผูก้ระท�าทจุรติมาลงโทษได้ เรือ่งน้ีเมือ่ปี 2560 ป.ป.ช.  
เคยเสนอให้ตวัเองมอี�านาจในการดักฟัง แต่สมาชกิ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ไม่เห็นด้วย 
จน ป.ป.ช. ต้องยอมถอนเนือ้หาดงักล่าวออกไป แต่ใน 
ร่าง พ.ร.ป.ป.ป.ช ฉบบันี ้มกีารเสนอเรือ่งการดักฟัง
กลบัมาอกีครัง้ ซึง่อาจจะส่งผลกระทบต่อการจ�ากดั
สทิธแิละเสรภีาพในการใช้ชวีติและร่างกาย สทิธใิน

ความเป็นอยู่ส่วนตัว รวมทั้งสิทธิในการรับทราบ
ข้อมูลสาธารณะในการครอบครองของหน่วยงานรฐั  
และยังส่งผลกระทบต่อส�านักงานอัยการสูงสุด 
และกระทรวงการต่างประเทศหรือหน่วยงานที่
เกีย่วข้อง เกีย่วกบัอ�านาจในการตดิตามทรพัย์สนิ
คืน ตามกฎหมายว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในเรือ่งทาง อาญา และกฎหมายอ่ืนๆ ใน
การเป็นผู้ประสานงานกลางเกี่ยวกับการติดตาม
ทรพัย์สนิคนืในต่างประเทศด้วย 

และมเีร่ืองการชีม้ลูความผิดของ ป.ป.ช. หาก
ไม่พบมูลความผดิทางอาญา เม่ือมีการชีมู้ลความผดิ 
ทางวินยั จะต้องสัมพนัธ์กบัข้อกล่าวหาทีเ่กีย่วข้อง
กบัการทจุรติด้วย ดังนัน้ ในร่างกฎหมายดงักล่าว 
ได้เพิม่มาตรา 91/1 กรณ ีป.ป.ช.มมีตใิห้ด�าเนนิการ 
ไต่สวนคดเีรือ่งใดแล้ว ผลการไต่สวนตามมาตรา 91 
ไม่มีมูลความผิดทางอาญาในความผิดฐานทุจริต
ต่อหน้าที ่ความผดิต่อต�าแหน่งหน้าทีร่าชการ หรอื
ความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือ
ความผดิทีเ่กีย่วข้องกนั 

แต่ปรากฏว่า การกระท�าของผูถ้กูกล่าวหานัน้ 
มีมูลความผิดทางวินัย ป.ป.ช. มีอ�านาจวินิจฉัย 
ชีมู้ลความผดิทางวินัยกบัผูถ้กูกล่าวหา ได้ในทุกฐาน
ความผดิทีไ่ต่สวนได้ความ และส่งรายงาน ส�านวน 
การไต่สวนไปยงัผูบ้งัคบับญัชา หรอืผูม้อี�านาจแต่งตัง้ 

ส

ถอดถอน ตามมาตรา 91 (2) ต่อไป ทั้งนี้ ให ้
ผูบั้งคับบัญชาหรอืผูมี้อ�านาจสัง่ลงโทษด�าเนินการ
ตามมาตรา 98 ได้ ขณะเดียวกนั ยงัแก้ในประเด็น
เรื่องการอุทธรณ์คดี จากเดิมหากส่งส�านวนให้
อยัการสงูสดุ (อสส.) เพือ่ส่งฟ้อง หากศาลพพิากษา
อย่างหนึ่งอย่างใด อัยการสูงสุดไม่อุทธรณ์หรือ
ฎกีาต่อ คดกีจ็ะตกไป แต่ร่าง พ.ร.ป.ป.ป.ช. ฉบบั
ใหม่ มกีารแก้ไขมาตรา 94 เมือ่ศาลท่ีมเีขตอ�านาจ
พพิากษาในคดท่ีี อยัการสงูสดุเป็นโจทก์ตามส�านวน
ทีไ่ด้รบัจากคณะกรรมการ ป.ป.ช.แล้ว หากอยัการ
สงูสดุจะไม่อทุธรณ์หรอืฎีกา ให้อยัการสงูสดุหารอื
กับคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก่อน หากมีความเหน็
ต่างกันและไม่อาจหาข้อยุติได้ ให้คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. มอี�านาจพิจารณาด�าเนนิการอทุธรณ์หรอื
ฎกีาค�าพพิากษาของศาลได้เสมอืนเป็นโจทก์ในคดี 

มาตราน้ีมีการแก้ไขเพือ่เพิม่ความชดัเจนในการ
ด�าเนินกระบวนการ เพือ่ให้ ป.ป.ช. มีอ�านาจในการ
เป็นโจทก์ยืน่อธุรณ์ได้ ซึง่ก่อนหน้าทีจ่ะมกีารระบใุน
กฎหมายอย่างเป็นทางการ ทาง ป.ป.ช. มอบหมาย 
ให้ส�านกังาน ป.ป.ช.ฟ้องคดเีอง ในคดีทจุรติส�าคญั 
ท่ีศาลให้มีค�าพิพากษาถงึท่ีสดุแล้ว และเป็นคดท่ีีเก่ียวกบั 
การทุจริตของนักการเมืองและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  
ในประเดน็การป้องกันการทุจรติ มีการเพิม่กลไก 
และมาตรการเฝ ้าระวังการกระท�าความผิด  

เกีย่วกบัการใช้จ่ายงบประมาณภาครฐั เพ่ือป้องกนัและ 
ปราบปรามการทจุรติอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยเพิม่
ความในมาตรา 35/1 เปิดช่องให้มีการเฝ้าระวัง 
การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน โดยหน่วยงานรัฐ
ต้องเปิดเผยแผนงานโครงการ หรือราคากลาง 
ให้ประชาชนทราบโดยทัว่ไป และแจ้ง ป.ป.ช. เพ่ือ
ด�าเนินการเฝ้าระวงั 

นอกจากนี้ หากแผนงานหรือโครงการใด 
ส่อว่าจะใช้จ่ายโดยทุจรติ หรอืมีเหตอุนัควรสงสยั
ว่าก�าหนดราคากลางสงูเกินความจ�าเป็น ไม่คุม้ค่า
ทางเศรษฐกิจ เป็นเหตุให้มีการเอื้อประโยชน์กับ
บคุคลหรอืนติบิคุคล หรือคูส่ญัญารายใด ให้เรยีก 
ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานมาพิจารณา หรือ 
ส่งเร่ืองให้ สตง.

แม้ว่าร่าง พ.ร.ป.ป.ป.ช. ยังมีกระบวนการ
อีกหลายขัน้ตอน แต่คาดว่าเมือ่ประกาศใช้จรงิ 
ปัญหาการทุจริตจะน้อยลง เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
จะปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเทีย่งตรง เป็นไปตามกฎหมาย  
ประชาชนจะได้รับความสะดวกในการติดต่อ
ราชการ ปราศจากการเลอืกปฏิบตัอิย่างไม่เป็น
ธรรม ส่งผลดต่ีอความน่าเชือ่ถือในการลงทุน ซ่ึง
ดต่ีอสภาพเศรษฐกจิและสังคมอย่างต่อเนือ่ง ครบั 
ก็หวังว่าร่างกฎหมาย ป.ป.ช.ที่ขอแก้ไขครั้งนี ้
จะผ่านสภาได้โดยไม่ตดิขดัอะไรอีกนะครบั

โดยได้แบ่งชนบทออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
(1) ชนบทแบบเกษตรดั้งเดิม (Traditional 
Community) คอื สงัคมทีเ่น้นวถิกีารผลติแบบ
การท�าเกษตรเป็นหลัก มีการท�าเกษตรกรรม
แบบดัง้เดมิ ยังคงไว้ซึง่วถิกีารผลิตและวถีิชวีติ
แบบเกษตร (2) ชนบทแบบผสมผสาน (Hybrid 
Rural Community) คือ พื้นที่ที่มีการผสม
ผสานเชิงโครงสร้างการผลิตแบบเกษตรและ
เศรษฐกิจภาคบริการ การท่องเที่ยว มีความ
เจริญทางเศรษฐกิจ ท�าให้วิถีการผลิตและวิถ ี
ชีวิตแบบดั้งเดิมเจือจางลง (3) ชนบทแบบ 
กึง่เมอืงกึง่ชนบท (Semi-Urban Community)  
คอื พ้ืนทีท่ีต่ัง้อยู่ไม่ห่างจากตวัเมอืงมากนักท�าให้
พืน้ทีด่งักล่าวมกีารพึง่พาเศรษฐกจิจากตวัเมอืง
มากกว่าเศรษฐกจิในชนบท มกีารพฒันารวมถงึ
การเข้าถึงสาธารณูปโภคใกล้เคียงกับพื้นที่เขต
เมอืง ซึง่ท�าให้พืน้ทีช่นบทรปูแบบนีก้�าลงักลาย
เป็นเมือง และ (4) ชนบทที่ได้รับผลกระทบ 
จากนโยบายการพัฒนาพิเศษของรฐั (Government 
-led Development Area) เป็นชนบท 
ทีม่กีารพฒันาจากนโยบาย มโีครงการ แผนงาน
พัฒนาขนาดใหญ่ของรฐัด�าเนินการในพ้ืนที ่การ
ศกึษาน�ามาสูก่ารสร้างฉากทศัน์สงัคมชนบทใน 
อนาคตเป็น 4 ฉากทศัน์ ประกอบด้วย (1) ฉากทศัน์ 
สังคมอมทุกข์ (2) ฉากทัศน์สังคมปนสุขปน 
ทกุข์ (3) ฉากทศัน์สังคมสมดลุและยัง่ยืน และ 
(4) ฉากทศัน์สงัคมอดุมสขุ 

ในฉากทัศน ์ทั้งสี่แบบน้ี ตัวแบบที่ พึง 
ปรารถนาทีม่คีวามเป็นไปได้และมคีวามเหมาะสม 
ต่อสังคมชนบทไทย คือ สังคมชนบทแบบ 
สมดุลและยั่งยืน เพื่อไปถึงจุดหมายที่พึง

ารศึกษาอนาคตมีความส�าคัญมาก
ในโลกยุคปัจจุบัน โดยในปีที่ผ่านมา  

สถาบันพระปกเกล้าได้ด�าเนินการศึกษา
วจิยั เรือ่ง “ประเทศไทยในอนาคต Future 
Thailand: มิติ สังคม ชนบท ท้องถิ่น”  
อนัเป็นส่วนหนึง่ของการศกึษาภายใต้โครงการ 
ประเทศไทยในอนาคต หรอื Future Thailand  
ซึ่ ง สนั บสนุ น โดยส� านั ก ง านการวิ จั ย 
แห่งชาติ (วช.) โดยเป็นการศกึษาวจิยัเพ่ือ
ท�าฉากทศัน์และภาพอนาคตของประเทศไทย 
ก�าหนดทกุช่วง 5 ปี ในอกี 20 ปีข้างหน้า 
และในการประกาศรางวลัการวจิยัแห่งชาติ 
ประจ�าปีงบประมาณ 2566 

ผลงานเรือ่งนี ้ได้รบัผลงานวจัิยระดบัด ีใน
สาขาสังคมวิทยา โครงการนี้มีวัตถุประสงค์
ส�าคัญ คือ เพื่อศึกษาสภาพของสังคม 
ชนบท ท้องถิน่ในอดีตและปัจจุบนั เพือ่จดัท�า 
ฉากทศัน์ของสงัคม ชนบท ท้องถิน่ ทีจ่ะเกดิขึน้ 
ในอนาคต รวมทั้งศึกษาถึงความเส่ียง 
ที่จะเกิดขึ้นจากฉากทัศน์ดังกล่าว น�าไปสู ่
ข้อเสนอนโยบายที่เหมาะสมเพื่อรองรับ 
การเปลีย่นแปลงและลดความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ 

ในอนาคต โดยใช้มุมมองด้านคุณภาพสังคม 
เป ็นกรอบการวิเคราะห ์  ประกอบด ้วย  
ความมัน่คงทางเศรษฐกจิสงัคม ความสมานฉนัท์ทาง 
สงัคม การรวมตวักนัทางสงัคม และการสร้าง
พลงัทางสงัคม 

ปรารถนา จงึมข้ีอเสนอเชงินโยบายทีส่�าคญั
และยงัมรีายละเอยีดเชงิลกึ มสีาระท่ีชวนอ่าน
และน่าตดิตามในหลายประเด็น 

โดยผู ้สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมใน
รายงานฉบับสมบูรณ์ ซึ่งได้เผยแพร่แล้ว
ผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันพระปกเกล้า 
https://kpi.ac.th โดยเข้าไปทีค่ลงัความรู้
และเลอืกหัวข้อหนงัสือและบทความ จากนัน้ 
พิมพ ์ชื่อ เรื่องงานวิจัย น้ีในช ่องสืบค ้น  
เพียงเท่าน้ีกส็ามารถดาวน์โหลดเล่มรายงาน
ฉบบัสมบรูณ์ได้โดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย และยงั
สามารถติดตามผลงานวิชาการต่างๆ ของ
สถาบันพระปกเกล้าผ่านช่องทางนีไ้ด้เช่นกัน 

ผูเ้ขียน : ส�านักวจิยัและพฒันา

ฉากทศัน์อนาคตท้องถิน่ไทย กบัผลงานวิจยั
รางวัลการวิจยัแห่งชาต ิประจ�าปี 2566

“ประเทศไทยในอนาคต Future Thailand : มิต ิสงัคม ชนบท ท้องถิน่”

ศกัด์ิสยาม ชดิชอบ

ศาลสัง่จ�าคุกอดีต 3 ส.ส ภูมิใจไทย
บทเรยีนของการเสยีบบัตรแทนกนั

เมือ่วันที ่18 พฤษภาคม ทีผ่่านมา ศาลฎกีา
แผนกคดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการ
เมือง อ่านฟังค�าพิพากษาคดีหมายเลขด�า อม. 
3/2565 ที่อัยการสูงสุดเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง 
นายฉลอง เทอดวีระพงศ์ อดีตสมาชิกสภา 
ผูแ้ทนราษฎร (ส.ส.) พัทลงุ เขต 2 พรรคภมิูใจไทย,  
นายภมูศิษิฏ์ คงม ีอดตี ส.ส.พทัลงุ เขต 1 พรรคภมูใิจ
ไทย และ นางนาท ีรชักิจประการ อดตี ส.ส.บญัชี
รายชือ่ พรรคภมิูใจไทย เป็นจ�าเลย ตามกฎหมาย 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจรติ กรณีเสยีบบัตร ส.ส.แทนกัน 
ในการประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร

ส�าหรบัคดีนี ้ จ�าเลยท้ัง 3 คนถกูกล่าวหาว่า  
ยินยอมให้บุคคลอ่ืนเสียบบัตรแสดงตนแทน  

ในการลงมติเรยีงตามรายมาตรา ในการพจิารณาร่าง  
พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เม่ือวันท่ี 10-11 มกราคม 2563 เป็น
เหตใุห้ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2563 วาระที่ 
2-3 ไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ เข้าข่ายปฏิบัติ
หน้าทีห่รอืละเว้นการปฏบิตัหิน้าที ่หรอืใช้อ�านาจ
ในต�าแหน่งหน้าท่ี ส.ส. เพ่ือให้เกิดความเสียหาย
แก่ประชาชน หรอืปฏิบตัหิรอืละเว้นการปฏบิตัิ
หน้าท่ีโดยทุจริต มีโทษตามกฎหมาย คณะ
กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่ง 
ชาติ (ป.ป.ช.) มาตรา 172 ต้องระวางโทษ 
จ�าคกุตัง้แต่ 1-10 ปี ปรบัตัง้แต่ 20,000-200,000 
บาท หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั โดยล่าสดุ ศาลฎกีาฯ ได้
พพิากษาจ�าคกุ ส.ส.ภมูใิจไทย 3 ราย จ�าคกุคนละ 
9 เดอืน พ้นจากต�าแหน่ง-ตดัสทิธิทางการเมอืง 
ไม่รอลงอาญา

ภายหลังจากศาลอ่านค�าพิพากษา จ�าเลย
ทัง้ 3 คน ได้ยืน่หลักทรัพย์พร้อมค�าร้องขอปล่อย
ชั่วคราว ระหว่างชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์ โดยศาล
พิจารณาเเล้ว อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว โดย 
ตรีาคาประกัน คนละ 1 ล้านบาท

ป.ป.ช.เผยบัญชีสมบัต ิ“ศักด์ิสยาม”
พ้นต�าแหน่งมีทรพัย์ 110 ล้านบาท

เมือ่เรว็ๆ นี ้ส�านกังานคณะกรรมการป้องกนั
และปราบปรามการทจุรติแห่งชาต ิ (ป.ป.ช.) ได้
เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู ้ด�ารง
ต�าแหน่งทางการเมืองหลายราย ที่น่าสนใจคือ 
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ กรณีพ้นจากต�าแหน่ง 
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร เมือ่วนัที ่ 20 มนีาคม 
2566

โดยนายศกัดิส์ยาม แจ้งสถานะว่า โสด แจ้งว่า
มทีรัพย์สนิรวมกันทัง้สิน้ 110,236,673 บาท ไม่มี
หนีส้นิ แบ่งเป็น เงนิฝาก 69,488,973 บาท ทีด่นิ 
19 แปลง มลูค่า 34,248,450 บาท ยานพาหนะ 
ประกอบด้วย รถยนต์ TOYOTA Fortuner และ
รถยนต์ Volkswagen มลูค่ารวม  2,100,000 บาท

นอกจากนั้น ยังมีการระบุว่า มีสิทธิและ
สมัปทานมลูค่า 240,000 บาท โดยเป็นสญัญา
เช่าบ้าน ท่ีจังหวัดบุรีรัมย์ 120,000 บาท และ
สญัญาเช่าห้องชุดทีก่รงุเทพ 120,000 บาท ส่วน
ทรัพย์สินอื่น (มูลค่าตั้งแต่สองแสนบาทข้ึนไป) 
4,399,250 บาท

ส�าหรับทรัพย์สินอื่นที่น่าสนใจ อาทิ พระ
เครือ่งเลีย่มทอง 1 องค์ มูลค่า 1,500,000 บาท 
งาช้าง 1 คู่ มูลค่า 1,400,000 บาท สร้อยคอ
ทองค�าหนัก 10 บาท 1 เส้น สร้อยคอทองค�า

หนกั 5 บาท 1 เส้น นาฬิกาโรเล็กซ์ 1 เรอืน มูลค่า 
200,000 บาท แหวนเพชร 1 วง มูลค่า 500,000  
บาท นอกจากนัน้ ยงัมปืีนลกูโม่ ขนาด.38 ยีห้่อสมธิ 
1 กระบอก ปืนสัน้ก่ึงอตัโนมัติ ขนาด 9 มม.ยีห้่อ
ลอ็ก 1 กระบอก และปืนสัน้ก่ึงอัตโนมัติ ขนาด  
9 มม.ยีห้่อซกิซาวเออร์ 1 กระบอก เป็นต้น

นายศักดิ์สยาม ยังแจ้งอีกว่ามี รายได้ต่อปี 
1,682,155 บาท โดยแบ่งเป็น ค่าตอบแทน ส.ส.  
และรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคม 1,379,545 บาท  
ดอกเบี้ยจากธนาคาร 302,610 บาท โดยมี 
รายจ่ายต่อปี 840,000 บาท แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว  
600,000 บาท และค่าเช่าบ้าน 240,000 บาท

ปัจจุบนั นายศกัดิส์ยาม เป็นว่าที ่ ส.ส.บญัชี
รายชือ่พรรคภูมใิจไทย ล�าดับท่ี 2 และยงัมีคดีอยู่
ในศาลรฐัธรรมนญู กรณ ีส.ส.จ�านวน 54 คน ยืน่ 
ค�าร้องต่อประธานสภาผูแ้ทนราษฎรว่า นายศักดิส์ยาม  
ยังคงไว ้ซึ่ งหุ ้นส ่วนและเป ็นผู ้ ถือหุ ้นและ 
เจ้าของห้างหุน้ส่วนจ�ากดั บรุเีจรญิคอนสตรคัชัน่ 
ซึง่จะท�าให้ผูถู้กร้องเข้าไปเก่ียวข้องกับการบรหิาร
จัดการหุ้นหรือกิจการของห้างหุ้นส่วน เป็นการ
กระท�าอันเป็นการต้องห้ามตามรฐัธรรมนญูมาตรา 
187 ประกอบพระราชบัญญัติการจัดการหุน้ส่วน
และหุน้ของรฐัมนตรี พ.ศ. 2543 มาตรา 4 (1)  
เป็นเหตใุห้ความเป็นรฐัมนตรีของผูถ้กูร้องสิน้สุดลง 
เฉพาะตวั ตามรฐัธรรมนูญมาตรา 170 วรรคหนึง่ 
(5) หรอืไม่ 

โดยศาลฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริง
ตามเอกสารค�าร้องและเอกสารประกอบค�าร้อง 
ปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่า ผู้ถูกร้องมีกรณีตาม
ทีถ่กูร้อง จงึมมีตเิป็นเอกฉันท์สัง่ให้ผูถู้กร้องหยดุ
ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม ตั้งแต่
วันท่ี 3 มี.ค. 2566 จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะ
วินิจฉัย ซึ่งจนถึงขณะนี้ศาลรัฐธรรมนูญยังไม่ม ี
ค�าวนิจิฉยัในกรณดีงักล่าวว่ามีความผดิจรงิ ตามท่ีถูก 
ร้องเรยีนหรอืไม่

DSI ตรวจสอบการบุกรกุป่า
เมือ่เรว็ๆ นี ้กรมสอบสวนคดพีเิศษ น�าโดย พ.ต.ต. 

นมิติร พรหมมา รอง ผอ.กองคดทีรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม นายภูรินท์พัฒน์ สมบูรณ์ ผอ.ส่วน
คดทีรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 2 นายเจตนา 
เหมมนุ ผอ.ส่วนวิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมและการ
ข่าว พร้อมเจ้าหน้าทีป่่าไม้หน่วยป้องกนัรกัษาป่า ภก.1  
(ถลาง) หัวหน้าส่วนป่าบางขนุน เข้าตรวจสอบการ 
บุกรุกถือครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบางขนุน  
ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภเูก็ต หลงัวิทยาลยัเทคนคิ
ถลาง ร้องเรยีน
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ม.มหิดล+ป.ป.ส. ตอกย�า้ปัญหายาเสพตดิ
แนะรัฐสร้างภูมิต้านทานแรกตัง้แต่ปฐมวยั

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว มหาวทิยามหิดล ร่วมกบั ส�านกังาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ  
กระทรวงยุติธรรม “วอนรัฐบาลใหม่เร่งสร้าง 
ภมูต้ิานทานตัง้แต่ปฐมวยั เตบิโตไปไม่ใช้ยาเสพตดิ”  
   นางสาวอารีภักดิ์ เงินบ�ารุง ผู้อ�านวยการ 
ส�านักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ตดิ ส�านกังาน ป.ป.ส. กล่าวว่า มผีูเ้ข้ารบัการบ�าบดั 
ยาเสพตดิเฉลีย่ปีละ 2 แสนคน เป็นกลุม่เด็กและ
เยาวชนอายไุม่เกนิ 25 ปี ในสดัส่วน 1 ใน 4 ของ
ผู้เข้ารับการบ�าบัดรักษาทั้งหมด ซึ่งส่วนใหญ่ใช ้
ยาเสพตดิครัง้แรก อาย ุ15-19 ปี จากผูเ้ข้ารับการ
บ�าบดัทัว่ประเทศเฉลีย่ปีละประมาณ 2 แสนคน 
เป็นผู้อาย ุ25 ปีขึน้ไป ประมาณ 140,000 คน อายุ  
15-24 ปี ประมาณ 54,000 คน ส่วนมากเป็น 
ผู้เสพยาบ้า 75-80% ยาไอซ์ 5-10% จากทีป่ระชุม
ยาเสพตดิโลกเห็นว่า “ผูเ้สพคือผูป่้วย” ควรได้รบั 
การรักษา ซึ่งยาเสพติดไม่มีวันหมดไปจากโลก  
ดงันัน้ แนวทางป้องกนัม ี2 ด้าน คอื สภาพแวดล้อม 
สงัคม และ สร้างภมูคิุม้กันในตวัเด็ก จากงานวจิยั
พบว่า บุหร่ีไฟฟ้า กญัชา มผีลต่อสขุภาพและสมอง
ของเดก็ การหาเสยีงกับค�าว่าเสรีภาพซึง่เช่ือมโยง
กบัอบายมขุ เป็นสิง่ทีอ่นัตรายต่อเยาวชน

รศ .นพ .อ ดิศั ก ด์ิ  ผลิ ตผลการพิ มพ  ์ 
ผู้อ�านวยการสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็ก
และครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า 
สถานการณ์ประเทศไทยปัจจุบันถูกปรับทัศนคติ
ให้ยอมรบัยาเสพตดิมากขึน้ จากนโยบายรัฐ และ 
การหาเสียงต่างๆ เช่น กัญชาเสรี บุหรี่ไฟฟ้า  
บ่อนถกูกฎหมาย รวมถงึโครงสร้างทางสงัคมทีเ่ปิด
โอกาสเข้าถงึยาเสพตดิง่ายขึน้ ราคาถกูลง จากการ

ศกึษาวจิยั 1,309 ครอบครัวในชมุชนแออดั พบว่า  
ครอบครัวยากจนทีไ่ด้รบัเงนิอดุหนนุทารกแรกเกดิ 
เดือนละ 600 บาท ถึงอายุ 6 ปี พ่อแม่ติด 
ยาเสพตดิร้อยละ 6 หรอื 83 ครอบครวั ซึง่มากกว่า
ครอบครวัไม่ยากจน 2.4 เท่า และ ร้อยละ 60 ของ
ครอบครวัยากจนทีเ่สพยาจะเล้ียงดูลูกไม่เหมาะสม 
ทัง้การละเลย ใช้ความรนุแรงกบัเดก็ ในปี 2566 รฐั
ต้องอุดหนนุเงนิทารกแรกเกดิถงึ 2.58 ล้านคน ใช้ 
งบประมาณ 16,321.18 ล้านบาท ซึง่คาดว่ามพ่ีอแม่ 
ยากจนใช้ยาเสพติดและเป็นผู้ดูแลเด็กปฐมวัย
ประมาณ 154,800 ครอบครวั และมเีดก็ปฐมวัย
ประมาณ 92,880 คนทีไ่ด้รบัการเลีย้งดูไม่เหมาะสม  
ซึง่เงนิทีรั่ฐจ่ายไป ไม่มกีารศกึษาเงือ่นไขเชือ่มโยง 
ให้พ่อแม่เด็กเข้ารับการบ�าบัดยาเสพติดและ 
ฝึกการเลีย้งลกูให้เหมาะสม

โดยงานวิจัยดังกล่าว พร้อมถ่ายทอดให้ครู
ปฐมวัย ซ่ึงครหูลายคนปฏบิติัมานานแล้ว แต่อาจ
ไม่ทราบว่านัน่คือกระบวนการ EF ดงันัน้ รฐัควร 
ส่งเสรมิให้ชดัเจน อย่างไรกต็าม เสรภีาพต้องเกดิขึน้ 
บนพืน้ฐานความปลอดภยั อย่ามองข้ามอันตราย 
ยาเสพตดิ ขอให้รัฐบาลใหม่หนัมาลงทนุกับครูปฐมวยั 
มากข้ึน ซ่ึงมผีลวจัิยจากสถาบนัรองรบั โดยเฉพาะ
กระบวนการเสรมิทกัษะ EF ไม่ใช่ป้องกันยาเสพติด 
อย่างเดียว หากครอบคลุมในมิติคุณธรรม  
เพศสัมพันธ์วัยเรยีน รวมถงึพนนัออนไลน์ เป็นการสร้าง 
ภมูคิุม้กนัในการตดัสนิใจให้เดก็ตัง้แต่เริม่ต้น เพราะ
เดก็อยูก่บัครูและโรงเรยีนมากกว่าอยูบ้่าน 

“ปัจจุบนัมกีารน�า EF เข้าไปสอดแทรกในการ
เรียนของโรงเรียนสังกัดส�านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) แล้ว เช่ือว่าในอนาคต 
EF จะเข้าไปอยูใ่นระบบการบรหิารประเทศ เพราะ
มีการประชมุหารอืกนัมา วงการศกึษารูจ้กั EF เป็น
อย่างด ีดงันัน้ อยากให้รัฐบาลใหม่สนบัสนนุเร่ืองนี้
ให้ชัดเจนเพือ่เดก็ในอนาคต”

ศ.นพ.อภชิาต ิ จติต์เจรญิ รองผูอ้�านวยการ 
สถาบนัแห่งชาตเิพือ่การพฒันาเดก็และครอบครวั 
มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า หญิงที่เสพยาบ้า 
เสีย่งต่อครรภ์เป็นพษิ เด็กมีน�า้หนกัน้อย ส่วนหญงิ
ทีใ่ช้กัญชาเกนิขนาด ทัง้ในรูปอาหาร ขนม หรือ

ใช้ร่วมกับบุหร่ี เส่ียงต่อการท้องนอกมดลูก เด็ก
น�า้หนกัน้อย หรอืคลอดก่อนก�าหนด ไม่สมบรูณ์ 
พฒันาการช้า และมผีลกระทบต่อสมอง ซึง่จาก
รายงานผลการศกึษาในต่างประเทศ พบว่า การที่
เด็กได้รับกัญชาตั้งแต่ในครรภ์และในช่วงปฐมวัย 
มีความสัมพันธ์กับน�า้หนกัแรกเกิดต�า่ เส้นรอบวง
ศรีษะลดลง การขาดดุลทางความคดิ (ความสนใจ  
การเรียนรู ้และความจ�า) การรบกวนในการ 
ตอบสนองทางอารมณ์ที่น�าไปสู่ความก้าวร้าว  
ความหนุหนัพลนัแล่นสงู หรอืความผดิปกตทิางอารมณ์  
และเสี่ยงที่จะใช้สารเสพติดเมื่ออายุมากขึ้น ใน
ประเทศไทยกญัชาท�าให้หญงิทีอ่ยูใ่นช่วงภาวะการ
เจริญพันธุ์ในเขตชนบท ซ่ึงมีฐานะทางเศรษฐกิจ 
ไม่ดี มกีารใช้เพิม่มากขึน้ด้วย

ด้าน ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร อาจารย์ 
สถาบนัแห่งชาตเิพือ่การพฒันาเดก็และครอบครวั 
มหาวิทยาลยัมหดิล กล่าวว่า จากปัญหาข้างต้นที่
กล่าวมานัน้ เป็นทีม่าของงานวจัิยตลอด 10 ปีที่
ผ่านมา การป้องกนัยาเสพตดิควรเริม่ตัง้แต่อยูใ่น
ครรภ์ จากการวจิยัพบว่า Executive Functions 
หรือ EF เป็นกระบวนการท�างานของสมองผ่าน
ประสบการณ์ที่ได้พบ เด็กที่มีประสบการณ์ไม่ดี 
มีแนวโน้มติดยาเสพติดสูง การป้องกันคอืการพฒันา 
ครปูฐมวยั ผลการวจิยั พบว่า ในมติขิองคร ูสามารถ
จดัการเรยีนการสอนและสอดแทรกทกัษะ EF ได้ 
เช่น สอนความอดทนอดกลัน้ ความรบัผดิชอบ การ
จดัการชวีติตนเอง ไม่คดิแทนเดก็ สิง่ส�าคญัคอื การ
สร้างและรกัษาตัวตนเดก็ 

ยกตวัอย่าง การพฒันาทักษะ EF เช่น เดก็ที่
ต้องตื่นไปโรงเรียน แม้จะง่วงนอนแต่ต้องฝืนไป
เรียน ซ่ึงเป็นการยั้งคิด ไม่เอาแต่ใจตนเอง เกิด
ความรบัผดิชอบ เพราะ EF คอืสมองส่วนเหตุผล 
สตปัิญญา อารมณ์และการตดัสนิใจ ในทางกลบักนั  
หากเพื่อนชวนไปเสพยา ประสบการณ์ไม่ด ี
ของเด็กเตือนว่า ถูกครอบครัวใช้ความรุนแรงทั้ง
ร่างกายและวาจา เดก็จะมโีอกาสตดัสนิใจเสพยา
ตามเพ่ือนมากข้ึน หากครหูม่ันฝึกให้เดก็รูจั้กแก้ไข
ปัญหาด้วยตวัเอง ผ่านกิจกรรมต่างๆ จะช่วยในการ
ตดัสนิใจได้มากขึน้ 

มหกรรมสมุนไพรแห่งชาต ิครัง้ท่ี 20
วันท่ี 28 มิถนุายน–2 กรกฎาคม 2566

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก มุ ่งเน้นให้ประชาชนเกิดความ
เชื่อม่ันและมีการน�าสมุนไพรและผลิตภัณฑ์
สมุนไพรไปใช้ในการดูแลสุขภาพ ด้วยการ
พึ่งตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสมมากขึ้น  
ชีผ้ลิตภณัฑ์สมุนไพรสามารถสร้างรายได้มวลรวม 
ในประเทศเพิ่มขึ้น ในปี 2566 ไม่น้อยกว่า 
50,000 ล้านบาท โดยกรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลอืก ร่วมกบัภาคเีครอืข่าย 
ทัว่ประเทศ จัดงานมหกรรมสมนุไพรแห่งชาตฯิ  
ครั้งที่ 20 “สมุนไพรไทย ภูมิปัญญาไทย 
เศรษฐกจิไทย “ ระหว่างวนัที ่ 28 มถินุายน 
-2 กรกฎาคม 2566 ณ ฮอลล์ 11-12 อมิแพค
เมอืงทองธาน ีจงัหวดันนทบรีุ

นายแพทย์ธงชยั เลิศวไิลรตันพงศ์ อธบิดี
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทาง
เลอืก กล่าวว่า การขยายตัวของตลาดสมนุไพร 
สอดคล้องกับนโยบายทีช่ดัเจนของประเทศ ในการ 
ส่งเสริมอุตสาหกรรมสมุนไพร ที่น�าเอาจุด
เด่นของประเทศที่เป็นแหล่งพันธุกรรมส�าคัญ 
ของโลก โดยเฉพาะพชืสมนุไพร มาพฒันาเพือ่
ให้เกดิรายได้ของประเทศ แผนปฏบิตักิารด้าน
สมนุไพรแห่งชาต ิฉบับที ่2 พ.ศ. 2566-2570 
มุง่เน้นการยกระดบัความสามารถในการแข่งขนั
ของสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่าง
ต่อเนื่องในระยะยาว โดยก�าหนดเป้าหมาย
ในปี 2570 ขนาดตลาดวัตถุดิบสมุนไพรของ
ประเทศไทยเพ่ิมขึน้ อย่างน้อย 1 เท่าตัว มุง่เกิด
รายได้กว่า 100,000 ล้านบาท และสร้างความ
เข้มแข็งของห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) 
อุตสาหกรรมสมุนไพรไทยเพิ่มขึ้น อย่างน้อย 
ร้อยละ 20 ซ่ึงสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี  

ผลติภัณฑ์สมนุไพรคณุภาพ (Premium Herb-
al Products) โดยมบีรษิทัผลติภัณฑ์สมนุไพร 
ส่งผลติภณัฑ์เข้าประกวด จ�านวน 1,057 ผลติภัณฑ์  
ผ่านการคัดเลือก จ�านวน 526 ผลิตภัณฑ์  
ซึง่นบัเป็นก้าวส�าคญัของการพฒันาผูป้ระกอบการ 
สมุนไพรของประเทศไทย ซ่ึงจะช่วยพัฒนา
ผลติภณัฑ์สมนุไพรไทยให้ตรงกบัความต้องการ
ของตลาด เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นที่
ยอมรบัทัง้ใน และต่างประเทศ 

นายแพทย์ธงชยั กล่าวในตอนท้ายว่า หาก
ผู้ประกอบการ หรือ ประชาชนสนใจการน�า
สมนุไพรมาสร้างมลูค่าทางเศรษฐกจิ กรมการ 
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  

นพ.ธงชยั เลศิวิไลรตันพงศ์

อันจะน�าไปสู่ความสาเร็จในการพัฒนาสมุนไพร
และผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย เพื่อส่งเสริมให้
ประเทศไทยเป็นประเทศที่สามารถแข่งขันทาง
อตุสาหกรรมสมุนไพรในระดบันานาชาติได้ 

ส�าหรับ ปี 2566 กรมการแพทย์แผนไทยและ 
การแพทย์ทางเลือก เน้นให้ประชาชนเกดิความเช่ือมัน่ 
และมีการน�าสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
ไปใช้ในการดแูลสขุภาพ ด้วยการพึง่ตนเองอย่าง
ถกูต้องเหมาะสมเพิม่มากขึน้ ผลติภณัฑ์สมนุไพร
สามารถสร้างรายได้ และ ในปี 2566 ได้ตัง้เป้า
มลูค่าของการบรโิภคผลติภัณฑ์สมนุไพร มวลรวม
ในประเทศเพิม่ขึน้ ไม่น้อยกว่า 50,000 ล้านบาท

ที่ผ่านมา กรมการแพทย์แผนไทยและการ

“อนุสรณ์” แนะแนวทางสูร่ฐัสวัสดิการ
แก้ปัญหาความยากจนและความเหล่ือมล�า้

นายอนสุรณ์ ธรรมใจ กรรมการวทิยาลยั
นานาชาติปรี ดี พนมยงค ์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ กล่าวว่า หากรัฐบาลใหม่ต้ังเป้าหมาย 
ให้ประเทศไทย มีระบบรัฐสวัสดิการแบบ 
ยุโรปเหนือย่อมท�าได้ แต่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้
ในเวลาท่ีรวดเร็ว ประเทศรัฐสวัสดิการมักเป็น
ประเทศที่มีระบบราชการ หรือระบบรัฐการ
ที่ใหญ่ มีระบบราชการและระบบการเมืองที่
โปร่งใสมปีระสทิธภิาพ ไม่เช่นนัน้จะกลายเป็น 
รัฐสวัสดิการที่ล้มเหลว หรือประสบปัญหา 
ความยัง่ยนืทางการเงินการคลัง เกดิวกิฤตทางการคลงั  
ซึ่งปรากฎการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นในบางประเทศ 
ในยโุรปใต้และฝรัง่เศส

หากจะเดนิหน้าระบบรฐัสวสัดิการเต็มรปูแบบ 
ในไทย ต้องด�าเนนิการ 3 เรือ่ง ได้แก่ เรือ่งแรก  
ต้องปฏิรูประบบราชการครั้งใหญ่ พร้อม 
กระจายอ�านาจการจดัระบบสวัสดกิารให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องที่สอง ต้องปฏิรูป 
รายได้ภาครฐัและเพิม่ภาษี เหมอืนประเทศแถบ 
สแกนดิเนเวียที่ เป ็นประเทศรัฐสวัสดิการ 
เตม็รปูแบบ จะมสีดัส่วนรายได้ภาษอียูท่ีร่ะดบั  
42-48.9% ของจดีพี ี เช่น เดนมาร์ก มสีดัส่วน 
รายได้ภาษีต่อจดีพีอียูท่ี ่48.9% สวเีดนอยูท่ี ่48.2%  
โดยประเทศพฒันาใน OECD มสีดัส่วนรายได้ 
ภาษต่ีอจดีพีเีฉลีย่อยูท่ี ่35% สหรฐัอเมรกิาท่ีใช้
แนวคดิปัจเจกนยิมเสร ี(Liberal Individualism) 
กับ แนวคิดสังคมนิยมประชาธิปไตย (Social 
Democracy) มสัีดส่วนรายได้ภาษต่ีอจดีีพเีฉลีย่
อยูท่ี่ 28-30% ขณะทีไ่ทยมสีดัส่วนรายได้ภาษี
ต่อจีดีพีเพียงแค่ 14% เท่านั้น จึงยังห่างไกล 
ต่อการมฐีานะทางการคลัง ทีส่ามารถสนบัสนุน 
รัฐสวสัดกิารแบบเต็มรปูแบบอย่างสแกนดิเนเวยีได้ 
    การจดัเกบ็ภาษเีพิม่ด้วยการเพิม่อตัราภาษี 
ในระยะหนึง่ถงึสองปีข้างหน้าอาจไม่เหมาะสม 
เนือ่งจากเศรษฐกิจไทยเพ่ิงอยูใ่นระยะแรกของ
การฟื้นตัว ต้องด�าเนินมาตรการให้เศรษฐกิจ
ขยายตัวเพิ่มข้ึนมากๆ เต็มศักยภาพ เพ่ือเก็บ
ภาษไีด้เพิม่โดยไม่ต้องเพิม่อตัราภาษ ี ส่วนการ
ขยายฐานภาษีนัน้ควรเดินหน้าจดัเกบ็ภาษมีรดก
และภาษีที่ดิน ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ส่วน

“การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของสมุนไพร 
และผลติภณัฑ์สมนุไพรในระยะยาว ก�าหนดเป้าหมายในปี 2570 ขนาด
ตลาดวตัถดุบิสมนุไพรของประเทศไทย จะเพ่ิมขึน้อย่างน้อย 1 เท่าตวั 
เกดิรายได้กว่า 100,000 ล้านบาท”

แพทย์ทางเลือก โดยกองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรับแจ้ง และ
รบัรองผูป้ระกอบการผลติสมนุไพรและผลติภณัฑ์
สมุนไพรที่รัฐต้องส่งเสริม ตามขอบเขตของ 
พ.ร.บ.ผลติภัณฑ์สมนุไพร พ.ศ. 2562 รวมถงึการ 
จัดท�าทะเบียนข้อมูลผู้ผลิตสมุนไพร และผู้ผลิต
ผลติภณัฑ์สมนุไพร รวมถงึด�าเนนิการให้ค�าปรกึษา
และจดัท�าชุดสทิธปิระโยชน์เพือ่ส่งเสรมิสนบัสนนุ
ผู้ประกอบการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
ทัง้ในด้านคณุภาพการผลติ  การจดัการ และการ
ตลาด โดยตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบัน 
ได้ด�าเนนิการตามภารกิจ เช่น การอบรมส่งเสรมิ
ศักยภาพผู้ประกอบการสมุนไพร จ�านวนกว่า 
2,189 ราย การเจรจาจับคู่ทางธุรกิจการค้า ซึ่ง
เกดิการเจรจาทางธรุกิจจ�านวน 189 คู ่เกดิมลูค่า
ทางการตลาดกว่า 228 ล้านบาท 

ทั้งนี้ ได้มีการส่งเสริมภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์
สมุนไพร และ การส่งเสริมด ้านการตลาด  
มีเงินสะพัดกว่า 375 ล้านบาท รวมถึงมีการ
เชิดชูเกียรติผู้ประกอบการสมุนไพรผ่านรางวัล

ร่วมกบัภาคเีครอืข่าย จดังานครัง้ยิง่ใหญ่ประจ�าปี  
งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 20 
“สมนุไพรไทย ภมิูปัญญาไทย เศรษฐกิจไทย”  
ระหว่างวนัที ่28 มถินุายน-2 กรกฎาคม 2566 
ณ ฮอลล์ 11-12 อมิแพคเมอืงทองธาน ีจงัหวดั
นนทบุรี ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น.เป็นต้น
ไป โดยในงานมีกิจกรรมหลากหลายมีการน�า
ฐานรากภูมิปัญญาสู่การพัฒนาสมุนไพรไทย 
เพือ่เศรษฐกิจ  4 ภมูภิาค นวตักรรม ผลติภณัฑ์ 
เกีย่วกบั เมนอูาหารสขุภาพ ผลติภัณฑ์สมุนไพร 
4 ภาค กัญชาทางการแพทย์ นวดไทย โซน 
Business Matching คลนิกิให้ค�าปรกึษาด้าน
สขุภาพ ได้แก่ คลนิกิแพทย์แผนไทย คลินกิการ
แพทย์แผนจีน และการแพทย์ทางเลือก โดย
ไม่มค่ีาใช้จ่าย 

สามารถสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ ได้ท่ี 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทาง
เลอืก โทร.0 2149 5696 Facebook Fanpage 
มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ หรือ Website: 
https://natherbexpo.dtam.moph.go.th

การก่อหนีเ้พือ่จ่ายสวัสดกิารสงัคมเพิม่ ควรต้องท�า
อย่างระมดัระวงั เนือ่งจากยอดหนีส้าธารณะคงค้าง
ทัง้หมดอยูท่ี ่10.72 ล้านล้านบาท คดิเป็น 61.13% 
ของจดีพีแีล้ว หนีส้าธารณะก้อนนี ้ยงัไม่รวมภาระ
ผกูพนัทางการคลงัทีอ่าจเกดิขึน้อกีจ�านวนไม่น้อย
จากโครงการต่างๆ ของรัฐบาล รวมทัง้ความเสยีหาย 
ทางการเงินจากใช้มาตรการกึ่งการคลัง ผ่าน
ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ และยังพบอีกว่าหน้ีที่
รฐับาลค�า้ประกันยงัคงเพ่ิมขึน้ต่อเนือ่ง โดยเฉพาะ
รัฐวิสาหกิจที่บริหารงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ
และรั่วไหล สถานการณ์หน้ีสาธารณะของไทย 
ภาพรวมยงัอยูใ่นภาวะทีต้่องบรหิารจัดการด้วยความ 
ระมัดระวัง จึงแนะน�าให้เกลี่ยงบประมาณใหม่ 
โดยปรบัลดงบประมาณทีไ่ม่จ�าเป็นลงมากกว่ากูเ้งนิเพิม่ 
     เรือ่งทีส่าม ต้องเพิม่ค่าใช้จ่ายทางด้านสวัสดกิาร
สังคม โดยไทยมีรายจ่ายด้านสวัสดิการเทียบกับ
จีดีพีและเทียบกับงบประมาณค่อนข้างต�่า แต่มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม รายจ่ายทางด้าน
สวัสดิการสังคมในปัจจุบันของไทย ยังต�่ากว่า 
ค่าเฉลี่ยของประเทศสแกนดิเนเวีย ต้นแบบ 
รฐัสวัสดกิารมากกว่า 14-15 เท่า อย่างสวเีดนหรอื 
เดนมาร์กมีรายจ่ายเพื่อสวัสดิการสังคมต่อหัว
มากกว่าไทย ประมาณ 600 เท่า การด�าเนนิการ
ยกระดับประเทศไทยสู่ระบบรัฐสวัสดิการจึงต้อง
ใช้เวลา ประเมินจากฐานะการเงินการคลังของ
ประเทศ รายจ่ายด้านสวสัดกิารสงัคม โครงสร้าง
ประชากรล่าสุด สภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ไทย คาดว่าต้องใช้เวลาไม่ต�า่กว่า 10 ปี จงึจะบรรลุ

เป้าหมายการมีระบบรัฐสวัสดิการที่มีมาตรฐาน
แบบยโุรปเหนอื 

ในอกีด้านหน่ึง สงัคมไทยกไ็ด้ก้าวสูสั่งคมสงูวัย
เตม็รปูแบบแล้ว ความเหลือ่มล�า้ทางเศรษฐกจิ และ
ความไม่เป็นธรรมทางสงัคมจะเพิม่ข้ึนอกี อาจเป็น
เงื่อนไขในการเกิดความไม่สงบเรียบร้อยในสังคม 
(Social Unrest) ได้ โครงสร้างประชากรทีเ่ข้าสู่ 
สงัคมสงูวยัอย่างรวดเรว็ ส่วนใหญ่มเีงนิออมไม่เพียงพอ 
ต่อการด�ารงชีพและไม่อยู่ในระดับบ�านาญใดๆ  
จะเป็นปัญหาวิกฤตในอนาคตอันใกล้ ประชากร
ในวัยท�างานลดลงอย่างมาก ต้องอาศัยแรงงาน
จากประเทศเพื่อนบ้าน การศึกษานโยบายการ
เพิม่ประชากร ผ่านการตัง้ถิน่ฐานใหม่ของแรงงาน
ทกัษะสงู การศกึษาสูง เป็นเรือ่งทีค่วรมกีารเตรยีม 
การเอาไว้

การปฏริปูระบบสวสัดกิารสงัคม มุ่งไปท่ีการ
สร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและลดความ
เหลื่อมล�้า รวมทั้งวางแผนให้เกิดความย่ังยืน
ทางการเงนิ การปฏิรปูระบบการศกึษา ต้องเน้น
ไปที่คุณภาพการศึกษา มากกว่าการใช้ระดับ 
ปีการศกึษา (School attainment) หรอืจ�านวน
ปีการศกึษา (Year of schooling) เป็นเป้าหมาย 
ไม ่เพียงพอ ประเทศไทยประสบกับปัญหา 
ความไม่สอดคล้องระหว่างความต้องการและอปุทาน 
ในตลาดแรงงาน การผลิตคนสู่ภาคการผลิตของ
เรายังไม่ได้อิงกับอุปสงค์ของระบบเศรษฐกิจ 
เท่าไหร่นัก สถาบันการศึกษาเลือกผลิตคนตาม 
ความพร้อมของตน นอกจากนี ้ระบบการศึกษายงัผลติ 
คนตามความนยิมและค่านยิมในการเรยีนมากกว่า
ความต้องการจรงิๆ ในระบบเศรษฐกจิ อกีทัง้การ
ลงทนุทางด้านวจิยัและการค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัการ 
อุดมศึกษา ไม ่ ได ้ เพิ่มขึ้นอย ่างมี นัยส�าคัญ  
ความด้อยลงของคุณภาพการศกึษาสะท้อนมาท่ีแรงงาน 
ทีไ่ม่มคีณุภาพ

ขณะเดียวกนั ต้องด�าเนนิการปฏริปูเศรษฐกจิ
ในสองด้านส�าคญั คอื สร้างความเป็นธรรมและยก
ระดับขีดความสามารถการแข่งขันในประชาคม
อาเซียน ซึ่งมีปัญหาความยากจนและปัญหา
ความเท่าเทยีมกันค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในกลุ่ม
ประเทศ CLMV (กมัพชูา ลาว เมยีนมา เวยีดนาม)  

การจะแก้ปัญหาได้ต้องอาศยัแนวทางแบบบูรณาการ 
และมีความหลากหลาย เน้นยุทธศาสตร์การ 
เตบิโตแบบ Inclusive Growth และ การคุม้ครอง 
ทางสงัคม ไทยและอาเซยีนต้องแสวงหาความร่วมมอื 
ระดับมหภาคระหว่างประเทศผ่านทาง ESCAP 
และ ADB เนื่องจากสองหน่วยงานนี้ สนับสนุน
ให้มีการก�าหนดนโยบายเศรษฐกจิมหภาคเพือ่การ 
เตบิโตอย่างย่ังยืนและเสมอภาค (Macroeconomic  
Policies for Inclusive and Sustainable  
Development)

ท่ามกลางการเปิดเสรีภายใต้ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และข้อตกลงเขตการค้าเสรี
และหุ ้นส่วนทางเศรษฐกิจต่างๆ หากรัฐบาล 
ไม่สามารถจัดการดูแลบรรดาธุรกิจอุตสาหกรรม 
ภาคเกษตรกรรม รวมทั้งกิจการที่ปรับตัวไม่ทัน
และแข่งขันไม่ได้ จะท�าให้ปัญหาความเหลื่อมล�้า 
ในระบบเศรษฐกจิมีความซบัซ้อน และกระจายตวัมาก 
ขึน้ไปอกี โดยเฉพาะกลุม่คนท่ีสญูเสยีอาชพี และ
ยังไม่สามารถไปท�าอย่างอื่นได้ ขณะที่กลุ่มธุรกิจ
อตุสาหกรรมหรอืกิจการท่ีแข่งขนัได้ ตลาดท่ีเปิด
กว้างมากขึน้และใหญ่ขึน้ ย่อมเป็นโอกาสแห่งการ
ขยายตวัอย่างก้าวกระโดดได้

การลดช่องว่างทางรายได้ การแก้ความยากจน
และสร้างความเป็นธรรมทางสังคม จ�าเป็นต้อง
ด�าเนินการใน 2 ด้าน คือ ด้านผูม้คีวามมัง่คัง่ทาง 
เศรษฐกิจอย่างเหลือล้น ใช้แนวทางการคลัง  
การงบประมาณ การภาษี และการป้องกนัการผกูขาด  
ส่วนด้านคนยากไร้ ผลกัดนัให้กลุม่ผูย้ากไร้ ผูด้้อย
โอกาสหลุดพ้นจากภาวะขัดสนยากจน ด้วยการ
สร้างโอกาสให้เข้าถงึปัจจยัการผลติ พฒันาระบบ
สวัสดิการโดยรัฐอย่างเป็นระบบ จัดให้มีระบบ
การคุ้มครองทางสงัคม (Social protection) และ
เสรมิสร้างการมส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจเชงินโยบาย
สาธารณะ

ทิศทางแนวนโยบายด้านสวัสดิการสังคม 
ที่เป็นไปได้ และสามารถด�าเนินการได้ทันทีคือ  
การสร้างสงัคมสวสัดกิาร (welfare society) ขึน้ 
โดยผนกึก�าลงัจากภาคส่วนต่างๆ ในสงัคมสร้างสรรค์ 
สวัสดกิารสงัคมขึน้ในหลายรปูแบบ มีการจัดการ
โดยหลายสถาบนั และสร้างความร่วมมอืจากหลาย
ฝ่ายให้เข้ามามีส่วนร่วม ในการผลติสวสัดิการอย่าง
กว้างขวางครอบคลมุ โดยแต่ละรปูแบบและแต่ละ 
สถาบันมคีวามเป็นอิสระต่อกนั ภายใต้ความรบัผดิชอบ 
และการดแูลของสังคมโดยรวม

การสร้างและการพัฒนาสังคมสวัสดิการ ซึ่ง

เป็นระบบสวสัดกิารทีห่ลากหลาย เปิดกว้างเข้าถงึ
กลุม่เป้าหมาย และมีการจัดการในหลายรปูแบบ
ทัง้เอกภาค ีทวภิาค ีไตรภาคี และพหภุาคี ตามแต่
ลกัษณะของผูจั้ดสวัสดกิารสามารถด�าเนินการเป็น
ขัน้ตอนได้ดงันี้

1. ก�าหนดการสร้างสงัคมสวสัดกิารให้เป็นวาระ
แห่งชาต ิ สังคมสวสัดิการ มีความหมายทีแ่ตกต่าง 
ไปจากรัฐสวัสดิการ (welfare state) เพราะ 
รฐัสวัสดกิารโดยท่ัวไปเป็นหน้าท่ีของรฐั ภาครฐัต้อง 
ขยายใหญ่ขึ้นอาจไม่เหมาะกับไทย อย่างน้อย 
ในระยะสัน้ ท่ียังไม่มคีวามพร้อมในเรือ่งฐานะทางการ 
คลงั รัฐสวสัดกิารเป็นการจดัสวัสดกิารทัว่หน้าและ
ทัว่ด้านโดยรัฐ แต่สงัคมสวสัดกิารมสีวสัดกิารทาง 
เลือกหลากหลายจากทุกฝ่าย เข้ามามีส่วนร่วม 
ในการจดัสวสัดกิารถ้วนหน้า

2. สร้างภาคีสังคมสวัสดิการจากภาคส่วน
ต่างๆ ของสงัคมใน 3 รปูแบบได้แก่ สวสัดกิารโดย 
รฐัถอืเป็นสทิธิพืน้ฐานของสงัคมท่ีจะลดความแตกต่าง 
ทางสังคมและเศรษฐกิจ และการลดช่องว่าง
ความสัมพันธ์ไม่เสมอภาค อันเกิดจากโครงสร้าง
เศรษฐกจิ สงัคม และการเมือง เพือ่ไม่ได้เกดิการ
ได้เปรียบเสียเปรียบในสังคม สวัสดิการโดยรัฐ
ประกอบด้วย 3 ส่วน คอื การบรกิารสงัคม การ
ประกนัสงัคม และการสงเคราะห์สงัคม หรือการ
ช่วยเหลอืทางสังคม

แนวทางการสร้างสวัสดกิารโดยรฐัให้กว้างขวาง
ครอบคลมุ สามารถด�าเนินการได้ โดยการจัดการ
งบประมาณ โดยการก�าหนดเป้าหมายในการจดัท�า 
งบประมาณ แบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร ์
ให้ถึงมอืคนจน การกระจายอ�านาจจากราชการให้
องค์กรประชาชน เพ่ือท�าให้องค์กรเหล่านีส้ามารถ
จดัสวัสดกิารในบางประเภท การพฒันาฐานข้อมูล 
ระดบัพืน้ท่ี และข้อมลูจุลภาคในระดบัชมุชน/ท้องถิน่  
การคลังเพื่อการกระจายรายได้ โดยปรับปรุง 
การจัดเก็บภาษีทั้งอัตราภาษีและประเภทภาษี  
รวมถึงการกระจายระบบงบประมาณไปสู่ระบบ
การคลังท้องถ่ิน รวมถึงการจัดให้มีระบบความ
ม่ันคงทางสงัคม (หรอืระบบการประกนัสงัคม) เพือ่
ลดความเสีย่งในชวิีตของคน เช่น ความเสีย่งด้าน
สขุภาพ ความเสีย่งจากความไม่มัน่คงในอาชพีการ
งาน ซึง่ควรมลัีกษณะถ้วนทัว่

3. สวสัดกิารโดยภาคธุรกจิ นอกจากสวัสดกิาร
จากรฐัตามก�าหนดไว้ในรฐัธรรมนูญแล้ว ภาคธุรกิจ
ก็สามารถจัดสวัสดิการให้กับแรงงานลูกจ้างและ 
แรงงานที่คล้ายลูกจ้าง (เช่น เกษตรกรภายใต้ 

พันธสัญญา และผู้รับงานไปท�าที่บ้าน) ได้โดย
ผ่านการปรบัปรงุกฎระเบยีบของทางราชการใน  
3 ด้าน คอื ขยายการคุม้ครองแรงงานทัว่หน้า การ 
ประกันสังคมถ้วนหน้าครอบคลุมท้ังแรงงาน
ภายในและนอกระบบ ทีเ่กีย่วข้องกบัภาคธุรกจิ
โดยตรง และสวสัดกิารแรงงานในลกัษณะอืน่ๆ 
เช่น ทีพ่กั อาหารกลางวนั รถรับส่ง เป็นต้น

4. สวสัดกิารโดยชุมชน ได้แก่ การทีร่ฐัส่งเสรมิ 
และสนับสนุนโครงการที่ ชุมชนร ่วมกัน 
จัดท�าขึน้ กล่าวคอื ขยายผลสวสัดกิารบนฐาน 
ทรพัยากรและวฒันธรรมให้กว้างขวาง และการ
มส่ีวนร่วมจากภาคชมุชน ครวัเรือน และองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยส่วนกลางจัดท�า 
กฎระเบยีบทีเ่อือ้ต่อการด�าเนนิการในระดบัพืน้ที่ 
สนับสนุนสถาบันแรงงานท่ีไม่เป็นทางการ เพือ่ 
ท�างานคู ่ขนานไปกับระบบสหภาพแรงงาน  
ไม่ตดิยดึเพียงกรอบการท�างานของระบบสหภาพ  
และส่งเสรมิให้การจัดตัง้เครอืข่ายแรงงานนอก
ระบบ ร่วมกบัแรงงานในระบบภาคต่างๆ ส่งเสรมิ
งบประมาณเพื่อการส่งเสริมสถาบันสวัสดิการ
ชุมชน โดยสนับสนุนให้ภาคประชาชนทั้งใน 
รปูแบบกลุ่ม องค์กรชมุชน องค์กรพฒันาเอกชน 
มลูนธิ ิเป็นเจ้าภาพในการจดัสวัสดิการ 

โดยรัฐท�าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนและจัดงบ
ประมาณสมทบกองทุนสวัสดิการ ที่กลุ่มและ
องค์กรเหล่านีจ้ดัท�าขึน้ สวัสดกิารอืน่ๆ เช่น ปรับ 
กระบวนการท�างานของสถาบันและระบบสถาน
สงเคราะห์ ไม่ให้กลายเป็นการกระท�าแบบ
ซ�้าซ้อน พร้อมกับส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาสและ 
ด้อยสมรรถนะด�าเนินชีวิตอิสระ เพ่ือสร้าง 
ความมัน่ใจในตนเองให้ยนือยูไ่ด้ในสงัคม โดยเฉพาะ 
กับกลุม่ผูพ้กิาร คนชรา เหย่ือผูถู้กกระท�าจาก
ความรนุแรง เป็นต้น

หากอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
ในช่วงครึ่งปีหลังและปีหน้า ปรับตัวในทิศทาง
ทีด่ขีึน้ชัดเจน ควรทบทวนนโยบายโอนเงินผ่าน
ดจิทัิล วอลเลต 10,000 บาทใหม่ และควรเอา
งบประมาณส่วนนี้ ไปใช้ลงทุนเพ่ือเพ่ิมทักษะ
แรงงาน หรือลงทนุ เพือ่สร้างรายได้อย่างย่ังยืน
จะดีกว่า ส่วนนโยบายปรบัขึน้ค่าแรงขัน้ต�า่ ควร
ด�าเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพ่ือให้ภาค
การผลติท่ีใช้แรงงานเข้มข้นปรับตัว และควรมี
มาตรการสนับสนุนให้ภาคการผลติใช้เทคโนโลยี
เพิม่ขึน้

อนสุรณ์ ธรรมใจ
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เมือ่เรว็ๆ นี ้มกีารเสวนาในหวัข้อ “รู้เท่าทนั
บหุรีไ่ฟฟ้า” มผีูร่้วมเสวนา ได้แก่ ผู้เชีย่วชาญ
ด้านการควบคุมปัจจัยเสี่ยงด้านบุหรี่และบุหรี่
ไฟฟ้า มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ 
มมุมองต่อการด�าเนนิงานด้านการป้องกนับหุรีไ่ฟฟ้า 
ในสถานประกอบการ ในประเด็นข้อเท็จจริงเกีย่วกับ 
สารพิษในบุหรี่ไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 
ต่อผู้สูบและคนรอบข้าง การตลาดของบริษัท
บหุรีไ่ฟฟ้าทีส่ามารถเข้าถงึทกุกลุม่เป้าหมาย และ
กฎหมายควบคมุผลิตภณัฑ์ยาสบูทีม่ผีลบังคบัใช้
ครอบคลมุไปยงัสถานประกอบการหรือโรงงาน
อตุสาหกรรม

รศ.พญ.เริ งฤดี ปธานวนิช  ภาควิชา
เวชศาสตร์ชมุชน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธบิด ีย�า้ถงึอนัตรายของบหุรีไ่ฟฟ้าว่า ปัจจุบนั
ยังมีมายาคตเิก่ียวกบับหุร่ีไฟฟ้า ได้แก่ 1. อนัตราย
น้อยกว่าบุหรีธ่รรมดา 2. ช่วยให้เลกิบหุรีธ่รรมดาได้ 
และ 3. ไม่ดงึดดูเดก็หรอืเยาวชน แท้ทีจ่รงิแล้ว บหุรี่
ไฟฟ้าคอื บหุรีป่ระเภทหนึง่ ทีผู่ผ้ลติปรับรูปแบบให้ 
โฉมหน้าเข้ากับยุคสมัย ท�าให้การสูบบุหรี่ไฟฟ้า 
เป็นเรือ่งปกต ิทัง้ทีบ่รษิทัทีข่ายบหุร่ีและบหุร่ีไฟฟ้า
กเ็ป็นกลุม่เดียวกนัและใช้กลยทุธ์เดยีวกนั 

“บุหรีไ่ฟฟ้ามอีนัตรายต่อร่างกาย โดยเฉพาะ
น�า้ยาบหุรีไ่ฟฟ้า ทีม่ส่ีวนผสมหลกัๆ 4 กลุ่ม ทัง้ 
สารเคมีที่อยู่ในตัวบุหรี่ไฟฟ้า และยังมีสารพิษ
เกดิขึน้ใหม่เมือ่สารนัน้ถกูความร้อนอีกด้วย และ
แม้ว่าจะมีการโฆษณาของบุหรี่ไฟฟ้าบางชนิดว่า
ไม่มีนโิคตนิ กย็งัตรวจพบนโิคตนิ สารนีเ้ป็นสาร 
เสพติด ที่ผู้ผลิตใส่ไปเพื่อให้ซื้อใช้ในระยะยาว” 
รศ.พญ.เริงฤดี กล่าวและยังเปิดเผยถึงความจริง  
8 ประการ บหุรีไ่ฟฟ้า ได้แก่

1. นโิคตนิเป็นสารเสพติด นิโคตนิ ตดิง่าย เลกิ
ยากกว่า เฮโรอีน และโคเคน โดยบหุรีไ่ฟฟ้ามีสาร

เผยความจรงิ 8 ข้อ “รู้เท่าทันบุหรีไ่ฟฟ้า”
ชีม้หนัตภยัร้ายผดิกฏหมาย-ตายผ่อนส่ง

นิโคติน ซึ่งเป็นสารเสพติดและมีอันตรายต่อเด็ก
และเยาวชน เช่น กระทบต่อการสร้างเซลล์สมอง 
เม่ือมีส่ิงแปลกปลอมมารบกวน ในช่วงอายุก่อน 
25 ปี ท�าลายพฒันาการทางสมองในเดก็ ท�าให้การ 
พัฒนาของสมองแย่ลง อีกทั้งยังพบสารนิโคติน 
ในบหุรีไ่ฟฟ้ามากกว่าบุหรีธ่รรมดา

2. บหุร่ีไฟฟ้า ยงัมสีารเคมอัีนตรายจ�านวนมาก 
ในบหุรีไ่ฟฟ้ามท้ัีงสารก่อมะเร็ง โลหะหนกั ท�าให้
เกดิฝุ่นละอองขนาดเลก็หรอื PM 2.5 ค่อนข้างสงู 

ในร่างกาย เช่น ส่งผลเสียต่อการท�างานของ 
หวัใจ ระบบทางเดนิหายใจ จากสารนโิคติน และ
สารพิษในตัวบุหรี่ไฟฟ้า มีผลต่อการท�างานของ
หลอดเลือด ท�าให้ความยืดหยุ่นที่จะสูบฉีดเลือด
ไปเลีย้งร่างกายจะอ่อนแอลง นอกจากนี ้ ยงัเสีย่ง
ต่อการเกดิโรคหอบหดืและถงุลมโป่งพองมากขึน้  
2 เท่า ส่งผลต่อดีเอนเอเสี่ยงมะเร็งไม่ต่างจาก 
บหุรีธ่รรมดา มผีลต่อเส้นเลอืดไปเลีย้งดวงตาเสีย่ง
ตาบอดเพิม่ขึน้ 2 เท่า และยงัพบการศึกษาด้วย 

โดยเดก็ไทยทีเ่ร่ิมด้วยการสบูบุหร่ีไฟฟ้า มีแนวโน้ม
สบูบหุรีธ่รรมดาเพิม่ 5 เท่า 

7. บหุรีไ่ฟฟ้าไม่ช่วยเลกิบหุรี ่องค์การอนามยัโลก 
ยืนยัน ยังไม่มงีานวจิยัทีเ่ป็นกลาง ดงันัน้ บุหร่ีไฟฟ้า
ไม่ช่วยเลกิบหุรี ่

8 .  บุหรี่ ไฟฟ ้า เป ็นสินค ้ าผิดกฎหมาย 
ในประเทศไทย 

รศ.พญ.เรงิฤด ี ยงักล่าวถงึสถานประกอบการ
จะจัดการผลกระทบทางสุขภาพจากบุหรี่ไฟฟ้า
อย่างไร ว่า ควรท�าให้สถานประกอบการปลอด
บหุรีแ่ละบหุรีไ่ฟฟ้า เพือ่ปกป้องพนักงานจากการ 
สัมผัสควันมือสองจากทั้งบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า 
โดยไม่สมคัรใจ และส่งเสรมิโครงการเลกิบุหรีโ่ดยก�าหนด 
ให้เป็นส่วนหนึง่ของสถานประกอบการปลอดบหุร่ี 
ส่วนพนักงาน หากเป็นไปได้ให้เลือกท�างานใน 
สถานประกอบการปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า  
ควรส่งเสรมิ กระตุน้เพ่ือนร่วมงานให้เลกิบุหรี่

ด้าน รศ.ดร.ศรีรัช ลอยสมุทร นักวิชาการ
ประจ�าหน่วยวชิาการบ่มเพาะเครอืข่ายนกัจดัการ
ปัจจยัเสีย่ง เสริมว่า ภยัทีเ่ห็นอย่างชัดเจน มาพร้อม
การตลาดทีเ่ป็นมิตรต่อเดก็ ปฏเิสธไม่ได้เลยว่า บหุรี่
ไฟฟ้าพุง่เป้าไปทีเ่ดก็ โดยผลติภัณฑ์และการตลาด
ทีเ่ป็นมติรต่อเดก็ การเข้าถึงออนไลน์ การส่งเสรมิ
การขายและความเช่ือผดิๆ อกีทัง้ปรับรูปแบบใหม่
ให้ดนู่ารกั ล่าสดุบหุรีไ่ฟฟ้า Gen 5 เรยีกว่า Toy 
Pod หน้าตาเป็นการ์ตนู ตุก๊ตา กล่องขนม ของเล่น 
เพราะเดก็คอื คนรุน่ใหม่ทีเ่ป็นกลุม่ลกูค้า ต้องการ
ท�าให้เดก็เติบโตขึน้มาคุ้นเคยกบัยาสบู 

รศ.ดร.ศรีรัช กล่าวด้วยว่า บุหร่ีไฟฟ้าใน
ปัจจุบนัจ�าหน่ายทางออนไลน์จ�านวนมาก ดงึดดูใจ 
ด้วยการท�ากจิกรรมแจกของแบรนด์เนม ส่งเสรมิ
การขาย เช่น แจกโทรศพัท์มอืถอื มอเตอร์ไซค์ และ
ทองค�า อกีทัง้ยังให้ข้อมลูผดิๆ เปรียบเทียบว่าบหุร่ี
ไฟฟ้าดกีว่าบุหรีม่วน อาท ิปลอดภยักว่า ไม่มสีาร
ก่อมะเรง็ หรอืเรยีกตวัเองว่าเป็น นโิคตนิทดแทน 
ไม่มสีารพษิตกค้าง และมีกลิน่หอม 

ขณะที่ นายอดิศักดิ์ พุ่มทอง รองหัวหน้า
กลุ่มพัฒนากฎหมายฯ การควบคุมผลิตภัณฑ์

วว.เปิดศนูย์ฯ เวชส�ำอำงครบวงจร
มุง่ขบัเคล่ือนนวัตกรรมเพือ่ควำมงำม

ท�าให้ผมด�า ทดสอบฤทธ์ิการผลิตเม็ดสีของ
เซลล์รากผม ผวิกระชบั ลดเซลลไูลท์ ทดสอบฤทธิ์
การสลายเซลล์ไขมนั

นอกจากการให้บรกิารดงักล่าวแล้ว ศนูย์บรกิาร
นวตักรรมเวชส�าอางแบบครบวงจร วว. (ICOS) ยงั
ให้บรกิารด้านประเมนิความปลอดภยั การควบคุม
คณุภาพและบรกิารผลติพร้อมบรรจ ุดังนี้

1. การประเมนิความปลอดภยั ประกอบด้วย 
การระคายเคอืงต่อผวิหนงั/ดวงตา การแพ้ต่อผิวหนงั 
การทดสอบความเป็นพิษเม่ือกระตุ้นด้วยแสงยูวี  
การทดสอบความเป็นพษิต่อสารพนัธุกรรม และการ
ทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์

2. การควบคมุคณุภาพผลติภัณฑ์ ประกอบด้วย 
การจดัท�าเอกสารควบคมุคณุภาพสารสกดั (COA) 
ประเมนิความคงสภาพของผลติภณัฑ์ ทดสอบการ
ปนเปื้อนจุลินทรีย์ก่อโรค และทดสอบคุณสมบัติ
ทางกายภาพ

3. บริการผลิตและบรรจุ (ORDM-Original 
Research Development Manufacturer) บน
พืน้ฐานของงานวจิยั โดยมกีารทดสอบประสทิธภิาพ
และความปลอดภัย ผลิตและจดแจ้งสินค้าพร้อม
จ�าหน่ายเริ่มต้นเพียง 50,000 บาท ได้สินค้า  
200-300 ช้ิน (โดยขึน้กบัสตูรการผลิตและวัสดบุรรจ)ุ  
ตามมาตรฐาน ASEAN Cosmetic GMP

ศนูย์บรกิารนวตักรรมเวชส�าอางแบบครบวงจร 
วว. (ICOS) ให้บรกิารด้วยนกัวจัิยทีม่คีวามเชีย่วชาญ 
(High Performance) ได้แก่ เภสชักร นกัวิจยัด้าน
วทิยาศาสตร์เครือ่งส�าอาง พฤกษเคมีและชวีเภสัช 
โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย (High Technology) 
เช่น เทคโนโลยีการสกัดที่ไม่ใช้สารเคมี ด้วยคล่ืน
ไมโครเวฟ/อลัตราโซนกิ เทคโนโลยกีารกักเกบ็สาร 
ส�าคัญในระดับอุตสาหกรรม (Encapsulator  
Industrial scale) ระดบัอตุสาหกรรม เทคโนโลยกีาร 
ทดสอบในเนือ้เยือ่ผวิหนงัสามมิต ิ( 3D Skin model) 
ตามมาตรฐาน OECD GLP/Asean Cosmetic GMP

“...วว. พร้อมน�าความรู ้ ความเชี่ยวชาญ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี เข้าไปตอบโจทย์ ช่วย 
แก้ปัญหา สร้างสรรค์สิง่ใหม่ เพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิ  
รวมทัง้ปรบัปรงุพฒันาสิง่ทีม่อียูใ่ห้ดียิง่ขึน้ เพือ่ขบัเคลือ่น 
การสร ้างผู ้ประกอบการรายใหม ่  ส ่ง เสริม 
สนบัสนนุผูป้ระกอบการเดมิให้เข้มแขง็ ความส�าเรจ็
ของประเทศคอืความภาคภมิูใจขององค์กร วว. ใน
ฐานะเป็นหน่วยงานวิจัยระดบัชาต ิ ...” ดร.ชตุมิา 
เอีย่มโชตชิวลติ ผูว่้าการ วว. กล่าวถงึความมุง่มัน่
ของ วว. ในการน�าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวตักรรม เข้าไปร่วมขับเคลือ่นประเทศ

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิและรบับริการจาก 
ศนูย์บรกิารนวตักรรมเวชส�าอางแบบครบวงจร วว. 
(ICOS) ได้ท่ี โทร. 0 2577 9000, 06 1423 7142  
E-mail : innoherb_service@tistr.or.th  
Facebook : innoherb.tistr Line@ 06 1423 7142

ประเทศไทยอุดมด้วยทรัพยากรชีวภาพที่
หลากหลาย ซ่ึงมีความส�าคัญและมีประโยชน์
ต่อการด�ารงชีพทั้งในชีวิตประจ�าวันและระบบ
เศรษฐกิจโดยรวม การเพิ่มมูลค่าของทรัพยากร
เหล่านัน้ ด้วยองค์ความรูว้ทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม (วทน.) ได้ก่อให้เกิดผลงาน 
ผลติภณัฑ์ รวมทัง้งานบรกิาร ทีส่ามารถตอบโจทย์ 
เป็นรูปธรรมท้ังในบริบทของสังคมและในเชิง
พาณิชย์ อตุสาหกรรมด้านผลติภัณฑ์เครือ่งส�าอาง 
เป็นหนึ่งในการประกอบการที่ วทน. มีบทบาท
ส�าคญัในการเป็นกลไกขบัเคลือ่นให้อุตสาหกรรมนี้ 
เตบิโตและมกีารพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง

จากรายงาน “2023 Global Beauty & 
Personal Care Trends” ของบริษัท Mintel  
ในฐานะบริษัทช้ันน�าของโลกด้านข้อมูลตลาดจาก 
สหราชอาณาจกัร ซ่ึงมคีวามเชีย่วชาญในการวเิคราะห์ 
พฤติกรรมผู้บริโภคและอิทธิพลที่ส่งผลต่อแบรนด์
ต่างๆ ได้ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มความต้องการของ 
ผูบ้ริโภคต่อสนิค้า เพือ่ความงามและผลิตภณัฑ์ดแูล
ร่างกาย โดยเน้นย�า้ถงึการลงทนุด้านการวิจยัและ
พฒันาว่าเป็นสิง่จ�าเป็น รวมทัง้ปัจจบุนัผูบ้ริโภคได้
รบัข้อมลูความรูจ้ากผูเ้ชีย่วชาญผ่านส่ือต่างๆ ท�าให้
ผูผ้ลิตต้องให้ข้อมลูทีถ่กูต้องชดัเจนแก่ผู้บริโภค

ศูนย ์บริการนวัตกรรมเวชส�าอางแบบ 
ครบวงจร วว. (Innovative Cosmetic Services  
Center : ICOS) หน่วยงานในสังกัด ศูนย์
เชีย่วชาญนวตักรรมผลติภณัฑ์สมนุไพร สถาบนัวจิยั
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (วว.) 
คอื หนึง่ในโครงสร้างพืน้ฐานของ วว. เพือ่ตอบสนอง
อุตสาหกรรมเครื่องส�าอางในการผลิตสินค้าหรือ
บรกิาร มุง่ ตอบทกุโจทย์ เพ่ือความงามทีเ่หนอืกว่า 
(Total Solutions for Beyond Beauty)

วว. จดัตัง้ ศนูย์บรกิารนวตักรรมเวชส�าอางแบบ
ครบวงจร ข้ึน เพื่อมุ่งเน้นการบริการผลิตเครื่อง
ส�าอางทีมี่คุณภาพและมีมาตรฐาน ตามแนวทางวิธี
การท่ีดีในการผลิตเครื่องส�าอางอาเซียน (ASEAN 

Guidelines for Cosmetic Good Manufactur-
ing Practice) โดย ศูนย์ฯ แห่งนีส้ามารถตอบโจทย์ 
ความต้องการของผู้ประกอบการ ด้วยการให้บรกิารทีเ่ป็น  
Total Solution เบ็ดเสรจ็และครบวงจร สามารถ
พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการ 
แข่งขนัของผลติภณัฑ์เครือ่งส�าอางจากผูป้ระกอบการ  
วิสาหกิจชมุชน วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) และ Startup เป็นกลไกส�าคญัในการผลกัดนั 
เศรษฐกิจผ่านการวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรม
ตามนโยบายของรฐับาล

ศนูย์บรกิารนวตักรรมเวชส�าอางแบบครบวงจร 
วว. (ICOS) มีกรอบการให้บริการอย่างครบวงจร 
ครอบคลุมในด้านต่างๆ ของอตุสาหกรรมการผลติ
เครือ่งส�าอาง ดงันี้

งานบรกิารผวิขาว กระจ่างใส การทดสอบฤทธิ์ 
ยับยั้งการท�างานของเอ็นไซม์ไทโรวิเนส (Anti- 
tyrosinasa activity) ทดสอบฤทธิยั์บยัง้การสะสม
เมด็สเีมลานนิ (Melanin content) และทดสอบ
ฤทธ์ิการสร้างเซลล์ผลิตเม็ดสี (Melanosome 
production)

ชะลอความแก่และต้านริ้วรอย การทดสอบ
ฤทธ์ิกระตุ้นการแบ่งตัวของเซลล์ผิวหนัง (Skin 
proliferation) ทดสอบฤทธ์ิกระตุ ้นการสร้าง 
คอลลาเจน (Cellular collagen production) ทดสอบ 
ฤทธิก์ระตุน้การสร้างอลิาสตนิ (Cellular elastin 
production) ทดสอบฤทธิต้์านเซลล์แก่ (Anti-cell 
senescence)

รกัษาแผลเป็น การทดสอบฤทธิก์ารสมานผวิ 
(Skin healing)

ดร.ชติุมา เอีย่มโชตชิวลิต  

สารเติมแต่งกลิ่นและรสชาติ ในน�้ายาบุหรี่ไฟฟ้า 
กไ็ม่ปลอดภยั แม้ว่าสารบางอย่างกนิได้ แต่ไม่ใช่ว่า
เอามาสบูแล้วจะปลอดภยั 

3. ผลต่อปอดระยะสัน้ รนุแรงกว่า พบปัญหา
โรคปอดอักเสบเฉยีบพลนัทีร่นุแรงกว่า และไม่เคย
พบจากการสบูบุหรีธ่รรมดา 

4. ผลระยะยาวยงัไม่ทราบ แต่เมือ่ผลกระทบ
ระยะส้ันมีแน่ เม่ือผลกระทบระยะสัน้ของการสบู
บหุร่ีไฟฟ้านัน้เลวร้ายยิง่กว่า กเ็ชือ่ได้ถึงอนัตราย
ของบหุร่ีไฟฟ้าในระยะยาว ตวัอย่างของผลกระทบ 

ส�านกังานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ 
(สช.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 
จัดการประชุมปรึกษาหารือเร่ือง “การยก 
ระดับการมีส่วนร่วมของสังคมเพื่อสร้าง 
สขุภาวะ” เพือ่สร้างความเข้าใจต่อ ‘การมส่ีวนร่วม 
ของสังคม (Social Participation)’  
ในระดับสากล พร้อมแลกเปล่ียนเรียนรู ้
สถานการณ์การมีส่วนร่วมของประเทศไทย 
จากตวัแทนหน่วยงานภาครฐั ภาคประชาชน 
ภาควชิาการ ภาคเอกชน และเยาวชน ทัง้เป็น
หน่วยงานด้านสุขภาพและด้านอ่ืนๆ ท่ีเข้าร่วม
ประชมุกว่า 50 คน

ส�าหรับการประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 
18 พ.ค. 2566 ทีผ่่านมา โดยเป็นส่วนหนึง่ของ
การวเิคราะห์กลไก ‘การมส่ีวนร่วมของสงัคม’ 
ทีป่ระเทศไทยมีในปัจจบัุน รวมทัง้แนวทางการ
ตดิตามประเมนิผล และปัจจยัทีจ่ะสร้างความ
ย่ังยืน เพื่อจัดท�าเป็นข้อเสนอต่อการพัฒนา  
‘การมีส่วนร่วมของสังคม’ ในประเทศไทย  
ยกระดบัการมีส่วนร่วมในระดบัปฏบิตักิาร ไปสู ่
ระดับการตัดสินใจในระบบสุขภาพ/สุขภาวะ 
และเพื่อเป็นข้อเสนอต่อองค์การอนามัยโลก 
(WHO) ในการพัฒนาระเบียบวาระเรื่อง  
‘การมส่ีวนร่วมของสงัคม’ ให้เป็นมตขิองสมชัชา
อนามยัโลก ในอนาคต

ทั้งนี้  หลักการของ ‘การมีส ่วนร ่วม
ของสังคม’ ในระบบสุขภาพ ถือเป็นสิ่งที่
ประเทศสมาชิก WHO เห็นพ้องร่วมกันถึง
ความส�าคัญ เพราะจะท�าให้แผนนโยบายที่
เกีย่วข้องกบัสขุภาพ ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนมากขึ้น ท�าให้หลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าครอบคลุมความต้องการของ 
ประชากรกลุม่เฉพาะ ท�าให้ระบบสขุภาพปฐมภมู ิ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนช่วยให้การ
ป้องกันและรับมือกับภาวะฉุกเฉินทางด้าน
สาธารณสขุ ได้รับความร่วมมอืจากประชาชน

นพ.ประทปี ธนกจิเจรญิ เลขาธกิารคณะ
กรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยว่า ‘การมี
ส่วนร่วมของสังคม’ ในเชิงระบบสุขภาพของ
ประเทศไทย นบัว่ามกีารด�าเนนิในเรือ่งนีม้าเป็น
เวลานาน บนหลกัการมส่ีวนร่วมของ 3 ภาคส่วน 
คอืภาครฐั ภาควิชาการ และภาคประชาสงัคม 
โดยประเดน็ส�าคญัของการมส่ีวนร่วม คอืจะต้อง
เป็นไปในทกุระดบั ตัง้แต่ระดบันโยบาย มาถงึใน
ระดบัปฏบิตักิาร และนอกจากจะมส่ีวนร่วมคดิ  
ร่วมขับเคลื่อนแล้ว สิ่งส�าคัญคือจะต้องร่วม 
รบัประโยชน์ทีจ่ะเกดิขึน้ได้ด้วย

ทัง้น้ี ตวัอย่างเช่น กลไกของส�านกังานหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งมีคณะ
กรรมการ (บอร์ด) ที่มาจากหลายภาคส่วน 
รวมถึงส่วนของภาคประชาสังคมที่เข้มแข็ง  

สช.-สธ. ชู ‘การมีส่วนร่วมของสังคม’
เลง็เสนอเป็นมตขิองสมัชชาอนามัยโลก

ประชาชน ท่ีเข้ามาร่วมด�าเนนิมาตรการชุมชน 
คงเป็นการยากทีจ่ะควบคุมโรคระบาดได้

นพ.โกเมนทร์ กล่าวว่า ‘การมส่ีวนร่วมของ
สงัคม’ คอืหนึง่ในประเดน็ที ่สธ. ขบัเคลือ่นอย่าง
หนกั โดยเฉพาะในช่วงหลงัรฐัธรรมนูญแห่งราช
อาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 ซึง่ตามมาด้วยการ
เกดิ พ.ร.บ.ระบบสขุภาพปฐมภมิู พ.ศ. 2562 
ทีม่โีจทย์ส�าคญัคอืการมุง่ให้ระดบัพ้ืนที ่เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดบรกิารสขุภาพ ตลอดจนการ
ป้องกนัควบคมุโรคมากขึน้ และสดุท้ายแล้วคอื
การมส่ีวนร่วมจากประชาชน ทีจ่ะเข้ามาร่วมคดิ 
ร่วมท�า ร่วมจดับรกิาร โดยเฉพาะการร่วมดแูล
สขุภาพตนเอง ลดปัจจยัเสีย่งด้านสุขภาพต่างๆ

ด้าน นายทรงกลด สว่างวงศ์ รองผู้ว่า 
ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ช ่วยราชการ 
ส�านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย (มท.) กล่าว
ว่า พืน้ฐานการมส่ีวนร่วมของประเทศไทย ถกู
วางไว้ผ่านระบบการปกครองในลกัษณะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) นับตั้งแต่ช่วง
ปี 2457 หรอืสมยัรชักาลที ่ 5 ทีม่กีารก�าหนด
โครงสร้างของก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะ
กรรมการหมูบ้่าน ซึง่ถอืเป็นผูน้�าตามธรรมชาติ 
และโครงสร้างนีย้งัคงอยูส่บืเนือ่งมาถงึปัจจบุนั 
นอกจากนี้ มท. ยังมีเครือข่ายองคาพยพของ 
ส่วนราชการทีล่งไปถงึในระดบัทกุอ�าเภอ

“การมีส่วนร่วมของสังคม ยังมีส่วนใน
การเสนองบประมาณผ่านช่องทางของจังหวัด 
หรอืกลุม่จงัหวดั ด้วยกลไกของคณะกรรมการ 
ทีป่ระกอบจากหลายภาคส่วน ทีส่ามารถมาร่วมกนั 
พิจารณาว่าการพัฒนาของจังหวัดจะมุ่งเน้น 
ไปทีอ่ะไร ขณะท่ีเรือ่งของสาธารณสุข ปัจจบัุน
ก็ได้มีการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�าบล (รพ.สต.) ให้ไปอยู่กบัองค์การบรหิารส่วน
จงัหวัด ซ่ึงกระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสรมิ
การปกครองท้องถิน่ (สถ.) กก็�าลงัเข้ามาดูแล
ว่า เมือ่ถ่ายโอนภารกจิไปแล้ว งบประมาณต่างๆ 
จะมกีารถ่ายโอนอย่างไร” นายทรงกลด กล่าว

เข้ามาร่วมในการก�าหนดนโยบาย ออกแบบ 
ทิศทางของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(บัตรทอง) อันเป็นระบบใหญ่ของประเทศ เช่น
เดยีวกบักลไกของ สช. ซ่ึงมสีมชัชาสขุภาพทัง้ใน 
ระดับชาติ และระดับพื้นที่ ให้ภาคส่วนต่างๆ  
ได้เข้ามามีส่วนร่วมออกแบบนโยบายสาธารณะ 
เพือ่สขุภาพ ไปจนถงึการมส่ีวนร่วมในแง่ปฏบิตักิาร  
ซึ่งไทยยังมีกลไกอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�า
หมู่บ้าน (อสม.) ตลอดจนจิตอาสากลุ่มต่างๆ  
ตามโรงพยาบาล เป็นต้น

นพ.ประทปี กล่าวว่า การยกระดบัการมส่ีวนร่วม 
ในสังคมไทย สอดคล้องกับสถานการณ์ของ
ประเทศจากการเลือกตั้งใหญ่ที่ผ่านมา ซึ่งชี้ชัด
ว่าประชาชนทุกกลุ่มวัย ทุกภาคส่วนลุกขึ้นมา 
ส่งเสยีงแสดงออก ขอมส่ีวนร่วมในการก�าหนดอนาคต 
ประเทศ ขอมส่ีวนร่วมในการพฒันาและขบัเคลือ่น
ประเทศในบรบิทต่างๆ โดยทีท่ัง้หมดนีไ้ม่ได้เกดิขึน้ 
เฉพาะวนัที ่ 14 พ.ค. เท่านัน้ แต่เป็นการค่อยๆ  
บ่มเพาะ ความตืน่ตวัของการมส่ีวนร่วมทีด่�าเนนิมา 
อย่างต่อเนือ่ง

“วันนี้เราจึงต้องการมาถอดบทเรียนของ
ประเทศไทย ในเรือ่งการมส่ีวนร่วมของสังคม เพือ่ 
มาใช้ในการพฒันาขบัเคลือ่นภายในประเทศ ตลอดจน 
น�าไปแลกเปลี่ยน แบ่งปันในระดับสากล โดย 
เฉพาะในทีป่ระชมุใหญ่สมชัชาอนามยัโลก ซึง่เมอืง
ไทยเรามวีตัถดิุบมากของการมส่ีวนร่วมทัง้ในระดบั
นโยบาย ระดบัปฏบิตักิาร ทีเ่ราจะถอดบทเรยีน
เพือ่ไปแลกเปลีย่นในเวทสีากล” นพ.ประทปี กล่าว

ขณะเดียวกัน ภายในการประชุมยังได้มีเวที
เสวนาเร่ือง “การมีส่วนร่วมของสังคม (Social 
Participation) น�าสู่ สังคมแห่งการมีส่วนร่วม 
(Participatory Society)” 

โดย นพ.โกเมนทร์ ทวิทอง รองผูอ้�านวยการ
ส�านกัสนบัสนนุระบบสขุภาพปฐมภูม ิสธ. กล่าวว่า 
ในมมุของระบบบริการสขุภาพนัน้ จะขาด ‘การมี
ส่วนร่วมของสงัคม’ ไม่ได้ ซ่ึงเห็นได้อย่างชัดเจน
จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา ถ้าหากเรา
ไม่ม ีอสม. กลุม่ท้องถ่ิน ก�านนั ผู้ใหญ่บ้าน รวมถงึ

ยาสบู ยนืยนัว่า บหุร่ีไฟฟ้านัน้ผดิกฎหมาย โดยมี
กฎหมายเก่ียวกับการควบคมุบหุรีไ่ฟฟ้า 4 ฉบบั 
ได้แก่ 

1. ประกาศกระทรวงพาณชิย์ เร่ือง ก�าหนด
ให้บารากู่และบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าเป็น
สนิค้าทีต้่องห้ามในการน�าเข้ามาในราชอาณาจกัร 
พ.ศ. 2557

2. ค�าสัง่คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค ฉบบั
ที ่9/2558

3. พระราชบญัญัตศิลุกากร พ.ศ. 2560 
4. พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

พ.ศ. 2560 
ทัง้น้ี โรงงานอตุสาหกรรม สถานประกอบการ

ทีม่กีารผลติสนิค้า สถานทีท่�างานเอกชน ต้องมเีขต
ปลอดบหุรี ่ประกอบด้วย พืน้ทีภ่ายในและดาดฟ้า
ของอาคาร โรงเรอืน สิง่ปลกูสร้าง รวมถงึบริเวณ
ทัง้หมดซึง่วดัจากประต ูหน้าต่าง ทางเข้า ทางออก 

ท่อ หรอืช่องระบายอากาศ เป็นระยะ 5 เมตร โดย
ให้ผูด้�าเนนิการจดัสถานที ่ หรอืยานพาหนะ ให้มี
สภาพและลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี

- ต้องมีเครื่องหมายแสดงไว้ให้เห็นได้โดย
ชดัเจนว่า “เป็นเขตปลอดบหุรี”่

-  ปราศจากอุปกรณ ์  ห รือสิ่ งอ� านวย 
ความสะดวกส�าหรบัการสบูบหุรี่

- มสีภาพและลกัษณะอืน่ใด ตามที ่ รฐัมนตรี
ประกาศก�าหนด 

นายอดศัิกดิ ์ย�า้ด้วยว่า บหุร่ีไฟฟ้าจึงเป็นสิง่ท่ี
ผดิกฎหมาย ห้ามขาย ห้ามน�าเข้า ห้ามสบู (ในพืน้ท่ี 
ห้ามสูบบุหรี่) กรณีการครอบครองบุหรี่ไฟฟ้า  
แม้ไม่มเีจตนาหรือไม่รู้เป็นของมคีวามผดิ หากพบเหน็ 
สามารถแจ้งหรอืส่งต่อข้อมูลเรือ่ง บหุร่ีไฟฟ้า ได้ที่
สายด่วน สคบ. 1166 และระบบร้องทุกข์ผูบ้ริโภค 
OCPB Complaint

ปกป้องมลภาวะ ต้านอักเสบ ทดสอบฤทธ์ิ 
ยบัยัง้การสร้าง cytokine Interlukin- 1a ทดสอบฤทธ์ิ 
ยับยั้งการสร้าง pro-infilammatory TNF-a 
ทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระภายในเซลล์ และ
ทดสอบฤทธ์ิการท�างานของเอน็ไวม์ต้านอนมุลูอสิระ
กระตุน้การงอก ลดการหลดุร่วงของเส้นผม ทดสอบ
ฤทธ์ิกระตุน้การเจรญิของเซลล์รากผม

ประสิทธภิาพในการป้องกนัแสงแดด ทดสอบ
ฤทธ์ิการปกป้องเซลล์จากแสงยูวี และทดสอบค่า 
SPF และค่า PA

จุดขายอย่างหนึ่งของบริษัทบุหร่ีไฟฟ้า คือ 
การพยายามน�าเสนอว่า การหนัมาสบูบหุรีไ่ฟฟ้า
ช่วยลดอตัราการสบูบหุร่ีธรรมดา ซึง่ถกูมองว่าเป็น
สิง่ทีเ่ลวร้ายมากกว่า  โดยหยบิยกงานวิจยัต่าง ๆ 
ทีร่ะบวุ่า บหุร่ีไฟฟ้ามอีนัตรายน้อยกว่า และท�าให้
ผูส้บูลดการสบูบุหร่ีธรรมดาลงได้ ซ่ึงงานวิจยัเหล่า
น้ีภายหลังได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากนักวิชาการ
ในวงกว้างแล้วพบว่า เป็นงานวจิยัทีไ่ม่ได้ท�าตาม
ระเบียบวิธีการวิจยัอย่างถกูต้อง มอีคต ิและมผีล
ประโยชน์ทบัซ้อนของผูท้�าการวจิยัทีช่ดัเจน จงึไม่
ได้รับการยอมรับในทางวิชาการอกีต่อไป

ถ้าอยากเลกิบุหรีธ่รรมดา 
การหันมาสบูบุหรีไ่ฟฟ้าช่วยได้หรอืไม่ ?

ในขณะที่อีกด้านหนึ่ง มีงานวิจัยจ�านวน
มากกว่าท่ีท�าอย่างถูกต้อง และให้ผลสรปุในทาง
ตรงกันข้าม คือ การสูบบุหร่ีไฟฟ้าไม่ได้ช่วยลด
การสูบบุหร่ีธรรมดาลงเลย ร้ายไปกว่านัน้ยงัท�าให้
อัตราการสูบบุหร่ีโดยรวมท้ังธรรมดาและไฟฟ้า
เพิม่มากขึน้ไปอกี โดยส่วนหน่ึงเป็นเพราะการที่
มนิีโคตินเหมอืน ๆ กนั และโดยเฉพาะอย่างยิง่
ในเยาวชน การที่เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่
สบูบุหร่ี (ไม่ว่าจะเร่ิมจากชนดิไหน) ท้ายทีส่ดุกจ็ะ
มีการแลกเปลี่ยน ทดลองกันภายในกลุ่มจนคุ้น
เคยกับทกุ ๆ รูปแบบ เพราะเป็นสิง่ทีท่ดแทนกนั
ได้ ขณะน้ีในสหรัฐอเมริกาได้มกีารประกาศห้าม
อย่างเป็นทางการมใิห้บริษัทบุหร่ีโฆษณาว่าบุหรี่
ไฟฟ้าช่วยเลกิบุหร่ีธรรมดาได้ เพราะขดักับข้อมลู
จากการวิจยัอย่างชดัเจน

นพ.จตภุทัร ทองสงค์
www.bangkokhospital.com

การน�าปัสสาวะของคนสูบบุหร่ีไฟฟ้าไปตรวจ  
มสีารไซยาไนด์มากกว่าคนไม่สบู

5. สารพิษต่างจากบหุรีธ่รรมดา ในน�า้ยาบหุรี่
ไฟฟ้า มสีารเคมเีกอืบ 2 พันชนดิ ซ่ึงไม่พบในบหุรี่
มวน จึงไม่สามารถบอกได้ว่า อนัตรายน้อยกว่าบหุรี่
มวน เพราะสารพษิเป็นคนละชนดิกนั

6. บุหร่ีไฟฟ้าท�าการตลาดพุ่งไปท่ีวัยรุ ่น  
เด็กและเยาวชน บหุรีไ่ฟฟ้าเปลีย่นโครงสร้างนโิคตนิ 
เดิมให้สูบง่ายขึ้น ไม่ให้ระคายเคืองคอ สูบง่าย  
ยิง่สบูยิง่ตดิ พุง่สูส่มองได้เรว็เทยีบเท่าบหุรีธ่รรมดา 
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นายนพินธ์ พวัพงศกร นกัวชิาการเกยีรตคิณุ 
สถาบนัวจิยัเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (ทดีอีาร์ไอ) 
กล่าวว่า นโยบายด้านแรงงานของพรรคการเมือง 
ทีใ่ช้หาเสียงในการเลือกตัง้ปี 2566 ในภาพใหญ่
ยังเป็นการมุ่งหาเสียงไปที่การเพิ่มค่าแรงขั้นต�่า
มากกว่าการเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพของ
แรงงาน ซึ่งเป็นโจทย์ส�าคัญด้านแรงงานของ
ประเทศไทย และเป็นโจทย์ที่ต่อเนื่องไปยังการ
พัฒนาเศรษฐกิจที่ท�าให้ประเทศไทยยังติดอยู่ใน
กบัดกัรายได้ปานกลางมาตลอด 

ท้ังน้ี ปัจจุบนัปัญหาด้านแรงงานไทยมปัีญหา
ใหญ่ท้ังในเรื่องจ�านวนและคุณภาพแรงงาน โดย
ด้านจ�านวนแรงงานจะเป็นปัญหาต่อเนือ่งระยะยาว
เพราะแรงงานของไทยขาดแคลนจากประชากร 
ทีล่ดลง ท�าให้งานหลายอย่างต้องใช้แรงงานต่างชาติ  
แต่ยังมีปัญหาเรื่องการอ�านวยความสะดวกให้
แรงงานท่ีมทีกัษะสงูเข้ามาท�างานในประเทศไทย  
ซึง่ต่างกับหลายประเทศ เช่น สงิคโปร์ทีเ่อือ้ให้ต่างชาต ิ
ที่มีทักษะสูงเข ้ามาท�างานในประเทศ หรือ 
ท�างานให้กับบริษัทสัญชาติสิงคโปร์ที่ลงทุนใน 
ต่างประเทศ ซ่ึงช่วยให้แรงงานมทัีกษะและความรู ้
ทีเ่พ่ิมขึน้ 

นอกจากนี้ การเพิ่มทักษะแรงงานควรม ี
นโยบายท่ีท�าใน 2 รูปแบบ ในส่วนแรกควรส่งเสรมิ 
ทกัษะทีแ่รงงานไทยเชีย่วชาญอยูแ่ล้ว เช่น ทกัษะ
การท�าเกษตร รวมถึงอาชพีบรกิาร เช่น งานบรบิาล 
และพยาบาลผูสู้งอาย ุ ซึง่หากยกระดบัด้านภาษา
หรอืเทคโนโลยสีมัยใหม่จะท�าให้เข้าสูต่ลาดแรงงาน
ระหว่างประเทศทีต้่องการแรงงานทกัษะแบบน้ี ซึง่
จะส่งเสรมิให้แรงงานไทยมีรายได้เพิม่ขึน้

“นโยบายพรรคการเมอืงด้านแรงงานไม่ชดัเจน
ในการแก้ปัญหาแรงงานคือ การเพ่ิมผลิตภาพ
แรงงานซึ่งเป็นความสามารถของแรงงานในการ
สร้างมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐกจิ แม้แต่พรรคการเมือง
ท่ีเสนอค่าจ้างขั้นต�่าก็ไม่เสนอหลักคิดที่เช่ือม 
ค่าจ้างขัน้ต�า่กบัผลติภาพแรงงาน โดยค่าจ้างแรงงาน 
ที่เพิ่มข้ึนต้องมากับทักษะและความสามารถ 
ของแรงงานที่เพิ่มข้ึนด้วยถึงจะตอบโจทย์ทั้ง
ลกูจ้างและผูป้ระกอบการ ดงันัน้ต้องมีนโยบายที่ 

TDRI+สภาพฒัน์ ช้ีอนาคตแรงงานไทย
ร ีSkill-อัป Skill/จ่ายค่าจ้างตามฝีมือ

ผลกัดันการเพิม่ทกัษะความสามารถแรงงานอย่าง
จรงิจัง”

รวมท้ังนโยบายพรรคการเมืองที่จะสร้าง
ต�าแหน่งงานใหม่และพฒันาแรงงานไทยในท้องถิน่ 
ทั่ วประ เทศ  คือ  น โยบายการกระจาย 
ความเจริญไปสู่ท้องถิ่น โดยจัดสรรภาษีลงไปใน 
ท้องถิน่มากขึน้เพือ่ช่วยให้ท้องถิน่สามารถลงทนุด้าน 
เศรษฐกจิ และเพิม่การจ้างงานในระดบัท้องถิน่มาก
ขึน้ ซึง่จะท�าให้เกดิการจ้างงานและพฒันาแรงงาน
จากระดบัท้องถิน่ และเศรษฐกิจฐานราก โดยไม่
กระจุกเฉพาะส่วนกลางถอืเป็นการกระจายอ�านาจ
ทั้งการเมืองและเศรษฐกิจที่จะส่งผลดีต่อการ
สร้างและพฒันาแรงงานของประเทศในระยะยาว 
 ส่วนทักษะที่จ�าเป็นที่ต้องเพิ่มให้กับแรงงานไทย 
คือ ทักษะดิจิทัลที่เป็นทักษะใหม่จ�าเป็นส�าหรับ
แรงงานที่จะเข้าตลาดแรงงานในอนาคต รวมทั้ง
แรงงานที่ต้องปรับทักษะ อัปสกิล ให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงของตลาดแรงงานในปัจจุบัน ซ่ึงมี
เร่ืองของดจิิทัล และ AI มาเป็นองค์ประกอบส�าคญั  

ส�าหรับประเด็นดังกล่าว ภาครัฐควรเข้าไปส่งเสริม 
โดยอาจใช้โมเดลเดียวกับสิงคโปร์ที่แจกคูปอง 
ให้กับแรงงานเพื่อน�าไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการ
อบรมเพิม่ทกัษะ โดยภาครฐัเข้าไปจบัมอืกบัภาค
เอกชนในการส่งเสรมิให้เอกชน หรือมหาวทิยาลยั
จัดท�าหลักสูตรเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาทักษะ
อาชพีทีต่รงกับความต้องการของตลาด

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภา

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  
กล่าวว่า แนวทางการพฒันาแรงงานไทยต้องเพิม่ 
ทกัษะใหม่ให้สอดคล้องความต้องการตลาดและการ 
เปลีย่นแปลงเทคโนโลย ีโดย10 ปีข้างหน้าแนวทาง
การพฒันาเศรษฐกจิไทย ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน
ต้องร่วมมือกันและให้ความส�าคัญกับการลงทุน 
R&D เพือ่สร้างนวตักรรมและเทคโนโลยใีหม่การ
พฒันาทนุมนษุย์ โดยเพิม่ความสามารถและทักษะ
การท�างานและเพ่ิมผลติภาพการผลติ

“ปัจจุบันค่าแรงขั้นต�่ามีความจ�าเป็นน้อยลง 
ในสงัคมไทย เพราะแรงงานในระบบได้ค่าแรงสงูกว่า 
ค่าจ้างขัน้ต�า่ สิง่ทีต้่องส่งเสรมิ คอื การจ่ายค่าจ้าง
ตามฝีมือและทกัษะจรงิของแรงงาน ซ่ึงระบบท่ีจะ
รองรับ คือ การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพที่จะท�าให้ 
แรงงานได้รับการรับรองเม่ือมีทักษะที่จ�าเป็น 
ในอาชพีจะได้รับค่าแรงสอดคล้องกับฝีมอื”

ทัง้น้ี สศช.เผยแพร่รายงานเรือ่ง “การพฒันา
ทกัษะแรงงานไทยทนัหรอืไม่ต่อการเปลีย่นแปลง” 
ระบวุ่า ขณะนีมี้ความท้าทายของทกุภาคส่วนทีจ่ะ 
ต้องช่วยกันยกระดับทักษะแรงงานไทยให้ทัน 
ความต้องการของโลกในอนาคตภายใต้ความก้าวหน้า 
ทางเทคโนโลย ี

จากรายงาน The Future of Jobs Report 
2020 ของ World Economic Forum ระบวุ่า 
ภายในปี 2568 แรงงาน 50% ของแรงงานทัว่โลก
ต้องปรบัทกัษะใหม่ (reskill) โดยเฉพาะกลุม่เด็ก 
แรงงานทกัษะต�า่และกลุม่เปราะบาง

 สอดคล้องกับทีอ่งค์การเพือ่ความร่วมมอืและ
การพัฒนาทางเศรษฐกจิ (OECD) ระบวุ่าภายในปี 
2573 ต�าแหน่งงานปัจจุบนั 1,100 ล้านต�าแหน่ง 
จะเปลี่ยนไปเพราะเทคโนโลยี ซึ่งแต่ละประเทศ
ให้ความส�าคญักบัการยกระดบัทกัษะให้ตรงความ
ต้องการโลกอนาคต 

รวมถึงไทยที่มีนโยบายปรับโครงสร ้าง
เศรษฐกิจสู่เศรษฐกิจ ฐานนวัตกรรม ผ่านการ
ก�าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่จะเป็นกลไก
ส�าคญัในการขับเคลือ่นเศรษฐกจิเพือ่อนาคต เช่น 
อตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนกิส์อจัฉรยิะ อตุสาหกรรม
หุน่ยนต์ ซึง่ต้องการแรงงานทกัษะสูง 

นอกจากนี้ การพัฒนาทักษะแรงงานยังมี
ประเดน็ปัญหาทีส่�าคญั คอื การขาดการก�าหนดชดุ
ทกัษะทีจ่�าเป็นและสอดคล้องกบัตลาดแรงงาน โดย
ปัจจบุนัไทยไม่ด�าเนนิการอย่างเป็นรูปธรรม มเีพยีง
การส�ารวจหรอืศกึษาของหน่วยงาน ซึง่ระบเุพยีง
ภาพรวมความต้องการแรงงาน และไม่ระบทุกัษะที่
จ�าเป็น ท�าให้แรงงานไม่ทราบว่าจะพฒันาทกัษะใด  

ขณะทีบ่างประเทศ เช่น สงิคโปร์ มกีารหารอื
ร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการ
ศึกษาและอบรม ในการวิเคราะห์และจัดท�าชุด
ทักษะที่จ�าเป็น ซึ่งเป็นเครื่องมือส�าคัญที่ช่วยให ้
แรงงานสามารถเตรียมความพร้อม และปรับ
ทกัษะให้สอดคล้องกับความต้องการของนายจ้าง
และทิศทางการพัฒนาประเทศได้การอบรมของ
ภาคเอกชนตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน พ.ศ. 2545 ส่วนใหญ่เป็นการอบรม 
ในหลกัสตูรพืน้ฐาน

 นอกจากนี้ ยังมีปัญหาจากการที่หลักสูตร
การจดัอบรมของภาครฐัยังขาดความทนัสมยัและ 
ไม่ครอบคลมุความต้องการของตลาด (Supply-driven)  
เนื่องจากข้อจ�ากัดด้านงบประมาณ ท�าให้การ 
จัดอบรมของภาครัฐเป็นการเน้นเฉพาะบางกลุ่ม
เป้าหมาย และจัดหลักสูตรไม่ได้ครบถ้วนตาม 
ความต้องการเอกชน

อกีทัง้ กระบวนการฝึกอบรมแรงงานของภาครฐั 
และเอกชนยงัขาดความเชือ่มโยงกนั ซึง่หากภาครัฐ 
และเอกชนมีกระบวนการเชื่อมโยงกันจะช่วยให้
แรงงานได้รับการอบรม และยกระดับศักยภาพ
อย่างต่อเนือ่ง 

“การพัฒนาทักษะแรงงานจึงถือเป็นความ
ท้าทายของทั้งภาครัฐและผู้ประกอบการ ซึ่งคง 
ไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่ง แต่ต้องอาศัย 
ความร่วมมอืจากทกุภาคส่วน”

แพทยสภำเผยหมอขำดทัง้จ�ำนวน/สำขำ
สพศท.ยืน่ 8 ปัญหำ 9 ข้อ เสนอเร่งแก้ไข

การฝึกอบรม โดยศกึษาพืน้ฐานการแพทย์ 2 ปี ศกึษา
จากผูป่้วยโดยตรง 2 ปี รวม 4 ปี จงึได้รับปริญญา
แพทยศาสตร์ จากนัน้ต้องฝึกงานอกี 1-3 ปี จงึมสิีทธิ
สอบเพ่ือรบัใบอนญุาตประกอบวชิาชพีเวชกรรม แต่
หลกัสตูรท่ีไทยน�ามาปรบัใช้ ลดเวลาศกึษาพืน้ฐาน
การแพทย์เหลือ 1.5 ปี ศึกษาจากผู้ป่วยโดยตรง  
1 ปี อีก 1.5 ปี ไปดูเรือ่งอืน่ๆ เม่ือศกึษาครบ 4 ปีแล้ว  
สอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้เลย
โดยไม่ต้องฝึกงาน เป็นการลดมาตรฐาน หรือกรณี
หลกัสตูรแพทย์ 2 ปรญิญา เป็นต้น

 5. คณะแพทยศาสตร์ท่ีมีหลกัสตูรแพทยศาสตร์
หลายหลักสูตร แต่ได้รับการรับรองหลักสูตรจาก
แพทยสภาเพยีงหลักสตูรเดียว กลับใช้หลกัสตูรทีไ่ด้
รบัการรบัรองแล้วมาประยกุต์ใช้ แล้วถอืว่าผ่านการ
ประเมินตามกันไปด้วย แพทยสภาจึงควรรับรอง
หลกัสตูรของคณะแพทย์ทุกหลกัสตูรแยกจากกนั  

6. ควรมีข้อบังคับส�าหรับการรับรองหลักสูตร
ของคณะแพทย์ต่างประเทศ เพื่อให้มีมาตรฐาน 
ไม่น้อยกว่าหลกัสตูรแพทย์ของไทย 

7. แพทยสภาควรควบคุมมาตรฐานของ
หลกัสตูร และคณะแพทย์ต่างๆ โดยใช้อ�านาจตาม 
พ.ร.บ.วชิาชีพเวชกรรม ในการรบัรองหรือไม่รับรอง
ปรญิญา คณะ หลกัสูตรใด และยงัสามารถควบคมุ
การเปิดของคณะแพทย์ที่ไม่พร้อม และหลักสูตร
แพทย์ท่ีไม่ได้มาตรฐานได้

8. แพทยสภาควรเผยแพร่รายชือ่หลักสตูร และ
คณะแพทย์ที่ผ่านการรับรอง เพื่อป้องกันปัญหา 
ผูส้�าเรจ็การศกึษาแพทยศาสตรบณัฑิต ไม่มสีทิธิสอบ
เพือ่รบัใบอนญุาตประกอบวิชาชพีเวชกรรม

 นอกจากนี้ ยังมี 9 ข้อเสนอการปรับปรุง
กระบวนการหลักสูตรแพทยศาสตร์ส่วนข้อเสนอ
เพือ่ปรบัปรงุกระบวนการขอเปิดด�าเนนิการหลักสูตร
แพทยศาสตร์บณัฑิต และรบัรองสถาบนัผลติแพทย์ 
ดังนี ้

1. การเพิม่อตัราการผลติอาจไม่มคีวามจ�าเป็น
แล้ว และอาจลดการผลติลงหากประสบปัญหาเร่ือง
คณุภาพของแพทยศาสตร์บณัฑิต 

2. การประเมินว่าคณะแพทย์ใดจะสามารถเปิด
การเรียนการสอนได้หรือไม่ จ�านวนเท่าใด ควรใช้ 
เกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับ 

โรคหลอดเลือดสมองอุดตัน เป็นปัญหา
ทางสาธารณสุขที่ส�าคัญ และเป็นสาเหตุ 
ทีท่�าให้เสยีชีวติเป็นอนัดับ 2 ของโลก ปัจจบุนั
มผีูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองฯ รายใหม่เพิม่ขึน้  
ประมาณ 40,000 รายต่อวนัท่ัวโลก โดยร้อยละ  
70 ของผู ้ป ่วยโรคนี้ เกิดขึ้นในประเทศ
ก�าลังพัฒนาหรือด้อยพัฒนา และข้อมูล
จากวารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย 
สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ด้าน
สถานการณ์ของการเกดิโรคหลอดเลอืดสมองฯ 
ในประเทศไทย พบว่า สงูขึน้จาก 278.49 ต่อ
แสนประชากร ในปี 2560 เพ่ิมเป็น 330.72 
ต่อแสนประชากร ในปี 2561 

สอดคล้องกับข้อมูลของกรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสขุ ท่ีระบุว่า แนวโน้มการเกดิ
โรคหลอดเลอืดสมองฯ ในประเทศไทยเพิม่ขึน้ 
ทุกปี ตั้งแต่ปี 2560-2563 พบผู ้ป่วยโรค 
หลอดเลอืดสมองฯ ต่อแสนประชากร เท่ากบั 479,  
534, 588 และ 645 ตามล�าดบั

โรคหลอดเลือดสมองฯ ถูกจัดอันดับเป็น
สาเหตทุีก่่อให้เกดิความสญูเสยี อันเนือ่งมาจาก
การตายก่อนวยัอนัควร ดงันัน้ผูป่้วยโรคหลอด
เลอืดสมองฯ จึงจ�าเป็นต้องได้รบัการรกัษาโดย 
เร็วที่สุด เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตและ 
ความพกิาร โดยหลกัฐานทางการแพทย์ระบุว่า ระยะ 
เวลาภายใน 4.5 ชัว่โมง หลงัจากผูป่้วยเกดิอาการ 
เป็นช่วงระยะเวลาที่ส�าคัญที่แพทย์ต้องท�าการ
รกัษาผูป่้วยให้ทนัท่วงที

อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมาผู้ใช้สิทธิหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ซึ่งครอบคลุม 
ผูส้งูอายุกว่า 12 ล้านคนท่ัวประเทศ สามารถรักษา 
โรคหลอดเลือดสมองโดยวิธีการรักษาด้วยยา
ละลายลิม่เลอืด (Alteplase) ได้ฟรี แต่ผูป่้วย
บางรายอาจมข้ีอห้ามในการใช้ยาละลายลิม่เลอืด

ขณะเดยีวกัน ในการรักษาโรคหลอดเลอืด
สมองอดุตนัเฉยีบพลนั มเีทคโนโลยกีารรกัษาท่ี
เรยีกกันว่า การรกัษาผ่านสายสวนหลอดเลอืด
ด้วยวิธ ีendovascular treatment (EVT) ซึง่
มีหลกัฐานทางวิชาการยืนยันแล้วว่า หากใช้ EVT 
ร่วมกับยาละลายล่ิมเลอืด จะท�าให้การรกัษาได้
ผลที ่‘ดกีว่า’ และช่วยลดจ�านวนผู้ป่วยเสยีชีวติ 
และพิการได้ ‘มากกว่า’ การให้ยาละลาย 
ลิม่เลอืดเพยีงอย่างเดยีว

ท้ังน้ี อปุกรณ์ส�าหรบัใช้รกัษาด้วยวิธี EVT ยัง
มรีาคาที ่ ‘ค่อนข้างสงู’ ท�าให้ก่อนหน้าน้ีระบบ
บัตรทองยังไม่มีการสนับสนุนค่าบรกิารส่วนน้ี ซึง่
ผูป่้วยทีม่คีวามต้องการรกัษาด้วย EVT ต้องแบก
รับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เอง ฉะนั้น การประเมิน
ความคุ้มค่าทางการแพทย์ ผลกระทบด้านงบ
ประมาณ และความพร้อมของการให้บริการ 
จึงเป็นข้อมูลส�าคญัในการพฒันาสทิธิประโยชน์
ในระบบบัตรทอง เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการ
บรกิารทีจ่�าเป็นและเหมาะสมมากทีส่ดุ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 
จงึสนบัสนนุทนุวจิยัให้กบัทีมวจิยัจากโครงการ
ประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 
(HITAP) เพือ่ศกึษาเรือ่ง “การประเมนิต้นทุน
อรรถประโยชน์ของการรกัษาผูป่้วยโรคหลอด 
เลือดสมองอุดตันระยะเฉียบพลันผ ่าน 
สายสวนหลอดเลอืดด้วยยวธิ ีendovascular 
treatment ในประชากรไทย” ซึง่จากงานวิจัย
พบว่า จากการเปรยีบเทยีบด้วยค่าผลประเมนิ
ความคุ้มค่า ซึ่งเกณฑ์ความคุ้มค่าในการรักษา 
ผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองอดุตันฯ ผ่านสายสวน
หลอดเลอืดด้วยวิธี EVT ของประเทศไทยอยู่ท่ี 
ไม่เกนิ 160,000 บาทต่อปีสขุภาวะ โดยการรกัษา 
ด้วยวธิดีงักล่าว ร่วมกบัยาละลายลิม่เลอืดจะมี
ความคุ้มค่าอยู่ที่ 147,000 บาทต่อปีสุขภาวะ 
ส่วนกรณีทีผู่ป่้วยมีข้อห้ามใช้ยาละลายลิม่เลอืด 
การรกัษาโดยสายสวนหลอดเลอืดด้วยวิธี EVT 
อย่างเดยีว เปรียบเทยีบกับ supportive care 
จะมคีวามคุม้ค่าที ่114,000 บาทต่อปีสขุภาวะ

ด้านผลกระทบงบประมาณ ถ้ามีการน�าวิธี
การรักษาแบบสายสวนหลอดเลอืดด้วยวิธ ีEVT 

สทิธิประโยชน์ในระบบบตัรทอง
เพือ่รกัษาโรคหลอดเลอืดสมองอุดตนั

เข้าสู่สทิธปิระโยชน์ในระบบบตัรทอง รัฐจะต้อง
สนับสนุนงบประมาณเพ่ิมส�าหรบัผูป่้วย 2,000 
รายต่อปี รวมทั้งสิ้น 887 ล้านบาท ในระยะ
เวลา 5 ปีข้างหน้า ซึง่อยูภ่ายใต้ศักยภาพระบบ
บริการของประเทศไทยที่สามารถท�าได้ ส่วน
ความพร้อมของการให้บริการและท�าหัตถการ
ด้วย EVT ปัจจุบันมีโรงพยาบาลทีใ่ห้บริการ EVT  
ได้ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ จ�านวน 
52 แห่ง แบ่งเป็น ภาคกลาง 40 แห่ง ภาคเหนือ  
6 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 แห่ง ภาคตะวนั 
ออก 1 แห่ง และภาคใต้ 2 แห่ง ซึง่จะเห็นได้ว่า
ส่วนใหญ่จะกระจุกตวัอยู่ในภาคกลาง 

ขณะทีแ่พทย์ทีส่ามารถท�าหัตถการดังกล่าว
ได้ มีทัง้หมด 50 คน ประกอบด้วย รังสแีพทย์
จ�านวน 22 คน ประสาทศลัยแพทย์ 21 คน และ
อายรุแพทย์ สาขาประสาทวทิยา 7 คน (ข้อมูล
เมือ่กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2565) โดยอนาคตคาดว่า
จะสามารถอบรมแพทย์หลักสูตรอนุสาขารังสี
ร่วมรกัษาระบบประสาทได้จ�านวน 8 ต�าแหน่ง
ต่อปี และหลกัสตูรศลัยแพทย์หลอดเลอืดสมอง
และไขสนัหลงั 2-3 ต�าแหน่งต่อปี

จากข้อมูลงานวิจัยดังกล่าว สวรส. และ
ทีมวิจัย จึงน�าเสนอผลวิจัยพร้อมข้อเสนอ
เชิงนโยบายต่อคณะกรรมการนโยบายและ
ยทุธศาสตร์ ส�านกังานหลกัประกันสขุภาพแห่ง
ชาต ิ(สปสช.) ซึง่ภายหลงั สปสช.ได้พจิารณาเพิม่
การรักษาผ่านสายสวนหลอดเลอืดด้วยวธิ ี EVT 
เป็นชุดสทิธปิระโยชน์ในระบบบัตรทอง ส�าหรับ 
ผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองอดุตนัระยะเฉียบพลนั 
ท่ีเข้าเกณฑ์การรกัษา ไม่ว่าจะมข้ีอห้ามในการใช้
ยาละลายลิม่เลอืดหรอืไม่ก็ตาม

ทั้งนี้ ราคาเบิกจ่ายที่เหมาะสมและคุ้มค่า
ส�าหรับ Thrombectomy และอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่
ใช้ร่วมด้วย อยู่ที ่73,800 บาทต่ออุปกรณ์ 1 ชดุ 
ซึ่งเป็นราคาต�่าสุดที่บริษัทผู้ผลิตหรือจ�าหน่าย
เสนอให้ภาครฐั นอกจากนี ้กระทรวงสาธารณสขุ
ได้เสนอให้เรือ่งดงักล่าวอยู่ในแผนการให้บริการ 
(Service plan) ของกระทรวง โดยก�าหนดให้ 
ทกุเขตสขุภาพต้องม ีThrombectomy อย่างน้อย  
1 แห่ง

ภญ.วรัญญา รัตนวิภาพงษ์ นักวิจัยจาก 
HITAP เครอืข่ายนกัวจิยั สวรส. ให้ข้อมูลเพ่ิมเติม
จากงานวิจัยที่ได้รับข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่า การสนับสนุนให้
องค์กรวิชาชพี และกระทรวงสาธารณสขุ พฒันา
ขดีความสามารถของสถานพยาบาล และจดัสรร 
บุคลากรในการให้บริการรักษาผู ้ป ่วยโรค 
หลอดเลอืดสมองอดุตันระยะเฉียบพลนัผ่านสายสวน 
หลอดเลอืดด้วยวิธ ีEVT ให้กระจายอย่างทัว่ถึง
ในทกุเขตบรกิารสขุภาพเป็นเร่ืองส�าคญั รวมท้ัง
ควรเพิม่มาตรการเพือ่ให้มีการวนิจิฉัยและส่งต่อ 
หรอืให้การรกัษาผูป่้วยได้อย่างทนัท่วงท ีเพือ่ลด
อตัราการเสยีชวิีตและพกิารของผูป่้วย ซึง่ สปสช.
และผู้ที่เกี่ยวข้องอาจพิจารณาเก็บข้อมูลเรื่อง 
ระยะเวลาในการส่งต่อผูป่้วยส�าหรับใช้เป็นตัวชีวั้ด 
ความส�าเรจ็ของนโยบายต่อไป

ด้าน นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อ�านวยการ 
สวรส. กล่าวว่า การลดอัตราการเสียชีวิตของ 
ผูป่้วยโรคหลอดเลอืดอดุตนัระยะเฉียบพลนัเป็น
หนึง่ในสิง่ทีก่ระทรวงสาธารณสขุต้ังเป็นตัวชีวั้ด
หลกั โดยได้ก�าหนดแนวทางในการรักษาผูป่้วย
แบบเร่งด่วน (Fast track) ไว้ในโรงพยาบาล
ต่างๆ ท่ัวประเทศ โดยงานวิจัยนับเป็นทาง 
เลือกเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม รวมถึงเป ็น 
หลกัฐานทางวิชาการท่ีสะท้อนความคุม้ค่า ในการน�า 
เทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างชัดเจน ซึ่งข ้อมูล 
เชงิประจักษ์จากงานวิจัยเช่นน้ีมคีวามจ�าเป็นอย่าง 
มากต่อการตดัสนิใจเชงินโยบาย เช่น การบรรจุ
เข้าสูส่ทิธปิระโยชน์ในระบบหลักประกนัสขุภาพ 
ซึง่น่ันหมายถงึ จะเป็นการพฒันาระบบสขุภาพ
อย่างมีทิศทางอันจะน�าไปสู่การลดค่าใช้จ่าย 
ในการรกัษา เกดิความยัง่ยนืของระบบ รวมทัง้
ลดการเสียชีวิตและเพิ่มการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชน

พล.อ.ท.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการ
แพทยสภา กล่าวว่า ส�าหรับแพทย์ที่ท�างานใน 
โรงพยาบาล ขณะนีม้อียู ่5 กระทรวง โดยกระทรวง
ท่ีพบปัญหาขาดแคลนแพทย์มากทีส่ดุคอื กระทรวง 
สาธารณสุข (สธ.) ที่ รพ. กว่า 900 แห่ง ซึ่ง 
ความขาดแคลนต่างกนั ทัง้จ�านวนและสาขาท่ีขาดแคลน  
ซึ่งเป็นความขาดแคลนในบางสาขา อย่างไรก็ตาม 
รพ.ท่ีเคยมีปัญหาขาดแคลน ขณะนี้ สธ.ก็บริหาร 
ได้ดขีึน้แล้ว ทัง้นี ้การอยูเ่วรของแพทย์ทีเ่ป็นการท�างาน 
นอกเวลาราชการ ขึน้อยูก่บัความขาดแคลนดงักล่าว  
อย่างเช่น บางแผนก มแีพทย์ 2 คน ท�าให้ต้องผลดัเวร 
ท�างาน ท�างานช่วงเช้าแล้วเข้าเวรต่อ วันรุ ่งขึ้น 
ก็ท�างานต่อ เพราะแพทย์พยาบาล เอาผูป่้วยเป็นทีต่ัง้  
ท�างานดูแลผู้ป่วยอยู่ตลอดเวลา โดยแพทยสภาได้
ออกค�าแนะน�าแล้วว่าการท�างาน 24 ชัว่โมง ควรจะมี 
โอกาสพกัก่อนท�างานในรอบต่อไป ซึง่ประเทศไทย
ยงัไม่มเีกณฑ์นี้

ดงันัน้ สิง่ทีต้่องแก้ไขคอื ท�าอย่างไรให้มแีพทย์
ปฏิบัติการอยู่เวรเพียงพอ ท�างานอย่างมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี เนื่องจากการท�างานของมนุษย์ที่ยาวนาน  
เกิดความเหนื่อยล้า จะส่งผลต่อการตัดสินใจ  
การท�างานทีผ่ดิพลาดง่าย ซ่ึงนัน่จะส่งผลต่อผูป่้วย  
ทั้งด้านการรักษาและด้านอารมณ์ ขณะเดียวกัน 
กส่็งผลให้แพทย์บางส่วนตดัสนิใจลาออก กจ็ะท�าให้ 
ก�าลงัคนลดลงตามมา

“เรื่องหลักท่ีอยากให้ปรับคือการเพิ่มจ�านวน
แพทย์ ให้เพียงพอต่อการให้บริการผู้ป่วย โดยให้
เกิดมาตรฐานการท�างานท่ีปลอดภัยในช่วงเวลาที่
ปลอดภยั และเวลาทีแ่พทย์จะได้พกัต้องไม่กระทบ
ต่อให้บริการประชาชนผ่านกระบวนการต่างๆ แต่

เรื่องนี้จะต้องเชื่อมโยงไปถึงเพื่อนร่วมงานท่ีส�าคัญ 
คอื พยาบาล ทีจ่ะต้องได้รบัการดูแลเช่นกัน ต้องขอให้ 
รฐัวเิคราะห์การท�างานใน รพ.ทีข่าดแคลน จากนัน้ 
เปิดต�าแหน่งให้เพยีงพอ รกัษาคนให้อยูใ่นภาครัฐให้ได้  
กล่าวคือ ควรมีการก�าหนดกรอบเวลาการท�างาน 
เพือ่จะได้สามารถประเมนิสถานการณ์การขาดแคลน 
และเติมแพทย์ได้อย่างเหมาะสมต่อพืน้ท่ีนัน้ๆ” 

พล.อ.ท.นพ.อิทธพร กล่าวว่า ส�าหรบัข้อห่วงใย
เร่ืองการผลิตแพทย์ว่าจะมีคณุภาพลดลงหรอืไม่นัน้ 
ทางแพทยสภาให้ความส�าคัญและน�าเสนอเรื่องนี้ 
ไปยงัสถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย หรือ กสพท  
อย่างไรก็ตาม ในเรื่องคุณภาพนั้นจะมีมาตรฐาน 
ในการผลติแพทย์ หากไม่ผ่านก็จะไม่สามารถจบออก
มาได้ โดยมาตรฐานกจ็ะม ีกสพท ในการดแูลควบคมุ
เรื่องน้ี ซึ่งทางแพทยสภาได้ส่งเรื่องให้แล้ว และ
ล่าสดุทราบว่า กสพท จะน�าเข้าท่ีประชมุพจิารณา
ในเดือนหน้า

ส�าหรับข้อเสนอท่ีทาง สพศท. ส่งถึงแพทยสภา
นัน้ ประกอบด้วย 

1. จ�านวนแพทย์โดยรวมในปัจจบุนัเพยีงพอแล้ว 
สดัส่วนแพทย์ต่อประชากรของไทยได้ตามมาตรฐาน
องค์การอนามัยโลก การเพิ่มอัตราผลิตมากเกินไป
จะท�าให้ขาดแคลนทรพัยากรในการผลติ เป้าหมาย
อัตราก�าลังแพทย์กระทรวงสาธารณสุขจะเพียงพอ 
ในระยะเวลาไม่กี่ปี ต�าแหน่งบรรจุข้าราชการ 
จะไม่เพยีงพอส�าหรบัแพทย์จบใหม่  

2. ควรมรีะบบการคดัเลอืกผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม
ทีม่มีาตรฐาน เพือ่ให้ได้ผูท่ี้มีความรูพ้ืน้ฐานเพยีงพอ 

3. ควรปรับระยะเวลาการฝึกอบรมให้ได้ตาม
มาตรฐานสากล และเหมาะสมกับบริบทระบบ
สขุภาพไทย ทัง้นี ้ประมาณ 50 ปี หลกัสตูรการฝึก
อบรมแพทย์ของไทยใช้เวลา 7 ปี แต่เนือ่งจากความ
ขาดแคลนแพทย์อย่างรนุแรง แพทยสภาจงึลดเวลา 
ฝึกอบรมลงเหลือ 6 ปี เพื่อให้แพทย์ไปท�างาน 
ในชนบทได้เรว็ขึน้ ดงันัน้เมือ่ปัจจบุนัความขาดแคลน
แพทย์ไม่รุนแรงแล้ว ก็ควรปรับหลักสูตรฝึกอบรม
กลบัมาเป็น 7 ปีเช่นเดิม  

4. หลักสูตรแพทย์ใหม่ๆ บางหลักสูตร ลด
มาตรฐานในการผลิตลง ได้แก่ หลักสูตรแพทย์  
4 ปี ซึ่งสหรัฐฯ รับผู้ท่ีจบปริญญาตรีแล้วเข้ารับ 

พล.อ.ท.นพ.อิทธพร คณะเจรญิ

ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชพีเวชกรรม พ.ศ. 2555  
มาเป็นแนวทางในการพจิารณา หากคณะแพทย์ใด
ไม่สามารถจัดหาทรัพยากรให้เพียงพอส�าหรับการ
ผลิตตามเกณฑ์ดังกล่าวได้ ไม่ควรอนุญาตให้เปิด
คณะแพทย์นัน้ ให้ลดจ�านวนการผลติ หรือปิดคณะ
แพทย์น้ันๆ ไปก่อน

3. การคดัเลอืกผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม ควรกระท�า
โดยกระทรวงการอดุมศกึษาฯ หรือแพทยสภา หรือ
ด้วยแบบทดสอบที่นานาชาติยอมรับ หรือ สอบ
แข่งขัน 

4. ปรับระยะเวลาการฝึกอบรมเป็น 7 ปี โดยฝึก
อบรมในสถานศกึษา 6 ปี ฝึกงานในสถานพยาบาล 
1 ปี โดยปรับโครงการแพทย์เพิม่พนูทกัษะเป็นการ
ฝึกงานในสถานพยาบาลภายใต้การก�ากับของแพทย์
ผู ้เชี่ยวชาญและปรับการสอบเพื่อรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชพีเวชกรรมจากหลังรับปริญญา เป็น
สอบหลงัฝึกงานครบ 1 ปี 

5. ขอให้พิจารณาว่าหลักสูตรแพทยศาสตร์
บัณฑติ 4 ปี และหลกัสตูรแพทยศาสตร์ 2 ปริญญา 
มคีวามจ�าเป็นหรือไม่ หากไม่มคีวามจ�าเป็น เน่ืองจาก
เป็นการลดมาตรฐานการผลติ ควรยกเลกิหลกัสตูร
แพทย์ 4 ปี และหลักสูตรแพทย์ 2 ปริญญา น�า
นักศึกษาเข้าสู ่หลักสูตรปกติ ให้การช่วยเหลือ
นักศึกษาโดยการเปรียบเทียบหน่วยกิต จากวิชาที่
ได้รับการศกึษามาแล้ว

6. คณะแพทย์ทีม่หีลกัสตูรแพทย์หลายหลกัสตูร 
ทุกหลักสูตรควรได้รับการประเมินโดยแพทยสภา
แยกกนั

7. แพทยสภาควรก�าหนดหลักเกณฑ์ให้รับรอง
คณะแพทย์ต่างประเทศ เฉพาะคณะแพทย์ใน
ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว หรือคณะแพทย์ในประเทศ
ทีก่�าลงัพฒันาทีไ่ด้รบัการรบัรองจาก WFME และ
รับรองเฉพาะหลักสูตรท่ีมีระยะเวลาการฝึกอบรม
ไม่น้อยกว่าหลักสูตรของไทย ทั้งก่อนการสอบเพื่อ
รบัใบอนญุาตประกอบวชิาชพีเวชกรรมควรฝึกงาน
ในสถานพยาบาลในประเทศไทยก่อนอย่างน้อย 1 ปี 

8. แพทยสภายดึถอืหลกัการไม่อนมุตัใิห้แพทย์
ท่ีจบจากคณะแพทย์หรือหลักสูตรแพทย์ท่ีไม่ได้รับ
การรับรองจากแพทยสภา สอบเพื่อรับใบอนุญาต
ประกอบวชิาชพีเวชกรรม โดยเคร่งครัด 

9. แจ้งรายชื่อคณะและหลักสูตรแพทย์ทั้งใน
และต่างประเทศท่ีแพทยสภารับรอง ไปยงักระทรวง
ศกึษาธกิารเป็นประจ�าทุกปี และทกุคร้ังทีมี่การเพิม่
หรอืลดจ�านวนคณะหรอืหลกัสตูรแพทย์ทีแ่พทยสภา
ให้การรับรอง
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การเมืองไทยกบัความสมัพนัธ์จีน

ารเลือกตั้งใหญ่ของไทยเมื่อวันที่  14 
พฤษภาคม 2566 ต่อเนื่องถึงการจับมือ 

ของพรรคการเมืองภายใต้การน�าของ “พรรคก้าวไกล”  
ในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ ไม ่เพียงเป็นเรื่อง 
ส�าคัญของคนไทยที่ปีนี้ได้ออกมาใช้สิทธิใช้เสียง
อย่างล้นหลาม แต่ยังเป็นที่สนใจและจับตาของ
ทั่วโลกรวมถึง “จีน” ที่อาศัยเครือข่ายต่างๆ  
เฝ้าติดตามอย่างใกล้ชดิ

เหตุที่มหาอ�านาจบิ๊กเบิ้มของโลกอย่างจีน
ต้องสนใจไทยทีเ่ลก็กระจ้อยร่อย กค็งเพราะความ
เป็นศูนย์กลางของอาเซียนในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ 
ความเป็นฐานการผลิตศูนย์โลจิสติกส์ในทาง
เศรษฐกิจ และทัศนคติที่มองไทยเป็นมิตรเป็น 
“พวกเดียวกัน” มานับตั้งแต่ที่ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ 
ปราโมช อดตีนายกรฐัมนตร ี ได้บนิไปปักกิง่เพือ่
สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน นับ
ตัง้แต่ปี 2518 หลังจากกองทพัอเมรกินัพ่ายแพ้
สงครามเวียดนาม เขมรแตก ลาวแตก ต้องยุบ 
“ค่ายรามสูร” ซึ่งเป็นฐานทัพท่ีจังหวัดอุดรธาน ี
และฐานทพัทีอู่ต่ะเภาเพ่ือเผ่นกลบับ้าน 

นโยบายการเมืองระหว่างประเทศของไทย
ทีผ่่านมาช่วง 5 ทศวรรษ จงึไม่เคยมปัีญหาการ 
ชกัศึก (ฝร่ัง) เข้าบ้าน  แต่ชัยชนะจากการเลอืกตัง้ 
ของพรรคก ้าวไกล จนมาถึงการจับมืออีก  
7 พรรคการเมอืงมาร่วมจดัตัง้รฐับาลใหม่ ท�าให้
มีความกังวลในหมู่คนไทยและในมุมมองของจีน
ว่า รฐับาลใหม่อาจพาประเทศไทยไปอิงแอบโลก
ฝ่ังตะวนัตก อนัจะก่อให้เกดิความสุม่เสีย่งในด้าน
การเมอืงระหว่างประเทศ  

เพราะวนันีส้หรัฐอเมรกิาเริม่กลบัแผ่อทิธพิล
อีกคร้ังเพ่ือขัดขวางจนี อเมริการุกกลับมาฝ่ังเอเชยี

“BURMA Act” ที่ผ่านสภาคองเกรสสหรัฐฯ  
เราควรเริม่ต้นท�างานร่วมกบันานาประเทศ เพ่ือสร้าง 
ความมั่นใจว่าเราส่งแรงกดดันมากพอแก่รัฐบาล
เมยีนมา และสร้างแรงจงูใจให้ชาวเมยีนมาลกุขึน้
มาจดัการปัญหาของพวกเขาเอง

“ส�าหรบัการแข่งขนัระหว่างจนี-สหรฐัฯ ผมคดิ
ว่า ด้วยสถานการณ์ของโลกปัจจุบนั ความไม่มัน่คง
ในภมูภิาคไม่เป็นประโยชน์กบัใคร เราต้องยดึกฎ
ว่า อะไรเป็นไปได้หรอืเป็นไปไม่ได้ เราควรจะคดิ
นโยบายต่างประเทศแบบดเูป็นกรณไีปมากกว่าที่
จะเป็นแบบบฟุเฟ่ต์ (เหมาชุด) เพราะมนัไม่ใช่ว่า 
เราต้องเข้าข้างใดข้างหนึง่ตลอดเวลา แต่เราต้อง
มนีโยบายเดีย่วๆ จ�านวนหนึง่ทีเ่ป็นประโยชน์กบั
ทัง้ 2 ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นไทย-สหรฐั และไทย-จนี 
หรอืไทยกับประเทศอืน่ๆ  นอกจากนี ้ผมคดิว่า มนั
ส�าคญัมากทีพ่ลเมอืงโลกต้องเกาะไปด้วยกนัเพือ่ให้
แน่ใจว่าโลกในอนาคตนัน้ จะเป็นโลกทีย่ดึกฎกตกิา
เป็นหลกั เพือ่ให้แน่ใจว่า ความชอบธรรมคอือ�านาจ 
ไม่ใช่อ�านาจคือความชอบธรรม นัน่เป็นสิง่ทีเ่ราต้อง
ท�าให้ชดัเจนส�าหรบัพลเมืองทัว่โลก”

มกีารวเิคราะห์ตามมาว่า 8 ปีทีผ่่านมา รฐับาล
ไทยไม่ชดัเจนในการแสดงบทบาทในเวทีโลก สิทธิ
มนษุยชนหรอืการช่วยเหลือในเมยีนมา หรอืกรณี
สงครามยเูครน-รสัเซยี  

ไม่ใช่ว่าไทยต้องท�าตามนานาชาตทิัง้หมด ต้อง
อยูบ่นประโยชน์ของสองประเทศ เช่น กรณสีหรฐัฯ 
กบัจนี ไทยมคีวามสมัพนัธ์กบั 2 ชาตมิายาวนาน 
แต่สองประเทศนี้มีความแตกต่าง ไม่ใช่แค่ด้าน 
วัฒนธรรมหรือการยึดม่ันในประชาธิปไตย  
การออกแบบหรอืการก�าหนดนโยบายต่างประเทศของ 
ไทย จงึจ�าเป็นต้องออกแบบมาเป็นพเิศษโดยค�านงึ

ถงึประเดน็ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ การทตู
การเมืองระหว่างประเทศในปัจจุบันจะเน้น

หลักผลประโยชน์แห่งชาติเป็นส�าคัญ หลาย
ประเทศโดยเฉพาะในอาเซียนเจอปัญหาว่า มา
อยูภ่ายใต้การแข่งขนัของสองมหาอ�านาจระหว่าง
จนี-สหรฐัฯ จงึต้องพยายามเอาตวัรอด ไทยวนันี้ 
ไม่อาจท�าตัวเป็นไผ่ลูล่มได้เหมอืนเมือ่ก่อน เพราะจนี 
มคีวามส�าคัญมบีทบาทในทางเศรษฐกิจ-การเมอืง
มากยิง่ขึน้

กรณขีองเมยีนมา ไทยเป็นประเทศทีใ่กล้ชดิ
และน่าจะคยุกบัเมยีนมาได้ น่าจะได้เหน็บทบาท
ไทยในเชิงรุกมากขึ้นในการดึงเมียนมาเข้ามาอยู่
ในกรอบของอาเซยีน

ในบันทึกความเข้าใจร่วมกันในการจัดตั้ง
รฐับาล (MOU) ที ่8 พรรคการเมอืงได้ร่วมลงนาม 
แ ล ะ แ ถ ล ง ข ่ า ว ต ่ อ สื่ อ ม ว ล ช น เ มื่ อ วั น ที ่ 
22 พฤษภาคม 2566 ในข้อ 23 ระบุถงึการด�าเนนิ
นโยบายต่างประเทศโดยการฟื้นฟูบทบาทผู้น�า
ของไทยในอาเซียนและเวทีระหว่างประเทศตาม
กรอบความร่วมมือต่างๆ โดยเฉพาะกรอบความ
ร่วมมือพหภุาคี รวมถึง “รักษาสมดลุ” การเมอืง
ระหว่างประเทศของไทยกับประเทศมหาอ�านาจ 
ซึง่ควรจะหมายถงึมหาอ�านาจอย่างสหรฐัอเมรกิา
กบั สาธารณรฐัประชาชนจนี ทีม่คีวามใกล้ชิดกบั
ไทยทัง้ในด้านการเมอืง การทหารและเศรษฐกจิ

ช่อ-พรรณนิการ์ วานิช กรรมการบริหาร
คณะก้าวหน้า เคยขึ้นเวทีช่วยหาเสียงให้พรรค
ก ้าวไกล พูดเร่ืองนโยบายต ่างประเทศว ่า  
“การต่างประเทศของไทยทัง้ทศวรรษทีผ่่านมา เป็นการ 
ต่างประเทศทีส่ญูหาย เสยีเวลากบัการเข้าผดิคลบั 
คือเม่ือประเทศไม่เป็นประชาธปิไตย ผูน้�าไม่อยูใ่น
สถานะทีจ่ะอยูใ่นคลบัของฝ่ังประชาธปิไตย หรอื
โลกทีเ่ป็นอารยะได้ กจ็�าเป็นต้องเข้าหาคลับฝ่ังทีมี่
อดุมการณ์คล้ายกัน”

น่าคิดมากถ้าพรรคก้าวไกลคุม “กระทรวง
การต่างประเทศ”

“ความกงัวลดังกล่าว ถกูเล็งไปที ่พิธา ล้ิมเจริญรัตน์ หวัหน้าพรรคก้าวไกล 
ว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ซึ่งเคยอภิปรายนโยบายต่างประเทศของรัฐบาล 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ว่า “ไม่มีกระดูกสันหลัง” หรือไร้จุดยืน ชอบท�าตัว
เป็นไผ่ลู่ลมโอนไปเอนมา ไทยจงึสูญเสียภาพของการเป็นชาตผู้ิน�าของอาเซยีน
ที่นานาชาติเคยให้การยอมรับ”

และอาเซยีน มข่ีาว NATO 2 และการเคลือ่นไหว
จะตัง้ฐานทพัอเมรกินัในไทย

เกิดการเปรียบเทียบ “ด้อมส้ม” หรือสีส้ม
ของพรรคก้าวไกลที่เปล่งประกายไปทั่วทุกพื้นที่
ของไทย กับ “การปฏิวัติสีส้ม” ในประเทศ
ยูเครนที่ผู้น�ารัฐบาลพาประเทศหลงทางไปฝักใฝ่
สหรัฐอเมริกาและกลุ่มนาโต้ จนน�าไปสู่การท�า
สงครามตวัแทนกบัรสัเซยี กลายเป็นหายนะของ
ประเทศและประชาชนทีส่ดุท้ายชือ่ของ “ยเูครน” 
ก�าลังจะถกูลบหายจากแผนทีโ่ลก

ความกงัวลดงักล่าว ถกูเลง็ไปที ่พธิา ล้ิมเจริญรตัน์  
หัวหน้าพรรคก้าวไกล ว่าทีน่ายกรฐัมนตรคีนที ่30  
ซ่ึงเคยอภิปรายนโยบายต่างประเทศของรัฐบาล  
พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา ว่า “ไม่มกีระดกูสนัหลงั”  
หรือไร้จุดยืน ชอบท�าตัวเป็นไผ่ลู ่ลมโอนไป 
เอนมา ไทยจึงสูญเสียภาพของการเป็นชาติผู้น�า
ของอาเซยีนทีน่านาชาตเิคยให้การยอมรบั

อกีประการหนึง่คือ ภาพของตวัพธิาเองทีเ่ป็น
ผลผลิตของระบบการศึกษาของสหรฐัอเมริกา เป็น
ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดและเอ็มไอที  
เจ้าตวักพ็ดูเองหลายครัง้หลายเวทว่ีา มีเพือ่นสนทิที่ 
เป็นนกัการเมอืงในท�าเนียบขาวและสภาคองเกรส 
ทัง้พรรคเดโมแครตและรบีพบัลิกนั ปฏเิสธไม่ได้
ว่า พิธาได้เรียนรูท้ฤษฎีและซมึซบับรรยากาศของ
ประชาธปิไตยมาจากสหรฐัอเมรกิาอันเป็นทีม่าของ
อดุมการณ์ทางการเมอืงในปัจจบุนั  

พิธาเคยให้สัมภาษณ์ต่อสื่อว่า ในประเด็น
เมียนมา เราต ้องผลักดันฉันทามติ 5 ข ้อ  
ความใกล้ชดิของไทยและเมยีนมา ไม่ว่าจะมองว่า เป็น 
สนิทรพัย์หรอืหนีสิ้น หากไม่มปีระเทศไทย ฉนัทามต ิ 
5 ข้อจะไม่บรรลุผล เราควรเริ่มจากการก่อตั้ง  
“ระเบียงมนุษยธรรมระหว่างไทย-เมียนมา”  
นี่เป็นมาตรการในประเทศเรามานานแล้ว เรามี
พืน้ฐานทางกฎหมายทีจ่ะสามารถท�าได้ บวกกบั
ประสบการณ์ทีเ่ราได้ผ่านมา หวงัว่าเราจะเริม่ต้น
การเดนิทางเพ่ือมนษุยธรรม โดยเฉพาะกฎหมาย 
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มารยาทในสังคมดิจิทัล

ารสื่อสารออนไลน์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง 
ของกจิกรรมในชวิีตประจ�าวนั แบบรอบด้าน 

ของคนไทย ทั้งด้านการเรียนรู้ การท�างาน 
การปฏสิมัพนัธ์ทางสังคม และการสร้างสรรค์
กิจกรรมต่างๆ โดยการสื่อสารออนไลน ์
เปรยีบเสมอืนโลกอีกหนึง่ใบทีคู่ข่นานไปกบัโลกจรงิ  
หรือโลกออฟไลน์ ผู้ใช้งานแต่ละคนสามารถ
สร้างตวัตนได้อย่างหลากหลาย 

ลักษณะส�าคัญของการสื่อสารออนไลน์คือ
การแบ่งปัน (Share) ข้อมลู ผูใ้ช้งาน หลายคน
มคีวามเตม็ใจจะเปิดเผยตวัตนและข้อมลูส่วนตวั  
ให้ผู้อื่นได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของตนผ่านโลก
ออนไลน์ การสื่อสารออนไลน์ช่วยก่อให้เกิด
ความสมัพันธ์ทางสงัคมแบบดจิิทลั (Digital) ทัง้
ทีม่กีารปฏสิมัพันธ์แบบทางเดยีว เช่น การตดิต่อ
สือ่สารระหว่างบคุคลกบัคนอืน่ๆ ในรปูแบบการ
ขอเป็นเพือ่น (Add friend) หรอืการขอตดิตาม
ข้อมลูบุคคลอืน่ (Follow) สิง่เหล่านีถ้อืเป็นความ
สมัพนัธ์ทีเ่กดิขึน้โดยไม่จ�าเป็นต้องพบเจอแลรู้จัก
ตัวตนคู่สื่อสารโดยตรง การส่ือสารออนไลน์จึง
เป็นเครือ่งมอืทีท่�าให้คนได้ส่ือสารกนัได้ตลอดเวลา

ภาพรวมมารยาทท่ีใช้ในการสื่อสารออนไลน์ จะ
เป็นมารยาทโดยท่ัวไป เช่นเดยีวกับมารยาทในการ
สื่อสารและมารยาทในการใช้ชีวิตประจ�าวัน ได ้
ปฎสิมัพนัธ์กบับคุคลอืน่ ทัง้มารยาทในโลกออนไลน์ 
มีนัยครอบคลมุถึงกฎ กตกิา มารยาท และมาตรฐาน
ทางจริยธรรม ซึ่งถือว่าเป็นกรอบการปฏิสัมพันธ์
และก�ากบัดแูลพฤตกิรรมของผูง้านใช้อนิเทอร์เน็ต 
โดยระเบียบมารยาทนี้ อาจเกิดจากกลุ ่มผู ้ใช้
อินเทอร์เน็ตร่วมกันก�าหนด หรืออาจเกิดจาก
การก�าหนดด้วยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตตั้งกรอบ
มารยาทขึน้มา

ส�าหรับประเทศไทยมีการศึกษาการพัฒนา
มารยาทของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในโลกดิจิทัล โดย  
คณุนวรตัน์ คปุตานนท์ พบว่า มารยาทของคนไทย
พงึมเีมือ่อยูใ่นโลกดจิทิลั 

1) การติดต ่อสื่อสารกับเครือข ่ายผู ้ ใช ้
อนิเทอร์เนต็ ควรใช้ชือ่บญัชอีนิเทอร์เนต็และรหสั
ผ่านของตนเอง และไม่ให้บคุคลอืน่ใช้ชือ่บญัชีและ
รหสัผ่านของตน 

2) ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไม่ควรแอบอ้างน�าผลงาน
ของผู้อื่นมาเป็นของตนและไม่น�าเรื่องส่วนตัวของ 
ผูอ้ืน่ไปเผยแพร่ ก่อนได้รบัอนญุาต 

3) ผูใ้ช้อินเทอร์เนต็ไม่ควรน�าความลบั เรือ่งส่วนตวั 
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ของผูอ้ืน่มาเป็นหวัข้อในการสนทนา หลีกเลีย่ง
การใช้ภาษาทีเ่ป็นการดถูกู เหยียดหยาม ศาสนา 
วฒันธรรม และความเชือ่ของผูอ้ืน่ 

4) การใช้อินเทอร์เน็ตควรค�านึงถึงระยะ
เวลาในการติดต่อเครอืข่ายและใช้เวลาในช่วงที่
ต้องการใช้งานจรงิเท่านัน้ 

5) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ใน
อินเทอร์เนต็ ผู้ใช้งานควรตรวจสอบความถกูต้อง 
และความเป็นจริงของข้อมูลก่อน หลีกเลี่ยง
การน�าเสนอข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อบุคคล 
หรอืขดัต่อศลีธรรมและจริยธรรมอนัดีงาม

จะเหน็ได้ว่า การก�าหนดมารยาทการอยูใ่น
โลกดิจิทัลนั้น การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
มีลักษณะการน�าระเบียบทางสังคม ในสังคม
จริงไปใช้ในโลกออนไลน์และมีความพยายาม
สร้างระเบียบมารยาทใหม่ๆ ตามรูปแบบ
พฤติกรรม การใช้งานทีแ่สดงออกบนเครือข่าย
สงัคมออนไลน์เสมอ เช่น มารยาทในการโพสต์ 
มารยาทการแชต มารยาท ในการส่งต่อข้อความ 
มารยาทในการแสดงความคิดเหน็ (Comment) 
มารยาทการส่งสติกเกอร์ หรือ การกดถูกใจ 
เป็นต้น และจากข้อก�าหนดมารยาทอนิเทอร์เนต็
ในโลกดิจิทัลนี้ ได้กลายเป็นพื้นฐานส�าคัญของ 
ข้อก�าหนดมารยาทดิจทิลั ซึง่พัฒนาไปตามลกัษณะ 
การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการสื่อสารที่เป็น
ระบบดิจทิลัในปัจจบุนั

โดยเงือ่นไขส�าคญัประการหนึง่ของการสือ่สาร
ระหว่างบุคคล แม้ว่าจะเป็นการสื่อสารในโลก
ออนไลน์ท่ีมีอสิระในการใช้งานค่อนข้างมาก แต่ก็
ยงัมีเงือ่นไขทางสงัคมและวฒันธรรมเป็นตวัก�าหนด
ท่ีส�าคัญ กรอบการกระท�า ประการหนึ่งที่แต่ละ
บคุคลยดึถอืแตกต่างกนัในการตดิต่อสือ่สารนัน่คอื 
“มารยาทในการสือ่สาร” ซึง่ในมิติทางสงัคมวิทยา
และมานุษยวิทยาอาจมองว่า มารยาทถือเป็น
ขนบธรรมเนียมท่ีมแีบบแผนบางประการทีก่�าหนด
พฤติกรรมที ่“เหมาะสม” โดยเป็นตวักลางในการ
สื่อสารของบุคคล ซึ่งการสื่อสาร ในโลกออนไลน์
และโลกออฟไลน์น้ัน อาจแบ่งแยกออกจากกัน
ได้ยากเพราะท้ังสองส่วนถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
วิถีชีวิตผู้คน  อีกทั้งการที่ผู้คนเข้าไปใช้งานสังคม
ออนไลน์เกดิการปฏสิมัพนัธ์ระหว่างกนั ท�าให้เกิด
การเรยีนรูแ้ละน�าไปสูก่ารสร้างกตกิาแบบแผนใหม่ๆ 
ในการใช้งานการส่ือสารออนไลน์ด้วย ดังน้ันการ 
ท�าความเข้าใจเรื่องมารยาทต่างๆ จะท�าให้เข้าใจ 
ในกระบวนการ การปฏสัิมพนัธ์แบบออนไลน์ของ
ชาวดิจทิลัได้มากยิง่ขึน้

มารยาทดจิทิลัหรอืมารยาทออนไลน์ มรีากฐาน
มาจากข้อก�าหนดมารยาทในการใช้อินเทอร์เน็ต 
ท่ีมีพัฒนาการมาจากหลายส่วนประกอบกัน โดย

ฉบบันี ้ขอแสดงความยนิดกีบั “พรรคก้าวไกล”  
ที่ชนะเลือกตั้ง เป็นที่ 1 ทั้งระบบพรรคและ 
ระบบเขต และยนิดีกับ “นายพธิา ลิม้เจรญิรตัน์” 
ท่ีประกาศพร้อมเป็น “นายกรฐัมนตรี” คนที ่30 
@ ผ่านไปด้วยดี “บิ๊กเด่น”พล.ต.อ.ด�ารงศักดิ์ 
กิตติประภสัร์ ผบ.ตร. พอใจภาพรวมการเลอืกต้ัง  
หลังมีประชาชนแห่ใช้สิทธิจ�านวนมาก หลัง 
มอบให้ พล.ต.อ.รอย องิคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร. 
ระดมต�ารวจทั่วประเทศ เฝ้าระวังจับตาการซื้อ 
เสยีง-ก่อกวน-พืน้ทีก่ารแข่งขันสูง  กดัไม่ปล่อย  
“บ๊ิกโจ๊ก” พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง  
ผบ.ตร. น�าทีม สอบสวนเข้าพูดคยุ “แอม ไซนาไนด์”  
ในเรือนจ�าหญิง หลังเจ ้าตัวขอกลับค�า รับ 
สารภาพ ส่วนอกีทีมตรวจเส้นทางการเงนิ 78 ล้าน  
บญัชี มเีงนิเข้า-ออกไปทีเ่วบ็พนนัออนไลน์ พบเล่น
เสยีมากสุดวนัละล้าน  ด้านกองปราบแจ้ง
ความด�าเนินคด ี“รองอ๊อฟ” อดตีสามเีพิม่ หลงัน�า
กระเป๋าแบรนด์เนมของ “ก้อย” ซกุซ่อนอ�าพราง
เพือ่ให้เมยีพ้นผดิ  พล.ต.ท.จริภพ ภริูเดช 
ผบช.ก. น�าทีม พล.ต.ท.สนัต ิชยันริามยั จเรต�ารวจ  
(สบ 8) ปฏบิตัริาชการ บช.ก. พล.ต.ต.มนตร ีเทศขนั  
ผบก.ป. เปิดปฎิบัติการ “ชัตดาวน์เครือข่าย
สารวัตรซัว” รอบ 4 รวบเพิ่มอีก 30 ราย  

ยดึทรพัย์สนิกว่า 7 พนัล้าน ส่วนเจ้าตวัยงักบดานอยู ่
ต่างประเทศ  กวาดล้างเครอืข่ายผูค้้ายานรก  
พล.ต.ท.สรายุทธ สงวนโภคัย ผบช.ปส. เปิด 
ปฏบิตักิารเชิงรกุ ยาเสพตดิ เฮโรอนี ยาบ้า ยาไอซ์  
เคตามนี โชว์ผลงาน 6 เดือน ยดึทรพัย์กว่า 3 พนัล้าน  

 บรูณาการร่วม พล.ต.ท.จริพฒัน์ ภมิูจติร  
ผบช.ภ.1 พล.ต.ต.ชยานนท์ มีสติ ผบก.ภ.จว.
พระนครศรอียธุยา พล.ต.ต.วิชติ บุญชนิวุฒกุิล 
ผบก.ภ.จว.สระบรุ ีสกดัขบวนการล�าเลยีงยาเสพตดิ 
ยดึไอซ์ 600 กโิลมูลค่า 50 ล้าน เตรยีมส่งขายภาค
กลาง-ภาคใต้  สกดัก่อนกระจายสูช่มุชน 
พล.ต.ต.ธรีเดช ธรรมสธีุร์ ผบก.สส.บช.น. น�าทมี 
พ.ต.อ.ธญัญพทัธ์ บุญสุข ผกก.สส.2 พ.ต.ท.ณฐัวุฒิ  
สีเสมอ พ.ต.ท.นิติกรณ์ ระวัง รอง ผกก.ฯ  
สะกดรอยทลายเครอืข่าย“เอ้ียก้วย” ยดึยาบ้ากว่า  
1 ล้านเม็ด เตรยีมน�าเข้ามากระจายในชมุชนเมอืงหลวง 

และปริมณฑล  อีกชุด พ.ต.อ.จักราวุธ  
คล้ายนิล ผกก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สส.บช.น. , 
พ.ต.ท.มาโนชย์ ทองแก้ว สว.ฯ พ.ต.ต.ธัญพรีสษิฐ์ 
จลุพภิพ สว.ฯ ใช้แผน “หลอกซ้อนหลอก” จับเจ้าแม่ 
ทุเรียนเก๊ หลังโพสขายทุเรียนทิพย์ สุดแสบเคย 
โดนจบัแต่ไม่เขด็   พล.ต.ต.ฐติวฒัน์ สุรยิฉาย  
ผบก.สอท.4 น�าทีม พ.ต.อ.อนุชา ศรีส�าโรง 
ผกก.2 บก.สอท.4 พ.ต.ท.วรีะพล กนัธวงศ์ รอง 
ผกก.ฯ ทลายแหล่งผลติซิมผชีายแดนแม่สอด พบ
ส่งออกแล้วกว่าหมืน่ซมิ ก่อนเตรียมย้ายรงัหน ี

 พล.ต.ต.มนตรี เทศขัน ผบก.ป. สั่งการ  
พ.ต.อ.เผด็จ งามละม่อม ผกก.1 บก.ป. พ.ต.ต.เดชวฒุิ  
อุตรศาสตร์ สว. รวบอดีตเจ้าหน้าที่กงสุลไทย  
ณ กรุงปักก่ิง ตุกติกออกวีซ่าให้ 9 นักศึกษาจีน 
ผดิประเภท หวงัเงนิส่วนต่างค่าธรรมเนยีม 

 พล.ต.ท.สมประสงค์ เยน็ท้วม ผบช.ภ.3 น�าทีม 

พล.ต.อ.ด�ารงศกัดิ ์กิตตปิระภสัร์ พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชยัพล.ต.ท.จริภพ ภูรเิดช พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์

ฉบบัน้ี ขอแนะน�านายต�ารวจทีม่ากความรู้
ความสามารถ นามเรยีกขาน “อยธุยา 4” 

หรอืท่ีเรยีกกนั “รองรธุ” 
พ.ต.อ.นิรธุ ประสทิธเิมตต์ 

รองผู้บงัคบัการต�ารวจภธูรจงัหวดั
พระนครศรอียุธยา (นรต.43)

พ.ต.อ.นิรุธ ประสิทธิเมตต์ 
สมชาย จรรยา...รายงาน

 ทีป่ระพฤตปิฏบัิตดิเียีย่มตามประมวล
 จรยิธรรมและจรรยาบรรณของต�ารวจ 
 ปี 2555
- รบัประกาศเกียรตบิตัรข้าราชการ
 พลเรอืนดเีด่น ประจ�าปี 2556
- รบัคดัเลอืกเป็นพ่อตวัอย่างแห่งชาติ 
 ประจ�าปี 2561

 ประวัตกิารรับราชการ
- รอง สวส.สภ.อ.กนัทรลักษ์ จว.ศรสีะเกษ 
 รอง สว.งาน 1 กก.3 ทพ.สกพ.
- นว. ผบก.นต.พต. สว.งาน1
 (ฝ่ายทะเบยีนประวตั)ิ ตป.สง.ก.ตร. 
 สวป.สภ.อ.เมืองชยันาท จว.ชยันาท
- สว.งาน 3 กก.1 บก.อก.ภ.1

- หลกัสตูรสารวตัรฝ่ายอ�านวยการ (ฝอ.ตร.19) 
 จาก ตร.
- นติศิาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลัยรามค�าแหง
- ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ (พฒันาสงัคม)
 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
- หลกัสตูร ผูก้�ากบั (ผกก.59) จาก สบพ.
- หลกัสตูรการบริหารงานต�ารวจชัน้สงู (บตส.) 
 รุน่ท่ี 46 จากกองบญัชาการศกึษา 
- หลกัสตูรประกาศนยีบตัรช้ันสงูการเสรมิสร้าง
 สงัคมสนัตสิขุ (4ส11)รุน่ที ่11 จากสถาบนั
 พระปกเกล้า

 รางวลัเกยีรติยศ
- รบัคดัเลอืกเป็นผูป้ฏบิติังานด้านการป้องกัน 
 ยาเสพตดิดเด่ีน ล�าดบัท่ี 3 จาก ภ.1 ปี 2554 
- รบัประกาศเชิดชเูกยีรตข้ิาราชการต�ารวจ

- สวป.สภ.อ.เสนา จว.พระนครศรีอยธุยา
- รอง ผกก.(ป.) สภ.อ.โคกเจริญ จว.ลพบรุี 
- รองผกก.(ป.) สภ.ต.ประตนู�า้จุฬาลงกรณ์ 
 จว.ปทมุธานี 
- รอง ผกก.ปป.สภ.ธญับุร ีจว.ปทุมธานี
- ผกก.สภ.ธญับุรี
- ผกก.สภ.ปลายบาง
- รอง ผบก.ภ.จว.นนทบรีุ
- รอง ผบก.ภ.จว.พระนครศรอียธุยา
- รอง ผบก.ภ.จว.ปทมุธานี
- รอง ผบก.ส.2
- รอง ผบก.ภ.จว.พระนครศรอียธุยา

 การศึกษา
- รฐัประศาสนศาสตรบณัฑติ รป.บ.(ตร.) 
 จาก รร.นรต. (นรต.43)

ททท.จดัมหกรรม “เท่ียวข้ามภาค”
1-4 มิ.ย.2566 คิกออฟท่ีกรงุเทพฯ

นางสาวฐาปนีย ์  เกียรติไพบูลย ์ รอง 
ผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย (ททท.)  เปิดเผยถงึการจัดงาน 
“มหกรรมเที่ยวข้ามภาค” ครั้งท่ี 1 ชูแนวคิด  
“เทีย่วไทยมแีต่ได้กับได้” เพ่ือช่วยเหลอืผูป้ระกอบการ 
ในอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว กระตุน้ให้นกัท่องเท่ียว 
ชาวไทยเดินทางท ่องเที่ยวภายในประเทศ 
เพิม่ขึน้ และกระจายการเดนิทางอย่างทัว่ถงึในทกุ
ภมูภิาค โดยน�าเสนอผ่านกิจกรรมส่งเสรมิการขาย 
2 รปูแบบ ได้แก่  

1) กจิกรรม Consumer fair ใน 5 ภมูภิาค 
ประกอบด้วย คร้ังที ่ 1 ภาคกลาง จดัข้ึนระหว่าง
วนัที ่1-4 มถินุายน 2566 ณ Exhibition hall 2 

ศนูย์การประชมุแห่งชาตสิิรกิติิ ์กรงุเทพฯ  ครัง้ที ่2  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 
23-25 มถินุายน 2566 ณ ศูนย์การค้า UD Town 
จ.อดุรธาน ีครัง้ที ่3 ภาคเหนือ  จัดขึน้ระหว่างวนัที ่ 
14-16 กรกฎาคม 2566 ณ ศนูย์การค้าเซน็ทรัล
แอร์พอร์ต จ.เชียงใหม่  ครัง้ที ่ 4 ภาคตะวันออก  
จัดขึน้ระหว่างวันที ่4-6 สงิหาคม 2566 ณ ศูนย์การค้า 
เซ็นทรัลระยอง จ.ระยอง และคร้ังที่ 5 ภาคใต้  
จัดขึน้ระหว่างวันที ่1-3 กนัยายน 2566 ณ ศนูย์การค้า 
เซ็นทรัลเฟสติวัล จ.สงขลา 2) กิจกรรมส่งเสริม
การขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ หรอื Online 
Market เพ่ือเปิดโอกาสและอ�านวยความสะดวก
ให้แก่ผูป้ระกอบการในการน�าเสนอขายสินค้าและ

บรกิารด้านการท่องเทีย่วอกีช่องทางหนึง่ และเป็น
โอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เข้าถึงสินค้าและบริการ
อย่างสะดวกสบายและรวดเร็วมากยิง่ข้ึน

ส�าหรบั “งานมหกรรมเทีย่วข้ามภาค” ครัง้ท่ี 1  
มีผูป้ระกอบการท่องเท่ียวทัว่ไทย หลายประเภท
ธรุกิจ มาน�าเสนอสนิค้าและบริการ กว่า 120 บธู  
โดย ททท.ได้จดับธูประชาสมัพนัธ์ TAT DEPARTMENT  
STORE น�าเสนอโปรโมชั่นและดีลสุดพิเศษ 

จากผูป้ระกอบการท่องเทีย่วทัว่ไทย กว่า 300 ร้านค้า  
ผ่านเว็บไซต์ www.tatdepartmentstore. 
com มอบส่วนลดสุดพิเศษสูงสุด 60% พร้อม
ส่วนลดพเิศษ on top จาก Klook สงูสดุ 12% 
และอืน่ๆ อกีมากมาย 

โดยผูเ้ข้าร่วมงานสามารถน�าหลกัฐานใบเสรจ็
รบัเงนิ หรอืเอกสารจองทีพ่กั จากบูธผูป้ระกอบการ 
ที่มาออกร ้านภายในงาน และผ ่าน TAT  
DEPARTMENT STORE พร้อมน�าบตัรประชาชน
มาแสดง ณ จุด Redemption เพื่อลุ้นรับโชค 
ต่างๆ นอกจากนี ้ยงัได้เปิดเวทเีจรจาธุรกจิส�าหรบั
ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมท่องเทีย่วในรปูแบบ 
“Business Matching” หรือ B2B, กจิกรรมสาธิต
ผลติภณัฑภ์มูปัิญญาทอ้งถิน่ Show case จาก  
5 ภมูภิาคทัว่ประเทศ ,การแสดงทางวัฒนธรรม  
5 ภาค และการแสดงมนิคิอนเสร์ิตจากศลิปินชัน้น�า 
ของเมอืงไทย

พ.ต.อ.ทศพร เพียรปร ุผกก.สบืสวน 2 บก.สส.ภ.3  
ร่วมกบั พ.ต.อ.ชาญชยั อนินรา ผกก.สส.ภ.จว.
อบุลราชธาน ีทลายเครอืข่ายขบวนการขนคน “จนี
ทนุสเีทา” เตรยีมตัง้ฐานแก๊งคอลเซน็เตอร์ และ
อาชญากรรมข้ามชาต ิฝ่ังประเทศเพือ่นบ้าน 

 ผลงานเป็นทีป่ระจักษ์ “บิก๊นพ” พล.ต.ต.นพ
ศิลป์ พูลสวัสดิ์ รอง ผบช.น. ควงคู่ “บิ๊กจ๋อ” 
พล.ต.ต.ธรีเดช ธรรมสธุร์ี ผบก.สส.บช.น. รบัโล่
พระราชทานเกยีรตยิศ ท�าคณุประโยชน์เพือ่สงัคม 
จากสมาคมนกัวทิยแุละโทรทศัน์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์  พล.ต.ท.ปิยะ  
ต๊ะวชิยั ผบช.ภ.5  ควง คณุพยิดา ต๊ะวชิยั ประธาน
ชมรมแม่บ้านต�ารวจภธูรภาค 5 พล.ต.ต.ดลุเดชา 
อาชวะสมติตระกลู ผบก.ภ.จว.เชยีงราย ตรวจการ
ก่อสร้างร้านกาแฟปันรกั เพือ่เป็นสวัสดกิารให้กบั
ข้าราชการต�ารวจและครอบครวั
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SME แห่ร่วม “SME ปังตงัได้คนื ปีท่ี 2”
หลัง สสว.ปรบัรปูแบบการด�าเนินการใหม่

ส�านกังานส่งเสรมิวิสาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (สสว.) เดนิหน้าพฒันาผู้ประกอบการ  
จัดกิจกรรม รับสมัครผู้ประกอบการ SME  
ขึ้นทะเบียนการได้รับบริการสนับสนุนด้านการ
พัฒนาธุรกิจ “โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ
ผ่านระบบ BDS (Business Development 
Service) ปีงบประมาณ 2566”  ภายใต้แคมเปญ 
“SME ปังตงัได้คนื” ประเดมิด้วยกจิกรรมตวิเข้ม
ด้านมาตรฐาน ณ ห้องบวัหลวง โรงแรม ทนิิดี 
โฮเตล็ บางกอก กอล์ฟ คลบั จงัหวดัปทุมธานี 

ภายในงานดังกล่าว ได้รับเกียรติจากทีม 
ผูบ้รหิาร พนกังาน เจ้าหน้าที ่ ส�านกังานส่งเสรมิ 
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้การ 
ต้อนรบัผูป้ระกอบการจากทัว่ประเทศ ทีใ่ห้ความสนใจ 
เดินทางมาสมัครขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 
รับบริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจจ�านวน
มาก

โดยก่อนหน้านี ้แคมเปญ “SME ปัง ตงัได้คนื” 
ปี 2565 สสว.ได้ให้ความช่วยเหลอืผูป้ระกอบการ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้มีโอกาส 
เข้าถึงบริการสนบัสนนุด้านการพฒันาธรุกจิในรูปแบบ 
ใหม่ ซึง่ผู้ประกอบการสามารถเลอืกประเภทของ
บรกิารทีต่รงกบัความต้องการของธุรกจิตวัเองได้ 
เรยีกว่า Business  Development Service  เพือ่
ให้ SME ได้รบัการพฒันาธรุกจิของตน ในรปูแบบ
ทีส่ามารถเลอืกรับบรกิารทีต่รงตามความต้องการ
ของตน ภายในหน่วยให้บรกิารต่างๆ ทัง้ของรฐัและ
เอกชน ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

ระหว่างกนั โดย สสว.จะอดุหนนุค่าใช้จ่ายในการ 
พฒันาให้แก่ผูป้ระกอบการ แบบร่วมด้วยช่วยจ่าย
ในสดัส่วนร้อยละ 50 – 80 ตามขนาดของธรุกิจ 
สงูสดุถงึรายละ 200,000 บาท

ส�าหรับปี 2566 นี ้ สสว.ได้สานต่อแคมเปญ  
“SME ปังตงัได้คนื ก้าวสูปี่ที ่2” โดยมกีารปรบัรปูแบบ 
การด�าเนินการให้สะดวกขึ้น หลากหลายขึ้น  
และมุง่เป้ามากขึน้ มุง่เน้นการยกระดบัมาตรฐาน
ในทกุธุรกจิให้เทยีบเท่าสากล เพือ่ธรุกจิจะเข้มแขง็ 
พร้อมหนุนเสรมิให้เศรษฐกิจของประเทศแขง็แรง 
เตบิโต มัน่คง อย่างยัง่ยืนต่อไป 

ปี 2566 นี ้ได้เน้นการให้บรกิารเพือ่ยกระดบั
มาตรฐานธรุกจิให้กบัผู้ประกอบการผ่าน 5 หมวด 
ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานสินค้าและ
บริการ, การเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพ
ธุรกิจ, การพัฒนาและบริหารธุรกิจ, การพัฒนา
ช่องทางการจ�าหน่ายและตลาด การพฒันาสูต่ลาด
ต่างประเทศ และเตรยีมการขยายบริการด้านการ 
พัฒนานวัตกรรมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อไป 
ทีส่�าคัญ การด�าเนนิงาน SME ปังตงัได้คนื ปีที ่2 นี ้ 
สสว.ยังคงอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนา SME 
แบบร่วมจ่าย (Co-payment) ในสัดส่วนร้อยละ 
50-80 วงเงนิสงูสดุถงึ 200,000 บาท

ทั้ง น้ี สสว.มีความมุ ่งมั่นที่จะสนับสนุน 
ผูป้ระกอบการทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ ให้ได้รับการยกระดับ 
มาตรฐานธุรกิจ โดยวางแนวทางส�าหรับ 
การขอรับรองระบบมาตรฐาน ในแต่ละกลุ ่ม
อตุสาหกรรม ดงันี้

1. แนวทางการขอรับรองระบบมาตรฐาน
ส�าหรับผลติภณัฑ์ประเภทอาหาร

ส�าหรับผู้ประกอบการกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร 
เพือ่เตรียมความพร้อมในการยืน่ขอรับรองระบบ
มาตรฐาน โดยมพีืน้ฐานเริม่ต้นของมาตรฐาน ได้แก่  
มาตรฐาน อย. ซ่ึงสถานประกอบการต้องม ี
การเตรยีมสถานทีผ่ลิตอาหารให้ปลอดภยั ร่วมด้วย 
การตรวจวิเคราะห์ผลติภณัฑ์ด้านเคมแีละเชือ้จลุนิทรย์ี  
การตรวจวิเคราะห์น�้าที่ใช้เป็นส่วนประกอบการ 
ในอาหาร เพือ่น�ามาประกอบในการยืน่ขอเลขสารบบ 
อาหารต่อไป หากผูป้ระกอบการได้รบัมาตรฐาน  

อย. แล้ว จะสามารถต่อยอดการขอรบัรองระบบ 
มาตรฐานได้เพิม่เตมิ ภายใต้ข้อก�าหนดของมาตรฐาน 
นั้นๆ อาทิ GMP กฎหมาย, GMP Codex,  
HACCP Codex, HALAL, FSSC 22000, BRC, 
FSSC 22000, ISO 9001:2015

2. แนวทางการขอรับรองระบบมาตรฐาน
ส�าหรับผลติภณัฑ์ประเภทยา

เพือ่เตรยีมความพร้อมของสถานประกอบการ  
ในการยื่นขอรับรองระบบมาตรฐานในกลุ ่ม 
อุตสาหกรรมยา เร่ิมจากการจดทะเบียนธุรกิจ 
และด�าเนนิการขอรบัรองมาตรฐาน อย. ซ่ึงจะม ี
การตรวจสถานทีผ่ลติ และการขึน้ทะเบยีนต�ารบัยา  
หากผูป้ระกอบการได้ผ่านการรบัรองมาตรฐาน อย.  

ประชุม กรอ.จงัหวัดตรงั ครัง้ท่ี 8/2566
มุ่งศูนย์กลางอาหารและบรกิารเพือ่สขุภาพ

ตรงั : นายขจรศกัดิ ์เจรญิโสภา ผูว่้าราชการจงัหวดัตรงั เป็นประธาน
การประชมุคณะกรรมการร่วมภาครฐัและเอกชนเพือ่พฒันาและแก้ไข 
ป ัญหาทางเศรษฐกิจจั งหวัดตรั ง  (กรอ.จั งหวัดตรั ง )  ครั้ งที่  
8/2566 โดยมนีายวศิษิฐ์ อนนัต์วรปัญญา รองผูว่้าราชการจงัหวดัตรงั 
พร้อมทัง้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเข้าร่วมการประชมุ

โดยท่ีประชุมได้รับทราบรายงานสรุปผลการประชุม คณะท�างาน
ก�าหนดแนวทางการขบัเคลือ่นโครงการ Andaman Wellness Corridor 
(AWC) จังหวดัตรงั ครัง้ที ่1/2566 ภายใต้หมดุหมาย AWC จังหวดัตรัง
เป็น “ศูนย์กลางอาหารและบริการเพื่อสุขภาพ” ซึ่งมีแนวทางในการ
ขบัเคลือ่นโครงการฯ โดยให้หน่วยงานหลกับรูณาการร่วมกบัหน่วยงาน
ทีเ่ก่ียวข้อง เพือ่ให้เกิดผลเป็นรปูธรรม ทัง้ต้นน�า้ กลางน�า้ และปลายน�า้ 
จากจดุแขง็ทีม่คีวามโดดเด่นของจังหวดั ดังนี้

1. ประเด็นอาหารเพือ่สขุภาพ พจิารณาจากศกัยภาพของจงัหวดั 
มต้ีนทนุด้านอาหาร มีผลผลติจากเกษตรกรทีไ่ด้รบัรองเป็นผลติภณัฑ์ชมุชน 
ด้วยสิง่บ่งชีท้างภมูศิาสตร์ (GI) เช่น ข้าวเบายอดม่วง พรกิไทยตรงัพันธุ์
ปะเหลยีน การรังสรรค์เมนอูาหารสขุภาพใหม่ๆ เพือ่รองรับนกัท่องเทีย่ว

จ.แม่ฮ่องสอน เร่งยกระดบัสินค้า OTOP
เลง็ 1 ผลิตภัณฑ์ส่งประกวดระดับประเทศ

2. ประเด็นอากาศดี ที่ให้พิจารณาสถานที่ท่องเที่ยวท่ีมีอากาศดี 
ของจงัหวดั น�าไปเป็นจดุขายในการท่องเทีย่ว ซึง่ผูว่้าราชการจังหวดัตรงั  
ต้องการให้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ 
เนื่องจากมีข้อมูลในช่วงปี 2561 ว่าอ�าเภอหาดส�าราญ จังหวัดตรัง  
มคีณุภาพอากาศทีด่ทีีส่ดุในประเทศ จากการตรวจวดัโดยกรมควบคุม
มลพษิ

3. ประเดน็กีฬาเพือ่สขุภาพ ซึง่จงัหวดัตรงัได้รบัการคดัเลอืกให้เป็น 
1 ใน 10 ของเมอืงกฬีา (Sport City)

4. ประเดน็สขุภาพด ีพจิารณาจากจงัหวดัตรงัมแีหล่งน�า้พรุ้อนทีม่ี
คณุภาพ ท้ังน�า้จดื และน�า้เคม็ สมนุไพร นวด สปา ทนัตกรรม ระบบ
การแพทย์ฉกุเฉนิ ซ่ึงผูว่้าราชการจงัหวดัตรงัต้องการให้มกีารเชือ่มโยง
กบัข้อมลูของผูส้งูอายุในท้องถิน่ เนือ่งจากปัจจบุนัเข้าสูย่คุสงัคมสงูวัย 
เพือ่เชือ่มโยงข้อมลูและน�าไปใช้ประโยชน์กบัส่วนราชการ และภาคส่วน
ต่างๆ รวมทัง้ เร่ืองการเตรียมการประชุมเย่ียมเยือนร่วมกบัหอการค้าไทย

ส�าหรบัการประชมุในครัง้น้ียงัได้มกีารตดิตามความคบืหน้าการร้ือถอน 
ตอม่อเดิม ที่ร้ือถอนไม่หมดใต้สะพานท่าแก้มด�า ต�าบลควนธานี  
อ�าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั และความคบืหน้าโครงการจดัรปูท่ีดนิเพือ่การ
พฒันาพืน้ที ่บรเิวณชมุชนป่ามะพร้าว เทศบาลเมอืงกนัตงั อ�าเภอกนัตัง 
จงัหวัดตรงั และบรเิวณต�าบลบ้านโพธ์ิ อ�าเภอเมอืงตรัง

นอกจากนี ้ทีป่ระชมุได้ร่วมกันพจิารณา เรือ่งการปรับลดภาษท่ีีดนิ
และสิง่ปลูกสร้างให้สอดคล้องกบัการใช้ประโยชน์และสภาวะเศรษฐกจิ
ในปัจจบุนั เพ่ือเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนอกีด้วย

คต.แจ้งใช้ Form E แบบ ESS 
กบัสินค้าส่งออกไปมาเลเซีย

ไทยและมาเลเซียตกลงร่วมกัน ท่ีจะใช้
หนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า (Form E) 
แบบลงลายมือชื่อและใช้ประทับตราด้วย
วิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature 
and Seal: ESS) ภายใต้ FTA อาเซยีน-จนี 
(ACFTA) ส�าหรบัการส่งออกไปมาเลเซยี แทน 
การลงลายมอืชือ่และประทบัตราแบบสดด้วยมอื  
เพื่ออ�านวยความสะดวกทางการค้าให้กับ 
ผู้ประกอบการ โดยเริ่มใช้อย่างเป็นทางการ 
ในวนัท่ี 1 มถินุายน 2566

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการ
ค้าต่างประเทศ (คต.) เปิดเผยว่า เมือ่วนัที ่ 30 
มกราคม 2566 ที่ผ่านมาไทยและมาเลเซีย
ได้มีการหารือแบบทวิภาคีร่วมกัน ผ่านระบบ
การประชุมทางไกล เพื่อผลักดันการน�าเอา
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการอ�านวยความ
สะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ เพือ่ลดระยะ
เวลาและค่าใช้จ่ายในการท�าธุรกรรมการค้า
ระหว่างประเทศให้กบัภาคเอกชน และผลการ
หารอืเป็นทีน่่ายินดกีบัภาคเอกชนเป็นอย่างย่ิง
ทีท่ัง้สองฝ่ายสามารถตกลงร่วมกนัว่าจะน�าเอา
ระบบการลงลายมอืชือ่และประทบัตราด้วยวธิี
อเิลก็ทรอนกิส์ (Electronic Signature and 
Seal: ESS) มาใช้กบัหนงัสอืรบัรองถิน่ก�าเนดิ
สนิค้า (Form E) ภายใต้กรอบ FTA อาเซียน 
-จีน (ACFTA) ส�าหรับการส่งออกและน�าเข้า
สินค้าจากมาเลเซียแทนแนวปฏิบัติปัจจุบัน 
ทีใ่ช้วธิกีารลงลายมือช่ือและประทบัตราแบบสด 
ด้วยมอื ทัง้นี ้ ไทยและมาเลเซยีได้ตกลงทีจ่ะใช้
ระบบ ESS ในการออก Form E โดยให้มผีล
บงัคบัใช้อย่างเป็นทางการในวนัที ่ 1 มถุินายน 
2566 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ การใช้ระบบ ESS เคร่ืองพิมพ์จะ
พมิพ์ลายมอืช่ือและตราประทบัของผูม้อี�านาจ
ลงนามในหนังสือรับรองฯ ออกมาจากเคร่ือง
พร้อมกับข้อมูลอื่นๆ ซึ่งจะปรากฏบนหนังสือ 
รบัรองฯ หลงัจากทีไ่ด้รบัการอนมุตั ิผูป้ระกอบการ 
สามารถเดินทางมารับเอกสารเพื่อน�าไปใช้ 
สทิธปิระโยชน์ฯ ทีป่ระเทศปลายทาง โดยไม่ต้อง 
รอเจ้าหน้าทีล่งลายมอืชือ่และประทบัตราแบบสด 

บน Form E ซึง่ทีผ่่านมาภายใต้กรอบ ACFTA 
มกีารใช้ระบบ ESS ในการออกหนงัสอืรับรองฯ 
Form E ส�าหรบัการส่งออกไปจนีเท่าน้ัน (ตัง้แต่
วนัที ่1 กรกฎาคม 2564) โดยมาเลเซียจะเป็น 
ประเทศภาคี ACFTA ล�าดับที่สองที่ใช้ระบบ 
ดงักล่าว ส�าหรับประเทศภาคีอืน่ภายใต้ ACFTA 
กรมการค้าต่างประเทศจะผลักดนัการใช้ระบบ 
ESS อย่างเตม็รปูแบบ เพือ่ให้สามารถใช้ ESS กบั
ประเทศภาคอีืน่ๆ ได้ต่อไป ทัง้น้ี การออก Form E  
รปูแบบ ESS จะช่วยอ�านวยความสะดวกให้กบั
ผู้ส่งออกในขั้นตอนการออกหนังสือรับรองฯ 
และลดอตัราการถกูศุลกากรประเทศปลายทาง
ตรวจสอบความถกูต้องของลายมอืชือ่ผูม้อี�านาจ 
ลงนาม โดยในปี 2563–2565 มีมูลค่า 
การขอใช้สทิธ ิForm E ส�าหรบัการส่งออกไปมาเลเซยี 
ประมาณ 113 ล้านบาท

อธบิดกีรมการค้าต่างประเทศ ฝากท้ิงท้าย 
ไว้ว่า ภายในปี 2566 คต. มีเป้าหมายจะเปิดใช้งาน 
ระบบการออกหนังสือรับรองฯ รูปแบบใหม่ 
หรอืทีเ่รยีกว่าระบบ SMART C/O ซึง่ถอืเป็นการ
ปลดลอ็กให้ผูป้ระกอบการสามารถพมิพ์หนงัสอื
รบัรองถิน่ก�าเนดิสนิค้า รูปแบบ ESS ณ สถานท่ี 
ท�าการของตนเองได้ จงึอยากให้ผูป้ระกอบการ 
ติดตามข่าวสารจากกรมฯ อย่างใกล้ชิด  
ทัง้นี ้ หากมข้ีอสอบถามเพิม่เตมิเกีย่วกบัการใช้
สทิธปิระโยชน์ทางการค้าสามารถสอบถามได้ที่ 
เบอร์โทร 0 2547 4819 หรอื สายด่วน 1385 
หรอื Line Official Account (@gsp_helper)

ตามโครงการดงักล่าวเรยีบร้อยแล้ว และก�าหนดน�าเสนอผลการพฒันา
ผลติภัณฑ์ 20 ผลติภณัฑ์ โดยได้จดัจ้างห้างหุ้นส่วนจ�ากดัอดลุย์ดวงดี
การพมิพ์ ในการด�าเนนิกจิกรรมการพฒันาผลติภณัฑ์ รวมถงึได้รบัการ
สนบัสนนุองค์ความรูก้ารพฒันาผลติภณัฑ์โดยคณะกรรมการเครอืข่าย
องค์ความรู ้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
จากหน่วยงานต่างๆ ทีส่นับสนนุบคุลากรร่วมกิจกรรมตลอดโครงการฯ

ทัง้นี ้ การประชมุตดิตามสนบัสนนุการพฒันาผลติภณัฑ์ฯ ครัง้ที ่ 2  
จะก�าหนดประชุมคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา จ�านวน  
20 ผลิตภณัฑ์ ทีม่ศีกัยภาพและมคีวามโดดเด่นให้เหลอื 1 ผลติภัณฑ์ ในเดอืน 
มถินุายน เพือ่เตรยีมประกวดในระดับประเทศต่อไป

แม่ฮ่องสอน : นายศรัณยู มีทองค�า รองผู้ว่าราชการจังหวัด
แม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุม โครงการส่งเสริมกระบวนการ 
เครอืข่ายองค์ความรู ้ด�าเนินการพัฒนาผลิตภณัฑ์ฯ (Knowledge Based  
OTOP : KBO) ซึง่ส�านกังานพัฒนาชมุชนจังหวดัแม่ฮ่องสอน ได้รบัการ 
จดัสรรงบประมาณจากกรมการพฒันาชมุชนในการด�าเนินโครงการส่งเสรมิ 
ให้เครอืข่ายองค์ความรู ้ KBO จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีวัตถปุระสงค์ 
เพือ่ยกระดบัผลิตภณัฑ์ OTOP ให้มคีณุภาพ ได้มาตรฐาน มีบรรจภุณัฑ์
ท่ีเหมาะสม และสามารถเพิม่พนูมูลค่าสร้างนวตักรรม และเพือ่เตรยีม 
ผลิตภณัฑ์ OTOP ทีผ่่านกระบวนการพฒันา โดยคณะกรรมการเครอืข่าย 
องค์ความรู ้ KBO และคัดเลือกผลิตภัณฑ์ จ�านวน 1 ผลิตภัณฑ ์
เข้าร่วมประกวดและเผยแพร่ผลการด�าเนนิงาน

ทั้งนี้ ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับการแจ้ง
ประสานจากห้างหุ้นส่วนจ�ากัดอดุลย์ดวงดีการพิมพ์ โดยนายอดุลย์ 
สิทธารถ ก�าหนดประชุมติดตามสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภณัฑ์ จ�านวน 20 ผลติภณัฑ์ แบ่งเป็น 5 ประเภท ประกอบด้วย 
ผลติภณัฑ์ประเภท ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย จ�านวน 5 กลุ่ม, ผลติภณัฑ์
ประเภท อาหาร จ�านวน 6 กลุม่, ผลติภัณฑ์ประเภท เครือ่งดืม่ จ�านวน  
2 กลุม่, ผลติภณัฑ์ประเภท ของใช้ จ�านวน 3 กลุ่ม และผลิตภณัฑ์ประเภท
สมนุไพรทีไ่ม่ใช่อาหาร จ�านวน 4 กลุม่

และในวันนี้ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ก�าหนด
ด�าเนินกิจกรรมการน�าเสนอผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หลังการพัฒนา

และการขึน้ทะเบยีนต�ารบัยา หากผูป้ระกอบการ 
ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน อย. แล้ว สามารถ 
ต่อยอดการขอรับรองระบบมาตรฐานได้เพิ่มเติม 
ภายใต้ข้อก�าหนดของมาตรฐานนัน้ๆ อาท ิ GMP 
กฎหมาย, GMP PIC/S, HALAL, ISO9001:2015

แบบท่ี 2 : อุตสาหกรรมเครื่องส�าอาง  
ผู้ประกอบการเริ่มต้นด้วยการจดทะเบียนธุรกิจ 
และด�าเนินการขอรับรองมาตรฐาน อย. ซึ่งจะ
มีการตรวจสถานที่ผลิต และจดแจ้งผลิตภัณฑ์
เครือ่งส�าอาง หากผูป้ระกอบการได้ผ่านการรบัรอง
มาตรฐาน อย. แล้ว สามารถต่อยอดการขอรบัรอง
ระบบมาตรฐานได้เพิม่เตมิ ภายใต้ข้อก�าหนดของ
มาตรฐานนัน้ๆ อาท ิ ASEAN GMP Cosmetic, 
ISO 22716, HALAL, ISO9001:2015 

ส�าหรับบรรยากาศภายในงาน เต็มไปด้วย
ความคึกคัก สสว.มีการจัดเตรียมบูธกิจกรรม 
ทีน่่าสนใจไว้รองรบัผูส้มคัรเข้าร่วมโครงการฯ อาทิ 
แนะน�ารายละเอยีดกจิกรรมของโครงการส่งเสรมิ 

“SME ปังตงัได้คืน ปี 2” ณ ห้องบวัหลวง โรงแรม 
ทนิดิ ีโฮเตล็ บางกอก กอล์ฟ คลับ จ.ปทมุธานี

ผูป้ระกอบการผ่านระบบ BDS, การประชาสมัพนัธ์
บรกิารบนระบบ, กจิกรรมอบรมให้ความรู ้ เรือ่ง  
มาตรฐานทีค่วรรู ้ส�าหรบั SME, กจิกรรมเชิงปฏบัิตกิาร  
คลินิกให้ค�าปรึกษาด้านมาตรฐาน ส�าหรับ  
SME กระทัง่กิจกรรมจบลงด้วยความประทบัใจ

ทัง้น้ี หลงัจากที ่ สสว.ได้เปิดโครงการส่งเสรมิ 
ผูป้ระกอบการผ่านระบบ BDS (Business Development  
Serv ice) ป ีงบประมาณ 2566 ภายใต  ้
แคมเปญ “SME ปังตงัได้คนื ปี 2” สสว.ได้มกีาร
เดินสายจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และรับสมัคร 
ผูป้ระกอบการ SME เพือ่ชกัชวนให้เข้าร่วมโครงการฯ  
ในหลายพืน้ที ่ทัว่ประเทศ

แล้ว สามารถต่อยอดการขอรับรองระบบ 
มาตรฐานได้เพิม่เติม ภายใต้ข้อก�าหนดของมาตรฐาน 
นั้นๆ อาทิ GMP กฎหมาย, GMP PIC/S,  
HALAL, ISO9001:2015

3. แนวทางการขอรับรองระบบมาตรฐาน
ส�าหรับผลติภณัฑ์ประเภทสมนุไพร

เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานประกอบ
การ ในการยื่นขอรับรองระบบมาตรฐานในกลุ่ม
อตุสาหกรรมสมุนไพร โดยแบ่งออกเป็น 2 แบบ 
ดงันี้

แบบที ่1 : อตุสาหกรรมยา ผู้ประกอบการเริม่ต้น 
ด้วยการจดทะเบยีนธรุกจิ และด�าเนนิการขอรบัรอง 
มาตรฐาน อย. ซ่ึงจะมีการตรวจสถานที่ผลิต  

รณรงค์ พลูพพิฒัน์

ศรณัยู มทีองค�า

จ.เพชรบุร ีประชุมเซลล์แมนจงัหวัด 
ส่งเสรมิการส่งออกสนิค้าการเกษตร

เพชรบรุ ี: นางสาวจินตะณา ป่ินสุภา พาณชิย์จงัหวดัเพชรบรุ ีกล่าว 
ว่า ส�านักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมคณะท�างานด้าน 
การตลาดระดบัจงัหวดั (เซลล์แมนจงัหวดั) จงัหวดัเพชรบรุ ีครัง้ที ่7/2566 
ณ บญุธดิาฟาร์ม ต�าบลบ้านแหลม อ�าเภอบ้านแหลม จงัหวดัเพชรบรุี  
ซึง่เป็นผูผ้ลติและจ�าหน่ายผลติภณัฑ์สาหร่ายพวงองุน่ 

โดยสาระการประชุม แจ้งการส่งเสรมิด้านการส่งออกสนิค้าข้าวตงั
สคุนัธา ไปจ�าหน่าย ณ ประเทศเคนย่า โครงการเจรจาการค้ากล้วยสด 
กล้วยแปรรูป และผลิตภณัฑ์เกษตร ระหว่างผูส่้งออกไทยกบัผู้น�าเข้าญีปุ่น่ 
กจิกรรมช่วยเหลอืเกษตรกรผูป้ลูกมะม่วงในจงัหวดัเพชรบรีุ

นอกจากนี ้ทีป่ระชมุยงัได้พจิารณา การเสนอรายชือ่ผูป้ระกอบการ  
SMEs เข้าร ่วมกิจกรรม SMEs Pro-active โดยมติท่ีประชุม  
ให้คดัเลอืกผูป้ระกอบการในเครอืข่ายทีมี่ความพร้อมและมศีกัยภาพด้าน 
การส่งออก ส่งมายังส�านักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี ภายในวันที่  
31 พฤษภาคม 2566

คลงั จ.บุรรีมัย์ เตอืนระวังมิจฉาชีพ 
หลอกใช้ระหัสบัตรสวัสดกิารแห่งรฐั
บรุรีมัย์ : นางสาวขวญัใจ พรานุสร คลงัจังหวดับุรีรมัย์ เปิดเผยว่า 

ขณะนีจ้งัหวดับรุรีมัย์ พบมิจฉาชีพมาในลักษณะของรถเร่ ตระเวนแจก
สิง่ของอปุโภคบรโิภค ไม่ว่าจะเป็น ไข่ไก่, บะหมีก่ึง่ส�าเรจ็รปู, น�า้ยาล้างจาน  
และอืน่ๆ พร้อมอ้างว่าจะโอนเงนิจ�านวนหนึง่เข้าบตัรสวสัดกิารแห่งรฐั  
เพือ่แลกกับ รหสับตัรสวัสดกิารแห่งรัฐของชาวบ้านผู้มีสิทธิ ซึง่กรณนีี้
ยนืยนัว่า ทางโครงการฯไม่มนีโยบายดงักล่าวอย่างแน่นอน และมัน่ใจ
ว่าเป็นพฤตกิรรมของมจิฉาชพี ทีเ่ริม่ระบาดในพืน้ทีภ่าคอสีาน รวมถงึ
ในพืน้ทีจ่งัหวัดบรุรีมัย์ 

ทัง้นี ้ขอย�า้เตอืนประชาชนผูม้สีทิธ ิห้ามให้รหสับตัรสวสัดกิารแห่งรฐั 
แก่ผู้อื่นโดยเด็ดขาด ส่วนใครที่ตกเป็นเหย่ือของมิจฉาชีพแล้ว ขอให้ 
รีบแจ้งเปลี่ยนรหัสบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่สาขาธนาคารกรุงไทย 
ใกล้บ้านโดยทนัที

ของโครงการฯ ได้จากช่องทางต่างๆ ของกระทรวงการคลัง เช่น  
Facebook Youtube Instagram Twitter และ CGD Application หรอื 
โทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตร
สวสัดิการแห่งรัฐ 0 2109 2345 และ Call Center กรมบัญชกีลาง  
0 2270 6400 ในวนั เวลาราชการ

ขวญัใจ พรานสุร

ส่วนช่วงเปลี่ยนผ่าน
รัฐบาล ผู ้ มีสิทธิตาม
โครงการเพื่อสวัสดิการ
แห่งรัฐ ยงัสามารถรับเงนิ
ช่วยเหลือ ได้ตามปกติ 
โดยกระทรวงการคลงั จะ
ด�าเนินการโอนเงินบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ ตาม
รอบที่ก�าหนดไว้ได้ปกติ 
สามารถติดตามข่าวสาร
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DITP เผยโอกาสขนมและของหวานไทย 
เจาะตลาดกลุม่คนรกัสขุภาพในเยอรมนี

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
(DITP) เผยขนมและของหวานไทย มโีอกาส
เจาะกลุ ่มคนรักสุขภาพในเยอรมนี ชี้เป้า
ขนมที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติ ขนมที่ขาย
กลุ่มเฉพาะ มังสวิรัติ วีแกน ผู้แพ้แลคโตส  
มโีอกาสสูง แนะใช้วตัถดุบิท่ีดต่ีอสขุภาพ อย่าง
มะพร้าว สับปะรด มะม่วง มาเป็นจุดขาย 
และต้องใช้บรรจภุณัฑ์ทีท่นัสมยั เป็นมติรกบั
สิง่แวดล้อม ส่วนการเข้าสู่ตลาด ควรเปิดตวั
สนิค้าในงานแฟร์ ISM และ ANUGA

นายภสิูต รตันกลุ เสรเีรงิฤทธิ ์อธบิดกีรม 
ส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า 
กรมฯ ได้มอบนโยบายให้ทตูพาณชิย์ทีป่ระจ�าอยู่
ในประเทศต่างๆ ท�าการส�ารวจลูท่างและโอกาส
การส่งออกสนิค้าไทยไปยงัประเทศทีป่ระจ�าอยู่ 
และให้รายงานผลเข้ามาอย่างต่อเน่ือง ล่าสุด 
ได้รบัข้อมลูจากนางสาวจีรนนัท์ หรัิญญสมัฤทธ์ิ  
ผู้อ�านวยการอาวุโส ส�านักงานส่งเสริมการค้า 
ในต่างประเทศ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เยอรมนี  
ถงึสถานการณ์สนิค้าขนมและของหวานในตลาด
เยอรมน ีปี 2022 แนวโน้มตลาดปี 2023 และ
โอกาสในการสนิค้าขนมและของหวานของไทย
เข้าสู่ตลาดเยอรมนี

ทั้ ง น้ี  ทูตพาณิชย ์ ได ้ รายงานข ้อ มูล 
การบรโิภคขนมของชาวเยอรมนั ในปี 2022 ทีไ่ด้ 

ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ดีต่อสุขภาพ อาทิ มะพร้าว 
สบัปะรด มะม่วง เป็นต้น มาประยกุต์เป็นส่วน
ผสม และจดุขาย อกีทัง้ควรใช้ขัน้ตอนกรรมวธีิ
ในการผลิตที่ใส่ใจต่อสุขภาพของผู้บริโภค ซ่ึง
ถือว่าเป็นการสร้างจุดแข็ง และสอดคล้องกับ
ความต้องการของผูบ้รโิภคในยคุปัจจบุนัได้เป็น
อย่างดี โดยผู้ประกอบการควรศึกษาแนวโน้ม
ตลาดเพือ่คดิค้น ต่อยอด ปรบัปรงุผลิตภณัฑ์ให้ 
ตอบโจทย์ตลาดในด้านอืน่ๆ ด้วย เช่น บรรจุภณัฑ์ 
จากวัสดุธรรมชาติ สินค้าวีแกน หรือสินค้า 
ออร์แกนกิ

นอกจากนี ้ควรระบสุ่วนผสมบนฉลากสนิค้า
ให้ชัดเจนเพื่อสร้างความแตกต่าง และเน้นที่
จดุแขง็ของผลติภณัฑ์ และเลอืกใช้บรรจภัุณฑ์ 
ทีด่ทูนัสมยัเข้ากบัสนิค้าประเภทนัน้ น�า้หนกัเบา  
ไม่แตกหักง่ายระหว่างการขนส่ง วิธีในการ
เกบ็รกัษาให้ยาวนาน การควบคมุรสชาติ และ
คุณภาพให้คงที่ ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ 
สิง่แวดล้อม รวมทัง้มมีาตรฐานในกระบวนการ
ผลิต และการขอใบรับรองจากหน่วยงานที่
เป็นสากล อาท ิOrganic, Vegan, Fair Trade 
เป็นต้น เพือ่เป็นการเพิม่โอกาสทางการแข่งขัน
ให้กับสินค้าไทยในตลาดเยอรมนีและยุโรป  
รวมถงึตลาดโลกได้

ทัง้นี ้ ผูป้ระกอบการควรเข้าร่วมงานแสดง
สินค้าเพ่ือขยายตลาด และเพิ่มโอกาสในการ
พบผูน้�าเข้าจากประเทศเยอรมน ีรวมทัง้ประเทศ 
อืน่ๆ ในแถบทวปียโุรป โดยงานแสดงสนิค้าที ่
น่าสนใจ ได้แก่ งานแสดงสนิค้า ISM (International  
Süßwarenmesse) เป็นงานแสดงสินค้า 
ประเภทขนมหวาน และของว่างที่ใหญ่ที่สุด 
ในโลก จัดขึน้เป็นประจ�าทกุปี ณ เมอืงโคโลญ และ 
งานแสดงสนิค้า ANUGA งานแสดงสนิค้าอาหาร
ทีเ่ป็นทีรู่จ้กัทัว่โลก จดัขึน้เป็นประจ�า ทกุ 2 ปี 
ณ เมอืงโคโลญ

ส�าหรบัผูส้นใจสามารถตดิต่อสอบถามข้อมลู
เพิม่เตมิได้ที ่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
(DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th 
หรอืสายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169

จากการผลิตในประเทศและน�าเข้า มีจ�านวน  
2.7 ล้านตนั ลดลง 1.8% มยีอดขาย 9,000 ล้านยโูร  
เพิม่ขึน้ 0.2% คดิเป็นสดัส่วน 7.8% ของยอดขาย
สนิค้าอาหารในเยอรมน ีมกีารผลติรวม 4 ล้านตนั 
เพิม่ 2.8% มลูค่า 14,000 ล้านยโูร เพิม่ 6.5% 
โดยขนมและของหวานที่มียอดการผลิตสูงสุด 
ได้แก่ ช็อกโกแลต ขนมอบ ลูกอมและลูกกวาด 
ขนมขบเคีย้ว และส่งออก 2.5 ล้านตัน เพิม่ 4% 
มลูค่า 10,300 ล้านยโูร เพิม่ 11.5% โดยตลาด
หลกั คอื สหภาพยโุรป 70% ทีเ่หลอืส่งออกไป
สหรัฐฯ องักฤษ ออสเตรเลยี แคนาดา อสิราเอล 
และตรุก ีเป็นต้น

ส�าหรับพฤติกรรมผู้บริโภค พบว่า ให้ความ
ส�าคญักบัการดแูลสขุภาพมากขึน้ โดยมีการบริโภค
ของหวานลดลง แต่ผูบ้รโิภคกย็งัเหน็ว่าขนมและ
ของหวาน เป็นสิง่ส�าคญัทีข่าดไม่ได้ในช่วงเทศกาล
วันส�าคัญต่างๆ และยงัให้ความส�าคญักบัการรกัษา
ส่ิงแวดล้อม นิยมสินค้าเพ่ือความยัง่ยนื ท�าให้ผูผ้ลติ
มีการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ใช้วัตถุดิบ และปรับ
กระบวนการผลิตให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน
แบบย่ังยืน เช่น น�้ามันปาล์มและโกโก้ ซึ่งเป็น
วัตถดุบิส�าคญัทีใ่ช้ในการผลติชอ็กโกแลต และขนม
หวาน ได้รบัการรบัรองมาตรฐานแล้ว 79% และ 
94% ตามล�าดบั รวมทัง้มกีารคดิค้นบรรจภุณัฑ์ 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่ปัจจัยที่ส ่งผล 
หลกัต่อการตดัสนิใจของผู้บรโิภค คอื รสชาติของ
สนิค้า 88% ราคา 62% ยีห้่อสนิค้า 34% คุณค่า
ทางโภชนาการ 18% ความยัง่ยนื 12% ตามล�าดบั

นายภสูติ กล่าวว่า จากพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค
ชาวเยอรมันที่เน้นการดูแลสุขภาพและรักษา 
สิ่งแวดล้อม สินค้าที่ผู้ประกอบการจะน�ามาขาย 
ในเยอรมน ีควรเน้นส่วนผสมทีม่คีวามเป็นธรรมชาติ 
เช่น กลิน่ ส ีและรสชาต ิรวมถงึให้พลงังานต�า่หรอื
ปราศจากน�้าตาล ซ่ึงก�าลังได้รับความนิยมจาก 
ผูบ้รโิภคทีร่กัสขุภาพและต้องการควบคมุน�า้หนกั
หรอืปรมิาณน�า้ตาลในเลอืด รวมทัง้ผลิตภณัฑ์ขนม
ที่ค�านึงถึงความต้องการของผู้บริโภคที่มีเงื่อนไข 
ในการรบัประทานอืน่ๆ ด้วย เช่น กลุม่ผูร้บัประทาน 
อาหารมงัสวริตั ิ วแีกน กลุม่ผูแ้พ้แลคโตส ผูป่้วย 
โรคเบาหวาน สตรมีคีรรภ์ กลุม่เด็กเลก็ เป็นต้น 
ผู้ประกอบการไทยควรให้ความส�าคัญกับส่วน
ประกอบที่ใช้ในกระบวนการผลิตที่นอกจากจะ
เสรมิในด้านสสีนัให้ชวนรบัประทานแล้ว รสชาติ
กค็วรให้เป็นทีเ่ข้ากนักบัผลติภณัฑ์เดมิเพือ่ให้เกดิ
ความโดดเด่นมากยิง่ขึน้

ส่วนการผลักดันการส่งออกของสินค้าไทย
ต่อไปในอนาคต ควรเป็นสนิค้าทีผ่ลติจากวัตถดุบิ
ธรรมชาติ มกีารน�าผกั และผลไม้นานาชนดิของไทย  

ธ.ก.ส.เตือน ! ระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็น
ตัวแทนธนาคารปล่อยเงินกู้นอกระบบ โดยใช้
ตราสญัลกัษณ์และช่ือธนาคาร ยนืยนั ! ธ.ก.ส. 
ไม่มีส่วนเกีย่วข้องกบัการกระท�าดงักล่าวและไม่มี
นโยบายปล่อยเงนิกู ้ผ่านตวัแทนบรษิทัแต่อย่าง
ใด พร้อมแจ้งความเอาผดิผูห้ลอกลวง

นายไพศาล หงษ์ทอง ผูช่้วยผูจ้ดัการและโฆษก
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ด้วยขณะนี ้ มกีลุม่ผูไ้ม่หวงัดี
แอบอ้างเป็นบรษัิทตวัแทนธนาคารในการน�าเสนอ
เงินกู้นอกระบบ จัดท�าเอกสารนัดรับเงินกู้และ 
แอบอ้างชื่อและตราสัญลักษณ์ รวมถึงลายเซ็น 
พนักงาน โดยให้ช�าระค่าคิวล่วงหน้าก่อนการรับ

สนิเชือ่ด้วยนัน้ ธ.ก.ส.ขอเรียนว่า ธ.ก.ส.ไม่มีส่วน
เกีย่วข้องกบัการกระท�าดงักล่าว อกีทัง้ธนาคารไม่มี
นโยบายในการให้สนิเชือ่ผ่านตัวแทนบรษิทั หรอื
มีการช�าระค่าคิวล่วงหน้าก่อนรบัสนิเชือ่ จงึขอให้
เกษตรกรลูกค้าและประชาชนทั่วไปอย่าหลงเชื่อ
บรษิทัหรอืบคุคลทีม่พีฤติการณ์ดงักล่าว 

ทัง้น้ี ธ.ก.ส. มีผลติภัณฑ์ด้านสนิเชือ่อย่างหลาก
หลายทีม่อีตัราดอกเบีย้ผ่อนปรน เช่น สนิเชือ่สานฝัน 
สร้างอาชีพ สินเช่ือนวัตกรรมดี มีเงินทุน และ 
สนิเช่ือ SME เสรมิแกร่ง อตัราดอกเบีย้ ร้อยละ 4  
เป็นต้น ส�าหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูล 
และข่าวสารด้านผลติภณัฑ์และบรกิาร ผ่านช่องทาง 
การสื่อสารหลักของธนาคาร ได้แก่ เว็บไซต์  
www.baac.or.th Facebook Page “ธกส 
BAAC Thailand” และ LINE Official Account 
: @baacfamily พร้อมกันนี้ ธ.ก.ส.ขอย�้าเตือน
ให้ลูกค้าทกุท่าน เพิม่ความระมดัระวังมากยิง่ขึน้
ในการติดต่อหรือท�าธุรกรรมออนไลน์ เนื่องด้วย 
ปัจจุบันมิจฉาชีพมีรปูแบบการหลอกลวงทีห่ลากหลาย  
ดังนั้น หากไม ่แน ่ใจโปรดติดต ่อโดยตรงที่ 
ธนาคาร ได้ที ่0 2555 0555 ได้ตลอด 24 ชัว่โมง

ด้วยการตัง้สต ิอดทน ให้ก�าลังใจตวัเอง ร้อยละ 
76.14 โดยอยากให้รฐับาลรับฟังความคดิเหน็ 
ช่วยเหลอืประชาชนให้มากขึน้ ร้อยละ 75.77  
ในภาพรวมรายได้ของประชาชน ณ วนันีไ้ม่พอใช้ 
และมหีนีส้นิร้อยละ 41.26

ซ่ึงปัญหาจากหนีส้นิจากค่าครองชีพทีพุ่ง่สงูขึน้  
ประกอบกับค ่าแรงที่ ได ้ไม ่สอดคล้องกัน  
ส่งผลให้เกดิการรัดเขม็ขดั มกีารเลอืกใช้จ่ายมาก 
ขึน้ ส่งผลให้การขบัเคลือ่นเศรษฐกจิให้เกดิการ
หมนุเวยีนเป็นไปได้ยาก ซ่ึงในขณะนี ้ได้ผ่านพ้น 
การเลอืกตัง้ไปแล้ว กห็วงัว่าภาคแรงงานจะได้
มีโอกาสค่าแรงให้พอเลี้ยงชีพตนเองได้ ขณะ
เดียวกันก็ต้องระวังให้ค่าแรงขั้นต�่าเป็นแรง
กดดนัท�าให้ผูป้ระกอบการอยู่ไม่ได้ เพราะหาก 
ค่าแรงปรบัสงูขึน้จนกระทบต้นทนุผูป้ระกอบการ 
มากเกินไป โอกาสที่บริษัทจะปิดตัวลงและ
แรงงานตกงานก็มสีงูขึน้ 

ดังนั้น การปรับข้ึนค่าแรงงานขั้นต�่า ที่
หลายพรรคการเมอืงบางพรรคน�าเสนอ จงึถอื
เป็นเรือ่งทีน่่าจับตาและน่าสนใจ ว่าจะขยบัขึน้
อย่างไร เพราะนโยบายนี้ควรขับเคลื่อนอย่าง
ระมัดระวังและปรึกษาให้ครบองค์ประชุม 
เพื่อให้การขึ้นค ่าแรงมีประสิทธิภาพและ 
สมประโยชน์ด้วยกันทกุฝ่าย

ค่ าครองชีพปัจจุบันมีการปรับตัวสูงขึ้น
ทกุวนัอย่างต่อเนือ่ง ซ่ึงไม่สอดคล้องกบั

รายได้ของประชาชนทีอ่าจยงัได้ไม่มากพอ โดย 
เฉพาะค่าไฟ ค่าน�า้มัน ทีเ่ป็นส่วนส�าคญัในการใช้ชวีติ  
แต่ยังประสบปัญหาที่เพิ่มมากขึ้นอย่างมาก 
โดย สวนดุสิตโพล มหาวทิยาลัยสวนดุสิต ส�ารวจ
ความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี “ความ
หนกัใจของคนไทย ณ วนัน้ี” 

โดยมกีลุม่ตวัอย่างจ�านวน 1,047 คน ส�ารวจ
ระหว่างวนัที ่22-24 มนีาคม 2565 พบว่า เรือ่ง
ทีป่ระชาชนหนกัใจมากทีส่ดุ อนัดบั 1 คอื ของ
แพง น�า้มันแพง ค่าครองชพีสงู ร้อยละ 89.73 
โดยรูส้กึค่อนข้างหนกัใจกับปัญหาต่างๆ ร้อยละ 
56.73 และหนกัใจมาก ร้อยละ 38.78 สาเหตุ
ที่ท�าให้หนักใจ คือ ทุกอย่างขึ้นราคา ร้อยละ 
80.97 รองลงมาคอื การแก้ปัญหาของรฐับาล 
ร้อยละ 57.10 ทัง้นีป้ระชาชนรบัมอืกบัปัญหา

ค่าครองชีพ 
กบัการขึน้ค่าแรงงาน

 โดย : ไข่เจียวฟู

ธ.ก.ส. เตอืน ระวังมิจฉาชีพ
อ้างช่ือธนาคารปล่อยกูน้อกระบบ

 ภสูติ รตันกลุ เสรีเริงฤทธิ์

การนคิมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) 
ร่วมกบั ส�านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ 
(บโีอไอ) บกุโรดโชว์ดงึนกัลงทนุเกาหลใีต้ เจาะกลุม่
อตุสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า(Electric Vehicle:  
EV) อตุสาหกรรมเซมคิอนดกัเตอร์ (Semiconductor)  
และชิ้นส ่วนอิ เล็กทรอนิกส ์ (Chip) หวัง 
ต่อยอดหลังประสบความส�าเร็จจากลุยตลาดจีน 
ตัง้โต๊ะเจรจา “One on One Meeting” น�าเสนอ
ศกัยภาพนคิมอตุสาหกรรมไทยในด้านความพร้อม
เป็นฐานการผลิต โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม 
เป้าหมาย เพือ่เรียกความเช่ือม่ัน ให้มาลงทนุในนคิม 
อตุสาหกรรมไทย!

นายวี ริศ อัมระปาล ผู ้ว ่าการการนิคม
อตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ระหว่าง 
วนัที ่15-18 พฤษภาคม 2566 กนอ.ร่วมกบัส�านกังาน
คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ (บโีอไอ) และบริษทั 
เอกชนรายใหญ่ของไทยทีม่คีวามร่วมมอืทางธรุกจิ
กบัเกาหลใีต้ ได้แก่ บรษิทั ปตท.จ�ากดั (มหาชน) 
และเครอืเจริญโภคภณัฑ์ เข้าร่วมกจิกรรมชักจูงการ

กนอ.ร่วม บีโอไอ น�าเอกชนไทย
บุกเกาหลใีต้ชวนลงทุนในนิคมฯ ไทย

ลงทนุ ณ กรงุโซล สาธารณรฐัเกาหล ีภายใต้กจิกรรม
สัมมนาการลงทุนหวัข้อ “Thailand Investment 
Promotion Strategy: NEW Economy, NEW 
Opportunities” โดยมีการพบปะหารอืกบับริษัท
กลุ่มเป้าหมายกว่า 40 ราย เพือ่สร้างเครอืข่ายความ
ร่วมมอืด้านการลงทนุกบัหน่วยงานพนัธมติรภาครฐั
และเอกชน ซ่ึง กนอ.ได้น�าเสนอภาพรวมของการ
ลงทนุในนคิมอตุสาหกรรม ข้อมูลเกีย่วกบั กนอ. สทิธิ
ประโยชน์ต่างๆ ทัง้ทีเ่กีย่วกบัภาษ ี และไม่เกีย่วกับ
ภาษ ีพร้อมทัง้ให้ความเช่ือมัน่กบันักลงทนุเกาหลใีต้ 

ในการเข้ามาลงทนุในนคิมอุตสาหกรรมของไทย 
โดยในการประชุมรายย่อย (One on One 

Meeting) เมื่อวานนี้ (16 พ.ค. 66) ซึ่งเป็นการ
ประชมุร่วมกบักลุม่อตุสาหกรรมเป้าหมายเป็นราย
บริษัท โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์
ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) อุตสาหกรรม 
เซมคิอนดกัเตอร์ (Semiconductor) และช้ินส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ (Chip) มีการน�าเสนอข้อมูลและ
ศักยภาพนิคมอุตสาหกรรมของไทยที่พร้อมเป็น
ฐานการผลิต รวมท้ังการส่งเสริมการลงทุน ขณะ
เดียวกันยังเชิญชวนให้กลุ่มอุตสาหกรรมช้ินส่วน
ยานยนต์ และกลุ่มอตุสาหกรรมอืน่ๆ เข้ามาลงทนุ
ในประเทศไทย พร้อมทัง้ให้ความมัน่ใจว่า หากลงทนุ
ในประเทศไทย ต้องลงทุนในพืน้ทีน่คิมอตุสาหกรรม  

 “เราได้แจ้งให้นักลงทุนเกาหลีใต้รับทราบถึง
ศกัยภาพและความพร้อมของนคิมอตุสาหกรรมทัง้ 
68 แห่ง ใน 16 จงัหวดั ทัง้ท่ีเป็นนคิมอตุสาหกรรม
ในก�ากับของ กนอ. และนิคมอุตสาหกรรมร่วม
ด�าเนินงานกบัภาคเอกชน ทีพ่ร้อมรองรับการลงทนุ
ในนคิมอตุสาหกรรมของไทย ซ่ึงทีผ่่านมานักลงทนุ
หลายชาติต่างชื่นชมว่า การลงทุนในพื้นที่นิคม
อตุสาหกรรมมปีระสทิธภิาพครบถ้วนและสมบูรณ์ 
นอกจากเรื่องของความสะดวกรวดเร็วแล้ว ยังได้

รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี รวมถึงการขออนุมัติ
อนุญาตให้คนเข้ามาท�างานในประเทศอีกด้วย”  
นายวริีศ กล่าว

ส�าหรบัการโรดโชว์ครัง้นีถื้อเป็นโอกาสดีในการ
เจรจาธรุกจิครัง้ใหญ่ ระหว่าง กนอ.และบรษิทัชัน้น�า
จากเกาหลีใต้ทีส่นใจจะเข้ามาลงทนุในประเทศไทย 
โดยเฉพาะในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม ซึ่งเกาหลีใต้
เป็นประเทศทีม่นีวตักรรมทีท่นัสมยั และเป็นผูน้�า
เทคโนโลยใีนหลายๆ อตุสาหกรรม โดยอตุสาหกรรม
หลกั เช่น กลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรม
การแพทย์ และอตุสาหกรรมอาหารและเสรมิความ
งาม เป็นต้น ซ่ึงจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  
กนอ.พยายามเจาะกลุ่มตลาดดังกล่าวด้วย เพ่ือชักชวน 
ให้เข้ามาลงทุนในไทยให้มากยิง่ข้ึน

“เกาหลใีต้เป็นคูค้่า (Partners) ที ่กนอ.ให้ความ
ส�าคญัเป็นล�าดบัต้นๆ เช่นเดยีวกบัอกีหลายประเทศ 
ซึง่การเข้าร่วมกจิกรรมในครัง้นี ้เป็นการแสดงให้เหน็
ว่า กนอ. และ บโีอไอ เน้นการท�างานเชงิรกุ แต่ก็
ติดตามความคืบหน้าไปด้วย รวมถงึการสร้างความ
สัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง  
เป็นพันธมติรระยะยาว ท�าให้นกัลงทนุเกดิความเชือ่มัน่ 
และไว้วางใจที่จะขยายการลงทุนในประเทศไทย
อย่างต่อเนือ่ง” ผูว่้าการ กนอ. กล่าวปิดท้าย

ดร.รักษ์ วรกจิโภคาทร

วยแผนการพัฒนารถไฟความเร็วสูง 
ทีค่รอบคลุมการเดนิทางเชือ่ม 3 จังหวัด 

EEC เข้าไว้ด้วยกัน และเพือ่เชือ่มการเดินทาง
ให้เข้าถงึประชาชนอย่างมปีระสิทธภิาพ ระบบ
ขนส่งสาธารณะทีเ่ช่ือมโยงกบัการพฒันารถไฟ
ความเรว็สงู  ถอืเป็นส่วนส�าคญัในการสร้าง
รากฐานของโครงสร้างพืน้ฐานของ EEC ให้
เข้มแขง็ยิง่ข้ึน 

บรษัิทท่ีปรกึษาศึกษา EEC 
หารอืการวางแผนระบบขนส่งมวลชน

พิเศษภาคตะวันออก (EEC) ส�านักงานคณะ 
กรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก  
(สกพอ.) ได้ว่าจ้างที่ปรึกษา “ศึกษาความ
เหมาะสมเบื้องต้นของระบบขนส่งสาธารณะ 
ที่เช่ือมโยงกับการพัฒนารถไฟความเร็วสูง 
เชื่อมสนามบินกับการพัฒนาเมืองใหม่ในพื้นที่ 
เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก” เพือ่เชือ่มโยง  
ระบบคมนาคมหลักของพื้นที่ EEC ได้แก ่ 
รถไฟความเรว็สงูเช่ือมสามสนามบนิ สนามบนิ
อูต่ะเภา ศนูย์ธุรกิจ EEC และเมอืงใหม่น่าอยู่
อจัฉรยิะ เพ่ือก�าหนดแนวเส้นทางและรปูแบบ
ระบบขนส่งที่มีความเหมาะสมและตอบสนอง
ความต้องการในการเดินทางของประชาชน
อย่างแท้จรงิ

ส�าหรบัการเข้าพบผูบ้รหิารและหน่วยงานท่ี
เกีย่วข้อง ครัง้นีเ้พือ่วางแผนระบบขนส่งมวลชน
ให้มคุีณภาพ สอดคล้องกบัการเจรญิเตบิโต ช่วย
ส่งเสรมิการพฒันาพืน้ทีท่างเศรษฐกจิและภาค
การท่องเทีย่วเชือ่มโยงการเดนิทาง สร้างความ
สะดวกสบายในการเดินทางให้แก่ประชาชน
ในพื้นที่ ส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่ง
สาธารณะ ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว เป็นการ
เชื่อมต่อพื้นที่เศรษฐกิจขนาดใหญ่ของภูมิภาค 
เช่น พทัยา ศรรีาชา เมอืงการบนิอู่ตะเภากบั
พื้นที่เมืองใหม่ และระบบขนส่งมวลชนขนาด
ใหญ่ เช่น รถไฟความเร็วสูง ท่าอากาศยาน
นานาชาติอู่ตะเภา กระจายความหนาแน่น 
ออกจากศนูย์กลางทางเศรษฐกิจ เกดิการพฒันาท่ีดนิ 
ตามแนวเส้นทางของระบบขนส่งมวลชนขนาด
ใหญ่ สร้างความเจริญในพื้นที่ใหม่ และมีการ
วางแผนงาน โครงการ ร่วมกบัหน่วยงานรฐัและ
ท้องถิ่น เพื่อการใช้ทรัพยากรและการจัดสรร 
งบประมาณอย่างมปีระสทิธภิาพต่อไป

โดย นางสาวฐิติลักษณ์ ค�าพา รองผู้ว่า 
ราชการจงัหวดัชลบรีุ และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
เข้าร่วมรับฟังผู้แทนบริษัทฯ เข้าพบเพื่อช้ีแจง
ข้อมูล รายละเอียดโครงการจ้างที่ปรึกษา
ศกึษาความเหมาะสมเบือ้งต้นของระบบขนส่ง
สาธารณะ ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนารถไฟ
ความเร็วสูง เช่ือมสนามบินกับการพัฒนา 
เมอืงใหม่ในพืน้ทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 
ณ ห้องรับรองผูว่้าราชการจงัหวดัชลบรุ ี ชัน้ 2 
ศาลากลางจงัหวดัชลบรุี

ตามนโยบายรัฐบาลที่ให้ 3 จังหวัดภาค
ตะวนัออก ประกอบด้วย จังหวดัชลบุร ีจงัหวดั
ระยอง และจงัหวดัฉะเชงิเทรา เป็นเขตพฒันา 

ด้

ฐติลิกัษณ์ ค�าพา  

EXIM BANK จดัอบรมค้าออนไลน์
หนุนสินค้า SMEs บุกต่างประเทศ
EXIM BANK จับมอื อเมซอน โกลบอล เซลลิง่  

ประเทศไทย และกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จดัโครงการอบรม 
“ตดิปีกสนิค้าไทย ขายออนไลน์ข้ามพรมแดน
กบั Amazon”

ดร.รักษ ์  วรกิจโภคาทร กรรมการ 
ผูจ้ดัการ ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน�าเข้าแห่ง
ประเทศไทย (EXIM BANK) กล่าวว่า ในปี 2566 
เศรษฐกจิและการค้าโลกต้องเผชญิกบัปัจจยัเสีย่ง
รอบด้าน ทัง้ภาวะเงนิเฟ้อ ทศิทางอัตราดอกเบีย้
ขาขึ้น ความยืดเยื้อของสงครามรัสเซีย-ยูเครน 
ประกอบกับวิกฤตสถาบันการเงินในสหรัฐฯ 
และยโุรป ส่งผลกดดนัเศรษฐกจิโลก ท�าให้ล่าสดุ
กองทนุการเงนิระหว่างประเทศ (IMF) ปรบัลด
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกลงเหลือ 
2.8% และการค้าโลกมีแนวโน้มขยายตัวเพียง 
1.7% อย่างไรกต็าม พบว่าภาพรวมตลาดการค้า
ออนไลน์ (E-commerce) ของโลกยงัมแีนวโน้ม
สดใส โดยคาดว่าจะขยายตวักว่า 10% จาก 5.5 
ล้านล้านดอลลาร์สหรฐัในปี 2565 เป็น 6.1 ล้าน
ล้านดอลลาร์สหรฐัในปี 2566 และมมูีลค่าเพิม่
สงูขึน้เป็น 6.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรฐัในปี 2567 
และ 7.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรฐัในปี 2568 

นอกจากนี้ ผลส�ารวจผู้ประกอบการโดย
เฉพาะ SMEs ทีด่�าเนนิธุรกิจในภูมิภาคอาเซยีน
ในปี 2565 พบว่า 90% มคีวามสนใจค้าขายข้าม
พรมแดนผ่าน E-commerce แต่ผูป้ระกอบการ
ส่วนใหญ่ประสบปัญหาขาดความเข้าใจวิธีการ 
ขาดความรู้เกีย่วกบัตลาดต่างประเทศ มข้ีอจ�ากดั 
ด้านศักยภาพ ทรัพยากร และความสามารถ 
ในการแข่งขนัในตลาด E-commerce

EXIM BANK จงึร่วมมอืกบั อเมซอน โกลบอล 
เซลล่ิง ประเทศไทย (Amazon Global Selling 
Thailand) และกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการอบรม 
“ติดปีกสินค้าไทย ขายออนไลน์ข้ามพรมแดน
กบั Amazon” ระหว่างวันที ่23 พฤษภาคม-18 
กรกฎาคม 2566 ณ EXIM BANK ส�านักงานใหญ่ 
และอทุยานวทิยาศาสตร์ภาคเหนอื มหาวทิยาลยั
เชียงใหม่ เพือ่พฒันาศกัยภาพ SMEs ไทยให้มี
ความพร้อมในการพัฒนาธุรกิจสู่ตลาดการค้า
ออนไลน์อย่างมัน่ใจ ผ่านการฝึกอบรม จบัคู่ทาง
ธรุกิจ ให้ค�าปรกึษาด้านการเงนิ แนะน�าเคร่ืองมอื 

บริหารความเสี่ยง และ Workshop การค้า 
ออนไลน์ข้ามพรมแดน (Cross Border E-commerce:  
CBEC) ไปยั งตลาดสหรัฐฯ ยุ โรป และ 
เอเชยี ซึง่จะช่วยให้ผูป้ระกอบการได้รบัประโยชน์
ในการเข้าถงึเครอืข่ายลกูค้าของ Amazon.com 
กว่า 300 ล้านคนทัว่โลก 

โดยมีเนื้อหาการอบรม อาทิ การเปิดบัญชี
กบั Amazon การจดทะบยีนเครือ่งหมายการค้า
และใบรับรององค์การอาหารและยาสหรัฐฯ  
การสร้างการบรหิารจดัการคลังสินค้าและจดัส่งโดย  
Amazon (Fulfilment by Amazon : FBA) 
และการเปิดหน้าร้านค้าบน Amazon.com  
ผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้
ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
EXIM Contact Center โทร. 0 2169 9999 
และ Amazon Global Selling Thailand โทร. 
08 9505 0766 

“การค้าขายออนไลน์ไม่ใช่ทางเลอืก แต่เป็น 
ทางรอดของธุรกจิในยคุ Next Normal EXIM BANK  
จึงจัดโครงการ อบรมผู้ประกอบการไทยขาย
ออนไลน์ข้ามพรมแดนกับ Amazon ให้ความ
รู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ตลาด วิธีการค้าขาย
ออนไลน์ ข้ามพรมแดน การเตรียมผลิตภัณฑ์ 
การจดเครื่องหมายการค้าในสหรัฐฯ การ
จัดการร้านค้าบน Amazon.com เครื่องมือ 
ส�าหรับธุรกจิ E-commerce และการวางแผน 
โปรโมทสนิค้า เพือ่กระจายโอกาสให้ผูป้ระกอบการ 
ในส่วนภูมิภาคได้เข้าถึงโครงการ การอบรม 
จงึจดัข้ึนที ่ EXIM BANK ส�านกังานใหญ่ ควบคู่
กบัทีอ่ทุยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนอื มหาวทิยาลยั
เชยีงใหม่ เพ่ือช่วยให้ SMEs ทกุภาคส่วนมคีวามรู ้
เข้าใจเรื่องการส่งออกและการค้าขายออนไลน์
ไปพร้อมกนั โดยมี EXIM BANK และ Amazon 
คอยเป็นพี่เลี้ยงอย่างใกล้ชิด เพื่อยกระดับการ
แข่งขนัของธรุกจิไทยไปสู่ตลาดโลกได้อย่างมัน่ใจ” 
ดร.รักษ์ กล่าว
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นายกฯ เชือ่ตลาดทนุผนัผวนระยะสัน้
ชีพ้ืน้ฐานทางเศรษฐกจิไทยยงัคงแขง็แกร่ง

พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และ รมว.กลาโหม เชือ่ว่า ความผนัผวนในตลาด
ทนุช่วงนี ้ เกดิในระยะเวลาสัน้ๆ เพราะพืน้ฐาน
เศรษฐกิจไทยยังมีความแข็งแกร่ง ส�านักงาน 
บโีอไอ และส�านกังานออีซี ีกม็มีาตรการส่งเสรมิ
และดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศอย่างมาก  
ขณะท่ีสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาต ิ(สศช.) คาดการณ์ว่า GDP ของไทยช่วง 
ไตรมาสที ่ 1 ปี 2566 จะขยายตวัร้อยละ 2.3 
โดยปัจจัยสนับสนุนของการฟิ้นตัวมาจากการ
ท่องเที่ยว การขยายตัวของการอุปโภคบริโภค
ในประเทศ และการขยายตัวของการลงทุน 
ท้ังภาคเอกชนและภาครฐั

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจ�า
ส�านักนายกรัฐมนตรี ได ้ออกมาเปิดเผยว่า 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และ รมว.กลาโหม ได้รับทราบรายงานเกี่ยวกับ
สถานการณ์ตลาดเงินตลาดทุนในประเทศช่วงที่
ผ่านมา ทีม่คีวามผนัผวนจากผลกระทบของภาวะ
ตลาดต่างประเทศ ประกอบกบัในประเทศอยูใ่น
ช่วงจัดตั้งรัฐบาลใหม่ โดยนายกรัฐมนตรีมองว่า
ความผันผวนในตลาดเงนิตลาดทนุในระยะนี ้เป็น
ภาวะทีเ่กดิขึน้เพยีงระยะสัน้ อยากให้นกัลงทนุมอง 
ประเทศไทยจากศักยภาพที่แท้จริง ซึ่งปัจจุบัน 
พืน้ฐานเศรษฐกจิไทยมคีวามแขง็แกร่ง มภีมูปิระเทศ 

ที่เอ้ือต่อการลงทุนเพื่อผลิตสินค้าส่งออกไปยัง
ประเทศในอาเซียนและทัว่โลก ขณะทีส่�านกังาน 
บโีอไอ และส�านกังานออีซีกีม็มีาตรการส่งเสรมิและ 
ดงึดดูการลงทนุจากต่างประเทศอย่างมาก

แม้ระยะสั้น ตลาดเงินตลาดทุนจะเกิดความ
ผนัผวนบ้าง แต่นายกรัฐมนตรียงัม่ันใจในพ้ืนฐาน
เศรษฐกิจไทยที่แข็งแกร่ง ขณะที่ภาคเศรษฐกิจ
จรงิ อย่างการท่องเทีย่วตอนนีก้ฟ้ื็นตวัดีมาก การ
ลงทุนเอกชน มาตรการส่งเสริมต่างๆ จากทั้ง 
บีโอไอ และอีอีซีก็พร้อม เดินหน้าลงทุนได้ทันที  
ไม่ต้องรอว่าจะเป็นรฐับาลไหน ซึง่ความขดัแย้งทาง
ภมูริฐัศาสตร์ระหว่างประเทศก�าลงับบีให้นกัลงทนุ
หาพืน้ทีล่งทนุใหม่ๆ และไทยกเ็ป็นหนึง่ในประเทศ 
จดุหมายปลายทางทีน่กัลงทนุจากทัว่โลกให้ความสนใจ 
เลอืกลงทนุ

“นายกรัฐมนตรีย�้าว ่า รัฐบาลรักษาการ
ชุดปัจจุบันจะปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบของ
กฎหมายให้ดทีีส่ดุ โดยเฉพาะการด�าเนนิการเพ่ือ 
ให้เกิดความเชื่อม่ันของ ทั้งประชาชน และ 
นกัลงทนุ โดยนายกรฐัมนตรีได้ก�าชับส่วนราชการ 
หน่วยรับงบประมาณทุกแห่งให้เร่งรัดเบิกจ่าย 
งบประมาณประจ�าปี 2566 ทีไ่ด้รบัอนมุตัไิปแล้วให้ 
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีเฉลีย่ 93% โดยส�านกังบ
ประมาณ และกรมบญัชกีลางก็ได้มกีารติดตามการ
เบกิจ่ายอย่างใกล้ชดิ ให้หน่วยงานด�าเนนิการตาม

มาตรการเร่งรัดที่เคยผ่านการเห็นชอบของคณะ
รฐัมนตร ี(ครม.) อย่างเคร่งครัด”

ทั้งนี้ รายงานของกรมบัญชีกลางระบุว่า ณ  
วนัที ่12 พ.ค. 66 งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 66  
วงเงิน 3.18 ล้านล้านบาท ส่วนราชการและหน่วยงาน 
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ได้เบิกจ่ายรวม
แล้ว 1.96 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 61.62% 
และเมื่อรวมกับเงินกันไว้เหลื่อมปี การเบิกจ่าย
โดยรวมอยูท่ี ่ 2.08 ล้านล้านบาท หรอื 61.63% 
ของวงเงนิทัง้หมด 3.37 ล้านล้านบาท (เงนิกันไว้ 
เหลื่อมปีส�าหรับเบิกจ่ายในปีงบฯ 66 มีทั้งสิ้น  
1.9 แสนล้านบาท)

ในส่วนของส�านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้เปิดเผยตัวเลข
ผลติภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ไตรมาสท่ี 1 
ของปี 2566 ขยายตวัทีร้่อยละ 2.7 โดยมปัีจจยัหลกั
มาจากการขยายตัวของภาคบริการ โดยเฉพาะ
ในสาขาทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการท่องเทีย่ว รวมทัง้การ
ผลติในภาคเกษตร ขณะทีก่ารอปุโภคบรโิภคของ
เอกชน และรายรับจากบริการต่างประเทศยงัคง
ขยายตวัต่อเนีอ่ง โดยก่อนหน้ามกีารคาดการณ์ว่า  
GDP ของไทยช่วงไตรมาสที ่1 ปี 2566 จะขยายตวั 
ที่ร้อยละ 2.3 เมื่อเทียบเป็นรายปีในช่วงเดือน
มกราคม-มีนาคม หลังจากเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4  
ในช่วงไตรมาสก่อนหน้า

ในไตรมาสนี ้ด้านการผลติ ภาคเกษตรขยายตวั 
ร้อยละ 7.2 จากผลผลิตพืชส�าคัญที่เพิ่มขึ้น  
ส่วนภาคบรกิาร ขยายตวัร้อยละ 5.2 โดยมแีรง
สนบัสนนุส�าคัญมาจากสาขาบริการทีเ่กีย่วข้องกบั
การท่องเทีย่ว เช่น ทีพ่กัแรมและบรกิารด้านอาหาร 
และการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า ขยายตัว 
ร้อยละ 34.3 และร้อยละ 12.4 ตามล�าดับ

ส�าหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2566  
สศช. คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 2.7-3.7  
(ณ 15 พฤษภาคม 2566) จากปัจจยัสนับสนนุของการ 
ฟ้ืนตัวการท่องเทีย่ว การขยายตัวของการอปุโภค
บรโิภคในประเทศ และการขยายตวัของการลงทนุ
ทัง้ภาคเอกชนและภาครฐั

 คลงัมัน่ใจเศรษฐกจิไทยขยายตวัต่อเนือ่ง
ทางด้าน นายอาคม เตมิพทิยาไพสิฐ รมว.คลงั  

กล่าวถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้น  
หากมีปัญหาการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ล่าช้าว่า การ 
ประเมนิมมุมองของหลายองค์กร ท้ังหน่วยงานภาครฐั  
ภาคเอกชน รวมท้ังหน่วยงานต่างประเทศ จะ
พจิารณาจากความต่อเนือ่งของนโยบายเศรษฐกิจ 
โดยเฉพาะในเรื่องการสร้างขีดความสามารถ 
ในอนาคต ซ่ึงในส่วนของไทย ที่ผ่านมาต่างชาติ
มองว่าการลงทุนก็มีความชัดเจนว่าจะลงทุนใน
เทคโนโลยชีัน้สงู

“มมุมองการขยายตวัทางเศรษฐกจิ เป็นเรือ่ง
ของปัจจัยภายนอก มากกว่าที่จะเข้ามากระทบ 
ส่วนปัจจัยภายใน ในแง่การบริหารเศรษฐกิจ
มีความเข้มแข็งอยู่แล้ว อัตราการเติบโตแม้ว่า
ตวัเลขจะไม่ได้สงูมากนกั แต่ในแง่เสถยีรภาพ ทัง้ 
ด้านการคลัง และด้านการเงิน อยู่ในเกณฑ์ดี  
ต่างชาติมีความเช่ือมั่นเรื่องโครงสร้างเศรษฐกิจ 
และเสถยีรภาพการคลงัของประเทศ” 

นายอาคม กล่าวอกีว่า ในปีนีม้ัน่ใจว่าเศรษฐกจิ
ไทยจะขยายตวัได้ตามทีค่าดไว้ และอาจจะเร่งตวั
ขึน้สวนกระแสเศรษฐกจิโลกทีค่าดว่าจะชะลอลง 
ซ่ึงสะท้อนจากตวัเลขการส่งออกทีห่ดตวัในช่วงที่
ผ่านมา แต่มเีรือ่งทีต้่องแก้ไขในบางหมวดสนิค้าที่
ต้องเร่งส่งออกให้มากขึน้ ในส่วนของสถาบนัการเงิน 
เฉพาะกจิของรฐั ทัง้ธนาคารเพือ่การเกษตรและ 
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารเพือ่การส่งออก 
และการน�าเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และ 
ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทยเอสเอม็อี (SME D Bank) กเ็ข้า 
มาเช่ือมต่อ ถ้าขาดเงนิในช่วงใด กพ็ร้อมให้ความ
ช่วยเหลอืสนิเช่ืออย่างต่อเนือ่ง

“ส่วนการจดัท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปี  
2567 ทีอ่าจล่าช้าออกไปน้ัน คงต้องรอให้รฐับาลใหม่ 
เข้ามาดงูบประมาณ ซึง่ตามปฏทินิก็ต้องเริม่จดัท�า 
กันแล้ว รัฐบาลใหม่ก็ต้องเข้ามาดูว่ามีส่วนไหน
จะมกีารปรับปรงุอย่างไร ส่วนมาตรการท่ีด�าเนนิ
การไปแล้ว เช่น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก็มีการ
ด�าเนินการตามกฎหมายรอบปี 2564-2565 ได้ลง
ทะเบียนและจ่ายเงินไปหมดแล้ว ถ้าจะมกีารปรบั
เปลีย่น กต้็องขึน้อยูก่บันโยบายของรฐับาลใหม่” 
รมว.คลงั กล่าว

อาคม เตมิพทิยาไพสฐิพล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา 

ราคาข้าวในตลาดปรบัตวัสูงขึน้
ประกนัราคาข้าวรฐัควักจ่ายน้อยลง

ข้าวอยูใ่นเกณฑ์ดี ในระดบัท่ีสูงกว่าราคาประกนั 
จนไม่มส่ีวนต่างชดเชย ส่งผลให้รัฐบาลจ่ายชดเชย
ส่วนต่างน้อยลง ช่วยให้ประหยดังบประมาณท่ีใช้
ในการด�าเนนิโครงการได้อกีทางหนึง่ด้วย

สถานการณ์การซื้อขายข้าวในตลาดช่วงน้ี  
ผู้แทนสมาคมโรงสีข้าวไทย และผู้แทนสมาคม 
ค้าข้าวไทยให้ข้อมลูว่า ผู้ส่งออกมคีวามต้องการ
ข้าวเจ้าอย่างต่อเน่ือง ท�าให้ราคาปรบัตวัสงูขึน้ โดย
เฉพาะจากประเทศอรัิก และอนิโดนีเซยี ส�าหรบั
สถานการณ์การส่งออก ผู้แทนกรมการค้าต่าง
ประเทศให้ข้อมลูว่า ปรมิาณการส่งออกจนถงึวนัที่ 
16 พฤษภาคม 2566 สามารถส่งออกข้าวได้แล้ว 
กว่า 3.23 ล้านตัน และยงัมคี�าสัง่ซือ้ในส่วนของ
ข้าวเจ้าเข้ามาอย่างต่อเนือ่งในหลายประเทศเพือ่
ทดแทนปริมาณข้าวท่ีเก็บสต็อกไว้ทีข่าดหายไปทัง้
จากการใช้ภายในประเทศ และจากปัญหาสภาพ
อากาศท่ีร้อนจัด ซ่ึงโดยภาพรวมแล้ว สถานการณ์
การส่งออกของไทยเป็นไปได้ด้วยดี

รองอธบิดกีรมการค้าภายใน เปิดเผยต่อไปว่า  
ในงวดที่ 1-31 ที่ผ่านมา มีเกษตรกรได้รับเงิน 
ส่วนต่างประกนัรายได้แล้วกว่า 2.636 ล้านครวัเรอืน  
วงเงิน 7,866.81 ล้านบาท ส�าหรบัเกษตรกรทีไ่ด้
รับสทิธ์ิแต่ยงัไม่ได้รับเงนิ ขอให้ ตดิต่อ ธ.ก.ส. สาขา
ใกล้บ้าน เพือ่ให้ ธ.ก.ส. ตรวจสอบต่อไป 

ส�าหรบั การค้าข้าว ขอความร่วมมือเกษตรกร 
โรงสี ผู้ค้า และหน่วยงานในพื้นท่ีก�ากับดูแล
และเพิม่การตรวจสอบ ระมดัระวงัไม่ให้เกิดการ
ปลอมปนข้าว เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อ
คณุภาพข้าว และการส่งออกข้าวได้ นอกจากนี้  
กรมการค้าภายใน ได้เพิ่มการติดตามดูแลการ 
ซ้ือขายข้าวเปลือก ทัง้ในเร่ืองของการปิดป้ายแสดง 
ราคารับซ้ือ รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของ
เครื่องชั่งน�้าหนักและเครื่องวัดความชื้น ซึ่งหาก
พบเห็นว่าท่าข้าวหรือโรงสีใด ไม่ปิดป้ายแสดง
ราคารับซื้อ กดราคารับซื้อ โกงน�้าหนัก หรือ 
มีพฤติกรรมใดๆ ที่เป็นการเอาเปรียบชาวนา 
สามารถร้องเรียนได้ท่ีสายด่วนกรมการค้าภายใน 
โทร 1569

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธบิดกีรมการค้า
ภายใน เปิดเผยว่า คณะอนกุรรมการก�ากบัดแูล
และก�าหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกัน
รายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้พิจารณาราคา
เกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคา
ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
ปี 2565/66 ซ่ึงเป็นการด�าเนินการตามนโยบาย
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณชิย์ (นายจริุนทร์ 
ลักษณวศิษิฏ์) โดยสัปดาห์น้ีเป็นการประกาศราคา
เกณฑ์กลางอ้างองิ งวดที ่ 32 ส�าหรับเกษตรกร
ที่แจ ้งวันคาดว่าจะเก็บเกี่ยว ระหว่างวันที่  
13–19 พฤษภาคม 2566 ปรากฏว่า ข้าวเปลอืก
หอมมะลินอกพื้นที่ มีราคาเกณฑ์กลางตันละ  
13,686.95 บาท เกษตรกรจะได้รับชดเชย 
ส่วนต่างตนัละ 313.05 บาท ได้รบัชดเชยสงูสดุ 
ครัวเรือนละ 5,008.80 บาท 

ส�าหรบัข้าวเปลอืกปทมุธาน ี ข้าวเปลือกเจ้า 
และข้าวเปลอืกเหนยีว มรีาคาเกณฑ์กลางสงูกว่า
ราคาประกนั จงึไม่มีส่วนต่างชดเชยในงวดนี ้โดย
ข้าวเปลือกปทุมธานี มีราคาเกณฑ์กลางตันละ 
11,242.24 บาท ข้าวเปลือกเจ้า มีราคาเกณฑ์
กลางตันละ 10,165.05 บาท และข้าวเปลือก
เหนียว มรีาคาเกณฑ์กลางตันละ 12,724.11 บาท 
ส�าหรับข้าวเปลอืกหอมมะล ิไม่มรีาคา

เกณฑ์กลางอ้างอิง เน่ืองจากส้ินสุดฤดูเก็บ
เกีย่วแล้ว โดยจะจ่ายเงนิให้เกษตรกรท่ีได้รับสทิธ์ิ
ภายในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2566 ทัง้นี ้การทีร่าคา

อดุม ศรสีมทรง 

ส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า 
(สนค.) เดินหน้าโครงการศึกษาแนวทางการ
ยกระดับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ภายใต้
โมเดลเศรษฐกจิ BCG น�าร่องคดัวสิาหกจิชมุชน
ต้นแบบ 2 กลุม่ “วสิาหกจิชุมชนบ้านสบายใจ 
จงัหวัดสมทุรสงคราม” และ “วสิาหกจิชุมชน
ท่องเทีย่วแหลมสกั จงัหวดักระบี”่

นายพนูพงษ์ นยันาภากรณ์ ผูอ้�านวยการ
ส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า (สนค.) 
เปิดเผยว่า ขณะนี ้สนค.อยูร่ะหว่างการด�าเนนิงาน  
“โครงการศกึษาแนวทางการยกระดับการพัฒนา 
วิสาหกิจชุมชนภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG” 
ประจ�าปีงบประมาณ 2566 โดยได้มีการ 
ลงพื้นที่สัมภาษณ์เชิงลึก และรวบรวมข้อมูล
วสิาหกจิชมุชนภายใต้โมเดลเศรษฐกจิ BCG ใน 
4 ภมูภิาค ทัง้ภาคเหนอื ภาคกลาง ภาคใต้ และ
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื และท�าการสมัภาษณ์
เชงิลึกวสิาหกิจชมุชน จ�านวน 20 กลุม่ ท้ังภาค 
การผลิตสินค้าและภาคบริการ จากนั้นได้ 
คดัเลือกวสิาหกิจชมุชนเพือ่เป็นต้นแบบ จ�านวน 
2 กลุม่ ได้แก่ (1) วสิาหกจิชมุชนบ้านสบายใจ 
จงัหวดัสมทุรสงคราม ต้นแบบส�าหรบัภาคการ
ผลติสนิค้า โดยสนิค้าท่ีผลติ ได้แก่ กล้วยแปรรปู
ต่างๆ เช่น กล้วยผง กล้วยอบ กล้วยเส้น และ
ไซรัปกล้วย และ (2) วสิาหกิจชมุชนท่องเทีย่ว
แหลมสัก จังหวัดกระบี่ ต้นแบบส�าหรับภาค
บรกิาร ให้บรกิารการท่องเทีย่วทางธรรมชาตแิละ
วฒันธรรม และบริการโฮมสเตย์

เมื่อได้คัดเลือกวิสาหกิจชุมชนเพื่อพัฒนา
เป็นต้นแบบแล้ว สนค.ได้จัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพวิสาหกิจชุมชนต้นแบบภายใต้โมเดล
เศรษฐกิจ BCG เมื่อวันที่ 1-2 พฤษภาคม 
2566 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม และวันท่ี 8-9 
พฤษภาคม 2566 ณ จังหวดักระบี ่เป็นการจดั
อบรมเชิงปฏิบัติการให้วิสาหกิจชุมชนต้นแบบ
ทัง้ 2 กลุม่ รวมท้ังเปิดโอกาสให้วิสาหกจิชุมชน
ทีส่นใจ และเจ้าหน้าทีส่�านกังานพาณชิย์จงัหวดั

สมุทรสงคราม และจังหวัดกระบี ่ เข้าร่วมด้วย 
รวมกว่า 50 ราย

โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้
เชญิวทิยากรผู้เชีย่วชาญทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน 
และสถาบนัการศึกษา ท่ีปรกึษาด้านงานบริการ
และการส่ือสาร นกัวจิยัด้านการท่องเทีย่วและ
พฒันาชมุชน มาให้ความรู ้ฝึกปฏบิติั และแบ่งปัน 
ประสบการณ์ในด้านต่างๆ เช่น การเชื่อมโยง 
ธุรกิจกับแนวทาง BCG การพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริการ การสร้างเรือ่งราว (Story Telling) 
การค้นหาและท�าความรู้จักกับลูกค้าในตลาด
เป้าหมาย เทคนคิการถ่ายภาพการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ การตลาดออนไลน์ การเจรจา
จับคูธ่รุกิจ การวางแผนการตลาดท่องเทีย่วชมุชน  
การออกแบบเส้นทางการท่องเทีย่ว รวมถงึการเตรยีม 
ความพร้อมรบันักท่องเท่ียวต่างชาติ เป็นต้น

โดยได้เชิญนักธุรกิจชุมชนที่ประสบความ
ส�าเร็จ และด�าเนินการธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้
โมเดล BCG มาแบ่งปันประสบการณ์การท�าธรุกจิ
และเส้นทางสู่ความส�าเร็จ เพือ่เป็นแนวทางในการ 
พัฒนา และสร้างแรงบันดาลใจให้กับวิสาหกิจ
ชุมชนต้นแบบ และช่วยสร้างความเข้มแข็ง 
ให้กับวสิาหกิจชมุชน ให้สามารถน�าความรู้ทีไ่ด้ไป
พฒันาการผลิตสนิค้าและบรกิาร เพือ่เพิม่รายได้
ให้กบัชมุชนและเศรษฐกจิในระดบัฐานรากต่อไป

หลังจากนี้ สนค.จะติดตามผลการพัฒนา
ศักยภาพวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ และจัด
สัมมนาเผยแพร่ผลการด�าเนนิโครงการในเดอืน
กรกฎาคม 2566 จากนัน้จะถอดบทเรียนความ
ส�าเร็จ ในการด�าเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน
ต้นแบบ พร้อมจัดท�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
การพฒันาศกัยภาพวสิาหกจิชมุชนภายใต้โมเดล  
BCG เพือ่ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก และเผยแพร่ 
ให้วิสาหกิจชุมชนใช้เป็นแนวทางการด�าเนิน
ธุรกิจ รวมถึงหน่วยงานที่เก่ียวข้องและผู้สนใจ 
ใช้ประโยชน์ด้วย

สนค. ชูโมเดลเศรษฐกจิ BCG
มุ่งพฒันาวิสาหกจิชุมชนต้นแบบ 

ต่างชาตลิงทนุในไทย 4 เดอืนแรก 38,702 ลบ. 
เพิม่ขึน้จากปี 65 กว่า 6% หรอื 2,321 ลบ.

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นายทศพล 
ทังสุบุตร ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการ
ประกอบธรุกจิของคนต่างด้าว รายงานให้ทราบ
ว่า 4 เดอืนแรกปี 2566 (มกราคม-เมษายน) มี
การอนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาลงทุนประกอบ
ธรุกจิในประเทศไทย ภายใต้พระราชบัญญติัการ
ประกอบธรุกจิของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 จ�านวน 
217 ราย เป็นการลงทนุผ่านช่องทางการขอรบั 
ใบอนญุาตประกอบธุรกจิของคนต่างด้าว จ�านวน  
69 ราย และการขอหนังสอืรับรองการประกอบธุรกจิ 
ของคนต่างด้าว จ�านวน 148 ราย เม็ดเงนิลงทุน 
ทัง้ส้ิน 38,702 ล้านบาท จ้างงานคนไทย 2,419 คน 
    โดยชาวต่างชาตทิีเ่ข้ามาลงทนุ 5 อนัดบัแรก 
ได้แก่ ญีปุ่่น 55 ราย (ร้อยละ 25) เงนิลงทนุ 14,024 
ล้านบาท สงิคโปร์ 35 ราย (ร้อยละ 16) เงนิลงทนุ 
4,854 ล้านบาท สหรฐัอเมรกิา 34 ราย (ร้อยละ  
15) เงินลงทุน 1,725 ล้านบาท จีน 14 ราย  
(ร้อยละ 6) เงนิลงทนุ 11,230 ล้านบาท สมาพนัธรฐัสวสิ  
11 ราย (ร้อยละ 5) เงินลงทนุ 1,692 ล้านบาท และ 
อืน่ๆ 68 ราย (ร้อยละ 33) เงนิลงทนุ 5,177 ล้านบาท 
รวมถงึ มกีารถ่ายทอดเทคโนโลยอีนัเป็นองค์ความรู้
เฉพาะด้านโดยตรงจากประเทศผูเ้ข้ามาลงทนุให้แก่
คนไทย เช่น องค์ความรูเ้กีย่วกับการใช้งานสลิงและ
อปุกรณ์ช่วยยกในงานขดุเจาะปิโตรเลยีม องค์ความรู้
เกีย่วกบัการออกแบบระบบไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์

ในโครงการรถไฟฟ้า องค์ความรู้เกีย่วกับการท�างาน
ของระบบการให้บริการรายการโทรทัศน์ผ่าน 
เครอืข่ายอนิเทอร์เนต็ (Internet Protocol Television :  
IPTV)  องค์ความรูเ้กีย่วกับวธิกีารแก้ไขปัญหาในการ
ใช้งานยางล้ออากาศยาน และองค์ความรูเ้กีย่วกบั
เทคโนโลยกีารแก้ไขปัญหาเครือ่งอดัอากาศ เป็นต้น 

เม่ือเปรยีบเทยีบช่วงเวลาเดียวกนัปี 2565 พบว่า  
การอนญุาตให้คนต่างชาตเิข้ามาลงทนุประกอบธรุกจิ 
ในประเทศไทย เพิม่ขึน้ 21 ราย คดิเป็นร้อยละ 11 
(เดอืน ม.ค.- เม.ย. 66 อนญุาต 217 ราย / เดือน 
ม.ค.-เม.ย. 65 อนญุาต 196 ราย) มลูค่าการลงทุน
เพิม่ขึน้ 2,321 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 6 (เดอืน 
ม.ค.-เม.ย. 66 ลงทนุ 38,702 ล้านบาท / เดือน ม.ค.  
-เม.ย.65 ลงทนุ 36,381 ล้านบาท) และจ้างงาน 
คนไทยเพิม่ข้ึน 141 ราย คดิเป็นร้อยละ 6 (เดือน 
ม.ค.-เม.ย. 66 จ้างงาน 2,419 คน / เดอืน ม.ค.- 
เม.ย. 65 จ้างงาน 2,278 คน) โดยจ�านวนชาวต่างชาติ
ทีเ่ข้ามาลงทนุสงูสดุ คอื ญีปุ่่น เช่นเดยีวกับปี 2565

ธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเดือนมกราคม-เมษายน 
2566 ส่วนใหญ่เป็นธรุกจิท่ีสอดคล้องกบัการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ นโยบายการส่งเสริม
การลงทนุเพือ่เพิม่ความสามารถในการแข่งขนัของ
ประเทศ อาทิ 

* บรกิารขุดเจาะหลมุปิโตรเลยีมภายในบรเิวณ
พืน้ทีแ่ปลงส�ารวจทีไ่ด้รบัสมัปทานในอ่าวไทย

* บรกิารออกแบบ จดัซือ้ จัดหา ตดิตัง้ ปรับปรงุ 
พฒันา ทดลองระบบ เชือ่มระบบ และการเปิดใช้งาน  
ตลอดจนการบริหารจัดการ ส�าหรับโครงการ
รถไฟฟ้า

* บริการก่อสร้าง รวมทั้ง ติดตั้งและทดสอบ
เกี่ยวกับการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติและสถานี
ควบคุมก๊าซธรรมชาติและสิ่งอ�านวยความสะดวก
ต่างๆ ส�าหรับโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
บนบก

* บรกิารทางวศิวกรรมและเทคนคิ เช่น การให้
ค�าปรกึษาและแนะน�าเชงิเทคนิค การแก้ไขปัญหา
ด้านเทคนคิ รวบรวมข้อมูลด้านเทคนิค เป็นต้น

* บริการกิจการพาณิชย ์อิ เล็กทรอนิกส ์  
(e-Commerce) โดยเป็นการให้บรกิารแพลตฟอร์มกลาง 
ส�าหรับซือ้-ขายสนิค้า

* บรกิารเป็นศนูย์กลางธรุกจิระหว่างประเทศ 
ซึ่งให้บริการแก่กิจการของวิสาหกิจในเครือในต่าง
ประเทศ

การลงทนุในพ้ืนที ่ EEC ของนกัลงทุนต่างชาติ 
เดอืนมกราคม-เมษายน 2566 มนีกัลงทนุต่างชาติ
สนใจลงทนุในพืน้ท่ี EEC จ�านวน 43 ราย คิดเป็น 
ร้อยละ 20 ของจ�านวนนกัลงทนุทัง้หมด โดยมมีลูค่าการ 
ลงทนุในพืน้ที ่EEC จ�านวน 7,521 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 19 ของเงินลงทนุทัง้หมด เป็นนกัลงทนุจาก
ประเทศญีปุ่่น 17 ราย ลงทนุ 2,816 ล้านบาท จีน 
8 ราย ลงทนุ 725 ล้านบาท ฮ่องกง 3 ราย ลงทุน 
2,920 ล้านบาท และประเทศอืน่ๆ อกี 15 ราย ลงทนุ 
1,058 ล้านบาท 

ทศพล ทงัสบุตุร

โดยธรุกจิทีล่งทุน อาท ิ1) บรกิารให้ค�าปรกึษา 
แนะน�าด ้านการบริหารจัดการกระบวนการ 
การผลิต ด้านการบรหิารจดัการคุณภาพสินค้า และ
ด้านการบริหารจัดการระบบการซ่อมแซมบ�ารุง
รักษาเคร่ืองจักรที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์   
2) บรกิารทางวศิวกรรมและเทคนคิ เช่น การออกแบบ 
เครื่องจักร เคร่ืองกล เครื่องมือและอุปกรณ์  
3) บรกิารรบัจ้างผลติเครือ่งจกัร และชิน้ส่วนเครือ่งจกัร 
ส�าหรับอุตสาหกรรม 4) บริการรับจ้างผลิต 
ชิ้นส่วนพลาสติกส�าหรับอุตสาหกรรมต่างๆ  และ 
 5) การค้าระหว่างประเทศ โดยเป็นการจัดซือ้สนิค้า 
วตัถดุบิ และชิน้ส่วนส�าหรบัอตุสาหกรรมต่างๆ เช่น 
อตุสาหกรรมยานยนต์เพ่ือค้าส่งในประเทศ เป็นต้น

ทัง้น้ี เฉพาะเดอืนเมษายน 2566 มกีารอนญุาต
ให้คนต่างชาตปิระกอบธรุกจิในประเทศไทย จ�านวน 
43 ราย เป็นการลงทุนผ่านช่องทางการขอรับ 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว จ�านวน  
13 ราย และการขอหนงัสอืรบัรองการประกอบธรุกจิ
ของคนต่างด้าว จ�านวน 30 ราย เงนิลงทนุทัง้สิน้ 
5,654 ล้านบาท จ้างงานคนไทย 487 คน ส่วนใหญ่
เป็นคนต่างชาติจากญีปุ่น่ สหรฐัอเมรกิา และสิงคโปร์ 

รวมถึงมีการถ ่ายทอดเทคโนโลยีอันเป ็น 
องค์ความรูเ้ฉพาะด้านโดยตรงจากประเทศผู้เข้ามา 
ลงทุนให้แก่คนไทย เช่น องค์ความรู ้เกี่ยวกับ
การออกแบบ ควบคุมวางระบบโครงสร้างระบบ
คอมพิวเตอร์ และแอปพลเิคชันเกีย่วกับระบบช�าระ
เงินทางอเิลก็ทรอนกิส์ องค์ความรูเ้กีย่วกบัเทคนคิ
การประกอบและตดิตัง้เครือ่งอุปกรณ์และส่วนควบ
ของรถบรรทุกให้ใช้ก๊าซธรรมชาติอดั (Compressed 
Natural Gas: CNG) เป็นเชื้อเพลิง องค์ความรู้
เกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาในการใช้งานยางล้อ
อากาศยาน     และองค์ความรูเ้กีย่วกบัเทคโนโลยี
การแก้ไขปัญหาเครือ่งอัดอากาศ เป็นต้น

ส�าหรับธรุกจิทีค่นต่างด้าวได้รบัอนญุาต ได้แก่  
* บริการติดตั้ง ดัดแปลง เครื่องอุปกรณ์และ

ส่วนควบของรถบรรทกุส�าหรบัใช้ก๊าซธรรมชาตอิดั 
(Compressed Natural Gas : CNG) เป็นเชือ้เพลิง

* บริการพัฒนา Enterprise Software ซึ่ง
เป็นการพัฒนาระบบควบคุมการท�างานเครือ่งปรบั
อากาศแบบรวมศูนย์

* บริการทางวิศวกรรมและเทคนิค เช่น การ 
ให้ค�าปรกึษาและแนะน�าเชงิเทคนคิ การแก้ไขปัญหา
ด้านเทคนคิ รวบรวมข้อมูลด้านเทคนิค เป็นต้น

* บริการกิจการพาณิชย ์อิ เ ล็กทรอนิกส ์  
(e-Commerce) โดยเป็นการให้บรกิารแพลตฟอร์มกลาง 
ส�าหรับซือ้-ขายสนิค้า
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จากผลการเลอืกตัง้ปรากฏว่า พรรคก้าวไกล
ภายใต้การน�าของ นายพธิา ลิม้เจริญรตัน์ ทีเ่ป็น
แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ชนะถล่มทลาย เป็น
พรรคอันดับ 1 กลายเป็นแกนน�าจัดต้ังรัฐบาล 
ตามมาด้วยพรรคเพือ่ไทยมาอนัดบั 2 ได้ ซึง่เมือ่ 
จับมือกับพรรคร่วมฝ่ายค้านเดิม และหาพรรค 
ขัว้กลางให้ได้เสยีงเกิน 376 เสยีง กจ็ะจดัตัง้รฐับาล 
ได้เลย แบบไม่ต้องอาศยัเสยีงสนับสนนุจาก ส.ว. 
250 เสยีง 

เมื่อพรรคก้าวไกลเป็นรัฐบาล นโยบายหนึ่ง 
ท่ีอยูใ่นความสนใจของประชาชน และเป็น “นโยบาย  
100 วันแรก” ท่ีจะด�าเนนิการเม่ือเป็นรฐับาลตามที่
ได้หาเสยีงไว้น่ันคอื นโยบาย “ค่าไฟแฟร์” ถกูและ
เป็นธรรมกับประชาชน ซึ่งจะถูกน�ามาขับเคลื่อน 
ให้เป็นรปูธรรมเพือ่ “ลดค่าไฟแพง” 

ส�าหรบั “นโยบายทางด้านพลงังานของพรรค
ก้าวไกล” ท่ีน่าสนใจมดีงันี ้ 1. เปิดตลาดซือ้-ขาย
ไฟฟ้าเสร ีรฐัดูแลระบบสายส่ง 2. ค่าไฟแฟร์ ถูกและ

จบัตานโยบาย 100 วัน ด้านพลังงาน
ภายใต้แกนน�ารฐับาลใหม่พรรคก้าวไกล

ไฟฟ้าที่ประชาชนผลิตจากโซลาร์บนหลังคาใช้เอง 
กับไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯ โดยคิดค่าไฟในอัตราที่
เท่ากัน แทนการรบัซือ้ไฟ้ฟ้าโซลาร์เซลล์ด้วยระบบ 
Net-billing หรือระบบที่แยกไฟที่ประชาชนซื้อ
จากการไฟฟ้าฯ (จ�านวนหน่วยทีใ่ช้คณูด้วยเรตราคา 
ไฟฟ้าซื้อ) กับไฟที่ประชาชนขายให้การไฟฟ้าฯ 
(จ�านวนหน่วยที่ขายคูณด้วยเรตของไฟฟ้าที่ขาย) 
แล้วน�าค่าเงนิทัง้สองทีค่�านวณได้มาหกัลบกนั โดย
อัตราค่าไฟที่ประชาชนผลิตได้อยู่ท่ี 2.2 บาทต่อ
หน่วย ขณะที่อัตราค่าไฟที่ประชาชนซื้อจากการ
ไฟฟ้าอยูท่ี ่2.3-4.2 บาทต่อหน่วย ทัง้นีเ้พ่ือลดความ
ยุง่ยากในการขายไฟคืนให้การไฟฟ้าฯ ซ่ึงจะจงูใจให้
ประชาชนหนัมาตดิตัง้โซลาร์เซลล์กันมากขึน้

นอกจากนี ้พรรคก้าวไกลยงัมกีารเตรยีมเดนิหน้า 
แผน PDP Net Zero ไม่เพิ่มโรงไฟฟ้าฟอสซิล  
ตั้งเป้าปลดระวางโรงไฟฟ้าถ่านหินทั้งหมดภายใน
ปี 2580 เพือ่ให้พลงังานไฟฟ้าทัง้หมดเป็นพลงังาน
สะอาดให้มากท่ีสดุอกีด้วย

จากภายนอก รวมถงึนโยบายต้องต่อเนือ่ง ซปัพอร์ต
ธรุกิจ ทัง้ด้านภาษแีละการเงนิ เป็นต้น

นายสาครนิทร์ ตงัคะวชริานนท์ รองกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่พัฒนาธรุกิจไฟฟ้า ราช กรุป๊ กล่าวว่า 

กบัสมัปทานทนุใหญ่พลงังานใหม่ เพือ่ลดต้นทนุที่
เกดิขึน้จากค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าทีไ่ม่ได้
เดนิเครือ่ง

เนื่องจากพรรคก้าวไกลมองปัญหาราคา
พลังงานว่าสูง เพราะนโยบายของรัฐบาลในช่วง 
8 ปีที่ผ่านมา มีการอนุมัติสัมปทานโรงไฟฟ้าให้
กบัทนุใหม่พลังงานเป็นจ�านวนมาก สดุท้ายกลาย
เป็นประเทศไทยมีก�าลังการผลิตไฟฟ้ามากกว่า
ความต้องการใช้ไปแล้วถึง 60% สิ้นปี 2565  
โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ของประเทศไทยม ี13 โรง ไม่ได้ 
เดนิเครือ่งเลยแม้แต่วันเดยีว 7 โรง แต่กลายเป็น
ว่า ประชาชนยังต้องจ่ายเงินค่าบริการให้กับกลุ่ม
ทนุพลงังานทีไ่ม่ได้เดนิเครือ่งผลติไฟฟ้าเลยเหล่านี้ 
เพราะรัฐบาลไปท�าสัญญาประกันก�าไรให้กับกลุ่ม
ทนุพลังงาน สดุท้ายประชาชนจงึต้องแบกรับภาระ
ค่าความพร้อมจ่าย หรือ ค่ามีโรงไฟฟ้าเกินความ
ต้องการนัน่เอง

อกีเร่ืองหนึง่กค็อื ผลกัดนัให้ประชาชนใช้ไฟฟ้า
จากโซลาร์เซลล์ โดยการไฟฟ้าฯ ต้องใช้ระบบ NET 
METERING ในการรับซ้ือไฟฟ้าโซลาร์เซลล์จาก
ประชาชน คือใช้วิธีการหักลบหน่วยอัตโนมัติจาก

“การร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู ่สังคมความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน คือ การสร้างความรับรู้และความเข้าใจให้กับประชาชน  
โดยเฉพาะผูป้ระกอบการ SMEs ทัง้ขนาดกลางและขนาดย่อม ให้มคีวามเข้าใจ 
ในทิศทางเดียวกัน และ ทสจ.จะเป็นหน่วยงานประสานในระดับพื้นที่  
เพือ่เสรมิสร้างขีดความสามารถทางการตลาดในอนาคตได้ต่อไป”

จตุพร บรุษุพฒัน์ 
ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดล้อม (ปกท.ทส.) 

การตรึงราคาค่าไฟฟ้า ขอใช้ค�าว่าการบรหิาร โดย
พยุงราคาเพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อน แต่หาก
ตรึงมากจนไม่สะท้อนภาคการผลิตไฟฟ้าของทั้ง
รฐัและเอกชน สดุท้ายปัญหากย้็อนกลบัมา ดงันัน้ 
ประเทศไทยใช้กลไกสตูรไฟฟ้าผนัแปร (เอฟท)ี ใน 
การบริหารค่าไฟยังคงต้องมี แต่รัฐบาลต้องดูว่า 
จะบรหิารอย่างไรไม่ให้เดอืนร้อน เหมาะสมทีส่ดุ ทัง้
ภาคการลงทนุ การผลติ และประชาชน

อย่างไรก็ตาม จากนโยบายพรรคก้าวไกล 
ระบุว่าจะมีการแก้ไขสัญญากลุ ่มโรงไฟฟ้าน้ัน 
จรงิๆ แล้ว เมือ่ดใูนช่วงทีผ่่านมา การหาเสยีงของ
พรรคการเมอืงมมีากมาย ในตัวของนโยบายไม่ผดิ
อะไร สดุท้ายมองว่า จะมทีัง้สิง่ทีท่�าได้และท�าไม่ได้ 
จรงิๆ แล้วต้องดรูายละเอยีดทีม่ากมาย ส่วนสญัญา
ในอนาคต จริงๆ ส่วนตัวเห็นด้วยที่นโยบายของ
พรรคจะชะลอบางเร่ืองทีย่งัไม่ investment แต่บาง
เรือ่งท่ี investment ไปแล้วในบางจงัหวะอาจท�าให้
ประเทศเสีย่งด้านความม่ันคง จงึต้องบาลานซ์ และ 
เมื่อถึงเวลามองรายละเอียด บางพรรคหาเสียง  
หากเป็นโซลาร์ทัง้หมดก็ไม่ได้ เพราะบางเวลาพลงังาน 
หมนุเวียนไม่เสถียร

พธิา ลิม้เจริญรัตน์ ชศูร ีเกยีรตขิจรกลุ

เป็นธรรมส�าหรบัประชาชน 3. หลงัคาสร้างรายได้ 
เปิดเสรโีซลาร์เซลล์ ประกนัราคาซือ้พลงังานสะอาด
ส�าหรับครวัเรือน 4. สร้างความมัน่คงทางพลงังาน
ภายในประเทศ 5. เพิม่รายได้รฐัจากโรงแยกก๊าซ  
6. ลดความแปรปรวนของราคาน�า้มนั 7. หลงัคาสร้าง 
รายได้ เปิดเสรโีซลาร์เซลล์ ประกนัราคาซือ้พลังงาน
สะอาดส�าหรบัครวัเรอืน

ส�าหรับนโยบาย 100 วันแรกทีพ่รรคก้าวไกล
จะท�าก็คือ ค่าไฟแฟร์ ถูกและเป็นธรรมส�าหรับ
ประชาชน ลดค่าไฟให้กับประชาชนได้อย่างน้อย  
70 สตางค์ต่อหน่วย (เฉลีย่บ้านละ 150 บาท) โดยปรบั 
นโยบายเพือ่ให้ความส�าคญักบัประชาชนก่อนกลุม่
ทุน (เช่น การเปลี่ยนนโยบายก๊าซธรรมชาติให้ 
โรงแยกก๊าซร่วมหารต้นทนุก๊าซใน Energy Pool ด้วย  
และให้ก๊าซจากอ่าวไทยขายให้โรงไฟฟ้าก่อนโรงงาน
อตุสาหกรรม หรอืขายก๊าซให้โรงงานอตุสาหกรรม
ในราคา LNG เพ่ือให้ก๊าซจากอ่าวไทยราคาถูกกว่า
ป้อนโรงไฟฟ้าได้มากข้ึน) เจรจาสัญญาซือ้ขายไฟฟ้า

ด้าน นางสาวชศูร ี เกยีรตขิจรกลุ กรรมการ 
ผู้จดัการใหญ่ บรษิทั ราช กรุป๊ จ�ากัด (มหาชน) 
กล่าวว่า ขอฝากให้รัฐบาลทีคิ่ดนโยบายต่างๆ มาเพ่ือ
ประชาชน ถอืว่าท�าถกูต้องแล้ว แต่อยากให้ดแูลใน
ระยะยาว ควบคู่กบัการดูสถานการณ์โลก เพราะที่
ผ่านมา จากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ นโยบายการค้า
ระหว่างประเทศ นโยบายอตัราดอกเบีย้ของธนาคาร
กลางสหรฐั (เฟด) รวมถึงเรือ่งของเงนิเฟ้อ มผีลต่อ 
การบริหารประเทศทัง้สิน้ จงึคาดหวงันโยบายภาครฐั 
ที่มั่นคง สามารถรับแรงกระทบกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น

ไม่ว่าจะรฐับาลไหนทีจ่ะเข้ามา ส่ิงทีห่นไีม่พ้น คอื  
การเปลี่ยนผ ่านพลังงานสู ่พลังงานสะอาด  
ความเป็นกลางทางคาร์บอนทีก่ารด�าเนนิธรุกิจจะหลีก 
เล่ียงไม่ได้ เมือ่ต้องเปล่ียนผ่านพลังงานอาจต้องเน้น
ในเรือ่งของพลงังานหมนุเวยีน ทีย่งัไม่มคีวามเสถยีร 
100% อาจจะต้องคงพึง่พาพลังงานแบบเดิม แต่จะ
อยูใ่นระดบัไหน

ทัง้นี ้รฐับาลใหม่จะต้องโฟกสัทัง้ภาคประชาชน
และอุตสาหกรรมว่าจะท�าอย่างไรให้ค่าไฟฟ้า 
ไม่สงูจนเกนิไป ให้กระทบประชาชนน้อยทีสุ่ด ส่วน

“ขอฝากให้รัฐบาลท่ีคิดนโยบายต่างๆ มาเพือ่ประชาชน ถอืว่าท�า
ถกูต้องแล้ว แต่อยากให้ดแูลในระยะยาว ควบคูก่บัการดสูถานการณ์
โลก เพราะทีผ่่านมา จากปัญหาภมิูรฐัศาสตร์ นโยบายการค้าระหว่าง
ประเทศ นโยบายอตัราดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) รวมถงึ 
เรือ่งของเงินเฟ้อ มผีลต่อการบรหิารประเทศทัง้สิน้”
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ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรวมทั้งด้านอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติทางทะเล เขต
ห้ามล่าสัตว์ป่าที่มีพื้นท่ีครอบคลุมพื้นท่ีทางทะเล 
และในพืน้ทีร่บัผดิชอบของกรมทรพัยากรทางทะเล
และชายฝั่ง เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนา
องค์ความรู ้ ถ่ายทอดเทคโนโลย ี แลกเปลีย่นข้อมูล 
พร้อมทัง้น�าผลการวจิยัหรอืข้อมลูทีไ่ด้ไปด�าเนนิการ 
ร่วมกนัในพืน้ทีเ่พือ่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน 
และประชาชน

นายอภชิยั เอกวนากลุ รองอธิบดกีรมทรพัยากร
ทางทะเลและชายฝ่ัง รกัษาราชการแทนอธบิดกีรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง (รรท.อทช.) กล่าว
เสริมว่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ
กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพันธุพ์ชื ได้มกีาร
ประสานงานร่วมกนัมาตลอด ท้ังในเรือ่งการส�ารวจ
ตดิตามสถานภาพทรพัยากรหญ้าทะเลประจ�าปีของ
ประเทศไทย ทัง้ 128 สถาน ี โดยแบ่งเป็นของกรม 
ทช. จ�านวน 80 สถาน ีและของกรม อส. 48 สถานี 

การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ ถือว่าเป็น
ประโยชน์ในการท�างานร่วมกนัของทัง้ 2 กรม (ทช. 
และ อส.) เพื่อที่จะสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้
อย่างรวดเร็ว เนื่องจากในอดีตมีบางพื้นที่ที่ต้องรอ
การได้รับอนุญาตถึงจะเข้าไปท�าการเก็บข้อมูลได้ 
ทัง้นี ้ กรม ทช. จะส่งเสริม และสนบัสนนุ ในการ
ด�าเนินโครงการศกึษาวิจยั และงานด้านอืน่ๆ เพือ่ที่
จะแลกเปลีย่นข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ร่วมกนั ทัง้การ
เผยแพร่ข้อมลูในงานด้านการส�ารวจศกึษาวจิยัและ
งานฟ้ืนฟูทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง เพือ่ผลกัดัน 
ให้น�าข้อมูลทางวิชาการที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
สงูสดุต่อไป

กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ร่วมกบั 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ ์พืช  
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การด�าเนิน
โครงการศกึษาวิจัย และฟ้ืนฟทูรพัยากรทางทะเล
และชายฝ่ัง ในเขตอทุยานแห่งชาตทิางทะเล เขต
ห้ามล่าสัตว์ป่าที่มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ทางทะเล 
และพืน้ทีร่บัผดิชอบของกรมทรพัยากรทางทะเล
และชายฝ่ัง 

นายอรรถพล เจริญชนัษา อธิบดกีรมทรพัยากร
ทางทะเลและชายฝ่ัง รกัษาราชการแทน อธบิดกีรม
อุทยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพนัธุพ์ชื  (อทช.รรท.
ออส.) กล่าวว่า ทีผ่่านมากรมอทุยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า  
และพันธุ ์พืช กับกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง ได้มีการประสานความร่วมมือในภารกิจ 
ด้านการส�ารวจ ศึกษาวิจัย การอนุรักษ์และฟื้นฟู
ปะการัง หญ้าทะเล สัตว์ทะเลหายาก และการแก้ไข
ปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ัง ในพืน้ทีอ่ทุยานแห่งชาติ
ทางทะเล และเขตห้ามล่าสตัว์ป่าทีม่พีืน้ทีค่รอบคลมุ
พืน้ทีท่างทะเล เช่น อทุยานแห่งชาตหิมูเ่กาะสรุนิทร์ 
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน อุทยานแห่งชาติ
สรินิาถ เขตห้ามล่าสตัว์ป่าหมูเ่กาะลบิง เขตห้ามล่า
สตัว์ป่าทะเลน้อย และพืน้ทีอ่ืน่ๆ ทัง้ฝ่ังทะเลอ่าวไทย  
และอันดามนั 

นอกจากนี ้ยงัมภีารกจิร่วมกันในด้านการจดัท�า
ฐานข้อมลู และแลกเปลีย่นข้อมลูด้านทรพัยากรทาง
ทะเลภายใต้โครงการอนัเนือ่งมาจากพระด�าร ิ และ
โครงการอื่นๆ รวมทั้งการร่วมกันพัฒนาบุคลากร 
ในด้านการส�ารวจ ศกึษาวจัิย และด้านอืน่ๆ มาโดย
ตลอด 

การร่วมลงนามระหว่างกรม อส. กบักรม ทช. 
เป็นการกระชับความร่วมมือและเกดิการบรูณาการ 
การท�างานร่วมกันระหว่าง 2 หน่วยงาน ในการ
ด�าเนินโครงการศึกษาวิจัย และโครงการฟื ้นฟู

กรมทะเลชายฝ่ัง จบัมอื กรมอทุยานฯ
ศึกษาวจัิยและฟ้ืนฟูทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ังฯ

พลังงาน ผนึก ปตท.–กฟผ. ขบัเคล่ือนไทยสู่ฮบัพลังงาน
พลิกโฉมโลกสู่อนาคตแห่งพลังงานสะอาด/เป็นกลางคาร์บอน

ตลอดจนแนวนโยบายจากผูน้�าด้านพลงังานในงาน
ฟิวเจอร์ เอเนอร์ย ีเอเชยี และฟิวเจอร์ โมบลิติี ้เอเชยี 
ครัง้นี ้ จะเป็นรากฐานส�าคญัแห่งการเปลีย่นแปลง
ด้านอตุสาหกรรมพลงังานในเอเชยีและทัว่โลก

ด้าน นายประสงค์ อินทรหนองไผ่ รอง
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ด้านบรหิารกลยทุธ์กลุม่ธรุกจิ
ปิโตรเลยีมขัน้ปลาย บรษิทั ปตท. จ�ากัด (มหาชน) 
กล่าวว่า ปตท.ได้วางหมุดหมายให้ประเทศไทย 
เป็นศนูย์กลางด้านก๊าซธรรมชาตเิหลวของภูมภิาค 
ซึง่การเปลีย่นผ่านสูว่ถิคีาร์บอนต�า่นีไ้ม่ได้มทีีม่าจาก
ข้อก�าหนดด้านสิง่แวดล้อมเพยีงเท่านัน้ แต่ยงัเป็น
โอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีอีกด้วย โดยประเทศไทย
สามารถสร้างต�าแหน่งงานใหม่ๆ พร้อมกระตุ้น

ส�าคญัทีจ่ะช่วยผลกัดนัให้เกิดสังคมคาร์บอนต�า่ 
ซึง่อตุสาหกรรมพลงังานในปัจจบุนัได้พยายามเร่ง
ด�าเนนิการในการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
ปตท. สผ. เองได้ต้ังเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรอืน
กระจกสทุธเิป็นศนูย์ ภายในปี 2593 โดยมแีผน 
ที่จะเพิ่มสัดส่วนของการผลิตก๊าซธรรมชาติให้ 
มากขึน้ พร้อม  ๆกบัการแสวงหาโอกาสการลงทนุใน 
พลังงานรูปแบบใหม่ รวมถงึการใช้นวตักรรมและ
เทคโนโลยเีพือ่ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก เพือ่ 
ดูแลรักษาและส่งมอบส่ิงแวดล้อมทีด่ใีห้แก่คนรุน่หลงั 
ต่อไป

นายประเสรฐิศกัดิ ์ เชงิชวโน รองผูว่้าการ 
ด ้านยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ ่ายผลิตแห่ง

กระทรวงพลังงาน ร่วมกับบริษัท ปตท. 
จ�ากดั (มหาชน) บริษัท ปตท. ส�ารวจและผลติ
ปิโตรเลยีม จ�ากดั (มหาชน) และ บรษัิท ดีเอม็จี 
อเีวนท์ จ�ากดั ตอกย�า้ความส�าเรจ็เดนิหน้าจดังาน  
“ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี ่เอเชยี และ “ฟิวเจอร์ โมบลิติี้  
เอเชีย 2023” (Future Energy Asia and  

การเติบโตทางเศรษฐกิจ และเพ่ิมความมัน่คงด้าน
พลังงานได้ด้วยการโอบรับโซลูชันพลังงานสะอาด 
ดงันัน้ งานฟิวเจอร์ เอเนอร์ย ีเอเชยี และ ฟิวเจอร์  
โมบลิิต้ี เอเชีย จึงเป็นเวทสี�าคัญส�าหรับการมุง่ย�า้ 
วสัิยทศัน์และการก�าหนดทศิทางการด�าเนนิแผนงาน 
ของปตท. ผ่านความร่วมมอืกับภาครัฐและพนัธมติร
ในภาคเอกชน

ขณะที ่นายธนสทิธิ ์ วชิยัไพโรจน์วงศ์ ผูช่้วย
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานกลยทุธ์องค์กร บมจ.
ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน) 
หรอื ปตท.สผ. กล่าวว่า เพือ่รบัมอืกบัความท้าทาย
ด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ การเปลีย่น
ผ่านด้านพลังงานไปสู่พลังงานสะอาดจงึมบีทบาท

ประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวเสริมว่า จากการ
ที่อุตสาหกรรมพลังงานในป ัจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความร่วมมือและ
การสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างภาคส่วน
และหน่วยงานจึงเป็นปัจจัยส�าคัญในการสร้าง
แนวทางเพ่ือลดผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง
ของสภาพอากาศในระยะยาว ดังนั้นงาน  
ฟิวเจอร์ เอเนอร์ยี ่เอเชยี และ ฟิวเจอร์ โมบลิติี ้
เอเชยี จงึเป็นเวทีส�าคญัทีท่�าให้ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี
ทกุฝ่ายสามารถร่วมแบ่งปันความรู้ แลกเปลีย่น 
ความคิดเห็น รวมถึงท�างานร่วมกันเพื่อเร่ง 
การเปลีย่นแปลงสู่ระบบพลังงานทีย่ัง่ยนื

บรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon  
Neutrality) ภายในปี พ.ศ. 2593 และลดการปล่อย 
ก๊าซเรอืนกระจกสทุธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse  
Gas Emission) ภายในปี พ.ศ. 2608 ซึ่ง 
การจัดงานฟิวเจอร์ เอเนอร์ยี ่เอเชยี และ ฟิวเจอร์ 
โมบลิต้ีิ เอเชยี ในครัง้น้ี เป็นหนึง่ในแนวทางส�าคัญ 

ยานยนต์ ผ่านการประสานภาคธุรกจิ นวตักร และ
ฝ่ายนโยบาย ให้สามารถสร้างก้าวส�าคญัในการข้าม
ความท้าทายด้านพลงังานทัง้ 3 ประการ (Energy  
Trilemma) อันประกอบไปด้วย 1. การสร้าง 
ความม่ันคงทางพลงังาน 2. การเข้าถงึพลงังานในราคา 
ทีเ่หมาะสม และ 3. ความยั่งยืนทางส่ิงแวดล้อม 
ซึ่งจะมาช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน
ในระหว่างการเปลีย่นผ่านสูพ่ลงังานสะอาด ทัง้ใน
ระดบัภมูภิาคและในระดบัโลก

มร.คริสโตเฟอร์ ฮัดสัน ประธานบริษัท  
ดเีอม็จ ีอเีว้นท์ โกลบอลล์ เอนเนอร์ย ีกล่าวว่า นบัเป็น 
การต่อยอดความส�าเร็จ และเป็นการกลับมา 

อย่างยิ่งใหญ่ของการจัดงานฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี่ 
เอเชยี และฟิวเจอร์ โมบลิติี ้ เอเชยี 2023 ในปีนี้
เรายังคงผลักดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางด้านการ
เปล่ียนผ่านพลังงานแห่งภูมภิาคเอเชยี โดยเช่ือว่า
หนทางสูก่ารบรรลคุวามเป็นกลางทางคาร์บอนนัน้
ไม่ใช่เพียงการเปล่ียนจากเชื้อเพลิงฟอสซิลแบบ
ด้ังเดิมมาสู่แหล่งพลังงานหมุนเวียนเท่านั้น แต่
ต้องมกีารปรบัทัง้โครงสร้างพลงังาน พร้อมกบัการ
พฒันาประสิทธภิาพและความสามารถในการเข้าถงึ
พลังงาน และน�าเทคโนโลยใีหม่ๆ มาใช้ควบคูกั่น ซึง่
การน�าเสนอนวตักรรมและโซลชัูนล่าสดุทีจ่ะเข้ามา 
มบีทบาทในการเปล่ียนแปลงอุตสาหกรรมพลังงาน 

ท�าไมค่าไฟฟ้าแพง?

“ท�าไม? ค่าไฟฟ้าแพง” ค�าถามที่ตอบยาก  
และไม่ค่อยมีใครอยากตอบ ในช่วงทีผ่่านมานักการเมอืง 
หลายๆ พรรค อาสามาแก้ไขปัญหาราคาไฟฟ้า 
ที่ดูเหมือนจะแพงเกินไป เมื่อเปรียบเทียบกับ 
ประเทศอืน่ๆ ทีม่เีศรษฐกจิใกล้เคยีงกบัประเทศไทย 
ในอาเซยีน และยิง่ได้รบัข้อมลูจาก สกพ. (ส�านกังาน
คณะกรรมการก�ากบักิจการพลงังาน) ซึง่เป็นองค์กร
อิสระว่า แท้ที่จริงแล้วเนื้อไฟฟ้าจริงๆ ราคาเพียง 
2.74 บาทต่อหน่วยเท่านัน้ ส่วนทีเ่กินเป็นค่าใช้จ่าย
ด้านการบรหิาร และการผกูขาดของผูม้อี�านาจเหนอื 
ตลาด พรรคการเมืองต่าง  ๆจึงน�าเสนออตัราค่าไฟฟ้ากนั 
หลากหลายราคา แบบลดแลกแจกแถมก็ยังมีให้
เหน็ แต่มปีระเดน็ทีน่่าสนใจ กค็อื ราคาไฟฟ้าไทย 
แบบ Low Cost เหมือนสายการบิน โดยตัด 

สามารถสรปุเหตผุลหลกัๆ ของการทีค่่าไฟฟ้าแพง
เกนิจรงิดงัน้ี :-

1. การพยากรณ์ความต้องการการใช้ไฟฟ้าอาจ
ผดิพลาด

2. การใช้เชือ้เพลงิจากแก๊สธรรมชาตมิสีดัส่วน
สงูเกินไป (70%)

3. การส่งเสรมิการใช้พลงังานทดแทนไม่จรงิจงั
เท่าทีค่วร

4. การไฟฟ้าต่างคนต่างท�างาน จงึมค่ีาบรหิาร
จดัการสงู โดยเฉพาะอย่างยิง่สายส่งไฟฟ้า

5. สัดส่วนการผลติไฟฟ้าภาคเอกชนสงูเกนิไป 
จงึมผู้ีมอี�านาจเหนอืตลาด

	 แนวทางปรบัปรงุ	และพฒันา
	 (ปรบัโครงสร้าง)	

1. ปรบัปรงุแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้า (PDP) 
ของประเทศไทยใหม่โดยทันที ปัจจุบันใช้ (PDP 
2018 rev.1) โดยเน้นใช้การผลติไฟฟ้าจากพลงังาน
ทดแทน และหยดุสร้างโรงไฟฟ้าจากฟอสซลิ

ท่ีช ่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยสามารถบรรลุ 
เป้าหมายทางพลังงานและสิง่แวดล้อมดังกล่าวได้ ผ่าน 
แพลตฟอร์มความร่วมมอืทางธรุกจิ และการสร้าง
เครือข่ายพันธมิตรในอุตสาหกรรมพลังงานและ

ธนสทิธ์ิ  วชิยัไพโรจน์วงศประเสรฐิศกัดิ ์เชงิชวโนวรีพฒัน์ เกยีรตเิฟ่ืองฟู ประสงค์ อนิทรหนองไผ่

โดย พิชัย ถิ่นสันติสุข 
ที่ปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ�าเป็นออก สามารถเกดิขึน้ได้ โดย
ภาครฐัเองก็ต้องยอมผ่าตดัใหญ่ (การปรบัโครงสร้าง 
ค่าไฟฟ้า) แต่เป็นการเจบ็ครัง้เดยีวเพือ่ให้ลกูหลานของ 
เราไม่ต้องมารับภาระทีบ่รรพบุรษุสร้างไว้ 

แท้ทีจ่รงิแล้วค่าไฟฟ้าทีแ่พงขึน้ในช่วงนีมี้ความ
เป็นมาอย่างไร? ย้อนหลงัไป 10 ปี ราคาไฟฟ้าบ้านเรา 
แค่ 3 บาทต้นๆ  ในช่วงนัน้เศรษฐกจิไทยกเ็ติบโต
อย่างร้อนแรง รฐับาลสมัยนัน้จงึตดัสนิใจเพ่ิมปรมิาณ
การซ้ือไฟฟ้าข้ึนเพือ่รองรบัเศรษฐกจิ (ซึง่ในสมยันัน้
ราคาพลงังานทดแทนสงูกว่าราคาเช้ือเพลงิฟอสซลิ) 
แต่หลงัจากความวุน่วายภายในประเทศ เศรษฐกิจ
ไทยกลับชะลอตวัลงอย่างต่อเนือ่ง เม่ือเปรยีบเทยีบ 
กับประเทศในอาเซียนด้วยกัน ผลก็คือ การใช้
ไฟฟ้าลดน้อยลงท�าให้ไฟส�ารองสงูเกนิความจ�าเป็น 

2. ให้ภาครฐัผลิตไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 51% ตามที่
ก�าหนดไว้ในรฐัธรรมนญู

3. รัฐต้องเปิดการเจรจากับภาคเอกชนเรื่อง 
ค่าพร้อมจ่าย และข้อเสยีเปรยีบอืน่ๆ

4. รวม 3 การไฟฟ้า หรือจัดให้อยู่กระทรวง
เดยีวกนั เพือ่ให้การท�างานไปทศิทางเดยีวกนั จะ
ลดค่าใช้จ่ายได้อกีทางหนึง่

5. ใช้ระบบ DG: Distributed Generation 
โครงข่ายไฟฟ้าอจัฉรยิะเพือ่กระจายการผลติไฟฟ้า 
ไปตามสถานีไฟฟ้าย่อย โดยใช้พลังงานหมุนเวียน 
ซึง่ผลงานวจิยัของต่างประเทศระบชัุดเจนว่า ระบบ
สายส่งไฟฟ้าของประเทศไทยมีศักยภาพพร้อมจะ
ท�าได้ทนัท ี(มี Feeder พร้อม)

6. Zero Export รัฐควรซือ้ไฟฟ้าจากเอกชน
ทีผ่ลติ และเหลอืจากการใช้งาน เช่น โซลาร์เซลล์
ทัง้หมด ซึง่จากการประมาณการ เอกชนไทยผลติ
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และเหลือทิ้งกว่า 
200,000 MWh ต่อปี

7. Early Retire โรงไฟฟ้าฟอสซลิ โดยเสนอ 
ผลตอบแทนเป็นการผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน

8. เปิดกว้างให้เอกชนผลติ และ จ�าหน่ายไฟฟ้า
กนัเองอย่างจรงิจงั ปรบัปรงุ หรือยกเลกิกฎระเบยีบ
ทีร่อนสทิธิภ์าคเอกชน

9. ส่งเสริม SME ตัวจริงสามารถผลิต และ 
จ�าหน่ายไฟฟ้าในโครงการ VSPP ได้โดยมกีารแบ่ง
ปันรายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กบัชมุชนโดยตรง 
เป็นต้น 

คงไม่มีใครสามารถตอบได้ชัดเจนว่าท�าไม? 
ไฟฟ้าเมืองไทยแพงกว่าท่ีควรเป็น และคงไม่มีกูร ู
ท่านใด กล้าฟันธงว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร? ต่างรู้
เพียงว่า ปัญหาไฟฟ้าทีแ่พงเกินจรงิก�าลงัจะท�าลาย
เศรษฐกิจ-การลงทุน การติดอาวุธให้การไฟฟ้า 
ฝ่ายผลิต และการเจรจากับผู้มีอ�านาจเหนือตลาด  
อาจเป็นอกีค�าตอบหนึง่ก็ได้

	 ประธาน	ส.อ.ท.	ห่วงใย
	 เรือ่งค่าไฟฟ้าแพง

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภา
อตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “เวลานีเ้ป็น
ช่วงการตดัสนิใจของนกัลงทนุท่ีจะย้ายฐานการผลติ 
ซึง่ไทยถอืเป็นหนึง่ในประเทศหมดุหมายทีน่กัลงทนุ
ต้องการมา โดยนักลงทนุก�าลังพจิารณาเง่ือนไขต่างๆ  
อยู ่โดยเฉพาะค่าไฟ ต้นทนุการผลติทีส่�าคญั เป็นหน่ึง 
ในปัจจยัหลกัทีเ่ขาจะตดัสนิใจเข้ามาลงทนุด้วย ซึง่ค่าไฟ 
เวียดนามถือว่าถูกมาก เม่ือเทียบกับไทย ท�าให้
ตอนนี้มีนักลงทุนหลายราย ตัดสินใจเข้าไปลงทุน
เป็นจ�านวนมาก และล่าสดุผลการส�ารวจการลงทนุ
โดยตรง ขององค์การส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ 
(เจโทร) พบว่า นกัลงทนุญีปุ่น่ประมาณ 10% จาก
ทัง้หมด 2,000 บรษิทัฯ มโีอกาสย้ายฐานการผลติ
ออกจากไทย เพราะปัญหาค่าแรง และค่าไฟฟ้าสงู 
ส่วนใหญ่เป็นกลุม่ทีใ่ช้แรงงานเข้มข้น เช่น สิง่ทอ และ
การ์เม้น ถ้าไม่เร่งแก้ปัญหาค่าไฟในระยะต่อไป จะยิง่ 
กระทบต่อขดีความสามารถการแข่งขันมากขึน้”

เกรยีงไกร เธยีรนกุลุ 
ประธานสภาอตุสาหกรรม

แห่งประเทศไทย

Future Mobility Asia 2023) การประชมุสดุยอด 
ผู้น�าด้านพลังงานและยานยนต์พลังงานสะอาด  
เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจและ 
นโยบายด้านพลงังานในระดบันานาชาติ เพือ่ขับเคลือ่น 
ประเทศไทยและอาเซียนสู ่ เป ้าหมายการ 
บรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน และการลด
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกเป็นศนูย์ พร้อมระดม
ผูเ้ชีย่วชาญระดบัผูบ้รหิาร และผูก้�าหนดนโยบาย
ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ เก่ียวกับแนวโน้มที่ส�าคัญ 
ตลอดจนความท้าทาย และโอกาสในการก�าหนด
และผลกัดันภาคส่วนด้านพลงังานและยานยนต์
ให้เกดิขึน้อย่างครบวงจรและเป็นรูปธรรม

ดร.วรีพฒัน์ เกยีรตเิฟ่ืองฟ ูรองปลดักระทรวง
พลังงาน กล่าวว่า ประเทศไทยตั้งเป้าหมาย 

“การจัดงานฟิวเจอร์ เอเนอร์ยี่ เอเชีย และ ฟิวเจอร์ โมบิลิตี้ เอเชีย 
ในครัง้นี ้เป็นหนึง่ในแนวทางส�าคญัทีช่่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยสามารถบรรลเุป้า
หมายทางพลังงานและสิง่แวดล้อมดงักล่าวได้ ผ่านแพลตฟอร์มความร่วมมอืทาง
ธรุกจิ และการสร้างเครอืข่ายพนัธมติรในอตุสาหกรรมพลงังานและยานยนต์”



ปีที่ 17 ฉบับที่ 405 วันที่ 1-15 มิถุนายน 2566   15พลังงาน/สิง่แวดล้อม

“ราช กรุ๊ป” เดนิหน้าเพ่ิมก�าลงัผลติไฟฟ้า
ใหม่ในปีนี ้ ไม่ต�า่กว่า 700 เมกะวตัต์ พร้อม
เดนิหน้าขยายธุรกิจ non-Power และธรุกจิ
ด้านสขุภาพ 

นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล กรรมการ 
ผูจ้ดัการใหญ่ บรษัิท ราช กรุป๊ จ�ากดั (มหาชน) 
เปิดเผยว่า บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าแผนการ
ลงทนุให้บรรลเุป้าหมายทีว่างไว้ โดยธรุกจิผลติ
ไฟฟ้าต้องการลงทุนเพิ่มก�าลังการผลิตใหม่ ทั้ง
ประเภทเช้ือเพลงิฟอสซลิ ซึง่จะเน้นเชือ้เพลงิก๊าซ 
ธรรมชาตเิป็นหลัก และพลงังานทดแทน ไม่น้อยกว่า  
700 เมกะวัตต์ ในประเทศเป้าหมาย ได้แก่ 
ประเทศไทย เวยีดนาม อนิโดนเีซยี ฟิลิปปินส์ 
และออสเตรเลีย 

ส่วนธุรกิจ Non-Power บริษัทฯ มีแผน 
ที่จะพัฒนาธุรกิจด้านพลังงานแสงอาทิตย ์
ในประเทศไทย การผลิตไฮโดรเจนสเีขยีว ในประเทศ 
พฒันาแล้ว ได้แก่ กลุม่ประเทศยโุรป ออสเตรเลยี 
ญี่ปุ่น และขยายฐานธุรกิจด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น 
ขณะเดียวกันก็บริหารประสิทธิภาพสินทรัพย์ 
เพื่อสร้างความม่ันคงของกระแสเงินสดและ 
รายได้ พร้อมทัง้จัดเตรยีมแผนการจดัหาเงินทุน โดย 

ราช กรุป๊ เพิม่ก�าลงัผลิตไฟฟ้าใหม่ไม่ต�า่กว่า 700 MW
พร้อมขยายธรุกจิ Non-Power และธุรกจิด้านสุขภาพ

พจิารณาเครือ่งมือทางการเงนิและต้นทนุทีเ่หมาะสม 
กับประเภทโครงการ ซ่ึงจะช่วยให้แผนการขยาย
ธรุกิจของบรษัิทฯ ส�าเรจ็ตามเป้าหมายทีว่างไว้ 

ส�าหรับในไตรมาสแรกปีน้ี บริษัทฯ เริ่มรับรู้
รายได้จากสินทรัพย์โรงไฟฟ้าท่ีลงทุนใหม่ ได้แก่  
โรงไฟฟ้าราช เอน็เนอร์จี ระยอง 98 เมกะวตัต์ โรงไฟฟ้า 
พลงังานลมลนิคอล์น แกป็ 1&2 ก�าลงัผลติรวม 212 
เมกะวตัต์ โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาตสิแนปเปอร์ พอยท์ 
ขนาด 154 เมกะวัตต์ ในออสเตรเลีย โรงไฟฟ้า 
พลงัน�า้ค๊อคซาน 17.37 เมกะวตัต์ และโรงไฟฟ้าพลงัน�า้ 
ซอ็งเกยีง 2 ก�าลงัผลิต 17.10 เมกะวัตต์ ในเวียดนาม 
รวมเป็นเงินประมาณ 1,479 ล้านบาท ซึ่งช่วย 
เสรมิความมัน่คงทางการเงนิของบรษิทัฯ มากยิง่ขึน้   
ซ่ึงช่วยเสริมหนุนผลประกอบการของบริษัทฯ  
ให้เตบิโตอย่างต่อเนือ่ง 

ทั้งนี้ ธุรกิจไฟฟ้ายังคงสร้างรายได้หลักให้กับ
บริษัทฯ เป็นจ�านวน 16,494 ล้านบาท คิดเป็น 
ร้อยละ 97 ของรายได้รวม โดยเป็นรายได้จากกลุม่
โรงไฟฟ้าเชือ้เพลงิฟอสซลิ จ�านวน 14,603 ล้านบาท  
(ร้อยละ 88.5) และรายได้จากกลุม่โรงไฟฟ้าพลงังาน
ทดแทน จ�านวน 1,891 ล้านบาท (ร้อยละ 11.5)  
ส่วนกลุม่ธรุกจิ Non-Power เร่ิมรบัรูร้ายได้เพิม่ขึน้ 

โดยไตรมาสนีม้จี�านวน 511 ล้านบาท คดิเป็น 
ร้อยละ 3 ของรายได้รวม

ในช่วง 3 เดอืนทีผ่่านมา บรษิทัฯ สามารถ
ด�าเนินงานก้าวหน้าได้ตามแผน โดยส่วนขยาย 
ของโรงไฟฟ้าราช โคเจนเนอเรชัน่ ขนาดก�าลงัการผลติ  
31.2 เมกะวัตต์เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ 
จ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�้าแก่ลูกค้าอุตสาหกรรม 
แล้ว และโรงพยาบาลพริน้ซ์ สกลนคร ขนาด 59 เตยีง  
ได ้เป ิดให้บริการแล้วเช ่นกัน ส�าหรับการ 
ร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน
ไพตัน ก�าลังการผลิตติดตั้ง 2,045 เมกะวัตต์ 
ในอินโดนีเซีย คาดว่าจะด�าเนินการแล้วเสร็จ 
ในไตรมาส 2 ซ่ึงบรษิทัฯ จะสามารถรบัรูร้ายได้
ในไตรมาสที ่3 ปีนี้  

นอกจากนี้ โครงการที่อยู ่ระหว่างการ
ก่อสร้างและก�าหนดจะเดินเครื่องเชิงพาณิชย์
ในปี 2567 จ�านวน 8 โครงการ รวมก�าลงัการ
ผลิตตามสัดส่วนการลงทุน 518.66 เมกะวัตต์ 
มีความคืบหน้าตามแผนงาน ส�าหรับโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมหนิกอง อยูร่ะหว่าง
ด�าเนินการจดัหาเช้ือเพลงิ ซึง่คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ในไตรมาส 3 นี ้ ส่วนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทติย์คาลาบังก้า ในฟิลิปปินส์  ก�าลังการ
ผลิตตามสัดส่วนการลงทุน 36.33 เมกะวัตต์
ก�าลังด�าเนนิการจดัหาเงนิกูโ้ครงการและจะเริม่
ด�าเนินงานก่อสร้างในเดือนมิถุนายน ศกน้ี ซึ่ง
โครงการนีถ้อืเป็นความส�าเรจ็ในการบกุเบกิธรุกิจ
ในประเทศฟิลปิปินส์

ผลการด�าเนินงานไตรมาสแรก ปี 2566 
บรษัิทฯ มรีายได้รวม จ�านวน 17,005 ล้านบาท  
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม จ�านวน 15,310  
ล้านบาท และก�าไรส่วนของบรษิทั 1,448 ล้านบาท   
ส�าหรับฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่  
31 มีนาคม 2566 มีสินทรัพย์รวมจ�านวน 
224,500 ล้านบาท หน้ีสนิรวมจ�านวน 118,035 
ล้านบาท และส่วนของผูถ้อืหุ้นจ�านวน 106,465 
ล้านบาท ทัง้นี ้ บรษิทัฯ ยงัมศีกัยภาพทางการ
เงินที่แข็งแกร่ง สะท้อนจากอัตราส่วนหน้ีสิน 
ต่อทนุ 1.11 เท่า และอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้
ร้อยละ 7.36

บ้านป ูเสริมแกร่งธรุกจิอีโมบลิิตีแ้ละแบตเตอรี่
เดนิหน้าสร้างความแขง็แกร่งยดึมัน่หลกัการ ESG

จากรฐับาลญีปุ่น่เพือ่ตอบสนองเป้าหมายการปล่อย
คาร์บอนเป็นศูนย์ 

นอกจากน้ี ยังมีการลงทุนในบริษัทบริการ
เทคโนโลยีรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน และ
โซลูชันสลับแบตเตอรี่ส�าหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า 
การขยายการเตบิโตทัง้ธรุกจิกกัเกบ็พลงังาน และ
ธรุกจิอโีมบลิต้ีิ ทีถ่อืว่าเป็นความเคลือ่นไหวส�าคญั
ของบ้านปูในครั้งนี้ จะช่วยเสริมแกร่งอีโคซิสเต็ม
ของบ้านปูในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก และเป็น 
หลกัประกันทีแ่สดงให้เหน็การเตบิโตทีต่่อเนือ่งและการ 
ขยายห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจของบริษัทเรือธง  
บ้านป ูเนก็ซ์ ซึง่จะสร้างมลูค่าเพิม่ให้กบับ้านปไูด้อย่าง 
ยัง่ยนืในระยะยาว

ชศูร ีเกยีรตขิจรกลุ

สมฤด ีชยัมงคล

บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน) ผู้น�าด้าน
พลงังานท่ีหลากหลายในระดบันานาชาต ิ เผยผล
การด�าเนนิงานไตรมาส 1 ปี 2566 มีรายได้จาก
การขายรวม 1,312 ล้านเหรียญสหรฐั (ประมาณ 
44,489 ล้านบาท) เพิม่ขึน้ 56 ล้านเหรียญสหรัฐ 
(ประมาณ 2,989 ล้านบาท) หรอืเพ่ิมขึน้ร้อยละ 4  
เมือ่เทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีท่ีผ่านมา โดย
มีก�าไรก่อนหักภาษี ดอกเบี้ย ค่าเสื่อมและค่า 
ใช้จ่ายตดัจ่าย (EBITDA) รวม 467 ล้านเหรยีญ
สหรัฐ (ประมาณ 15,837 ล้านบาท) ลดลงร้อยละ  
22 จากปีก่อน 

โดยบรษิทัฯ ยงัคงสามารถสร้างกระแสเงนิสดที่
ด ีอันเป็นผลจากความสามารถในการบริหารจดัการ
สินทรัพย์และโครงการต่างๆ ให้ด�าเนนิงานได้อย่าง
ต่อเน่ือง บนความยดืหยุน่ คล่องตัว ท่ามกลางความ
ผนัผวนของราคาพลงังาน ยังคงเดนิหน้าสร้างการ
เตบิโตอย่างย่ังยนืตามกลยทุธ์ Greener & Smarter

นางสมฤด ีชยัมงคล ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
บรษิทั บ้านป ูจ�ากดั (มหาชน) เปิดเผยว่า ในไตรมาสนี้  
บ้านป ู รกุคืบกลุ่มธรุกิจเทคโนโลยพีลังงาน ทัง้การ 
เพิม่สดัส่วนการถอืหุน้ดรูาเพาเวอร์ (Durapower)  
เป็นร้อยละ 65.1 และการลงทุนในโครงการ
แบตเตอรีฟ่าร์มขนาดใหญ่อวิาเตะ โตโนะ (Iwate 
Tono) โดยมีก�าลังการกักเก็บพลังงานไฟฟ้ารวม  
58 เมกะวตัต์ชัว่โมง ซ่ึงโครงการนีเ้ราได้รับการสนบัสนนุ 

จากพลงังานความร้อน ยงัคงรกัษาประสทิธภิาพการผลติ 
ได้ดตีามแผน โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าเอชพซี ีใน สปป.ลาว  
สามารถมีค่าความพร้อมจ่าย EAF ท่ีสูงถึง 96% 
โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมในจนี สามารถสร้างก�าไร
แม้จะได้รับผลกระทบจากต้นทุนเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น 
ด้านธรุกจิผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมนุเวยีน โรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์ทัง้ในจนี ญีปุ่น่ และออสเตรเลยี 
มผีลประกอบการทีด่จีากสภาพอากาศทีเ่อือ้อ�านวย 
และมค่ีาความเข้มของแสงท่ีสงู

กลุม่ธรุกจิเทคโนโลยพีลงังาน สร้างการเตบิโต
อย่างก้าวกระโดด โดยขยายธุรกิจโซลาร์หลังคา
และโซลาร์ลอยน�้าในหลากหลายประเทศในทวีป
เอเชียแปซิฟิก รวมก�าลังการผลิตติดตั้งทั้งหมด 
217 เมกะวัตต์ ขยายธุรกิจระบบกักเก็บพลังงาน 
ในโครงการฟาร์มแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ ก�าลังการ
ผลติ 58 เมกกะวตัต์ ท่ีเมอืงโตโนะ (Tono) จังหวดั
อวิาเตะ (Iwate) ในญีปุ่น่ คาดว่าจะเริม่ด�าเนนิการ
เชิงพาณิชย์ในปี 2568 เพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน 
Durapower จากร้อยละ 47.7 เป็นร้อยละ 65.1 
และลงทุนใน Green Li-on ผูใ้ห้บริการเทคโนโลยี
รไีซเคิลแบตเตอรีลิ่เธยีมไอออน ไปจนถงึการลงทนุ
ภายใต้ธรุกจิ e-Mobility ในโอยิกะ (Oyika) ผูใ้ห้
บริการโซลูชันสลับแบตเตอรี่ส�าหรับมอเตอร์ไซค์
ไฟฟ้า ซึง่มบีรกิารครอบคลมุหลากหลายประเทศใน
ภูมภิาคเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้

“ปี 2566 เป็นปีที่บ้านปูก้าวสู่ปีที่ 40 เรายัง
เดนิหน้าสร้างความแขง็แกร่งของระบบนเิวศธรุกจิ
ของบ้านป ู โดยยดึมัน่ในหลกัการ ESG ในทกุการ
ด�าเนินงาน เรามุ่งเน้นการลงทุนธุรกิจที่รองรับ
อตัราการเตบิโตทีสู่งในระยะยาว สร้างทัง้คณุค่าให้
กบัผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่ายและท่ีส�าคัญคอืมส่ีวนสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับทุกคนตามที่เราตั้งใจไว้” 
นางสมฤด ีกล่าวปิดท้าย 

ลุ้นลดค่าไฟ 23-50 สตางค์ต่อหน่วย  
ในงวดปลายปี (ก.ย.-ธ.ค. 66) ส�านักงาน 
กกพ. ชีแ้นวโน้มราคาก๊าซ LNG ลดลง บวก
กบั ปตท.สผ. เร่งผลติก๊าซอ่าวไทยหลมุ G1  
ซ่ึงมีราคาถกูกว่า 2-3 เท่า หากได้ตามเป้าจะลด 
ภาระค่า Ft ให้กับประชาชนจนหายเหนือ่ย

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการ
พลังงาน (ส�านักงาน กกพ.) เปิดเผยว่า จาก
สถานการณ์ความผันผวนของราคาก ๊าซ
ธรรมชาตเิหลว (LNG) น�าเข้าทีส่่งผลต่อค่าเอฟที  
(Ft) ในช่วงทีผ่่านมา ส�านกังาน กกพ. จงึศกึษา
แนวโน้มราคาค่าไฟฟ้าที่แปรผันไปตามราคา 
LNG ของงวดถดัไป โดยก�าหนดให้ปัจจยัการ
ผลติอืน่เป็นตวัแปรคงที ่ซึง่ได้ตัวเลขค่า Ft ดงันี้

1. ราคา LNG เฉลี่ย 14 เหรียญสหรัฐ 
ต่อล้านบทียี ู(MMbtu) จะลดค่า Ft ได้ 30 สตางค์ต่อ 
หน่วย 2. ราคา LNG เฉลีย่ 15 เหรียญสหรฐั 
ต่อล้านบทีียู (MMbtu) จะลดค่า Ft ได้ 26 สตางค์ 
ต่อหน่วย 3. ราคา LNG เฉลีย่ 16 เหรยีญสหรัฐ 
ต่อล้านบีทียู (MMbtu) จะลดค่า Ft ได้  
23 สตางค์ต่อหน่วย

ทัง้นี ้ส�านกังาน กกพ. ใช้ตวัเลขจากปริมาณ
การผลิตก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยในเวลา
ปัจจุบนั และหาก ปตท.สผ. สามารถผลติก๊าซ

ท�ำควำมรูจ้กั Net Metering และ Net Billing
ประเดน็ขบคดิเพือ่กำรพฒันำกลไกท่ีย่ังยนืแม้จะผ่านพ้นเดอืนเมษายนมาแล้ว แต่อณุหภูมิ 

ประเทศไทยก็ยังสงูไม่ลดละไปพร้อมกบับลิค่าไฟฟ้า 
ของเราทีพุ่ง่ทะยาน หลายท่านอาจลองค้นหาวธิี 
การลดบิลค่าไฟฟ้า และพบกับโฆษณาชวนติดระบบ 
โซลาร์เซลล์ พร้อมผ่านตากบัโครงการโซลาร์ภาค
ประชาชนและ Net metering วนันีเ้ราจะน�าท่าน
ไปท�าความรูจ้กั Net Metering กนั 

Net metering เป็นกลไกการสนับสนุนการผลติ
ไฟฟ้าจากระบบโซลาร์เซลล์ เพือ่ให้ปรมิาณไฟฟ้าที่
ผลติได้ สามารถน�าไปหกัลบกับปรมิาณการใช้ไฟฟ้า 
ที่ผู ้ใช้รับจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าในช่วงเวลา 
ทีไ่ม่ตรงกบัความต้องการใช้ไฟฟ้าจริงได้ กล่าวคอื “หาก 
หน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบโซลาร์เซลล์ไม่ได้มี
การใช้ไปในช่วงกลางวัน กส็ามารถเกบ็หน่วยไฟฟ้า
เอาไว้เพื่อน�าไปหักกับหน่วยไฟฟ้าที่ต้องซื้อจาก 
การไฟฟ้าในตอนกลางคนืได้” 

ข้อดีของ กลไก Net metering ก็คือ อาจ 
ไม่จ�าเป็นต้องเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าที่มีอยู่เดิมไป
เป็นมิเตอร์แบบดจิทิลั เนือ่งจากมเิตอร์จานหมนุก็
สามารถใช้ระบบดงักล่าวได้ เพราะหากไม่ได้ท�าการ
ล็อกเอาไว้ มิเตอร์จานหมุนจะสามารถหมุนกลับ 
ทางได้ ท�าให้สามารถหักลบกลบหน่วยไฟฟ้าจาก 
ไฟฟ้าทีผ่ลติใช้เองกบัไฟฟ้าทีเ่ราซ้ือจากการไฟฟ้าได้เอง  
อน่ึง การหักลบกลบหน่วยเช่นน้ี มีความหมาย 
ในอีกนยัยะ กค็อื แม้ว่าไฟฟ้าทีผ่ลิตได้จะไม่ได้ใช้งาน 
ณ เวลานัน้ มลูค่าของไฟฟ้าดังกล่าวจะมีค่าเทียบเท่า 
กบัราคาไฟฟ้าทีซ่ือ้จากการไฟฟ้านัน่เอง  

“เรามกัจะคุน้เคยกับค�าว่า Net metering แต่
ประเทศไทยเรายังไม่ได้น�ากลไก Net metering มา
ใช้จริง แต่เราใช้กลไก Net billing ภายใต้โครงการ
โซลาร์ภาคประชาชน” อย่างไรกดี็ ชือ่อาจไม่ส�าคญั
เท่ากบัความเข้าใจต่อการท�างานของกลไกน้ี

ในต่างประเทศ Net billing เป็นกลไกทีพ่ฒันา
จาก “Net metering เพ่ือเพิม่ความยดืหยุ่นในการ
ปรบัมลูค่าไฟฟ้าทีไ่หลเข้าสูร่ะบบโครงข่ายให้เข้ากบั
สถานการณ์ทีเ่ปลีย่นไปในอนาคตได้ง่าย” รวมถึง
ใช้เป็นกลไกช่วยบรหิารต้นทนุการรบัซือ้ไฟฟ้าของ
ผูใ้ห้บรกิารไฟฟ้าในพืน้ทีน่ัน้ๆ “กลไก Net billing 
ช่วยประนปีระนอมปัญหาข้อถกเถียงเรือ่งมลูค่าของ
ไฟฟ้าจากระบบโซลาร์เซลล์ทีไ่หลเข้าระบบโครงข่าย 
ไฟฟ้าว ่าควรมีค ่าเท ่าใด” โดยภายใต้กลไก  
Net billing นี ้ผูก้�าหนดนโยบายสามารถก�าหนดมลูค่า 

ต้นทุนของระบบไฟฟ้าเฉพาะในส่วนค่าเชื้อเพลิง 
ในการผลิตไฟฟ้าเท่านัน้ เพราะผูต้ดิตัง้ก็ยังต้องใช้งาน 
ระบบโครงข่ายระบบไฟฟ้าอยู่  

 โครงข่ายระบบไฟฟ้าทีไ่ด้สร้างไปแล้ว
 ก่อนมรีะบบโซลาร์เซลล์จะมกีารจดัเกบ็
 ต้นทนุคนืยงัไง?    

ในการวางแผนก่อสร้างหรือขยายโครงข่าย
ระบบไฟฟ้านัน้ ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างกจิการไฟฟ้า
แบบใด “การไฟฟ้าหรอืหน่วยงานท่ีรบัผดิชอบจะมี 
การคาดการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าล่วงหน้าและ 
ก่อสร้างระบบผลติและส่งไฟฟ้าเพ่ือให้ไปถึงหน้าบ้าน 

การทีห่น่วยจ�าหน่ายไฟฟ้าส่วนหนึง่หายไปจากการ
ทีผู่ใ้ช้บางส่วนผลติไฟฟ้าใช้เอง จะท�าให้

“ต้นทนุการลงทนุถกูเกลีย่ให้กบัหน่วยจ�าหน่าย
ไฟฟ้าทียั่งคงเหลอือยูใ่นระบบ ซึง่ระดบัผลกระทบ
จากการเกลี่ยหน่วยนี้ขึ้นอยู่กับโครงสร้างกิจการ
ไฟฟ้า” เช่น ภายใต้โครงสร้างกิจการไฟฟ้าแบบแบ่ง
ความเส่ียงให้การไฟฟ้าหรือผู้ให้บริการร่วมรับอย่าง
ในประเทศออสเตรเลยีนัน้ ผูท้ีไ่ม่มโีอกาสตดิระบบ
โซลาร์เซลล์อาจได้รบัผลกระทบช้ากว่า เพราะการ
ไฟฟ้าหรอืผูใ้ห้บรกิารต้องหาทางอืน่ในการหาทนุคนื 
ก่อนที่จะร้องขอปรับอัตราค่าไฟฟ้ากับหน่วยงาน
ก�ากบัดแูลกจิการไฟฟ้า 

แต่ “ส�าหรบัประเทศไทยทีม่โีครงสร้างกจิการ
ไฟฟ้าเป็นแบบส่งผ่านต้นทุนไปสู่ผู้บริโภคนั้น”  
ผู้ทีไ่ม่มโีอกาสติดระบบโซลาร์เซลล์จะได้รับผลกระทบ 
หากไม่มีการปรับโครงสร้างกิจการหรืออัตรา 
ค่าไฟฟ้า “อย่างน้อยโครงสร้างค่าไฟฟ้าควรปรบัให้
สะท้อนกับโครงสร้างต้นทนุการลงทนุและปริมาณ 
ผู้ติดต้ังระบบโซลาร์เซลล์ เพ่ือไม่ให้ผู้ทีไ่ม่มโีอกาส
ตดิระบบโซลาร์เซลล์จะต้องแบกรบัต้นทนุค่าไฟฟ้า
ที่ถูกกระจายไปในค่าไฟฐานและค่าเอฟที (Ft)  
ส่วนหนึง่แทน”

นีเ่ป็นข้อกังวลเพียงส่วนหนึง่ทีเ่ก่ียวข้องกับการ 
มีระบบโซลาร์เซลล์ จะเห็นได้ว่า มีผลกระทบ 
หลากหลายมติิทีค่วรพจิารณาเพือ่การปรับปรุงแก้ไข  
ทัง้เกีย่วกบัด้านโครงสร้างกจิการไฟฟ้า การเงนิ และ
เทคนคิ “อย่างไรกด็ ี ประเดน็ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ 
ไม่ควรถกูหยบิยกมาเพือ่ขดัขวางการส่งเสรมิการติดตัง้ 
ระบบโซลาร์เซลล์ แต่ควรจะน�ามาขบคิดพูดคุย 
เพือ่หาทางแก้ไขปรบัปรุงในอนาคต”

“Net metering หรือ Net billing อาจเป็น
เพียงกลไกหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ใช้ไฟฟ้ามีอ�านาจในการ
เลือกแหล่งผลิตไฟฟ้าได้ แต่ยงัจ�ากัดเฉพาะกลุ่ม” 
การส่งเสริมให้ผู้ใช้ไฟฟ้ามีทางเลือกยังมีรูปแบบ
กลไกการสนบัสนนุอืน่ๆ และค�าถามทีน่่าชวนคดิต่อ
คือมีนโยบายหรือกลไกอะไรที่ท�าให้คนที่ซื้อไฟฟ้า
จากระบบโครงข่ายไฟฟ้ากส็ามารถเลอืกแหล่งผลิต 
ไฟฟ้าได้เอง และ “ท�าอย่างไรจึงจะท�าให้เกิด 
ความเป็นธรรมทกุภาคส่วนในธรุกิจไฟฟ้าทัง้ผู้บริโภคและ 
ผูป้ระกอบการ รวมถงึการไฟฟ้าเอง”

ในอ่าวไทยได้เพิม่ขึน้จากหลมุ G1 ตามแผน ก ็
จะท�าให้อตัราค่า Ft ลดลงได้มากกว่านี ้อาจลดลง 
ได้ถงึ 50 สตางค์ต่อหน่วย เนือ่งจากราคาก๊าซ
ในอ่าวไทยทีผ่ลิตได้มรีาคาถกูกว่า LNG น�าเข้า 
2-3 เท่าตวั ซึง่สามารถน�ามาลดต้นทนุการผลติ
ไฟฟ้าอย่างมนียัส�าคญั

อย่างไรกต็าม ส�านกังาน กกพ.จะตดิตาม
สถานการณ์ราคาก๊าซ LNG น�าเข้า เนือ่งจาก
ราคาก๊าซ LNG ในตลาดโลกที่ปรากฏให้เห็น
ในวันนี้ จะเป็นต้นทุนการผลิตไฟฟ้าในอีก  
45 วนัข้างหน้า เพราะกระบวนการสัง่ซือ้ก๊าซ 
LNG และขนส่งจากต้นทางมายังคลังก๊าซ 
ในประเทศไทยจะต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 45 วนั 
นอกจากนี ้ส�านกังาน กกพ.จะด�าเนนิการมาตรา 
การลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าด้านอ่ืนอย่าง 
ต่อเนือ่ง โดยค�านงึถงึความมัน่คงทางพลงังานไฟฟ้า  
เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ตลอดเวลา สร้างความม่ันใจ 
ให้กับนกัลงทนุและประชาชน

ส�านักงาน กกพ.ยังคงขอความร่วมมือ 
ผูใ้ช้ไฟฟ้าร่วมกนัประหยัดพลงังานอย่างต่อเนือ่ง  
เนื่องจากโครงสรา้งค่าไฟฟา้บ้านอยูอ่าศยัของ
ไทยเป็นแบบอัตราก้าวหน้า หากท่านยิ่งใช้
ไฟฟ้าจ�านวนหน่วยมาก กจ็ะถกูเรยีกเกบ็ค่าไฟ
ในอตัราทีส่งูขึน้และมค่ีาใช้จ่ายเพิม่ขึน้ ดงันัน้
หากท่านลดการใช้ไฟฟ้าทีไ่ม่จ�าเป็นลง นอกจาก
จะช่วยลดค่าใช้จ่ายของท่านเองแล้ว ยงัเป็นการ
ลดต้นทนุโดยรวมด้านพลงังานของประเทศด้วย

ผู้ใช้ไฟฟ้าได้ทั่วถึงที่สุด” ค่าใช้จ่ายในการลงทุน 
ส่วนนีม้กัจะทะยอยเกบ็คนืจากผูใ้ช้ไฟฟ้าผ่านหน่วย
จ�าหน่ายไฟฟ้าทีม่กีารประมาณไว้ล่วงหน้า “แต่หาก
การเก็บเงินลงทุนคืนไม่เป็นไปตามเป้าอันเนื่อง 
มาจากหน่วยจ�าหน่ายไฟฟ้าทีล่ดลง กส่็งผลต่อสภาพ
คล่องทางการเงนิของการไฟฟ้าหรอืผูใ้ห้บริการได้ 
ในการพฒันาธรุกจิและให้บรกิารได้”

 ผลกระทบกบัคนไม่ตดิระบบโซลาร์เซลล์
 จะเป็นยังไง? 

ประเด็นนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการจัดเก็บ
ต้นทนุคนืของการไฟฟ้าหรอืผูใ้ห้บรกิาร เนือ่งจาก
การให้บริการไฟฟ้าไม่ได้มีแต่ต้นทุนจากเชื้อเพลิง
เท่าน้ัน แต่ยังมีต้นทุนคงท่ีจากโครงข่ายระบบไฟฟ้า 
(เสาไฟฟ้า สายไฟฟ้า หม้อแปลง มเิตอร์ ฯลฯ) ด้วย 
ซึง่การไฟฟ้าหรอืผู้ให้บรกิารมกัจะทะยอยเกบ็ต้นทนุ
ส่วนนีค้นืจากผูใ้ช้ไฟฟ้าผ่านทางหน่วยจ�าหน่ายไฟฟ้า 

ส�าหรับผลการด�าเนนิงานในไตรมาส 1 ปี 2566 
ของ 3 กลุม่ธุรกจิหลกั มรีายละเอยีดดงัน้ี กลุม่ธุรกจิ
แหล่งพลังงาน ธุรกิจเหมือง ยังคงความสามารถ 
ในการสร้างกระแสเงินสดจากการด�าเนินงานได้ 
เป็นอยา่งด ี ธรุกิจกา๊ซธรรมชาติ ด�าเนินมาตรการ 
เพ่ือให้การผลิตมปีระสิทธภิาพ เพ่ือคงความสามารถ 
ในการสร้างรายได้และกระแสเงนิสดอย่างต่อเนือ่ง  
มกีารควบคุมต้นทนุ การใช้เครือ่งมอืทางการเงิน เพ่ือ
ป้องกนัความเส่ียงจากราคาก๊าซธรรมชาติทีผั่นผวน 
อันเนื่องจากสภาพอากาศในสหรัฐอเมริกาที่ไม่ได้
หนาวรนุแรงอย่างท่ีคาดการณ์ไว้ 

กลุ ่มธุรกิจผลิตพลังงาน ธุรกิจผลิตไฟฟ้า 

กกพ.เผย ปลายปีลุน้ลดค่าไฟ 
ช้ีแนวโน้มราคาก๊าซ LNG ลดลง

ของไฟฟ้าจากระบบโซลาร์เซลล์ทีไ่หลเข้าระบบโครงข่าย 
ไฟฟ้าให้แตกต่างจากอัตราค่าไฟฟ้าที่ผู้ใช้ซื้อจาก
ระบบไฟฟ้าได้ 

ท้ังนี ้ “หากกลไก Net billing มกีารก�าหนด
มูลค่าไฟฟ้าที่ไหลเข้าระบบโครงข่ายเท่ากับอัตรา
ค่าไฟฟ้าท่ีผูใ้ช้ซ้ือจากระบบ จะเสมอืนกบัว่าก�าลงัใช้
กลไก Net metering นัน่เอง” อย่างไรก็ด ีปัจจบุนั 
การก�าหนดมลูค่าของไฟฟ้าทีไ่หลเข้าระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าในหลายประเทศมักต�่ากว่าอัตราค่าไฟขาย
ปลีก และการใช้กลไกนี้จ�าเป็นต้องท�าการเปล่ียน
มิเตอร์ไฟฟ้าเป็นมิเตอร์แบบดิจิทัลเพ่ือให้มิเตอร์
สามารถวดัทัง้ปรมิาณไฟฟ้าท่ีซือ้จากการไฟฟ้าและ
ไฟฟ้าท่ีไหลเข้าสู่ระบบไฟฟ้าที่แต่ละเวลา เพ่ือมา
ค�านวณค่าไฟฟ้าสทุธใินภายหลงัได้

ปัจจบุนัการใช้ Net metering และ Net billing  
มักใช้ส่งเสริมการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์เพ่ือ 
เป้าหมายการผลติไฟฟ้าเพือ่ใช้เองเป็นหลกั ไม่ได้เน้น 
ให้ผลติเพือ่การขายไฟฟ้า อย่างไรกด็ ี การใช้กลไก 
ทัง้สองกลไกดงักล่าว แม้ว่าจะมข้ีอดแีละข้อเสยีต่างกนั  
แต่ก็ท�าให้เกิดข้อโต้แย้งระหว่างผู ้ติดต้ังระบบ 
โซลาร์เซลล์และการไฟฟ้าในประเดน็ต่างๆ ทัว่โลก 
ซึง่เป็นเรือ่งทีผู่ก้�ากับดแูลกจิการไฟฟ้าต้องช่วยหา
ทางออก โดยตัวอย่างประเด็นท่ียังเป็นท่ีถกเถียง  
ประกอบด้วย  

 มลูค่าของไฟฟ้าจากระบบโซลาร์เซลล์
 ทีไ่หลเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้ากบัมลูค่าไฟฟ้า
 ทีซ่ือ้จากการไฟฟ้า ควรมค่ีาเท่ากนัหรอืไม่? 

โดยหลักการ การก�าหนดมูลค่าของไฟฟ้า 
ท่ีไหลเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าควรขึน้กบัมลูค่าทีแ่ท้
จรงิของไฟฟ้าส่วนนีท้ีอ่าจก่อให้เกดิประโยชน์หรอื
โทษได้ เช่น หากไฟฟ้าท่ีไหลเข้าระบบโครงข่าย
ก่อให้เกิดประโยชน์กับระบบโครงข่าย เช่น ช่วย
ลดก�าลงัสญูเสยี หรอืลดการลงทนุระบบโครงข่าย
เพิม่ เป็นต้น มูลค่าไฟฟ้าทีไ่หลเข้าระบบอาจสงูกว่า
มูลค่าไฟฟ้าท่ีซ้ือจากการไฟฟ้าก็ได้ แต่หากไฟฟ้า 
ทีไ่หลเข้าระบบโครงข่ายไม่ก่อให้เกดิผลด ีมลูค่าของ
ไฟฟ้าจากระบบโซล่าเซลล์กไ็ม่ควรจะสงูกว่าต้นทนุ
ในส่วนค่าเชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้า โดยพิจารณา
จากการผลติไฟฟ้าจากระบบโซลาร์เซลล์จะช่วยลด
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กรมอุทยานฯ ขอข้ึนเงินเดือนผู้พิทักษ์ป่า
จาก 9,000 เป็น 11,000 บาท หลงัไม่ข้ึนมาสบิปี 
เพ่ือช่วยค่าครองชีพและขวัญก�าลังใจส�าหรับ
งานเส่ียงภยั 

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรม
ทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง รกัษาราชการแทน
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
เปิดเผยว่า เมือ่วนัที ่15 พ.ค. 66 ได้ส่งหนงัสอืไปถึง
อธบิดกีรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั เพือ่ขอปรบั

อย่างมาก ทัง้ในด้านอตัราค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวสัดกิาร 
และขวัญก�าลงัใจ 

โดยในเรื่องนี้  รัฐมนตรีว ่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม นายวราวุธ 
ศลิปอาชา ได้รับทราบปัญหา และมนีโยบายให้ดูแล
เรือ่งค่าตอบแทน สวสัดกิาร และสวสัดภิาพ ของ
เจ้าหน้าทีผู่พ้ทิกัษ์ป่าให้ดทีีส่ดุ ทางกรมอทุยานแห่ง
ชาต ิสตัว์ป่า และพันธุพ์ชื จงึได้ท�าเรือ่งส่งกรมบัญชี
กลางเพือ่ขอปรบัค่าตอบแทนให้เป็นไม่เกนิ 11,000 
บาทต่อคนต่อเดือน และขอให้มีผลตั้งแต่วันที่  
1 ตลุาคม 2566 เป็นต้นไป 

เพิม่ค่าตอบแทนหรอืเงนิเดือนของบคุคลภายนอก 
ทีป่ฏิบติังานให้กับกรมอทุยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พนัธุพ์ชื ต�าแหน่งผู้พทิกัษ์ป่า จ�านวน 13,419 อัตรา 
เนื่องจากมีการปรับอัตราค่าตอบแทนครั้งสุดท้าย
ตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 2555 จาก 6,000 บาทเป็น 
9,000 บาทต่อเดือน จนถงึปัจจุบนัเป็นระยะเวลา
นานถงึ 11 ปี แล้ว ซึง่ถอืว่าไม่สอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจที่ได้เปลี่ยนแปลงไป โดยหากเทียบเงิน 
ค่าตอบแทนกบัภาระงานทีป่ฏบิตัแิละความเสีย่งภยั
ทีอ่าจจะเกดิขึน้ได้ตลอดเวลา กับบคุลากรทีป่ฏบิตั ิ
งานด้านอื่นแล้ว จะเห็นได้ว่ามีความแตกต่าง 

ต้องมกีารออกลาดตระเวนเพือ่ป้องกนัปราบปราม
ผูก้ระท�าผดิกฎหมาย ปราบปรามการลกัลอบจดุไฟ 
เผาป่า ช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ีในการวางแผนจับกุม 
ผูล้กัลอบค้าสตัว์ป่าระหว่างประเทศ ตลอดจนตดิตาม  
จับกุม ควบคมุผู้ต้องหาน�าส่งพนักงานสอบสวนเพือ่
ด�าเนินคด ีเป็นต้น 

กรมอุทยานฯ จึงต้องจ้างบุคคลภายนอก ซึ่ง
ก็คือราษฎรในท้องถิ่นผู้มีความรู้ความสามารถ  
มคีวามช�านาญในสภาพภูมิประเทศ มทีกัษะในการ 

กรมอทุยานฯ ขอขึน้เงนิเดอืนผู้พิทกัษ์ป่า
ช่วยค่าครองชีพ/ขวญัก�าลงัใจงานเสีย่งภยั

 สถานการณ์ทางด้านการเมือง
ไทยยังไม่รู้จะออกมาในรูปแบบไหน ใครจะมา
นั่งกุมบังเหียนในกระทรวงใหญ่อย่างกระทรวง 
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม หลงัจากทีค่นเก่า 
อย่าง วราวธุ ศลิปอาชา เคยประกาศตอนหาเสยีง 
ไว้ว่า ไม่ว่าจะขั้วไหนมา พรรคชาติไทยพัฒนา 
กจ็ะเข้าร่วมรฐับาล แต่เมือ่มาดูปัจจบุนันี ้ ท่าทไีด้
เปลี่ยนไป อาจจะเป็นเพราะก้าวไกลยังไม่มีการ
เทยีบเชญิมา ท�าให้วราวธุประกาศว่า จะเป็นพรรค
ฝ่ายค้านในยคุนี ้ อย่างไรกต็าม คงต้องรอดลูะคร
ฉากนีข้องประเทศต่อไป 

และป่าชายเลน โดยมเีป้าหมายการเพิม่พืน้ท่ีสเีขยีว
ให้ได้ร้อยละ 55 ของพืน้ทีป่ระเทศ ตามยทุธศาสตร์
ชาต ิ20 ปี โดยยดึกรอบแนวคดิ BCG model ซ่ึง
จะครอบคลมุทัง้การพฒันาภาคเศรษฐกิจ สงัคม 
และสิง่แวดล้อม โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน
ในการบรหิารจดัการป่าไม้ของประเทศ รวมถงึการ
พฒันาและบงัคบัใช้กฎหมายทีม่ปีระสิทธภิาพ 

 นอกจากนี ้ยงัมแีผนทีจ่ะหารือร่วม
กบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่สานต่อการด�าเนินงาน 
และสานความร่วมมือให้กว้างขึ้น ทั้งหน่วยงาน
ภายในประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ  
เพือ่ให้เกดิผลสมัฤทธิส์งูสดุ จงึอยากฝากให้พีน้่อง
ประชาชนและทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้องให้ความส�าคัญกบัสนบัสนุนให้เกดิธรุกจิจากการใช้ประโยชน์จากขยะ

อาหาร เพือ่ลดปรมิาณขยะทีส่่งก�าจดัต่อไป
 ไทยย�า้จดุยืนไทยในเวทปีระชุมภาคี

ป่าไม้แห่งสหประชาชาต ิ มุง่มัน่สร้างความร่วมมอื 
ดแูลป่า ตามแนวคดิ BCG Model จตพุร บรุุษพฒัน์  
ปลั ดกระทรวงท รัพยากรธรรมชาติ และ 
สิง่แวดล้อม ในฐานะหวัหน้าคณะผูแ้ทนไทย ได้กล่าว 
ต่อทีป่ระชมุว่า ประเทศไทยมคีวามมุง่มัน่ในการ
ด�าเนินงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้บก 

อรรถพล เจรญิชนัษา

พทิยา ปราโมทย์วรพนัธ์ุ

 งานนีน้ายพทิยา ได้ด�าเนนิงานตาม
ข้อเสนอการยกระดับสถานที่ก�าจัดขยะมูลฝอย 
ทีไ่ม่ถกูต้องไปสูก่ารปฏบิติั ประกอบด้วย ร่วมกนั
สนบัสนนุโครงการทีม่คีวามพร้อมเพือ่ผลติกระแส 
ไฟฟ ้า ท้ังโครงการเดิมและข ้อเสนอใหม ่  
การปรบัปรงุตวัเลขการรวมกลุม่พืน้ที ่Cluster ในการ 
จดัการมูลฝอยของ อปท. และสนบัสนนุแนวทางการ
ก�าจดัขยะมลูฝอยภายใต้ข้อเสนอดงักล่าวร่วมกัน  
ส�าหรับการส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะ  
คพ.ได้จัดท�าข้อเสนอรปูแบบการคดัแยกและเกบ็
ขนขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท เพื่อให้ อปท. 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางเพื่อให้
เกิดการด�าเนินงานในทิศทางเดียวกัน โดยจะน�า 
ข้อเสนอรปูแบบการคดัแยกและเกบ็ขนขยะมลูฝอย 
แบบแยกประเภท เสนอกรรมการควบคมุมลพษิ 
(กก.คพ.) และคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติ  
(กก.วล.) เพ่ือให้มีระดับนโยบายสนับสนุน  
ร่วมกันคัดเลอืกพืน้ทีน่�าร่องเพือ่ถอดบทเรียนการวาง 
ระบบคดัแยกฯ และกฎกตกิาทางสงัคม ทีจ่ะน�าไปสู ่
การพัฒนาเป็นกฎระเบียบภายใต้กฎหมาย  
ณ ปัจจบุนั 

ทัง้นี ้กรมอทุยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพนัธุพื์ช 
มภีารกจิในการอนรุกัษ์ คุม้ครอง ฟ้ืนฟทูรพัยากร 
ป่าไม้และสัตว์ป่า การป้องกันปราบปรามการบกุรุก 
ท�าลายทรัพยากรของชาติในเขตพื้นที่อุทยานแห่ง 
ชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า  
วนอุทยาน พ้ืนที่ต้นน�้าชั้น 1 และพื้นที่อนุรักษ์
อืน่ๆ รวมกว่า 73 ล้านไร่ เจ้าหน้าทีพิ่ทกัษ์ป่า จงึมี 
ความจ�าเป็นและส�าคัญมาก เนื่องจากการปฏิบัติ
งานภาคสนาม และการอยูใ่นพืน้ทีป่่า เป็นงานท่ีมี
ลกัษณะพเิศษ เกีย่วข้องกบัการบงัคบัใช้กฎหมาย 

จตพุร บรุษุพฒัน์

 เมื่อ อปท.สามารถคัดแยกขยะ 
ได้อย่างมปีระสิทธภิาพ จะเป็นการสนบัสนนุ อปท. 
ให้สามารถจดัการขยะอาหาร ณ ปลายทางได้ง่าย
ขึน้ ซึง่หากไม่มกีารคดัแยกขยะอาหารทีด่ ีจะท�าให้
ไม่สามารถน�าขยะประเภทอ่ืนกลบัไปใช้ประโยชน์
ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้ขยะอาหารยงัเป็น
สาเหตุหลักในการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ในภาคของเสยีชุมชน ดงันัน้ คพ. และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องจะสนับสนุน อปท. ให้มีระบบการ
จดัการขยะอาหาร ณ ปลายทาง และส่งเสรมิและ

 กลับมาที่ด ้านสิ่งแวดล้อมทาง
ด้านกรมควบคมุมลพษิ ยงัคงเดินหน้าขบัเคลือ่น
การจัดการขยะที่ร่วมกับ อปท. อย่างต่อเนื่อง 
พทิยา ปราโมทย์วรพนัธุ ์ รองอธบิดกีรมควบคุม
มลพษิ (คพ.) เปิดเผยว่า คพ.ได้ประชมุหารอืการ
ขับเคล่ือนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ร่วมกับ 
ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิง่แวดล้อม กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่  
กรมอนามัย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 
กจิการพลังงาน ในเรือ่งข้อเสนอการยกระดบัสถานที่ 
ก�าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ข้อเสนอการจัด
ระบบการคัดแยกและเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
แบบแยกประเภท และแผนปฏบิติัด้านการจดัการ
ขยะอาหาร ระยะที ่1 (พ.ศ. 2566–2570) 

ป่าไม้ให้ด�ารงคงอยู่ เป็นฐานในการพฒันาเศรษฐกจิ
และคุณภาพชีวิตของมนุษย์ และสัตว์ป่า ของ
ประเทศและของโลกอย่างยัง่ยนืต่อไป

 ทั้งนี้  ในระหว ่างการประชุม 
UNFF18 ยังมกีารจดักจิกรรมคู่ขนานของประเทศ
สมาชิกทีไ่ด้น�าเสนอผลงาน แนวคดิ และร่วมหารอื
แลกเปลีย่นองค์ความรูใ้หม่ในประเดน็ต่างๆ อีกด้วย  
และผลจากการประชุมในเวทีน้ี จะถูกน�าไป 
กล่าวถงึในการประชมุผูน้�าระดบัสงูทางการเมือง
ด้านการพฒันาทีย่ัง่ยนื หรอื SDG Summit ซ่ึงจะ
จดัข้ึนในช่วงเดอืนกนัยายน 2566 ต่อไป

เดินป่า เพื่อร่วมปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่  
โดยต้องออกไปลาดตระเวนในพืน้ทีป่่าทรุกนัดารตลอด 
ทัง้กลางวนัและกลางคนื บางคร้ังมคีวามจ�าเป็นต้อง
พกัแรมในป่าจนกว่าจะเสรจ็สิน้ภารกจิ การปฏบัิติ
งานดังกล่าวมีความเสี่ยงต่ออันตรายที่อาจเกิดแก่
สุขภาพจากสัตว์มีพิษ เขื้อโรค และภัยอันตราย
ต่างๆ ทีม่อียูใ่นป่า นอกจากน้ี ยังมคีวามเสีย่งต่อ
การเสียชีวิตอันเกิดจากสัตว์ป่าดุร้ายและที่ส�าคัญ 
คืออันตรายจากผู ้กระท�าผิดในป่าที่มุ ่งร้ายต่อ 
เจ้าหน้าทีอ่กีด้วย

	 ทส.พฒันาพืน้ท่ีบ้านทิไล่ป้า	บ้านปางสนุก-บ้านจะแก	จ.กาญจนบรุี
จตพุร บรุษุพฒัน์ ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม มอบหมายให้ พชิติ สมบตัมิาก  

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ 
มลูนธิภิบูดนิทร์ ในพระบรมราชปูถมัภ์ เพือ่พจิารณาการด�าเนนิงานในพืน้ทีข่ยายโครงการพัฒนา
ชมุชนในเขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าและอทุยานแห่งชาต ิจงัหวดักาญจนบรุ ีไปยงับ้านทไิล่ป้า บ้านปางสนุก  
และบ้านจะแก ทั้งในด้านเส้นทางสัญจร ด้านสาธารณสุข ด้านสาธารณูปโภค (ระบบไฟฟ้า  
และระบบน�า้) ด้านเศรษฐกิจ และด้านการศกึษา โดยม ีพล.อ.ไพบลูย์ คุม้ฉายา องคมนตรี และ 
พล.อ.เฉลมิชยั สทิธลิาภ องคมนตร ีเป็นประธานการประชมุฯ และมหีน่วยงานในสงักดักระทรวงฯ  
เข้าร่วมประชุมฯ 

โดย มนวภิา จภูบิาล
		 กรรมการบรษิทั	วอีาร์ทวินส์	จ�ากัด

พรรคการเมอืงไทย 8 พรรค ได้ลงนาม MOU 
ในวาระร่วมท่ีเห็นพ้องต้องกัน เพื่อการจัดตั้ง
รฐับาลทีม่พีรรคก้าวไกล ผูช้นะการเลอืกต้ังในปี 
2566 ด้วยคะแนนเสยีงสงูสดุเป็นแกนน�า โดย
จะเสนอ นายพธิา ลิม้เจริญรตัน์ หวัหน้าพรรค 
เป็นนายกรัฐมนตรี นับเป็นนวัตกรรมทางการ
เมืองไทยซึ่งเกิดข้ึน เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 
2566 จาก MOU 23 ข้อ มี 12 ข้อ ทีน่อกจาก
จะเป็นเร่ืองการปรับปรุงเพือ่พฒันาในภาพรวม
แล้ว ยงัสนับสนนุแนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยนื 
(Sustainable Development) เด่นชดั ทัง้การ
พฒันาตามแนวทาง  ESG (E สิง่แวดล้อม S สงัคม 
G การก�ากบัดแูลกจิการทีดี่) และเป้าหมายการ
พฒันาอย่างยัง่ยนืของโลก: SDGs 17 ดังนี้

ข ้อ 2. ยืนยันและผ่านกฎหมายสมรส 
เท่าเทยีม เพือ่รบัประกันสทิธิสมรสส�าหรบัคู่รัก
ทุกเพศ โดยจะไม่บงัคบัประชาชนทีเ่หน็ว่าขดัแย้ง
กบัหลักการของศาสนาทีต่นเองนบัถอื (SDG 5: 
บรรลุความเท่าเทยีมทางเพศและเสรมิอ�านาจให้
สตรแีละเดก็หญิง)  

ข้อ 5. ร่วมผลักดันกระบวนการสร้างสนัตภิาพ
อย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย
ค�านงึถงึหลกัการด้านสทิธมินษุยชน การอยูร่่วมกนั 
ในสังคมพหุวัฒนธรรม การมีส่วนร่วมของทุก 
ภาคส่วน รวมถงึทบทวนภารกจิของหน่วยงานและ
การบงัคับใช้กฎหมายเกีย่วกบัความม่ันคง (SDG 16:  

MOU กับการพฒันาอย่างย่ังยนื

ส่งเสริมสังคมที่สงบสุข เข้าถึงความยุติธรรม  
สร้างสถาบนัทีมี่ประสทิธภิาพ รบัผดิชอบ)

ข้อ 7. แก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
โดยการสร้างระบบและวัฒนธรรมรัฐโปร่งใส  
เปิดเผยข้อมลูรฐัในทกุหน่วยงาน (G: การก�ากบัดแูล 
กจิการทีด่ ีธรรมาภบิาล)

ข้อ 8. ร่วมฟ้ืนฟเูศรษฐกจิ โดยยดึหลกัเพิม่รายได้ 
ประชาชน ลดความเหลื่อมล�้า และสร้างระบบ
เศรษฐกจิท่ีเติบโตอย่างเป็นธรรม (SDG 8: ส่งเสรมิ 
การเตบิโตทางเศรษฐกจิท่ีต่อเนือ่ง ส่งเสรมิการจ้างงาน 
เตม็ท่ี มผีลติภาพ และเหมาะสมส�าหรบัทกุคน)

ข้อ 9. ยกเครือ่งกฎหมายเกีย่วกบัการท�ามา
หากิน และการด�ารงชวีติของประชาชน เช่น ตดั 
ลด หรือพักใช้ชั่วคราวซึ่งการอนุมัติ อนุญาตที่
ไม่จ�าเป็นและเป็นอุปสรรคเพื่อปรับปรุงใหม่ ให้
ความช่วยเหลอืสภาพคล่องทางด้านการเงินและ
สร้างแต้มต่อให้กับ SME พร้อมกับมุ่งเน้นการ
เตบิโต GDP ของ SME สนบัสนนุอตุสาหกรรม 
และสินค้าไทยให้มคีวามเข้มแขง็ สามารถแข่งขนั
กบัตลาดโลกได้ (SDG12: สร้างหลกัประกนัให้มี
รปูแบบการผลติและการบริโภคทีย่ัง่ยืน)

ข้อ14. สร้างระบบสวสัดกิารดแูลประชาชน
ตัง้แต่เดก็แรกเกดิจนถึงผูส้งูวยั โดยค�านงึถงึความ
เหมาะสมและภาระทางการคลงัระยะยาว (SDG 3:  
สร้างหลักประกันว่าคนมีสุขภาพดีและส่งเสริม
ความเป็นอยูท่ีดี่ส�าหรบัทุกวยั)

ข้อ17. ส่งเสริมเกษตรและปศสุตัว์ปลอดภยั 
ลดต้นทนุการผลติ เพ่ิมการเข้าถงึตลาด เทคโนโลยี 
และแหล่งน�า้ สร้างความเข้มแขง็ของกลุม่เกษตรกร
เพื่อวางแผนการผลิตและรักษาผลประโยชน์
เกษตรกร ส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรเพื่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

และเวทรีะหว่างประเทศ ตามกรอบความร่วมมอื
ต่างๆ โดยเฉพาะกรอบความร่วมมอืพหภุาค ีรวมถึง 
รักษาสมดุลการเมืองระหว่างประเทศของไทย 
กบัประเทศมหาอ�านาจ (SDG 17: เสรมิความเข้มแขง็ 
ให้แก่กลไกการด�าเนินงานและฟื ้นฟูหุ ้นส่วน 
ความร่วมมอืระดับโลก)

นอกจากน้ัน ยังเห็นพ้องกันใน 5 แนวทาง
ปฏบิตัใินการบรหิารประเทศ ซึง่ม ี2 แนวทางที่
สนบัสนนุการพัฒนาอย่างย่ังยืนได้แก่ แนวทาง
ที ่1. ทกุพรรคจะคุม้ครองสทิธิพลเมอืงและสทิธิ
ทางการเมืองของประชาชนทุกคน (SDG16:  
ส่งเสรมิสงัคมท่ีสงบสขุ เข้าถึงความยุตธิรรม สร้าง 
สถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ) และ
แนวทางท่ี 2. ทุกพรรคจะท�างานโดยซื่อสัตย์
สุจริต หากมีบุคคลของพรรคใดมีพฤติกรรม
ทุจริต คอร์รัปชัน ทุกพรรคจะยุติการด�ารง
ต�าแหน่งของบคุคลน้ันๆ ทันที ( G: การก�ากับ
ดแูลกิจการทีด่ ีธรรมาภบิาล) 

ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
มมีานานอย่างต่อเน่ือง ส�าหรบัช่วงปี 2022-2026 
สหประชาชาตแิละรฐับาลไทยได้ลงนามร่วมกัน
ในกรอบความร่วมมอืว่าด้วยการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
(United Nations Sustainable Development 
Cooperation Framework–UNSDCF) โดย
ก�าหนดผลลัพธ์เชิงยุทธศาสตร์ไว้ 3 ประการ 
ได้แก่ การพลิกโฉมประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจ 
ทีค่รอบคลมุ (Inclusive Economy) การพัฒนาทุน 
มนุษย์ที่จ�าเป็นต่อการพัฒนาทางสังคมท่ีผู้คน 
ได้ประโยชน์จากการพัฒนาอย่างท่ัวถึง และการท่ี 
ประชาชนในประเทศ โดยเฉพาะกลุม่เปราะบาง
มีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
โดยปราศจากการเลอืกปฏิบตัทุิกรปูแบบ

(SDG 2 : ยติุความหวิโหย บรรลคุวามม่ันคงทาง
อาหาร และส่งเสรมิเกษตรกรรมท่ียัง่ยนื)

ข้อ19. ยกระดับสิทธิแรงงานทุกอาชีพให้มี
สภาพการจ้างงานทีเ่ป็นธรรม และได้รบัค่าแรงที่
เป็นธรรมสอดคล้องกับค่าครองชพีและการเตบิโต
ทางเศรษฐกิจ (SDG 8: ส่งเสริมการเติบโตทาง 
เศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ส่งเสริมการจ้างงานเต็มที่  
มผีลติภาพ และเหมาะสมส�าหรบัทกุคน)

ข้อ 20. ยกระดบัระบบสาธารณสขุเพ่ือท�าให้
ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ 
ทัง้การส่งเสรมิ การป้องกนั การรกัษา และการฟ้ืนฟู 
สขุภาพ (SDG 6: สร้างหลกัประกนัว่าจดัให้มนี�า้
และสขุอนามยัส�าหรบัทกุคน)

ข้อ 21. ปฏริปูระบบการศกึษาเพือ่ยกระดบั
คณุภาพ ลดความเหลือ่มล�า้ และส่งเสรมิการเรยีนรู้ 
ตลอดชีวติ (SDG 4: สร้างหลกัประกนัว่าทกุคนมี
การศกึษาทีมี่คณุภาพ ครอบคลมุ เท่าเทยีม และมี 
โอกาสในการเรียนรูต้ลอดชีวติ )

ข้อ 22. สร้างความร่วมมือและกลไกภายใน
และระหว่างประเทศ เพือ่แก้ปัญหาฝุน่พษิ รวมถงึ 
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็น 
ศนูย์ (Net Zero) โดยเรว็ท่ีสดุ (SDG 13: ปฏบิติั
การเพื่อต่อสู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และผลกระทบ)

ข้อ 23. ด�าเนนิการนโยบายการต่างประเทศ 
โดยการฟื้นฟูบทบาทผู้น�าของไทยในอาเซียน 

“ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีมานานอย่างต่อเนื่อง 
ส�าหรับช่วงปี 2022-2026 สหประชาชาติและรัฐบาลไทยได้ลงนามร่วมกัน 
ในกรอบความร่วมมอืว่าด้วยการพฒันาทีย่ัง่ยนื (United Nations Sustainable  
Development Cooperation Framework – UNSDCF) โดยก�าหนดผลลัพธ์
เชิงยุทธศาสตร์ไว้ 3 ประการ ได้แก่ การพลิกโฉมประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจ 
ทีค่รอบคลมุ (Inclusive Economy) การพฒันาทนุมนษุย์ทีจ่�าเป็นต่อการพฒันา 
ทางสังคมที่ผู้คนได้ประโยชน์จากการพัฒนาอย่างทั่วถึง และการที่ประชาชน 
ในประเทศ โดยเฉพาะกลุม่เปราะบางมส่ีวนร่วมและได้รบัประโยชน์จากการพัฒนา
โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ”
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จดัใหญ่!! วนัข้าวฯ 66 เมอืงสองแคว
ดงึเทคโนโลยีลดต้นทุน/กจิกรรมด้านข้าว

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการ
ข้าว เปิดเผยว่า กรมการข้าวก�าลงัจะมีการจดังาน
รณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยลีดต้นทนุการผลติด้าน
เกษตร ส�าหรบัเกษตรกรผู้ปลกูข้าว เนือ่งในวนัข้าว 
และชาวนาแห่งชาติ ประจ�าปี 2566 ทัง้ในส่วนกลาง 
และส่วนภูมิภาค โดยการจัดงานในส่วนกลาง
นั้น ในปีน้ีจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5–7 มิถุนายน  
2566 ณ กรมการข้าว ภายในมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ บางเขน ภายใต้ช่ืองาน “91 พรรษา 
สายธารแห่งน�า้พระทยั สร้างชาวนาวถิใีหม่ สูข้่าว
ไทยยัง่ยนื”

อธบิดีกรมการข้าว กล่าวต่อไปว่า ส�าหรับการ 
จัดงานวันข้าวและชาวนาที่จังหวัดพิษณุโลก  
ในวนัที ่16–17 มถินุายน 2566 นัน้ จดัขึน้ท่ี ศูนย์วิจยั
ข้าวพิษณโุลก อ�าเภอวงัทอง จงัหวัดพษิณโุลก ซึง่
ภายในงานจะมีการน�านิทรรศการด้านข้าวต่างๆ  

มากมาย มาจัดแสดง อาทิ นิทรรศการเทิด 
พระเกียรติ 91 พรรษา นทิรรศการเชดิชเูกยีรตชิาวนา  
นทิรรศการด้านข้าวของกรมการข้าว แปลงสาธติ
พันธุ์ข้าว เทคโนโลยีการผลิตข้าว และเศรษฐกิจ
พอเพยีง ตลอดจนผูร่้วมงานสามารถ ชม ชมิ ชอ็ป 
ผลิตภัณฑ์จากข้าว และสินค้าเกษตรอื่นๆ อีก
มากมาย นอกจากนัน้ ภายในงานยงัมีกจิกรรมให้
ร่วมสนกุชงิรางวลั อาท ิกจิกรรมการประกวดธดิา 

ตัง้แต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ด้วยการเพิม่
มลูค่าผลผลติ การใช้ประโยชน์จากเศษวัสดเุหลอืใช้
ทางการเกษตรให้เกดิประโยชน์สงูสุด และการผลิต
ทีค่�านึงถงึสิง่แวดล้อม 

โดยมีการน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ  
รวมถงึองค์ความรูม้าประยกุต์ใช้ในการด�าเนนิกจิกรรม  
และมกีารร่วมบรูณาการการด�าเนนิงานร่วมกับหน่วยงาน 
ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และ 
เครอืข่ายเกษตรกร ในการแลกเปลีย่นและสนบัสนนุปัจจยั 
ต่างๆ เพือ่มุง่สู่เป้าหมายหลกัของ BCG Model ท้ัง 
3 เป้าหมาย คือ ประสทิธิภาพสงู มาตรฐานสงู และ
รายได้สงู

กรมส่งเสรมิการเกษตร พร้อมน�าแนวทาง
การท�าเกษตร BCG Model ของเกษตรแปลง
ใหญ่มันส�าปะหลงัต�าบลวงัม่วง จงัหวดัสระบรุี 
ต่อยอดสู่เกษตรกรกลุ่มอื่น หลังประสบความ
ส�าเรจ็ด้านลดต้นทนุการผลติ เพิม่มูลค่าด้วยการ
แปรรปู เพิม่ช่องทางการตลาดและใช้ทรพัยากร
อย่างคุม้ค่า

นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรม
ส่งเสริมการเกษตร กล่าวถึงการท�าเกษตรด้วย
โมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG Model ที่ประกอบ
ด้วย เศรษฐกิจชวีภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ
เศรษฐกจิสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy 
: BCG Model) ของเกษตรแปลงใหญ่มนัส�าปะหลงั
ต�าบลวังม่วง อ�าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 
ว่า เกษตรแปลงใหญ่มันส�าปะหลังต�าบลวงัม่วง ถอืเป็น 
ต้นแบบการท�าเกษตรแบบ BCG Model มกีาร
พฒันาการด�าเนินกจิกรรมทางการเกษตรของกลุม่
ให้มปีระสทิธภิาพ และเป็นการยกระดบักลุ่มแปลง 
ใหญ่ ที่นอกจากการมีการบริหารการจัดการ 
ทีโ่ดดเด่นแล้ว การด�าเนนิกจิกรรมของกลุม่ยงัให้ความ 
ส�าคัญกับสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและย่ังยืน  
ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการด�าเนินการด้วยหลัก  
BCG Model ทีเ่ป็นการยกระดบัภาคการเกษตร 

กรมส่งเสรมิการเกษตรชแูปลงใหญ่มนัส�าปะหลงั
ต.วงัม่วง จ.สระบรุ ีต้นแบบเกษตร BCG Model

วังม่วง ยงัได้ร่วมบูรณาการการท�างานร่วมกบั ธนาคาร 
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในการ
สนับสนุนสินเชื่อและการวางแผนธุรกิจ รวมท้ัง
เงินสนับสนุนเงินงบประมาณในการจัดท�าระบบ
น�้าหยดอัจฉริยะ กรมทรัพยากรน�้าบาดาลและ
ส�านกังานพลงังานจงัหวดั ในการสนบัสนนุระบบ 
โซล่าเซลล์ ส�าหรับสูบน�้าบาดาลเพื่อเก็บเข้า 
แท้งค์น�า้ ส�าหรบัรอปล่อยน�า้ลงสู่แปลงมนัส�าปะหลงั

ทั้ งนี้  ได ้มีการแลกเปลี่ยนองค ์ความรู ้ 
เทคโนโลย ี นวตักรรม และปัจจยัสนบัสนนุต่างๆ 
โดยด�าเนนิการตามหลกั BCG Model ของแปลง
ใหญ่มนัส�าปะหลังต�าบลวงัม่วง ก่อให้เกดิผลลพัธ์ 
คือ สามารถลดต้นทนุการผลติลงร้อยละ 23 จาก
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และการใช้ระบบ
น�้าหยด เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยจากการ
แปรรปู 16,800 บาทต่อไร่ จากการเพิม่มูลค่าโดย
การแปรรปูมนัส�าปะหลงัเป็นมนัเส้น ท�ามนัหมกั
จากใบ ยอด หัวมนัสด เป็นส่วนผสมในอาหารสตัว์ 

สศก.คาดผลผลิตสินค้าเกษตรหลายชนิด
ปีนี้ ยังคงเพิ่มขึ้นพร้อมติดตามสถานการณ์ 
ต่อเนือ่ง เพือ่ปรบัปรงุค่าพยากรณ์ให้สอดรบักับ
สถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป

นายวินิต อธิสุข รองเลขาธิการส�านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เปิดเผยถงึสถานการณ์สนิค้าเกษตร
ที่ส�าคัญในปี 2566 ว่า จากปัจจัยส�าคัญของ
ปริมาณน�้าฝนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากตั้งแต่
ปี 2565 ช่วงเดอืนกนัยายน ทีมี่พายโุนร ู เข้ามา
ประเทศไทย ท�าให้มปีรมิาณน�า้ฝนสูงกว่าค่าปกติ 
ปรมิาณน�า้ในอ่างเกบ็น�า้ส่วนใหญ่และปรมิาณน�า้ 
ตามแหล่งน�้าตามธรรมชาติมีมากกว่าปีที่แล้ว  
ส่งผลให้เกษตรกรมีความมั่นใจในการเพาะปลูก 
มนี�า้ท่ีจะใช้ในการเพาะปลกู มเีพียงพอ ประกอบ
กับราคาสินค้าเกษตรส่วนใหญ่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี 
จูงใจให้เกษตรกรดูแลรักษา อีกทั้งสินค้าเกษตร 
บางชนิด มีโครงการส่งเสริมการปลูกคุณภาพ 
โดยการผลตินอกฤดเูพิม่ขึน้ จงึส่งผลให้ผลผลติสนิค้า 
เกษตรส�าคญัหลายชนดิในปีนีป้รบัตวัเพิม่ขึน้ 

จากการประชมุคณะกรรมการพฒันาคณุภาพ
ข้อมูลปริมาณการผลิตสินค้าเกษตร ณ วันที่  

สศก.คาดผลผลิตสินค้าเกษตรปีนี้
หลายชนดิยงัคงเพิม่ข้ึน

10 เมษายน 2566  ซึง่มรีองปลดักระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ์ (นายสรุเดช สมเิปรม) เป็นประธาน และ
รองเลขาธกิารส�านักงานเศรษฐกจิการเกษตร (นาย
วินิต อธิสุข) ท�าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ที่ประชุม
ได้พิจารณาและคาดการณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร 
ทีส่�าคัญหลายชนดิเพิม่ข้ึน อาทิ ข้าวนาปรงั ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ ปาล์มน�้ามัน ยางพารา ล�าไย ทุเรียน  
กุง้ขาวแวนนาไม กุ้งกุลาด�า เป็นต้น  โดยหากพจิารณา 
สนิค้าแต่ละชนดิ พบว่า

 ข้าวนาปรงั ปี 2566 คาดว่าเนือ้ท่ีเพาะปลกู 
ทัง้ประเทศ 11.746 ล้านไร่ เพิม่ขึน้จากปีทีแ่ล้ว ร้อยละ  
23.03 ผลผลติรวมท้ังประเทศ 7.614 ล้านตันข้าว
เปลอืก เพ่ิมขึน้ร้อยละ 23.39 โดยผลผลิตต่อเนือ้ท่ี
เพาะปลูกทั้งประเทศ 648 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 0.31 ทัง้น้ี เนือ่งจากปรมิาณน�า้ในอ่างเกบ็น�า้ 
ส่วนใหญ่ และปรมิาณน�า้ตามแหล่งน�า้ตามธรรมชาติ 
มมีากกว่าปีทีแ่ล้ว ประกอบกบัเกษตรกรบางส่วนปลกู 
ชดเชยข้าวนาปีท่ีเสยีหายจากน�า้ท่วม

ปาล์มน�้ามัน ปี 2566 คาดว่าเนื้อที่ให้ผลรวม 
ทัง้ประเทศ 6.252 ล้านไร่ เพิม่ข้ึนจากปีท่ีแล้ว ร้อยละ  
1.66 ให้ผลผลติ รวมท้ังประเทศ 19.892 ล้านตนั 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.36 โดยผลผลิตต่อเนื้อท่ีให้ผล 

ทัง้ประเทศ 3,182 กโิลกรมัต่อไร่ เพิม่ขึน้ร้อยละ 2.68 
โดยเนือ้ท่ีให้ผลเพิม่ข้ึนเพราะราคาดี เกษตรกรมกีาร
ปลกูทดแทนยางพารา บางส่วนขยายพืน้ทีเ่พาะปลกู
แทนพืน้ท่ีนา พืน้ท่ีรกร้าง พืน้ท่ีปลกูอ้อยโรงงาน ส่วน
ผลผลิตต่อไร่เพิ่มข้ึนจากปริมาณน�้าฝนช่วงปลายปี 
2564 ถงึตลอดปี 2565 มเีพยีงพอ ฝนทิง้ช่วงน้อยกว่า  
ช่วงปี 2563 ถึงต้นปี 2564 ท�าให้จ�านวนทะลาย 
ในช่วงปี 2566 เพิม่ข้ึน

 ยางพารา ปี 2566 คาดว่าเนือ้ท่ีให้กรีดได้รวม
ทั้งประเทศ 21.986 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นจากปีท่ีแล้ว  
ร้อยละ 0.26 ให้ผลผลติรวมทัง้ประเทศ 4.951 ล้านตัน  
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.59 โดยผลผลิตต่อเนื้อที่กรีดได้ 
ท้ังประเทศ 225 กิโลกรมัต่อไร่ เพิม่ข้ึนร้อยละ 2.27 
ซึง่เนือ้ท่ีกรดีได้เพิม่ข้ึนจากเกษตรกรขยายพืน้ทีป่ลกู
ใหม่เม่ือปี 2560 ส่วนผลผลติต่อเนือ้ท่ีกรีดได้เพ่ิมขึน้
จากต้นยางพาราท่ีกรดีได้ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอายทุีใ่ห้ 
ผลผลิตสูง ประกอบกับปริมาณน�้าฝนมีเพียงพอ  
ต้นยางสมบรูณ์ดี จ�านวนวนักรดีเพิม่ข้ึน

 ทุเรียน ปี 2566 คาดว่าเนื้อท่ีให้ผลรวม 
ท้ังประเทศ 1.055 ล้านไร่ เพิม่ข้ึนจากปีท่ีแล้ว ร้อยละ  
11.95 ให ้ผลผลิต รวมทั้ งประเทศ 1.577  
ล้านตัน เพิม่ข้ึนร้อยละ 25.20 โดยผลผลติต่อเนือ้ที่
ให้ผลท้ังประเทศ 1,495 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 11.82 โดยเนือ้ทีใ่ห้ผลเพ่ิมขึน้จากเนือ้ท่ีท่ีปลกู 

วนิติ อธสิขุ

ปริมาณการผลิต รวมทั้งประเทศ 375,809  
ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.19 ส่วนผลผลิตต่อไร่ต่อ
ปี รวมทัง้ประเทศ 1,389 กโิลกรัมต่อไร่ เพิม่ขึน้ 
ร้อยละ 0.65 ทัง้นี ้ เน่ืองจากราคาอยูใ่นเกณฑ์ที่
เกษตรกรพอใจ ตามการประกนัราคาขัน้ต�า่ของ
คณะกรรมการบรหิารห่วงโซ่การผลติกุง้ทะเลและ
ผลิตภัณฑ์ (Shrimp Board) ช่วยให้เกษตรกร 
มคีวามมัน่ใจในการเลีย้งกุง้มากขึน้ ประกอบกบั
ความต้องการบริโภคท้ังตลาดภายในประเทศ
และตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้น ห้องเย็นและ
โรงงานแปรรูปเพือ่ส่งออกมคีวามต้องการซือ้เพิม่ 
เกษตรกรที่เคยปล่อยบ่อท้ิงว่างไว้ในปีที่ผ่านมา
เพราะการชะลอตัวของความต้องการในช่วงการ
ระบาดของโควิด-19 จึงได้เริ่มกลับมาเลี้ยงใหม ่
ในปีนี ้ ส่วนผลผลติต่อไร่ต่อปีเพ่ิมขึน้เลก็น้อยจาก
ปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากเกษตรกรมกีารบริหารจดัการ
ทีด่ขีึน้ และมกีารปรบัเปลีย่นรปูแบบการเลีย้งให้มี
ความเหมาะสมกับแต่ละพืน้ทีม่ากขึน้ รวมท้ังการ
เลีย้งกุง้ขาวแวนนาไมร่วมกับสตัว์น�า้ชนดิอืน่ เช่น 
กุง้ก้ามกราม ปลานลิ ในบริเวณพืน้ท่ีภาคกลาง

กุ ้งกุลาด�า ป ี 2566  เนื้อที่ เลี้ยงรวม 
ทัง้ประเทศ 9,601 ไร่ เพ่ิมขึน้จากปีทีแ่ล้ว ร้อยละ 
2.55  ปริมาณการผลิตรวมท้ังประเทศ 18,826 
ตนั เพิม่ขึน้ร้อยละ 3.53 ส่วนผลผลิตต่อไร่รวม 
ทัง้ประเทศ 1,961 กโิลกรัมต่อไร่ เพิม่ขึน้ร้อยละ 0.98   
ท้ังน้ี เน่ืองจากเกษตรกรผู้เล้ียงกุ้งกุลาด�าส่วนใหญ่ 
เป็นเกษตรกรรายเดิมท่ีมคีวามช�านาญในการเล้ียง 
และบางส่วนเป็นเกษตรกรทีม่กีารปรบัเปลีย่นการ 
เลี้ยงกุ้งในฟาร์มระหว่างกุ้งขาวแวนนาไมและ 
กุง้กุลาด�า ซ่ึงเป็นการใช้บ่อเดมิทีม่อียู ่โดยปรบัการ
เลีย้งตามค�าส่ังซือ้ของลกูค้าและแนวโน้มของราคา
ท่ีปรับเพิ่มสูงข้ึน โดยเฉพาะความต้องการของ
ลกูค้าจากประเทศจนี ซ่ึงเป็นตลาดส่งออกหลกัที่
เริม่เปิดประเทศตัง้แต่ช่วงต้นปี 2566 ประกอบกบั
การท่องเท่ียวเร่ิมฟ้ืนตัว ท�าให้มเีท่ียวบินตรงมายงั
ภเูกต็เพิม่ขึน้ ปัญหาการขนส่งกุ้งกลุาด�ามชีวีติจาก
แหล่งผลิตภาคใต้เริ่มคลี่คลาย ช่วยให้เกษตรกร 
มคีวามมัน่ใจในการเลีย้งกุง้

ท้ังน้ี สศก.จะยงัคงติดตามสถานการณ์การผลิต  
ภัยแล้ง ฝนทิ้งช ่วง สภาพภูมิอากาศ โรค 
ระบาดในพืชและสัตว์ ในช่วงการเจริญเติบโต 
จนถึงช่วงเก็บเกี่ยว ซึ่งอาจส่งผลต่อทั้งปริมาณ
และคุณภาพของผลผลิต เพื่อน�ามาปรับค่า
พยากรณ์ต่อไป

อญัชล ีสวุจติตานนท์   

กยท.สร้างความพร้อมให้กับการส่งออก
ยางพาราไทย เดินหน้าจัดการระบบข้อมูล
เพื่อรองรับการตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่ง
ก�าเนิดของผลผลิตยาง ตามกฎฯ EUDR ทีว่่า
ผลผลติยางต้องมาจากพืน้ทีป่ลอดการตดัไม้
ท�าลายป่าและไม่รุกล�้าป่าสงวน เพิ่มโอกาส
การส่งออกยางพารา หวงัยกระดบัการจัดการ
สวนยางสูส่ากล

นายณกรณ์ ตรรกวริพัท ผูว่้าการการยาง 
แห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า การ 
ตรวจสอบย้อนกลบัถงึแหล่งก�าเนดิผลผลติของ
ผลติภัณฑ์ยางพาราเป็นนโยบายส�าคญัที ่กยท. 
ก�าลงัมุง่เน้นด�าเนนิการอย่างจรงิจัง ซึง่กระแส
โลกก�าลังให้ความส�าคัญกับสิ่งแวดล้อมและ 
ความย่ังยืน ซ่ึงรวมถึงประเทศผู้น�าเข้ายาง 
รายใหญ่ เช่น ยุโรปท่ีออกกฎระเบยีบ EU Deforestation 
-free Regulation (EUDR) คือผลิตภัณฑ ์
ที่น�าเข้าจะต้องตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าผลิต
ด้วยวตัถดิุบมาจากพืน้ทีป่ลอดการตดัไม้ท�าลาย
ป่า และไม่รุกล�้าป่าสงวน ซึ่ง กยท. มีความ
พร้อมในเรือ่งการจัดการระบบข้อมลูเกษตรกร
ชาวสวนยาง พื้นที่ปลูก สถาบันเกษตรกร 
ผู ้แปรรูปยาง ตลอดจนการจัดการระบบ 
ตลาดกลางยางพารา เพือ่รองรบัการตรวจสอบ
ย้อนกลบัถงึแหล่งก�าเนดิของผลผลติยาง ควบคู่
ไปกับการพัฒนาระบบการจัดการสวนยาง 
อย่างถกูต้องตามหลกัสากล

นายณกรณ์ กล่าวเพิม่เตมิว่า กยท.ตัง้เป้าหมาย 
ว่า ไทยจะสามารถแสดงแหล่งก�าเนิดของ
ผลผลติยางและสามารถตรวจสอบย้อนกลบัได้
ทัง้หมดภายใน 2 ปี ซ่ึงทีผ่่านมา กยท. ได้ด�าเนนิ 
มาตรการที่สนับสนุนมาตรการตรวจสอบ 

ย้อนกลบัมาอย่างต่อเนือ่ง ตัง้แต่การขึน้ทะเบยีน
เกษตรกรชาวสวนยาง ท�าให้ทราบข้อมลูพืน้ที่
ปลูกของเกษตรกรฯ แต่ละราย โดยน�าระบบ
สารสนเทศทางภมูศิาสตร์ (GIS Rubber) ซึง่
สามารถแสดงทีต่ัง้ของสวนยาง ท�าให้ทราบว่า 
พืน้ทีป่ลกูตัง้อยูบ่นทีด่นิมเีอกสารสทิธิใ์นรปูแบบ 
โฉนดหรือเอกสารสิทธิ์อื่นๆ ที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย 

ด้านผลิตภัณฑ์แปรรูปยางของสถาบัน
เกษตรกรฯ ก็มีระบบเก็บข้อมูลสมาชิกและ
ข้อมลูการรบัซ้ือยางของสหกรณ์ ทีบ่นัทึกข้อมลู
ทั้งปริมาณและคุณภาพของยางพาราที่น�ามา
ขายให้กับสถาบัน ตลอดจนข้อมูลการซื้อขาย
ยางพาราของตลาดกลางยางพาราท้ัง 8 แห่งของ 
กยท. ผ่านระบบ “Thai Rubber Trade” ที่ 
กยท. พฒันาขึน้ สามารถเช่ือมโยงข้อมลูยางของ
ตลาดกลางยางพารา กยท. ทกุแห่งท่ัวประเทศ
เข้าด้วยกนั ซึง่เทคโนโลย ีBlock chain ท่ีน�ามา 
ใช้ในระบบ สามารถรองรบัการตรวจสอบย้อนกลบั 
ข้อมลู แหล่งทีม่าของผลผลิตยางพาราได้ 

“ระบบมาตรฐานจัดการข้อมูลของ กยท. 
ที่เช่ือมโยงตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง จะ
สามารถรองรบัการตรวจสอบย้อนกลบัถงึแหล่ง
ก�าเนิดของผลผลิตยางพาราได้ ช่วยให้ผูซ้ื้อยาง
ทราบถงึแหล่งก�าเนดิ เป็นการเพิม่โอกาสในการ
ขยายตลาดให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง และ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเร่ืองการ 
ส่งออกได้ เนือ่งจากไทยเป็นประเทศแรกๆ ทีเ่ริม่
เตรยีมความพร้อม และมรีะบบรวบรวมข้อมลู
ทะเบียนเกษตรกรและที่ตั้งของสวนยางแล้ว” 
นายณกรณ์ กล่าว

กยท.พร้อมจัดระบบตรวจสอบย้อนกลับ 
รบัเทรนด์ตลาดยางโลก/สร้างโอกาสทองยางพาราไทย

กรมส่งเสริมการเกษตรได้สนับสนุนการด�าเนิน
งานกจิกรรมของกลุม่แปลงใหญ่มนัส�าปะหลงัต�าบล
วังม่วง โดยมีการด�าเนินกิจกรรมทางการเกษตร
ด้วยรูปแบบโมเดล BCG (Bio–Circular–Green 
Economy) เน้นการเพิม่ประสิทธภิาพการผลติด้วย 
การเข้าไปส่งเสรมิให้กลุม่ใช้พนัธุส์ะอาด และเหมาะสม 
กับพื้นที่ การใช้ปุ ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การไถ 
ระเบิดดินดาน การใช้ระบบน�้าหยด รวมถึงการ
พฒันาเกษตรกรและกลุม่เกษตรกร ให้เป็น Smart 
Farmer (SF) Young Smart Famer (YSF) และผู้น�า
เกษตรกร พฒันาเครือข่ายผูผ้ลิต และส่งเสรมิการใช้ 
เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่หรือเกษตรอัจฉริยะ  
รวมทัง้ยงัสนบัสนนุรถแทรกเตอร์ โดรน เครือ่งตัดใบมนั  
และเครือ่งชัง่รถบรรทกุ 

อกีทัง้ ยงัมกีารบรูณาการการด�าเนนิงานร่วมกบั
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ในการบริหารจัดการการใช้
ประโยชน์จากทุกส่วนของมันส�าปะหลัง อาทิเช่น 
การสร้างมลูค่าเพิม่จากการแปรรปูหวัมนัสดเป็นมนั
เส้นสะอาด แปรรูปใบและยอดมนัส�าปะหลงัด้วยการ
หมกัเป็นอาหารสตัว์ ด้านการจดัการวสัดเุหลอืใช้จาก
การผลิต มกีารใช้ราก เหง้า ใบ เป็นวัสดปุรบัปรงุดนิ 
ส่วนการสร้างมูลค่าจากวสัดเุหลือใช้ มีการใช้ เหง้ามัน 
ในการผลติถ่านโดยใช้เตาชีวมวลไร้ควนั ซึง่ได้รับการ
สนับสนุนจากศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือภูมิภาค 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จงัหวดัสระบรุ ี และยงัรบั
ซือ้ถ่านจากเหง้ามนัของกลุม่อกีด้วย

นอกจากนี้ แปลงใหญ่มันส�าปะหลังต�าบล 

 ณฏัฐกติติ ์ของทิพย์ 

ณกรณ์ ตรรกวริพัท

เมือ่ปี 2561 เกษตรกรปลกูแทนยางพารา พืชไร่ และ
ไม้ผลอืน่ๆ เช่น มะม่วง ลองกอง ส่วนผลผลิตต่อไร่
เพิม่ขึน้จากแหล่งผลติทางภาคใต้ สภาพภมูอิากาศ
เอื้ออ�านวยต่อการออกดอกติดผล ในช่วงปลาย
ปี 2565 มฝีนตกอย่างต่อเนือ่ง ต้นทุเรยีนได้รับน�า้
เพียงพอ ท�าให้ต้นสมบรูณ์พร้อมส�าหรบัการออกดอก 
ประกอบกับมีการจัดหาแหล่งน�า้เพิม่ข้ึน อกีทัง้ราคา
ทุเรยีนท่ีเกษตรกรขายได้อยูใ่นเกณฑ์ดี เกษตรกรจงึ
ให้การบ�ารงุดูแลดีข้ึน

กุ ้งขาวแวนนาไม ปี 2566 เนื้อที่เลี้ยงรวม 
ทัง้ประเทศ 270,547 ไร่ เพิม่ขึน้จากปีท่ีแล้ว ร้อยละ 0.55  

ชาวนา กิจกรรมแข่งขันฝัดข้าวสาลีและหุงข้าว 
หม้อดนิ กจิกรรมแข่งขนัตอบค�าถามองค์ความรู้ด้านข้าว  
ท่านใดทีส่นใจสามารถสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
ได้ท่ี 08 4948 7987

“นอกจากนัน้ การจดังานในส่วนของภมูภิาค 
ยงัมกีารจดัทีจ่งัหวดันครราชสมีา ณ Korat Hall 
ชัน้ 4 เซน็ทรลั นครราชสมีา จงัหวัดนครราชสีมา  
ในวันที่ 22–23 มิถุนายน 2566 จึงขอเชิญชวน
พี่น้องชาวนครราชสีมาและพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วม
งานในครัง้นีด้้วยเช่นกนั” อธบิดกีรมการข้าว กล่าว

จดัท�าเป็นแบรนด์ผลติภณัฑ์ และส่งขายให้กบัคูค้่า 
เช่น สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค (มติรภาพ) จ�ากดั 
วสิาหกจิชมุชนบ้านหนองบอน ลานออเกษตร

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีก
ว่า การท�าเกษตรด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG 
Model ถอืเป็นสิง่ส�าคัญทีก่รมส่งเสรมิการเกษตร 
ให้การสนบัสนนุมาตลอด เน่ืองจากการท�าเกษตร
สมัยใหม่ ต้องน�าเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมต่างๆ 
เข้ามาช่วยเพื่อลดการใช้แรงงาน และให้ง่ายต่อ 
การบรหิารจดัการ  การน�าวสัดตุ่างๆ กลบัมาใช้ใหม่  
หรือแปรรูปวัสดุต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าและม ี
รายได้เพิม่ และการท�าเกษตรสมยัใหม่ ต้องดแูล
เรื่องส่ิงแวดล้อม โดยใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า โดย
กรมส่งเสริมการเกษตร จะน�าวธิกีารบรหิารจดัการ
ของเกษตรแปลงใหญ่มันส�าปะหลังต�าบลวังม่วง 
ไปต่อยอดและเป็นต้นแบบให้กบักลุม่เกษตรอืน่ๆ 
ต่อไป
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การเพิม่ผลผลิตข้าวในนาดนิเคม็น้อยถงึดนิเคม็ปานกลาง

โดย	บรรเจดิลกัษณ์	จนิตฤทธิ์

ชป.เดนิหน้ารบัมอืฤดฝูนปี 2566 
เน้นย�า้ปฏบิตัติาม 12 มาตรการฤดฝูน

น า ย ป ร ะ พิ ศ  จั น ท ร ์ ม า  อ ธิ บ ดี
กรมชลประทาน (ชป.) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน 
(18 พ.ค. 66) อ่างเกบ็น�า้ขนาดใหญ่และขนาด
กลางทัว่ประเทศ มปีรมิาณน�า้รวมกันประมาณ 
42,216 ล้าน ลบ.ม. คดิเป็นร้อยละ 55 ของ
ความจอุ่างฯ รวมกัน สามารถรองรบัปรมิาณน�า้
ได้รวมกนัประมาณ 30,463  ล้าน ลบ.ม. เฉพาะ 
4 เขือ่นหลกัลุม่น�า้เจ้าพระยา (เข่ือนภมิูพล เขือ่น
สริกิิติ ์เข่ือนแควน้อยบ�ารงุแดน และเขือ่นป่าสกั 
ชลสิทธิ์) มีปริมาณน�้ารวมกัน 12,494 ล้าน  
ลบ.ม. คดิเป็นร้อยละ 50 ของความจอุ่างฯ รวมกนั  
สามารถรับน�้าได้รวมกันประมาณ 10,903   
ล้าน ลบ.ม.

ขณะนีไ้ด้สิน้สดุการบรหิารจัดการน�า้ฤดแูล้ง  
ปี 65/66 แล้ว ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 
กรมชลประทานในฐานะหน่วยงานปฏิบัติ 
ได้ด�าเนนิการตามนโยบายของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ด้วยการบริหารจัดการน�้าที่มีอยู่
อย่างจ�ากดัอย่างรดักมุ โดยจดัล�าดบัความส�าคญั
ในการจดัสรรน�า้ เพ่ือการอปุโภคบรโิภค และ
รกัษาระบบนเิวศเป็นหลกั และปฏบิตัติาม 10 
มาตรการฤดูแล้งปี 2565/66 อย่างเคร่งครัด 
น�ามาสู่ 6 แนวทางปฏิบัติ ได้แก่ บริหารน�้า 
ในอ่างฯ การจดัหาแล่งน�า้ส�ารอง การตรวจสอบ

ความต้องการ การจัดสรรตามกิจกรรมหลัก  
การส�ารองน�า้เกบ็กักไว้ต้นฤดูฝน และการประเมนิ 
ผลและประชาสมัพันธ์ 

ท�าให้สามารถบริหารจัดการน�้าได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ ตรงตามเป้าประสงค์ เกษตรกร
และพี่น้องประชาชนมีน�้าใช้อย่างเพียงพอ ทั้ง
น�้าอุปโภคบริโภค น�้าเพื่อการเกษตร และ 
น�า้เพ่ือการอุตสาหกรรม ทีส่�าคญัไม่มกีารประกาศ 
พื้นที่ประสบภัยแล้ง ทั้งยังสามารถควบคุม 
ค่าความเคม็ในแม่น�า้สายหลกัได้เป็นอย่างด ี ผล
จากการบริหารจดัการน�า้อย่างประณตี รดักมุ 
ท�าให้ปัจจุบันเรามปีรมิาณน�า้ส�ารองในต้นฤดูฝน
ถงึ 20,000 ล้าน ลบ.ม. จากแผนทีว่างไว้ 16,000 
ล้าน ลบ.ม. มากกว่าแผนทีก่�าหนด

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้เฝ้าระวังและ
ติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา
อย่างใกล้ชิด พร้อมวางแผนบริหารจัดการน�้า
ในช่วงฤดฝูนปี 2566 ให้เกิดประสิทธภิาพสูงสุด 
สอดคล้องกบัสถานการณ์ มกีารปรบัปฏทินิการ
เพาะปลูกในทุ่งบางระก�า และ 10 ทุ่งลุ่มต�่า
เจ้าพระยาตอนล่าง เพือ่ให้พืน้ทีลุ่ม่ต�า่เหล่าน้ีได้
ท�าการเพาะปลกูและสามารถเกบ็เกีย่วผลผลติ 
ได้ก่อนฤดนู�า้หลากจะมาถงึ ช่วยลดความเสียหาย 
ต่อผลผลิต ที่ส�าคัญได้เน้นย�้าให้ปฏิบัติตาม 
12 มาตรการรบัมอืฤดฝูนปี 2566 อย่างเคร่งครดั 
ด้วยการก�าหนดมาตรการรับมือสถานการณ์
อทุกภยั ก�าหนดพืน้ที ่ ก�าหนดคน และจดัสรร
ทรัพยากร รวมทัง้ประชาสมัพนัธ์ถงึสถานการณ์
น�า้ให้ผูเ้กีย่วข้องและพีน้่องประชาชนได้รบัทราบ
อย่างต่อเนือ่งและทัว่ถงึ การให้ความส�าคญัการ 
บริหารจัดการน�้าโดยกระบวนการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน เพือ่ให้สามารถบรหิารจดัการน�า้
ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ  ลดผลกระทบต่อพีน้่อง
เกษตรกรและประชาชนให้ได้มากท่ีสดุ

สอบถามเพิม่เติม	:	กลุ่มวจิยัและพัฒนาการจัดการดนิเคม็	
กองวจิยัและพฒันาการจดัการทีด่นิ	
โทร	0	2561	4513

กรมวิชาการเกษตรเร่งยกระดับ
“ส้มโอหอมควนลัง” พืชอัตลักษณ์ประจ�าถิ่น

กรมวชิาการเกษตร หวัน่ “ส้มโอหอมควนลงั” 
สญูพนัธุ ์ระดมทมีนกัวจิยัศึกษาเทคโนโลยยีกระดบั
คณุภาพการผลติ-เพิม่พืน้ท่ีการปลกู เพือ่ยกระดบั
พชือตัลกัษณ์ประจ�าถิน่ ให้เป็นพืชเศรษฐกิจและ
สร้างมลูค่าเพิม่ให้แก่สินค้าชมุชนอย่างยัง่ยนื

นางสาวบุญณิศา ฆังคมณี ผู ้อ�านวยการ
ศนูย์วจิยัและพัฒนาการเกษตรสงขลา  ส�านักวจัิย
และพฒันาการเกษตร เขตที ่8 (สวพ.8) กรมวชิาการ
เกษตร กล่าวว่า ส้มโอหอมควนลงั หรอืเดิมมชีือ่เรยีก
ว่า ส้มโอพนัธุห์อมหาดใหญ่ เป็นไม้ผลพืน้เมอืงดัง้เดมิ
ซึง่ในอดตีมกีารปลกูกนัอย่างแพร่หลายในพ้ืนท่ีเมอืง
ควนลงั จงัหวดัสงขลา แต่ต่อมาได้จดทะเบยีนเป็นพชื
ท่ีมสีิง่บ่งชีท้างภมูศิาสตร์ (GI) ภายใต้ชือ่ว่า ส้มโอหอม
ควนลัง ตามทะเบยีนเลขที ่สข.60100092  ลงวนัที่  
29 มถินุายน 2560 มลีกัษณะประจ�าพนัธุคื์อ เนือ้ผล
สชีมพูเข้มถงึแดงสด มรีสชาติหวานอมเปรีย้ว มกีลิน่
ส้มโอหอมตดิทีป่ลายล้ิน  เนือ้ล่อนออกจากเปลอืก 
แกะกินได้ง่าย แต่ไม่มรีสขมอ่อนตดิอยูเ่หมอืนส้มโอ 
บางชนิดและลักษณะเด่นที่ส�าคัญอีกประการคือ 
ความไม่มเีมลด็ ในอดตีท่ีผ่านมา ส้มโอหอมควนลงั
มผีลผลติปรมิาณมาก และมคุีณภาพเป็นทีย่อมรับ
ของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะ 
นกัท่องเทีย่วจากประเทศจนีและมาเลเซยีทีเ่ข้ามาท่องเทีย่ว 
ในอ�าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

แต่ปัจจุบันพบว่า พ้ืนที่ปลูกส้มโอหอมควนลัง
ลดลง เนื่องจากการเส่ือมโทรมของต้น และการ
จดัการสวนของเกษตรกรซ่ึงไม่ตรงตามหลกัวชิาการ  

ส่งผลให้ปรมิาณผลผลติ คณุภาพผลผลติ รวมทัง้รายได้ 
ลดลงมาก ดังนั้น จึงควรมีการปรับปรุงคุณภาพ
ผลผลติให้ได้มาตรฐาน โดยวธิกีารปรบัใช้เทคโนโลยี
ทีเ่หมาะสมในการผลติส้มโอลงสูก่ลุม่เกษตรกรผูป้ลกู 
ส้มโอหอมควนลงั เพือ่ยกระดบัพชือตัลกัษณ์ประจ�าถิน่  
ให้เป็นพืชเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ 
สนิค้าชุมชนอย่างยัง่ยนื   

ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ทีมนักวิจัย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา ส�านักวิจัย
และพฒันาการเกษตร เขตท่ี 8 กรมวชิาการเกษตร 
จึงได้น�าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการผลิตส้มโอ 
สู่พ้ืนทีเ่กษตรกร แล้วให้เกษตรกรลงมอืปฏบิติัจรงิ 
ในพืน้ที ่เทคโนโลยท่ีีน�ามาทดสอบ ได้แก่

นายสุพศิ พทัิกษ์ธรรม อธบิดีกรมฝนหลวง
และการบนิเกษตร เปิดเผยว่า หลงัจากพระราช
พธิพีชืมงคลจรดพระนงัคัลแรกนาขวญั เมือ่วนัที่  
17 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ถือเป็นการ 
เริ่มต้นฤดูการเพาะปลูกของภาคเกษตรกรรม
ของประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ซึ่งในปีนี้
ตัง้แต่ช่วงต้นปีถงึปัจจบุนั พบว่า สถานการณ์ฝน 
มีฝนตกเพียงเล็กน้อย บางพ้ืนที่ยังไม่มีฝนตก 
ท�าให้สถานการณ์น�้าและความช้ืนในดินมี
ค่อนข้างต�า่ ซึง่ท�าให้พืน้ทีก่ารเกษตรทีอ่ยูน่อก

การอปุโภคบรโิภค และมปีรมิาณน�า้เกบ็กกัส�าหรบั 
ใช้การ ทั้งการผลิตกระแสไฟฟ้า น�้าประปา  
รวมถงึด้านอตุสาหกรรม และยังมกีารเฝ้าระวงัการ 
เกดิพายลุกูเหบ็ท่ีเกดิจากพายฤุดรู้อนโดยมทีมี
ปฏิบัติการเฝ้าระวังอย่างต่อเน่ืองประจ�าการ 
อยู่ทีห่น่วยฯ จ.พิษณโุลก และหน่วยฯ จ.เชยีงใหม่ 

ส�าหรับผลปฏิบัติการฝนหลวงตั้งแต่วันท่ี 
15 กมุภาพันธ์-14 พฤษภาคม 2566 มีการขึน้
บนิปฏิบตักิาร จ�านวน 67 วัน 1,501 เทีย่วบิน 
มจีงัหวดัทีม่รีายงานฝนตกรวม 62 จังหวดั เช่น 
จ.ล�าปาง จ.เชียงใหม่ จ.แพร่ จ.นครราชสีมา 
จ.ชัยภมู ิ จ.บรุรีมัย์ จ.นครสวรรค์ จ.อุทัยธานี 
จ.กาญจนบรุ ีจ.สพุรรณบรุ ีจ.จนัทบรุ ีจ.ราชบรีุ 
จ.พัทลุง  รวมถึงช่วยเพิ่มประมาณน�้าเก็บกัก 
ให้กบัเขือ่น อ่างเกบ็น�า้ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง 
และขนาดเลก็ทัว่ประเทศอีกด้วย 

 อย่างไรกต็าม พีน้่องประชาชน เกษตรกร 
สามารถตดิตามข้อมลูข่าวสาร แจ้งสถานการณ์
ความต้องการน�้าเพื่อขอรับบริการฝนหลวงได้
เป็นประจ�าทุกวันที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง
ประจ�าภูมิภาค อาสาสมัครฝนหลวงในพื้นท่ี 
หน่วยงานอ�าเภอ-จงัหวัด ช่องทางโซเชยีลมเีดยี 
@drraa_pr และหมายเลขโทรศพัท์ 0 2109 
5100 ต่อ 410

‘เริม่แล้ว! ฤดกูาลเพาะปลกู’ 
ฝนหลวงฯ ลุยช่วยพ้ืนทีเ่กษตร-อ่างเกบ็น�า้

2.1 พนัธุข้์าวควรเลอืกพนัธุข้์าวทีท่นเคม็ส�าหรบัปลกูในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ ได้แก่ ข้าวขาว
ดอกมะล ิ105 เป็นต้น

2.2 ปักด�าด้วยต้นกล้าทีม่อีายปุระมาณ 30-35 วนั ใช้ต้นกล้าในการปักด�า 6-8 ตันต่อจบั ระยะปลกู 
20x20 เซนตเิมตร จะท�าให้อตัราการรอดของต้นกล้ามากขึน้ ส่งผลให้รบัผลผลติได้เพิม่ขึน้

2.3 การใส่ปุย๋ ควรใส่ปุ๋ยเคม ีสตูร 16-16-8 อตัรา 30 กิโลกรมัต่อไร่ โดยแบ่งเป็น 3 ครัง้ คอื หลงั
ปักด�า 7-10 วัน ระยะแตกกอ และ ระยะข้าวตัง้ท้อง

2.4 ฉดีพ่นน�า้หมกัชวีภาพทีผ่ลิตจากสารเร่งซปุเปอร์ พด.2 จ�านวน 4 ครัง้ คอื เตรยีมดิน หลงัปักด�า 

2. การใช้พันธุข้์าวทนเค็ม วธิกีารปลกูและดแูลรกัษา

1. การปรบัสภาพพ้ืนทีใ่ห้เหมาะสมกบัการปลกูข้าว

รอจ�าหน่าย ส่วนต้นส้มโอมอีายมุากจะใช้ไม้สอยแบบ
ตะขอเก่ียวเพ่ือลดเสยีหาย 

จากการจัดการสวนดังกล่าว ท�าให้ส ้มโอ 
มจี�านวนผลเฉลีย่ 49 ผล จ�านวนผลต่อต้นสูงท่ีสุด  
62 ผล น�า้หนกัต่อผลเฉล่ีย 1.4 กโิลกรมั น�า้หนกัต่อผล
สงูสดุ 1.8 กิโลกรัม น�า้หนกัผลผลิตรวมเฉลีย่ 2,152 
กิโลกรัมต่อไร่ น�้าหนักผลผลิตรวมสูงที่สุด 2,778 
กิโลกรมัต่อไร่ โดยมต้ีนทุนในการผลติเฉลีย่ 9,480 
บาทต่อไร่ และมีรายได้สทุธเิฉลีย่ 118,834 บาทต่อไร่  
โดยราคาส้มโอหอมควนลังท่ีเกษตรกรจ�าหน่าย 
กิโลกรมัละ 60 บาท

และจากการสอบถามการยอมรบัเทคโนโลยขีอง
เกษตรกรท่ีเข้าร่วมแปลงทดสอบ พบว่า เกษตรกร
ยอมรับเทคโนโลยีการจัดการปุ๋ย คิดเป็นร้อยละ 
88.20 การจัดการโรคและแมลงศัตรูพืช ร้อยละ 
 81.3  การตัดแต่งก่ิง ร้อยละ 90.9  การจดัการระบบน�า้  
ร้อยละ 85.4 และการเก็บเกี่ยวผลผลิต ร้อยละ 

สพุศิ พทิกัษ์ธรรม

มีการปรับแผนการท�างานเพื่อรับมือกับภัยแล้ง 
ทีอ่าจจะเกดิขึน้ โดยตัง้แต่วนัที ่1 พฤษภาคม 2566 
เป็นต้นมา ต้ังหน่วยปฏบิตักิารฝนหลวง 12 หน่วยฯ 
ทัว่ทกุภมิูภาค ใช้อากาศยานของกรมฝนหลวงและ
การบินเกษตร จ�านวน 23 ล�า และอากาศยานท่ีได้
รบัการสนบัสนนุจากกองทัพอากาศ จ�านวน 6 ล�า 
รวม 29 ล�า ได้แก่

ภาคเหนือตอนบน ตั้งหน่วยปฏิบัติการ 
ฝนหลวงที่ จ.เชียงใหม่ และ จ.ตาก ภาคเหนือ 
ตอนล่าง ตัง้หน่วยปฏบิตัการฝนหลวงที ่จ.พษิณโุลก 
ภาคกลาง ตัง้หน่วยปฏบิตักิารฝนหลวงท่ี จ.ลพบรุี 
และ จ.กาญจนบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนบน ตัง้หน่วยปฏบิตักิารฝนหลวงที ่จ.ขอนแก่น  
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนล่าง ตัง้หน่วยปฏบัิตกิาร 
ฝนหลวงท่ี จ.นครราชสมีา และ จ.อบุลราชธานี 
ภาคตะวันออก ตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง
ที่  จ.จันทบุรี ภาคใต ้ ตั้งหน่วยปฏิบัติการ 
ฝนหลวงที ่จ.สุราษฎร์ธาน ีจ.สงขลา และ อ.หัวหนิ 
จ.ประจวบครีีขนัธ์

นายสุพิศ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมฝนหลวงฯ  
มีการติดตามสภาพอากาศ สถานการณ์น�้าและ 
ความต้องการน�า้ของพีน้่องประชาชนเป็นประจ�าทกุวนั 
เพือ่วางแผนปฏบิตักิารฝนหลวงเชงิรกุให้มปีรมิาณ 
น�้ า เต็มอิ่ม เพียงพอส�าหรับท�าการเกษตร  

เขตชลประทานที่มีพื้นที่ประมาณ 78% หรือ
ประมาณ 116 ล้านไร่ จากพืน้ทีเ่กษตรกรรม
และป่าไม้ทัง้หมด 230 ล้านไร่ ได้รับผลกระทบ 
เนือ่งจากมนี�า้ไม่เพยีงพอส�าหรบัการเพาะปลกู 

ขณะเดียวกัน มีเกษตรกรและประชาชน
ขอรับบริการฝนหลวงเข้ามาจากทุกพื้นที ่
ทัว่ประเทศ (ข้อมลูการขอฝนวันที ่ 1-14 พ.ค. 
2566) จ�านวน 1,387 ราย จาก 64 จงัหวดั 
459 อ�าเภอ รวมถงึสถานการณ์น�า้ในเขือ่นและ
อ่างเก็บน�้าต่างๆ เร่ิมมีปริมาณเก็บกักลดน้อย
ลงตามล�าดบั บางแห่งมปีรมิาณน�า้ต�า่กว่า 50% 
โดยทางกรมชลประทานมีการขอสนับสนุนให้
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปฏิบัติการ 
ฝนหลวงเตมิน�า้ต้นทนุให้กับเขือ่นและอ่างเกบ็น�า้ 
ทัว่ประเทศ จ�านวน 70 แห่ง 

อกีทัง้ จากการคาดการณ์สภาพอากาศของปี  
2566 พบว่า ปรากฏการณ์เอลนโีญจะส่งผลกระทบ 
ให้ฤดฝูนปีนี ้ มฝีนตกน้อยกว่าปี 2565 เกดิฝน 
ทิง้ช่วงตัง้แต่กลางปีเป็นต้นไป และเกดิความแห้งแล้งข้ึน 
จากอุณหภูมิที่สูงข้ึนกว่าปกติ จึงได้สั่งการให ้

นพืน้ทีด่นิเคม็น้อยถงึดนิเคม็ปานกลาง ทีมี่สภาพพืน้ท่ีเป็นทีลุ่่มมนี�า้แช่ขงั เกษตรกรส่วนใหญ่
ใช้พื้นที่ในการปลูกข้าว ข้าวเป็นพืชทนเค็มได้ระดับปานกลาง โดยเฉพาะข้าวท่ีก�าลังงอก 

จะมคีวามทนทานต่อความเคม็ แต่จะอ่อนแอในระยะต้นกล้า และระยะออกดอก การท่ีต้นข้าวได้รับ 
ผลกระทบจากดนิเคม็ ท�าให้ได้รบัผลผลติน้อยประมาณ 100-150 กโิลกรัมต่อไร่ จึงไม่เพยีงพอ 
ต่อการบรโิภคในครัวเรอืน กรมพัฒนาทีด่นิมคี�าแนะน�าการเพิม่ผลผลติข้าวดงัน้ี

ใ
ประพศิ จนัทร์มา

บุญณศิา ฆงัคมณี 

1) การจดัการปุย๋ ได้ท�าการเก็บตัวอย่างดินน�ามา 
วเิคราะห์เพือ่หาปรมิาณธาตอุาหารในดนิ และด�าเนนิการ 
ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 2) การจัดการโรคและ
แมลงศตัรพูชื ใช้วธีิกลมากกว่าการใช้สารเคมี โดย
วธิกีารห่อผลส้มโอหอมควนลงัด้วยถงุตาข่ายไนลอน 
เมื่อผลส้มโอหอมควนลัง อายุ 1.5–3 เดือน เพื่อ 
ป้องกนัการท�าลายของแมลงวนัทองและหนอนเจาะผล  
3) การตัดแต่งกิ่ง แนะน�าให้ตัดแต่งกิ่งภายใน  
3-4 สัปดาห์ หลังเกบ็เกีย่วผลผลติส้มโอหอมควนลงัเสรจ็ 
เรยีบร้อยแล้ว ได้แก่ ก่ิงแห้ง ก่ิงหกั ก่ิงกระโดง ก่ิงท่ีมี 
การท�าลายของโรคและแมลง

4) การจัดการระบบน�า้ แนะน�าให้ตดิตัง้ระบบ
น�า้ เพราะสามารถควบคุมการออกดอกและควบคมุ
คณุภาพผลผลติของส้มโอได้ 5) การเกบ็เกีย่วผลผลติ 
โดยการนับอายุผลหลังจากติดดอกจนถึงอายุ 6.5 
ถงึ 7 เดอืน ส่วนวิธกีารเก็บเก่ียวใช้กรรไกรตัดแต่ง
กิง่ตัดขัว้ผล และน�าผลผลติมาวางเรยีงเพือ่คดัขนาด

89.4 จากนั้นได้น�าเทคโนโลยีที่ได้จากการทดสอบ
ในแปลงเกษตรกร มาท�าการขยายผลเทคโนโลยี 
โดยให้เกษตรกรเจ้าของแปลงปรบัใช้เทคโนโลยขีองกรม 
วิชาการเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่ในการจัดการ
สวนส้มโอหอมควนลงั จ�านวน 20 แปลง ในต�าบล
ควนลงั อ�าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

“การวิจัยครั้งนี้ เราต้องการที่จะอนุรักษ์ส้มโอ
พนัธุห์อมควนลงัไม่ให้สญูหายไปจากท้องถิน่ รวมทัง้
ร่วมมือกับชาวบ้านในการช่วยกันฟ้ืนฟูและอนุรักษ์
ส้มโอพนัธุน์ีใ้ห้ยงัคงมแีละสร้างชือ่เสยีง โดยขณะนี้
มหีน่วยงานหลายฝ่ายได้ช่วยกนัส่งเสรมิท้ังการปลูก
และการตลาดเพือ่ให้มคีณุภาพได้มาตรฐานตามเดมิ
อย่างสมัยโบราณต่อไป” นางสาวบญุณศิา   กล่าว   

ผูใ้ดทีส่นใจ สามารถตดิต่อข้อมลูเพิม่เตมิได้ท่ี 
ศนูย์วจิยัและพฒันาการเกษตรสงขลา โทร. 0 7458 
6725-30 E-mail : Songkhla.doa@gmail.com

1.1 จัดรปูแปลงด้วยระบบอนรุกัษ์ดนิและน�า้ แบบที ่1 หรอืแบบที ่2 เพือ่ปรบัระดบัพืน้ทีใ่ห้สม�า่เสมอ 
มรีะดับเดียวกัน ป้องกันไม่ให้ในพืน้ทีลุ่ม่มเีกลอืท่ีละลายน�า้ได้มกีารแช่ขงัในฤดฝูน และมคีราบเกลอืสะสม
ทีผ่วิดนิในฤดแูล้ง โดยทีก่ารจดัรูปแปลงนา ท้ัง 2 แบบ สามารถปลูกไม้ยนืต้นบนคนันา ได้แก่ สะเดา  
ขีเ้หลก็ ยคูาลปิตสั เป็นต้น จงึเป็นรายได้เสรมิให้กบัเกษตรกรในพ้ืนทีด่นิเค็ม

โดยทีแ่บบที ่1 เมือ่ฝนตกมนี�า้แช่ขงัในแปลงนา เกลอืจะถกูชะล้างลงไปในแนวดิง่ ขณะทีแ่บบท่ี 2 
น�า้เคม็จะถกูชะล้างจากชัน้หน้าดนิไปรวมทีค่รูะบายน�า้ด้านข้างและรกัษาระดบัน�า้ใต้ดนิไม่ให้พาเกลอื
ขึน้มาสะสมทีด่นิช้ันบน

1.2 ขงัน�า้ให้ท่วมแปลงในพืน้ทีท่ีม่กีารจดั
รปูแปลงนา เพือ่ชะล้างเกลอืทีอ่ยูใ่นดนิด้วย
น�้าฝน หรือน�้าจากระบบชลประทาน แล้ว
ระบายน�า้ออกจากแปลงนาเป็นการล้างเกลอื
ออกจากดนิ ควรล้างดนิ 2-3 ครัง้ หลงัจากนัน้
ให้ไถพรวนดนิตามปรกติ

1.3 ใส่ปุย๋อนิทรย์ีเพือ่เพิม่ธาตอุาหารและปรบัปรงุโครงสร้างดนิ ดินเคม็มคีวามอดุมสมบูรณ์ต�า่ จงึ
ควรใส่ปุย๋อนิทรีย์ทีเ่กษตรกรสามารถหาได้ง่ายในท้องถิน่ ได้แก่ ปุย๋หมกั ปุย๋คอก ปุย๋พืชสด (ควรใช้โสน
อฟัริกัน เนือ่งจากสามารถทนเค็มได้ดกีว่า พชืตระกูลถัว่อืน่ๆ) รวมทัง้การใช้อนิทรยีวตัถปุรบัปรงุดนิ เช่น 
แกลบ เพือ่รกัษาความช้ืนในดนิ และป้องกนัไม่ให้เกลอืมาสะสมบนผวิหน้าดิน

ข้าว 30 50 และ 60 วัน เพื่อเร่ง 
เจรญิเตบิโตของข้าว ในอัตรา 5 ลติร
ต่อไร่ โดยเจอืจาง 1:500

2.5 หลังเก็บเกี่ยวข้าว ไม่ควร
ปล่อยให้หน้าดินในนาข้าวว่างเปล่า  
ควรปล ่ อย เศษ เหลื อจากการ 

เกบ็เกีย่ว เช่น ฟางข้าว ตอซงั ปกคลมุพืน้ท่ีดนิเคม็ 
เพ่ือป้องกันไม่ให้น�้าในดินระเหยพาเกลือขึ้นมา
สะสมบนผวิหน้าดิน

หลังจากเกษตรกรได้มีการจัดการดินตาม 
ค�าแนะน�าของกรมพฒันาทีด่นิแล้ว ท�าให้เกษตรกร

ได้รบัผลผลติข้าวเพิม่ขึน้เป็น 300-500 กโิลกรัม
ต่อไร่

ประยรู อนิสกลุ ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เปิดเผยถงึความส�าเรจ็ในการยืน่เอกสารข้อเสนอ “การ
เลี้ยงควายปลักและระบบนิเวศในพื้นที่ชุ่มน�้าทะเล
น้อย” เมือ่เดอืนตลุาคม 2565 ทีผ่่านมา โดยการเสนอ

เศรษฐเกยีรต ิ กระจ่างวงษ์ รองปลดักระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ได้รบัมอบหมายจาก ประยูร อนิ
สกลุ ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หารอืร่วมกบั 
เออร์เนสโต เปเรซ เลขาธิการฝ่ายเกษตร จังหวัด

ไทย-อาร์เจนตินา ผลกัดันความร่วมมอืด้านการเกษตรร่วมกนั
ลาริโอจา สาธารณรัฐอาร์เจนตินา (Mr. Ernesto 
Perez, Secretary of Agriculture of La Rioja 
Province) พร้อมด้วย ผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระ
ทรวงเกษตรฯ อาท ิ กรมประมง กรมปศสุตัว์ กรม
วิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ส�านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้า
ร่วม ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันความร่วมมือด้าน
การเกษตรร่วมกัน โดยท้ังสองฝ่ายมีความสนใจ
ร่วมกันในด้านเครื่องจักรกลทางการเกษตรส�าหรับ
เกษตรกรรายย่อย

ก.เกษตรฯ ประกาศความส�าเรจ็พ้ืนทีม่รดกโลกทางการเกษตร (GIAHS)

เรือ่งดงักล่าว เพ่ือขอรบัการรบัรองเป็นพืน้ทีม่รดกโลก
ทางการเกษตร และจากการประชมุคณะกรรมการที่
ปรกึษาทางด้านวิทยาศาสตร์ (Scientific Advisory 
Group: SAG) ขององค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาต ิ(FAO) เมือ่วันที ่3 พฤศจิกายน 2565 
ได้ประกาศให้ “การเลีย้งควายปลกัและระบบนเิวศใน
พืน้ทีชุ่ม่น�า้ทะเลน้อย” เป็นพ้ืนทีม่รดกโลกทางการ
เกษตร (Global Important Agricultural Heritage 
Systems หรอื GIAHS) ของ FAOและนบัเป็นพ้ืนที่
มรดกโลกทางการเกษตรแห่งแรกของประเทศไทย
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เปิดงบฯ ลงทุน ‘คมนำคม’ ปี 67 
วดักึน๋รฐับำลใหม่จดัสรร 2 แสนล.

กระทรวงคมนาคม นบัเป็นหนึง่ในกระทรวง
เศรษฐกจิส�าคญัของการกระตุน้เมด็เงนิด้านการ
ลงทนุ ซึง่ขณะน้ีต้องยอมรบัว่า แม้การเลอืกตัง้ 
จะแล้วเสรจ็ มผีลประกาศอย่างไม่เป็นทางการ แต่ 
การจัดตัง้รฐับาลเสยีงข้างมาก ซึง่น�าโดย “ก้าวไกล”  
ยังคงอยู ่ในขั้นตอนด�าเนินการ และหลาย 
ฝ่ายคาดว่าประเทศไทยน่าจะมรีฐับาลใหม่อย่าง
สมบูรณ์ในเดอืน ส.ค. 2566

ส�าหรับกระทรวงคมนาคมนั้น มีโจทย์ส�าคัญ
ที่ยังรอรัฐบาลใหม่เข้ามาขับเคลื่อน ซึ่งส่วนใหญ่
จะเป็นโครงการค้างท่อ และโครงการลงทนุทีอ่ยู่
ตามแผนยทุธศาสตร์ชาต ิ 20 ปี โดยในปี 2567 
กระทรวงคมนาคมมีงบประมาณรายจ่ายที่เคย
ประมาณการและเสนอคณะรฐัมนตร ี (ครม.) ชดุ  
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พิจารณามาแล้ว  
ภายใต้กรอบวงเงนิสงูถงึ 238,002.05 ล้านบาท  
แบ่งเป็น รายจ่ายประจ�า 30,431.54 ล้านบาท  
และรายจ่ายลงทนุ 207,570.50 ล้านบาท

ส� าห รับรายละ เอี ยดของแผนจั ดสรร 
งบประมาณรายจ่าย ประจ�าปี 2567 ของกระทรวง
คมนาคมนัน้ แบ่งเป็น 9 ส่วนราชการ ประกอบด้วย

- กรมทางหลวง (ทล.) ได้รับจัดสรรมากสุด 
วงเงิน 120,961.71 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2566 
ที่ได้รับวงเงิน 118,816.62 ล้านบาท แบ่งเป็น  
รายจ่ายประจ�า 5,413.03 ล้านบาท และรายจ่ายลงทนุ  
115,545.67 ล้านบาท

- ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ได้รับ
วงเงิน 677.72 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปี 2566 ที่
ได้รบัวงเงนิ 514.50 ล้านบาท แบ่งเป็น รายจ่าย
ประจ�า 442.30 ล้านบาท และรายจ่ายลงทุน 
235.42 ล้านบาท

- สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบ 
ราง (องค์การมหาชน) ได้รับวงเงนิ 409.92 ล้านบาท  
เพิ่ ง ไ ด ้ รั บ จั ด ต้ั ง ในป ี  2 566  แบ ่ ง เ ป ็ น  
รายจ่ายประจ�า 51.56 ล้านบาท และรายจ่ายลงทนุ 
358.36 ล้านบาท

- ส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร (สนข.) ได้รบัวงเงนิ 282 ล้านบาท ลดลง

ปัจจบัุนเราก�าลงัอยูใ่นโลกแห่ง Big Data และ
หลายคนก็อาจสงสัยว่า ข้อมูลจ�านวนมหาศาล 
เหล่านีเ้กิดข้ึนมาจากไหน? รายงานสถติขิองปี 2022 
พบว่า ใน 1 นาท ีเกดิการค้นหาบน Google ถงึ 5.9  
ล้านครั้ง เกิดการแชร์เนื้อหาบน Facebook ถึง  
1.7 ล้านโพสต์ และเกดิการใช้จ่ายบนแพลตฟอร์ม 
Amazon สงูถงึ 443,000 ดอลลาร์สหรฐั โดยส่วนหนึง่ 
เป็นผลมาจากการเติบโตของจ�านวนผู ้ใช้งาน
อนิเทอร์เนต็ทัว่โลก 

อย่างไรกต็าม แม้ว่าข้อมลูเหล่านีจ้ะเตม็ไปด้วย
โอกาสมากมาย แต่ก็ยังมีความท้าทายในการดึง 
ศักยภาพของข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
ดงัจะเหน็ได้จาก European Commission ออกมาระบุ 
ว่า 80% ของข้อมลูในภาคอตุสาหกรรมยงัไม่ได้ถกู 
น�ามาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ด้วยเหตุนี้เองการ 
ขบัเคลือ่นให้เกดิการแบ่งปันข้อมลู (Data Sharing) จึง 
เป็นปัจจัยส�าคัญที่จะช่วยปลดล็อกความเป็นไปได้
ใหม่ๆ เพือ่ก้าวจาก Big Data ไปสู ่Data Economy 
ก่อให้เกิดประโยชน์และความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ
และสงัคมต่อไป

 ยิง่แชร์กนั	ยิง่ได้ประโยชน์อย่างไร?
 ภาคประชาชน : เกิด Personalization 

 จากการน�าข้อมลูมาออกแบบสนิค้าและบรกิาร
 เพือ่ตอบโจทย์ลกูค้ารายบคุคล 

หาก Data Sharing สามารถเกดิข้ึนได้จรงิ จะ
ช่วยให้ประชาชนได้รับบริการที่มีความสะดวกและ
ถูกออกแบบมาให้เหมาะส�าหรับความต้องการเฉพาะ
บคุคล (Personalization) ครอบคลมุทัง้การรับบรกิาร 

ผดุอโุมงค์ทางลอดเมอืงโคราช
กรมทางหลวงทุ่ม 480 ล้าน ผดุอุโมงค์ทางลอด

เมอืงโคราช แก้รถตดิ เริม่สร้างปีนี ้ พ่อค้าโวยไม่คุม้ 
ท�าเศรษฐกจิเสยีหายปีละพันล้าน  

เมื่ อวันที่  19 พฤษภาคม ที่ ศูนย ์การค ้ า 
เทอร์มนิอล 21 โคราช อ.เมอืง จ.นครราชสมีา นายสมเกียรติ  
วริยิะกลุนนัท์ รองผูว่้าราชการจงัหวดันครราชสมีา เป็น 
ประธานเปิดการประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง 
ทางลอดจดุตัดทางแยกนครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 
2 ถ.มิตรภาพ กบัทางหลวงหมายเลข 224 ถ.ราชสีมา-
โชคชยั โดยมผีูแ้ทนภาครฐั ภาคเอกชน เจ้าของสถาน
ประกอบการและประชาชนชาวโคราชร่วม 200 คน 
รับฟัง นายพรชัย ศิลารมย์ ผู้อ�านวยการศูนย์สร้าง 
และบรูณะสะพานที ่3 (ปทมุธาน)ี นายชติพล เหล่าอนั  
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 และนายทวีศักด์ิ  
ศักดิ์นานนท์ นายช่างโครงการ ชี้แจงให้ความรู้และ
ท�าความเข้าใจขัน้ตอนการด�าเนนิโครงการ รวมทัง้เปิด
โอกาสให้เสนอแนวทางการบรรเทาปัญหาจราจรคบัคัง่
ช่วงก่อสร้าง

นายพรชัย เปิดเผยว่า สภาพการจราจรคบัค่ังบน 
ถ.มิตรภาพ ช่วงผ่านตัวเมืองโคราช บริเวณทางแยก
นครราชสมีา ซึง่มปีรมิาณรถต่อวนัประมาณ 1.2 แสนคนั 
ส่งผลกระทบต่อการด�ารงชพีทัง้การเดนิทางไม่สะดวก
และมอุีบตัเิหตุเกดิขึน้บ่อยครัง้ เป็นเวลากว่า 10 ปี กรม
ทางหลวงและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องได้น�าเสนอโครงการ
ก่อสร้างอโุมงค์ทางลอด แต่มเีสยีงคัดค้านจากผูม้ส่ีวนได้
ส่วนเสยีเป็นกลุม่ผูป้ระกอบการค้าและชาวโคราชส่วน
หนึง่ ท�าให้ต้องชะลอโครงการ ทีผ่่านมาได้จดัการจราจร
ด้วยไฟสญัญาณจราจร รวมท้ังเพ่ิมช่องทางจราจร แต่ไม่ 
สามารถรองรับปริมาณการเดินทางอย่างเพียงพอ  
รวมทัง้มปัีญหาหลากหลาย

โดยน�าผลการศึกษามาทบทวน ปรับปรุงแก้ไข
ให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน เพื่อเสนอโครงการ
ก่อสร้างอโุมงค์ทางลอดทางแยกนครราชสมีา รปูแบบ 
2 ช่องจราจร รองรบัการจราจรบน ถ.มติรภาพ จาก 
จ.ขอนแก่น เลีย้วขวาไป จ.สระบรุ ีรวมระยะทาง 1,181 
เมตร เพือ่ความปลอดภยัและความสะดวกขณะก่อสร้าง 

ผู้รับจ้างต้องปิดเส้นทางจราจรบริเวณพื้นที่โครงการ 
ท�าให้การสญัจรไม่สะดวกคล่องตวัและใช้เส้นทางอ้อม
ส่งผลกระทบอย่างหลกีเล่ียงไม่ได้

จงึเปิดโอกาสให้ผูไ้ด้รบัผลกระทบเสนอปัญหา เพือ่
น�ามาพจิารณา ทบทวนปรบัรูปแบบให้สอดคล้องกับการ
เดนิทางของคนเมอืง ล่าสดุ บรษิทั รชัตนิทร์ จ�ากัด เป็น
ผูร้บัจ้างใช้งบ 480 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 960 วัน 
เริม่ด�าเนนิการประมาณปลายปี 2566

ด้าน นายประยทุธ แซ่เตยีว เจ้าของกจิการ “ชุนหล”ี  
แบตเตอรี่  ตัวแทนจ�าหน่ายใหญ่ที่สุดในโคราช 
และโรงแรมชุนหลีแกรนด์ กล่าวในฐานะผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ว่า การก่อสร้างทางลอดจะส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจชุมชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้เดือดร้อนคือ 
ผู้ประกอบการกว่า 300 ราย ช่วงก่อสร้างใช้เวลาร่วม 
 3 ปี สภาพจราจรตดิขดั ผูค้นจะไม่มาใช้เส้นทางในเมือง  
การค้าขายซบเซา ความเสยีหายเฉลีย่ปีละกว่า 1 พนั
ล้านบาท รวมทัง้การสญัจรของประชาชนทีม่ทีีพ่กัอาศยั 
ในพืน้ทีโ่ครงการ นอกจากนี ้ยงัมปัีญหาน�า้ท่วม อุบตัเิหตุ
การจราจรซึง่ความเสยีหายยังไม่มผีูใ้ดเสนอตวัออกมา
รบัผดิชอบ

“ข้อมูลสภาพการจราจรช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา จ�านวน
ยานพาหนะที่ใช้เส้นทางดังกล่าว เริ่มมีปริมาณลดลง
เฉลีย่กว่า 30% และมแีนวโน้มลดลงเรือ่ยๆ เนือ่งจากมี
การใช้ถนนวงแหวนรอบเมอืงนครราชสีมาแทนแล้วจะ 
สร้างทางลอดเพือ่อะไร มแีต่ท�าให้ทศันยีภาพเมอืงเสียหาย  
จึงคัดค้านการด�าเนินโครงการ เพ่ือน�างบประมาณ 
ที่ได้จากภาษีประชาชนไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนแทน” 
นายประยทุธ กล่าว

ทัง้จากภาครัฐและภาคเอกชน เช่น กรณกีารซ้ือสนิค้า 
ออนไลน์ หากผูข้ายมข้ีอมลูประวติัการซือ้สนิค้าทีผ่่านมา 
ของลกูค้ารายนัน้ กจ็ะสามารถแนะน�าสนิค้าได้ตรงใจ  
และประสบการณ์โดยรวมของลูกค้าก็จะมีความ 
พอใจมากขึน้ อกีทัง้ในแง่ของบรกิารสขุภาพ การท�า 
Data Sharing เพ่ือแบ่งปันข้อมลูประวัตกิารรกัษาของ
ผู้ป่วยข้ามสถานพยาบาล จะช่วยให้ผู้ป่วยเข้าใช้บรกิาร
ในโรงพยาบาลได้สะดวกมากขึน้ มากไปกว่านัน้ การท�า 
Data Sharing ยงัจะช่วยปทูางให้เกดิการแพทย์แม่นย�า 
(Precision Medicine) เพ่ือให้แพทย์สามารถวินจิฉยั
และวางแผนการรกัษาผูป่้วยได้ตรงจุด

 ภาคธรุกจิ : เกดิ Business Model 
 (โมเดลธรุกจิ) รูปแบบใหม่ทีใ่ช้ประโยชน์
 และสร้างรายได้จากข้อมลู

ในยคุทีภ่าคธรุกจิต้องปรบัตัวให้เท่าทนัต่อโลกที่
เปลีย่นแปลงตลอดเวลา นอกจากธรุกจิจะน�าข้อมลู 
ภายในองค์กรมาต่อยอดสร ้างมูลค ่าหรือเพิ่ม 
ความสามารถในการแข่งขนัแล้ว การท�า Data Sharing  
จะช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงข้อมูลและมุมมองที่
หลากหลายมากขึน้ เพือ่มาช่วยต่อยอดทัง้ในแง่ของ
การพัฒนาสินค้าและบริการเดิมให้ตอบโจทย์ความ
ต้องการลกูค้า หรอือาจเป็นในรปูแบบของการสร้าง
สินค้าและบริการใหม่ที่ต่อยอดจากการใช้ข้อมูล  

เมือ่วันที ่16 พ.ค. 2566 ทีผ่่านมา ผศ.ดร.
ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อ�านวยการใหญ่ 
ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือดีป้า 
เป็นประธานในพธิเีปิดกจิกรรมพฒันาศกัยภาพ
นักพัฒนาระบบดิจิทัล ระดับการใช้งานชั้น
เชีย่วชาญภาคใต้ โดย ผศ.ดร.ณฐัพล เปิดเผยว่า 
ปัจจุบนั เทคโนโลยดีจิทิลัเข้ามามส่ีวนเกีย่วข้อง
กับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในทุกมิติ อีกทั้ง 
มีบทบาทส�าคัญในการฟื ้นฟูอุตสาหกรรม 
ท่องเทีย่วไทยทีไ่ด้รบัผลกระทบอย่างรนุแรงจากการ 
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(โควดิ-19) ด้วยเหตนุี ้ดีป้า และเครือข่ายพนัธมติร 
จึงได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักพัฒนา
ระบบดจิทิลั ระดบัการใช้งานชัน้เชีย่วชาญภาคใต้  
ภายใต้โครงการเปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทย 
ด้วยดจิทัิล หนึง่ในโครงการส�าคญัภายใต้แนวคดิ 
Digital Infinity : ดิจทิลัไม่มีทีส่ิน้สดุ

กจิกรรมดงักล่าว มวีตัถปุระสงค์เพือ่สร้าง
ความตระหนกัและกระตุน้ให้เกดิการประยกุต์
ใช้แพลตฟอร์มดจิทิลั ควบคูไ่ปกบัการส่งเสรมิ
และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ยกระดับ
ก�าลงัคนดจิทิลัให้มศีกัยภาพในระดับเชีย่วชาญ 
ตั้งแต่ต้นน�้า กลางน�้า และปลายน�้า เพ่ือเป็น 
ส่วนช่วยในการลดปัญหาขาดแคลนก�าลงัคนดิจทิลั 
ในภาคอตุสาหกรรมต่างๆ รวมถงึอตุสาหกรรม
ท่องเทีย่ว โดยวทิยากรผูเ้ชีย่วชาญด้านเทคโนโลยี
ดจิทิลัผ่าน 3 หลกัสตูร ได้แก่ 1. การพฒันาระบบ
สารสนเทศประเภท Software as a Service 
(SaaS) และ Platform as a Service (PaaS) 
2. การพฒันาระบบสารสนเทศประเภท Mobile 
Application ส�าหรบัระบบปฏบิตักิาร Android 
และ iOS และ 3. การพฒันาระบบสารสนเทศ 
ที่เก่ียวข้องกับ Machine Leaning, Data  
Science และ Artificial Intelligence

“ดีป้า” ผนกึพันธมติรเปิดตวักจิกรรม
ยกระดบัก�าลงัคนดิจทิลัพ้ืนทีภ่าคใต้ 

จนเกิดเป็นแหล่งรายได้ใหม่ของบริษทั รวมไปถงึการ 
น�าข้อมลูมาช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการด�าเนนิงาน
และประหยัดต้นทุนการด�าเนนิงานของธุรกจิได้ 

นอกจากนี ้ความร่วมมอืในการท�า Data Sharing  
ยังถือเป็นโอกาสอันดีที่เปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจ 
ทัง้ทีอ่ยู่ในอตุสาหกรรมเดยีวกนัหรอืข้ามอตุสาหกรรม 
มาร่วมมือกันเพื่อปลดล็อกปัญหาที่หลายธุรกิจมัก
เผชญิ (Common Pain Points) เช่น การท�า Data 
Sharing เพ่ือช่วยในการตรวจจับการทจุรติ (Fraud 
Detection) ทีอ่าจเกดิในภาคธุรกจิต่างๆ หรอืร่วมกนั 
ยกระดับความสามารถของอุตสาหกรรมด้วยการใช้
ประโยชน์จากข้อมลู เช่น การท�า Data Sharing เพ่ือ
ผลกัดันให้เกดิ Precision Medicine ได้จรงิ

 ภาครัฐ : เกดิแนวคิด Smart City 
 (เมอืงอจัฉริยะ) ทีน่�าข้อมูลมาช่วยวางแผน
 และบริหารจดัการเมอืงอย่างมปีระสทิธภิาพ

ในแง่ของภาครฐัการท�า Data Sharing จะน�าไปสู ่
การตดัสินใจเชงินโยบาย และการให้บริการสาธารณะ
ทีม่ปีระสทิธิภาพ เช่น การท�า Data Sharing ส�าหรบั
พัฒนาระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ ซ่ึงจะช่วย
เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการระบบขนส่งมวลชน 
เพ่ิมความปลอดภัย และช่วยบรรเทาปัญหาการ
จราจรตดิขดั รวมไปถงึการน�าข้อมลูมาช่วยวางแผน
และบรหิารจัดการเมอืงอจัฉรยิะ (Smart City) ให้
มปีระสทิธภิาพ นอกจากนี ้ การท�า Data Sharing 
ระหว่างหน่วยงานภาครฐั ยงัช่วยให้เกดิการตดัสนิใจ
เชงินโยบายทีม่ปีระสทิธิภาพ อกีทัง้ข้อมูลของภาครฐั
บางส่วนทีส่ามารถเปิดเผยได้ ยังสามารถเปิดเผยข้อมลู
ออกมาในรปูแบบของ Open Data เพ่ือให้หน่วยงาน 
องค์กร หรอืบคุคลอืน่สามารถน�าข้อมลูเหล่านีไ้ปใช้
ต่อยอดในงานวิจัยหรือการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ 
ได้อกีมากมาย

 ภาคการวจิยัและพัฒนา : เกดิงานวจิยั
 เชิงบูรณาการที่น�าไปสู่การค้นพบและขยาย 
        องค์ความรู้ในการแก้ปัญหาและพฒันาประเทศ

การท�างานวิจัยเป็นอีกหนึ่งแรงส�าคัญที่จะช่วย 
ขบัเคลือ่นความก้าวหน้าทางวทิยาศาสตร์และนวตักรรม 
ของประเทศ ทุกวันนี้ในแง่ของการท�างานวิจัย 
ยงัมคีวามท้าทายอยูห่ลายอย่างทีน่กัวจัิยต้องพบเจอ  

- กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้รับวงเงิน 
47,928.21 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปี 2566 ทีไ่ด้
รบัวงเงนิ 47,108.91 ล้านบาท แบ่งเป็น รายจ่าย
ประจ�า 1,447.96 ล้านบาท และรายจ่ายลงทนุ 
46,480.25 ล้านบาท

- กรมท่าอากาศยาน (ทย.) ได้รับวงเงิน 
5,162.85 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 ทีไ่ด้รบั
วงเงนิ 5,221.20 ล้านบาท แบ่งเป็น รายจ่ายประจ�า 
480.98 ล้านบาท และรายจ่ายลงทนุ 4,681.87 
ล้านบาท

- กรมเจ้าท่า (จท.) ได้รบัวงเงนิ 4,773.05 ล้าน
บาท เพ่ิมขึน้จากปี 2566 ทีไ่ด้รับวงเงิน 4,707.40 
ล้านบาท แบ่งเป็น รายจ่ายประจ�า 916.74 ล้าน
บาท และรายจ่ายลงทนุ 3,856.31 ล้านบาท

- กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ได้รับวงเงิน 
3,587.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ที่ได้
รับวงเงนิ 3,545.81 ล้านบาท แบ่งเป็น รายจ่าย
ประจ�า 2,657.89 ล้านบาท และรายจ่ายลงทนุ 
929.34 ล้านบาท

ประจ�า 8,380.82 ล้านบาท และรายจ่ายลงทนุ 
14,754.78 ล้านบาท

- องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้
รบัจดัสรร เป็นรายจ่ายประจ�าทัง้หมด 4,416.78 
ล้านบาท

- การทางพเิศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้
รับจัดสรรเป็นรายจ่ายลงทุนทั้งหมด 2,866.79 
ล้านบาท

- สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) ได้รับ 
175.08 ล้านบาท แบ่งเป็น รายจ่ายประจ�า 106.96 
ล้านบาท และรายจ่ายลงทนุ 68.12 ล้านบาท

- บรษัิท ท่าอากาศยานไทย จ�ากดั (มหาชน) 
หรอื ทอท. (AOT) ไม่ได้รับการจดัสรรงบประมาณ

อย่างไรก็ดี หากมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่แล้ว
เสร็จ ภารกิจแรกที่ต้องเร่งด�าเนินการเห็นจะ
เป็นการจดัท�า พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อเนือ่งจากรฐับาลชุด
ก่อน เนือ่งจากต้องรฐับาลชดุใหม่จะต้องทบทวน
การจดัสรรงบประมาณ และผลกัดนังบประมาณ
รายจ่ายเข้าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งจาก
ขัน้ตอนทัง้หมดอาจจ�าเป็นต้องใช้เวลาด�าเนนิการ 
และแน่นอนว่าจะส่งผลกระทบต่อการเบกิจ่ายงบ
ประมาณการลงทุนล่าช้าออกไป

ทัง้นี ้การเข้ามาขบัเคลือ่นเมด็เงนิลงทนุภายใต้ 
งบประมาณสังกัดกระทรวงคมนาคม ท่ามกลาง
ห้วงเวลาทีอ่าจมเีหลอือย่างจ�ากดั นบัเป็นอกีหนึง่
โจทย์หินทีต้่องวดักึน๋รฐับาลใหม่ เพราะหากการ
จัดสรรงบประมาณสะดุด ท้ายที่สุดจะส่งผลต่อ
การกระตุน้เมด็เงนิลงทนุสูร่ะบบเศรษฐกิจ รวมท้ัง
โอกาสของประชาชนต่อการใช้โครงสร้างพืน้ฐาน
ด้านการคมนาคม ซึง่ตามแผนงานของกระทรวง
คมนาคมในปี 2567 มโีครงการลงทนุส�าคญัต้อง
ขบัเคลือ่น อาทิ

โครงการปรับปรุงท่าอากาศยาน 16 แห่ง,  
โครงการทางหลวงพิเศษฉลองรัช ส่วนต่อขยาย 
ช่วงจตโุชต-ิล�าลกูกา

โครงการทางพเิศษ สายฉลองรชั – ศรนีครนิทร์ 
–สุวรรณภูมิ (M7), โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่าย 
รปูแบบการขนส่งสนิค้าเชยีงของ จังหวัดเชยีงราย. 
โครงการทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืงหมายเลข 9 
สายถนนวงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร ช่วง
บางบัวทอง-ลาดหลมุแก้ว

จากปี 2566 ทีไ่ด้รบัวงเงนิ 282.12 ล้านบาท แบ่ง
เป็น รายจ่ายประจ�า 159.88 ล้านบาท และราย
จ่ายลงทนุ 122.12 ล้านบาท

- กรมการขนส่งทางราง (ขร.) ได้รับวงเงิน 
167.29 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2566 ที่ได้รับ
วงเงิน 116.33 ล้านบาท แบ่งเป็น รายจ่ายประจ�า 
128.71 ล้านบาท และรายจ่ายลงทนุ 39.12 ล้าน
บาท

ขณะเดียวกัน ยังมีงบประมาณรายจ่ายส่วน
ของ 5 หน่วยงานรฐัวิสาหกจิ ทีไ่ด้รับจดัสรรกรอบ
วงเงินรวม 54,052.01 ล้านบาท แบ่งเป็น รายจ่าย
ประจ�า 18,729.99 ล้านบาท และรายจ่ายลงทุน 
35,322.01 ล้านบาท ประกอบด้วย

- การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
(รฟม.) ได้รบัจดัสรรมากท่ีสดุ วงเงิน 23,457.74  
ล้านบาท แบ่งเป็น รายจ่ายประจ�า 5,825.42 ล้านบาท  
และรายจ่ายลงทนุ 17,632.32 ล้านบาท

- การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ได้รบั
จัดสรร 23,135.61 ล้านบาท แบ่งเป็น รายจ่าย

พร้อมกันนี้ ดีป้ายังร่วมลงนามในบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร 
ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วทิยาเขตภเูกต็ และมหาวทิยาลัยราชภฏัภเูกต็ 
ในฐานะสถาบันการศึกษาซึ่งเป็นแหล่งผลิต
ก�าลังคนดิจิทัลเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม ภาค
เอกชน ประกอบด้วย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทั กรงุศร ี ฟินโนเวต 
จ�ากดั ในฐานะผูส่้งเสรมิการถ่ายทอดองค์ความรู ้
ด้านดิจิทัล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการ 
การพฒันาหลกัสตูรทีม่มีาตรฐาน เสรมิสร้างการ
ยกระดบัองค์ความรูแ้ละทกัษะการพฒันาระบบ
ดจิทัิล สร้างโอกาสทางอาชพีแก่นสิิต/นกัศกึษา 
เครือข่ายดิจิทัลสตาร์ตอัป และประชาชนที่ 
สนใจ เพ่ือเชื่อมโยงระบบนิเวศดิจิทัลระหว่าง 
สถานศกึษา ผูป้ระกอบการ ตลอดจนเครอืข่าย 
ดจิทัิลสตาร์ตอัป หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่
เกีย่วข้อง

“ดป้ีาให้ความส�าคญักบัการยกระดบัทกัษะ
ดิจิทัลแก่กลุ ่มนักศึกษาและบัณฑิตจบใหม่  
รวมถงึบคุลากรและแรงงาน เพือ่มุง่สูก่ารเป็นก�าลงั 
คนดิจิทัล ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ต้องการของภาค
อุตสาหกรรม โดยดีป้าพร้อมบูรณาการการ
ท�างานในการยกระดับทักษะร่วมกับเครือข่าย
พนัธมติร ทัง้สถาบนัการศกึษา หน่วยงานภาค
รัฐและภาคเอกชน เพื่อเสริมสร้างทุนมนุษย์ 
(Human Capital) ของประเทศให้มีความ
พร้อม สามารถตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานในปัจจบุนัได้อย่างทันท่วงท ี และ
เป็นทีย่อมรบัของภาคอตุสาหกรรมต่างๆ รวมถงึ 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นส่วนช่วย 
ยกระดบัและเพิม่ศกัยภาพแก่ภาคธรุกจิของไทย 
รองรับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลในอนาคต”  
ผูอ้�านวยการใหญ่ ดป้ีา กล่าว

ไม่ว่าจะเป็นข้อจ�ากัดในการเข้าถงึชดุข้อมลูทีม่คีวาม
ครอบคลุมและหลากหลายเพื่อมาใช้ต่อยอดในการ
ท�าวิจัย อกีทัง้ยังมคีวามท้าทายในการท�างานร่วมกนั
ระหว่างหน่วยงานวิจัย เนื่องจากในปัจจุบันมักจะ
เป็นการท�างานวิจัยแบบแยกกันในแต่ละหน่วยงาน 
ซึง่การท�า Data Sharing จะช่วยให้นกัวิจยัเกดิความ
สะดวกในการเข้าถึงชุดข้อมลูหรอืวิธีการวจิยัทีถ่กูสร้าง
ขึน้แล้วจากงานวจัิยก่อนหน้า เพือ่ให้เกดิการเรยีนรู้
และต่อยอดเป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีใครค้นพบมาก่อน 
ดงัเช่น โครงการ European Open Science Cloud 
(EOSC) ทีเ่กิดขึน้ในสหภาพยุโรป (EU)

  ประเทศไทย: เกดินวัตกรรมเทคโนโลยท่ีีทวคีณู
 ความฉลาดจากการ Train ด้วยข้อมลูมหาศาล
 และหลากหลาย ช่วยให้ประเทศเตบิโตและก้าวหน้า

การท�า Data Sharing สามารถช่วยส่งเสรมิการ
เติบโตทางเศรษฐกจิและความสามารถการแข่งขนัของ
ประเทศผ่านหลากหลายรูปแบบ เริ่มตั้งแต่การช่วย 
ส่งเสรมิการพฒันาเทคโนโลย ีเช่น การท�า Data Sharing  
เพ่ือช่วยให้มชีดุข้อมูลขนาดใหญ่และหลากหลายมาก
เพียงพอส�าหรับใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญา
ประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เพือ่ให้ AI เกดิ
การเรียนรู้และพัฒนาความสามารถในการตัดสินใจ 
นอกจากนี้ หากภาคธุรกิจสามารถน�าชุดข้อมูลหรือ
มมุมองทางธุรกิจทีไ่ด้จากการท�า Data Sharing มา
ต่อยอดเป็นสนิค้าหรอืบรกิารใหม่ ซึง่จะน�ามาสูร่ายได้
และการจ้างงานทีเ่พ่ิมข้ึน อกีทัง้การท�า Data Sharing 
ยงัน�าไปสูก่ารใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสิทธภิาพ และ
สามารถช่วยแก้ปัญหาส�าคัญๆ ที่เป็นความท้าทาย
ระดับประเทศที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนวงกว้าง 
เช่น ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะมลพิษทาง
อากาศ และปัญหาการจราจรตดิขดั เป็นต้น

แม้ว่า Data Sharing จะเป็นหัวใจส�าคัญ 
ในการปลดล็อกศักยภาพของการใช้ข้อมูลในภาค
อตุสาหกรรมต่างๆ แต่ก็ปฏเิสธได้ยากว่าทุกวนันี ้การ
แบ่งปันข้อมูลยังเต็มไปด้วยความท้าทาย ไม่ว่าจะ
เป็นเรือ่งสทิธิความเป็นเจ้าของข้อมลู ความปลอดภยั
ของข้อมูล ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบคุคล และ โจทย์เชงิเทคนคิ ส�านกังานพฒันา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA  
(เอต็ด้า) (Electronic Transactions Development 
Agency) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
เลง็เหน็ถงึประโยชน์ของการท�า Data Sharing ท่ีจะ 
ส่งผลต่อทกุๆ ภาคส่วน และตระหนกัว่าในการรบัมอืกับ 
ความท้าทายเหล่าน้ี ส่ิงส�าคญัคอืการสร้างความเชือ่มัน่
และความโปร่งใสในกระบวนการท�า Data Sharing 
ควบคูไ่ปกบัการก�าหนดนโยบายและกรอบการท�างาน
ทีเ่หมาะสม ETDA พร้อมท�าหน้าทีส่่งเสรมิ สนับสนนุ 
ก�ากบัดแูล เพือ่ร่วมเป็นส่วนหนึง่ของการขบัเคลือ่น 
Data Sharing ให้เกดิขึน้จรงิในประเทศไทย

โดย ส�านกังานพัฒนาธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์ (ETDA)
https://www.etda.or.th/th/Useful-Resource/Data-Sharing_benefit.aspx

“ทัง้นี ้การเข้ามาขับเคลือ่นเมด็เงนิลงทนุภายใต้งบประมาณสังกดักระทรวง
คมนาคม ท่มกลางห้วงเวลาทีอ่าจมีเหลอือย่างจ�ากดั นบัเป็นอีกหนึง่โจทย์หนิ 
ท่ีต้องวดัก๋ึนรฐับาลใหม่ เพราะหากการจดัสรรงบประมาณสะดดุ ท้ายทีส่ดุ
จะส่งผลต่อการกระตุ้นเม็ดเงินลงทุนสู่ระบบเศรษฐกิจ รวมทั้งโอกาสของ
ประชาชนต่อการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคม”



อปท.นวิส์ เชญิเป็นแขก20 

ากยุคอนาล็อกสู ่ยุคดิจิทัล ท�าให้การ
สื่อสารยุคสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทและ

สร้างการเปลีย่นแปลงต่อวงการสือ่สารมวลชน
ประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทัง้รปูแบบการบรโิภค 
สื่อที่ไม่เน้นสื่อสิ่งพิมพ์แต่เน้นความรวดเร็ว  
เข้าถงึง่าย อย่างสือ่ออนไลน์มากขึน้ จากอดตีทีม่ี 
ส่ือหลกัอยูอ่ย่างจ�ากดั แต่ปัจจบุนักลับมส่ืีอออนไลน์  
หรอืแม้แต่สือ่พลเมอืงเพ่ิมขึน้อย่างมาก 

เป็นอย่างมาก โดยได้เรยีนในสาขาวารสารศาสตร์ 
ทีม่หาวทิยาลยักรงุเทพ ซึง่หลงัจากเรยีนจบกไ็ด้มี 
โอกาสไปฝึกงานที่หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์  
จนจบการศึกษาช่วงปี 2540 ซึง่เป็นช่วงเดยีวกบัวกิฤต 
ต้มย�ากุง้ ท่ีหลายๆ ธรุกจิเจอสนึามทิางเศรษฐกจิ
โหมกระหน�า่ จนธรุกิจล้มหายตายจากกนั รวมถึง
ธรุกิจสือ่สิง่พมิพ์เองก็โดนหนกัเช่นกนั 

ท�าให้ในเวลานัน้ ไม่มสีือ่หรอืหนงัสือพมิพ์ไหน

และเปิดกว้าง สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในชวิีต
ประจ�าวนัได้” อปุนายกฯ กล่าวถงึสิง่ท่ีได้จากการ
เป็นนักข่าว

เมือ่ อปท.นวิส์ ถามถงึยคุสมยัของการธรุกจิ
การสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไป ระหว่างอดีตกับ
ปัจจุบันแตกต่างกนัอย่างไร นายวัสยศ เสริมว่า ด้วย 
ปัจจุบันการเป็นผูท้�าข่าวง่ายขึน้อย่างมาก ประกอบกับ 
มีสื่อออนไลน์เข้ามีบทบาทมากขึ้น ท�าให้การ 
รบัข่าวสารของประชาชนปรบัเปลีย่นไป ซึง่ตวัเขา
เองก็ได้มีโอกาสไปดูงานท่ีประเทศญี่ปุ่น และได้
ตั้งค�าถามกับหนังสือพิมพ์ที่ญี่ปุ่นถึงฤติกรรมของ 
คนญี่ปุ ่นว่ามีการเสพข่าวจากสื่อออไลน์หรือ
นักข่าวพลเมืองบ้างหรือไม่ ซึ่งก็พบว่าคนญี่ปุ่น 
ไม่นิยมมากเท่าไหร่นัก เพราะก่อนท่ีคนญ่ีปุ่นจะเลอืก 
เสพข่าวใดๆ กต็าม มกัจะพจิารณาก่อนว่า เป็นสือ่

โทรทศัน์เป็นหลกั ซึง่จากการเปลีย่นแปลงท่ีท�าให้
ส�านักข่าวที่เป็นเว็บไซต์เกิดขึ้นมากมาย ตนมอง 
ว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะย่ิงมีนักข่าวเป็นสายตาที ่
คอยตรวจสอบ ท�าให้ชาวบ้านท่ีไม่ได้รบัความเป็นธรรม 
หรือถูกละเมิดสิทธ์ิ มีช่องทางในการเรียกร้อง
ปกป้องสทิธ์ิตวัเองผ่านการน�าเสนอข่าวในลกัษณะ
ผูส้ือ่ข่าวพลเมือง

อย่างไรก็ตาม อยากให้ผู้ที่เลือกท่ีจะท�าสื่อ 
ได้ย้อนกลบัไปตรวจสอบขอบเขตในการเป็นผูส้ือ่ข่าว 
ว่าเป็นอย่างไร เพราะผู้สื่อข่าวพลเมืองบางคน  
อาจยังไม่มีประสบการณ์ หรอืไม่มนีโยบายบริษทั 
จึงท�าให้การน�าเสนอข่าวออนไลน์ อาจไม่ทราบถงึ
ขอบเขตภายใต้กฎกติกาที่ควรจะเป็นหรือไม่ ซึ่ง
หากไม่มีการตรวจสอบจะท�าให้การน�าเสนอมกีาร
ละเมิดสทิธส่ิวนบคุคลของคนอืน่กเ็ป็นได้ ด้วยเหตุน้ี  
สมาคมนักข่าวหนงัสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย เลย
ได้เปิดฝึกอบรมนักข่าวพลเมืองส�าหรับชาวบ้าน 
ทีส่นใจอยากท�าข่าวออนไลน์ เพ่ือให้รู้หลกัของการ
ท�าข่าวทีพ่งึกระท�าหรอืไม่ควรกระท�า ขณะเดยีวกนั 
ผู้บริโภคสื่อก็ต้องพิจารณาและเลือกรับส่ือด้วย 
เน้นไปที่สื่อที่มีความน่าเชื่อถือ และควรบริโภค
มากกว่า 1 สือ่

ส�าหรับคุณสมบัติคนที่อยากเป็นสื่อควร 
เป็นลักษณะแบบใด ทางอปุนายกสมาคมนักข่าว 
หนังสอืพมิพ์ฯ ได้ให้แนวคดิเอาไว้ว่า การเป็นนกัข่าวนัน้ 
ต้องยอมรับก่อนว่า มีรายได้ไม่มากนัก และหาก 
คณุเลอืกจะเดนิสายน้ีคณุอาจไม่มเีวลาให้ครอบครวั
หรือเพือ่นเลย ดงันัน้คนทีเ่ข้ามาเป็นนักข่าวควรมี
ความเสยีสละและความมุ่งม่ัน รวมไปถงึต้องมคีวาม
รอบคอบ ความช่างสงัเกต และต้องรูจ้กัแสวงหา 
ข้อเท็จจรงิในเรือ่งนัน้ๆ ให้ได้ 

จ

เรียนต่อปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ภาควิชารฐัศาสตร์ รวมถงึได้รบัคดัเลอืกให้เข้าเรยีน 
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านเสริม
สร้างสังคม สันติสุข รุ ่นที่ 2 (สสสส.2) และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้น�ายุคใหม่ในระบอบ
ประชาธปิไตย รุน่ 2 (ปนป. 2) สถาบนัพระปกเกล้า 
มีผลงานการเขียนรวมเล่มที่ออกในนามสมาคม 
นกัข่าวฯ * ปักหมดุเทใจ, รวมใจเป็นหนึง่ คอืความ
หวังของเรา, ฟ้าหม่นเจดีย์ หักที่ปักษ์ใต้, สนาม
ข่าวสีแดง, คู่มือการรายงานข่าวในสถานการณ์ 
ความขดัแย้ง, บนัทึกคนข่าว 4 ตุลา และวารสาร
ราชด�าเนนิ นอกจากน้ี ยงัได้อบรมกับศาลยตุธิรรม
ที่มีจัดหลักสูตรให้ความรู้กับสื่อมวลชน ซึ่งมีเปิด
อบรมให้เรยีนทกุๆ ปี คณุวสัยศก็ได้ไปเรยีนอย่าง
ต่อเน่ือง เป็นต้นเปิดรับนกัข่าวเข้าไปท�างานเลย ตวัเขาจงึย้อนกลบั

ไปขอท�างานที่บางกอกโพสต์อีกคร้ัง โดยเสนอ 
ไม่ขอรบัค่าจ้าง ซึง่ทางบางกอกโพสต์กย็นิดแีละให้
เข้าท�างาน จนเมือ่ท�าได้ประมาณ 2 ปี กไ็ด้บรรจุ
เป็นพนกังานประจ�า  

ซึ่งช่วงแรกๆ ที่ได้มีโอกาสเข้าไปท�างานที่

บางกอกโพสต์ ทางส�านักพมิพ์เขาก�าลงัขาดนกัข่าว

อาชญากรรมอยูพ่อด ีท�าให้ตัวเขาได้มีโอกาสไปท�า

ข่าวสายประจ�าอยูท่ีก่องบญัชาการต�ารวจนครบาล

ประมาณ 4 ปี ก่อนจะถูกย้ายมาประจ�าอยู่ที่

กองปราบปรามจนถึงปัจจุบัน ซ่ึงที่น่ีเองท�าให้มี 

โอกาสท�าข่าวหลากหลาย ทั้งข ่าวค้ามนุษย์  

ข่าวอาชญากรรมทางเทคโนโลย ีข่าวอาชญากรรมทาง 

เศรษฐกิจ ท�าให้ได้รับมมุมองทีเ่ปิดกว้างมากขึน้ จงึ

อาจกล่าวได้ว่า ตลอดเส้นทางนกัข่าวตลอด 26 ปี 

ตวัเขาได้ท�าข่าวในสายต�ารวจโดยตลอด 

ได ้สัมผัสวัฒนธรรมที่แตกต ่างไปจากสังคม 
เมอืงว่าเป็นอย่างไร และปัจจบุนัยงัลงไปสมัผสักบั
พื้นที่บ้างในบางคร้ัง ท�าให้มีโอกาสไปเป็นคณะ
ท�างานศูนย์ข่าวอิศรา โต๊ะข่าวภาคใต้ ที่เน้นการ
เขียนข่าวในเชิงสร้างสรรค์ท่ามกลางความรุนแรง 
เพือ่ให้ผูอ่้านมองเหน็ถงึความสวยงามทียั่งคงมีอยู่
ในพืน้ 3 จว.ชายแดนภาคใต้ โดยเน้นมองหาประเดน็
ทีส่ะท้อนให้เหน็ถงึความกลมเกลยีว ความอบอุน่ 
ทีม่อียูใ่นพืน้ที ่ ถอืเป็นการท�าข่าวในเชงิสมานฉนัท์  
ทีส่ะท้อนให้เหน็ถงึความปรองดองของคนในพืน้ท่ีน้ัน 
ยงัคงมอียู ่นอกจากนี ้ยงัคลกุคลกัีบการรายงานข่าว
ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งอย่างต่อเนื่อง  
ไม่ว่าจะเป็นการตอบสเีหลอืง สแีดง และหลากหลายสี 
   ซึง่หลงัจากท�างานกบัส�านกัพมิพ์บางกอกโพสต์ 
ได ้ซักพัก ก็ได ้หาความรู ้ เพิ่มเติม ผ ่านการ

“การท�าข่าวในปัจจุบันสามารถท�าให้ผู้คน
เริม่มีชือ่เสยีง ตอนผมเป็นนกัข่าวเดก็ๆ เม่ือก่อน
การจะเป็นผู้ประกาศข่าวได้นัน้ ค่อนข้างได้ยาก 
ล�าบาก แต่สมยันีเ้ดก็รุ่นใหม่พร้อมทีจ่ะรายงานสด 
ตลอดเวลา ผมเชื่อมั่นในความเก่งกาจของคน 
รุ่นใหม่ ผมเป็นคนท�าหนงัสอืพมิพ์ เป็นคนเบือ้งหลงั  
พดูไปคนอาจรูจ้กัชือ่แต่ไม่รูจ้กัหน้า แต่คนรุน่ใหม่
พร้อมที่จะเปิดเผยหน้า อีกทั้งมีฝีไม้ลายมือที่ดี  
จึงอยากให้อดทนเมื่อเข้ามาท�างาน ต่อสู้กันไป
ด้วยกันนานๆ” คุณวสัยศ กล่าวทิง้ท้าย

อปท.นิวส์เชญิเป็นแขก ฉบบันี ้ เลยขอน�าท่าน
ผู้อ่านมาท�าความรู้จักกับหน่ึงในเหยี่ยวข่าว ท่ี
เคี่ยวกร�าฝีมือในการท�าข่าวมาอย่างยาวนานกว่า 
26 ปี และยงัเคยท�าข่าวในทีห่ลากหลาย ทัง้ข่าว
อาชญากรรม ข่าวคณุภาพชวีติ และข่าวเหตกุารณ์
ความไม่สงบ 3 ชายแดนภาคใต้ จงึถอืเป็นนกัข่าว
ฝีมือคนหนึ่ง นั่นก็คือ วัสยศ งามข�า อุปนายก
สมาคมนกัข่าวหนังสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย

คณุวสัยศ งามข�า ได้เล่าพืน้เพให้ฟังว่า ตวัเขา
เป็นคนกรุงเทพฯ ตั้งแต่เกิด ช่วงมัธยมศึกษาที่ 
1 ถงึ 6 ได้เข้าไปศกึษาอยูท่ีโ่รงเรยีนวดับวรนเิวศ 
และเนือ่งจากได้มโีอกาสเหน็คณุพ่อ วชิเลศิ งามข�า  
อดีตเหยี่ยวข่าวกองปราบ อดีตหัวหน้าข่าว
อาชญากรรม หนงัสอืพิมพ์ไทยรฐั ได้ท�าข่าวมาโดย 
ตลอด จึงเกิดแรงบันดาลใจที่ท�าให้อยากจะเป็น 
นกัข่าวเหมอืนพ่อ โดยคณุวสัยศ บอกถงึความสนใจท่ี 
เดนิสายนักข่าวเอาไว้ว่า

“การเป็นนกัข่าว ท�าให้ผมได้มโีอกาสเปิดมมุรู้ 
หลายๆ มมุ เนือ่งจากผมกไ็ด้มกีารข้ามท�าข่าว
สายอื่นๆ ด้วย ท�าให้ได้มีโอกาสรู้เกี่ยวกับการ
บังคับใช้กฎหมาย ระบบการร้องเรียนร้องทุกข์  
เมื่อรู้กลไกต่างๆ แล้วก็จะท�าให้ช่องทางไหน 
ทีจ่ะสร้างความเป็นธรรมให้กบัชาวบ้านได้ หรอื
ประชาชนทั่วไปที่ถูกใช้กฎหมายกับเขาอย่าง 
ไม่เป็นธรรม เราอาจจะไม่แม่นกฎหมายเหมอืน 
นกักฎหมาย ทนายความหรอืผูพ้พิากษา แต่ส่วนหนึง่ 
ในระบบขั้นตอนของกฎหมายก็ท�าให้เราได้รู ้

วสัยศ งามข�า
อปุนายกสมาคมนักข่าวหนังสือพมิพ์

แห่งประเทศไทย

การเป็นนักข่าว ท�าให้ผมได้มีโอกาสเปิดมุมรู้หลายๆ มุม เน่ืองจากผมก็ได้มีการข้ามท�าข่าว 
สายอ่ืนๆ ด้วย ท�าให้ได้มโีอกาสรูเ้กีย่วกบัการบังคับใช้กฎหมาย ระบบการร้องเรยีนร้องทุกข์ เม่ือ
รู้กลไกต่างๆ แล้วก็จะท�าให้ช่องทางไหนที่จะสร้างความเป็นธรรมให้กับชาวบ้านได้ หรือประชาชน
ท่ัวไปที่ถูกใช้กฎหมายกับเขาอย่างไม่เป็นธรรม เราอาจจะไม่แม่นกฎหมายเหมือนนักกฎหมาย 
ทนายความหรอืผูพ้พิากษา แต่ส่วนหนึง่ในระบบขั้นตอนของกฎหมายกท็�าให้เราได้รูแ้ละเปิดกว้าง 
สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�าวันได้

ประเภทไหน เช่น หนงัสือพมิพ์ไหม ส่ือทวีหีรือสือ่
ออนไลน์หรอืไม่

ย้อนกลบัมาท่ีประเทศไทยจะพบว่า ด้วยบรบิท
ของสงัคมท่ีมีเทคโนโลยีดจิิทัลเข้ามามีบทบาทอย่าง
มากต่อการสือ่สารในสงัคมไทย ท�าให้การท�าส่ือและ
การรบัสือ่ของคนไทยเปลีย่นแปลงไปอย่างมาก โดย
ประชาชนท่ัวไปเพยีงมีเฟซบุ๊ก หรอืกล้อง กส็ามารถ
ถ่ายทอดความเป็นนกัข่าวออกมาและสามารถเรยีก
ตนเองว่านักข่าวได้แล้ว ต่างจากในอดีตที่ยังไม่มี
สื่อออนไลน์ คนยังรับข่าวสารผ่านหนังสือพิมพ์ 

“ผมได้เห็นคุณพ่อท�าข ่าว สามารถช่วยเหลือคนได ้ ก็คือใช ้ความรู  ้
ความสามารถการเป็นนักข่าวไปช่วยเหลือชาวบ้าน ท�าข่าวชาวบ้านที่ได้รับความ
เดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม อันนั้นเราได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆ 
ว่า จะต้องช่วยเหลือคน และท�าให้รู้ว่า การช่วยเหลือชาวบ้านอื่นได้ นอกจากเป็น
เจ้าหน้าทีร่ฐั กม็อีาชพีนกัข่าวทีส่ามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ ผ่านบทความ
ที่ออกมาทางสื่อในความสามารถของเรา”

“ผมได้เหน็คุณพ่อท�าข่าว สามารถช่วยเหลอื 
คนได้ ก็คือใช้ความรู้ความสามารถการเป็น 
นกัข่าวไปช่วยเหลอืชาวบ้าน ท�าข่าวชาวบ้านทีไ่ด้รบั 
ความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม  
อนันัน้เราได้รบัการปลกูฝังมาต้ังแต่เด็กๆ ว่า จะต้อง 
ช่วยเหลือคน และท�าให้รู ้ว่า การช่วยเหลือ 
ชาวบ้านอืน่ได้ นอกจากเป็นเจ้าหน้าทีร่ฐั กม็อีาชีพ 
นักข่าวที่สามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ 
ผ่านบทความที่ออกมาทางสื่อในความสามารถ
ของเรา” 

คณุวสัยศ บอกอีกว่า นัน่จึงเป็นสาเหตใุห้ตวัเขา 
สนใจอยากจะศึกษาในศาสตร์นี้ เลยได้เข้าเรียน
คณะนเิทศศาสตร์ ซ่ึงขณะนัน้ก�าลงัได้รบัความนยิม

อย่างไรกต็าม เมือ่วันที ่4 มกราคม 2547 ได้
เกิดเหตุคนร้ายบุกปล้นอาวุธปืนที่ค่ายกรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ ตั้งอยู่ที่บ้านปิเหล็งใต้  
ต.มะรอืโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธวิาส ถอืเป็นปรากฎการณ์ 
ครั้งแรกของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่ีเกิด
เหตุการณ์ไม่สงบและเป็นการเปิดตัวตนของกลุ่ม 
ผู้ก่อความไม่สงบ ซึ่งหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต ์
ให้ความส�าคญัประเดน็นีอ้ย่างมาก 

ทางกองบรรณาธกิารหนงัสอืพมิพ์บางกอกโพสต์ 
จึงได้มอบหมายคุณวัสยศให้ลงไปท�าข่าวใน 
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับช่างภาพ โดยได้
ขึน้ๆ ลงๆ ระหว่างกรงุเทพฯ กบัพืน้ทีส่แีดงนานกว่า 
5 ปี ซ่ึงในโอกาสนีท้�าให้ได้รบัประสบการณ์แปลกใหม่  


